
ราคา 30 บาท

‘ทีเส็บ’ ปรับทัพปลุกตลาดไมซ์ในประเทศ
ชง “มิติไมซ์ มิติใหม่ ไมซ์ดีดีที่เมืองไทย”

มนวภิา จภูบิาล
กรรมการ 

บรษิทั ไอเอน็ดสีเปซ จ�ากัด

เส็บ” ปรับขบวนทัพเดินหน้า 
ตามแผนยกระดบัอุตสาหกรรมไมซ์ 

ในประเทศ ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด  
“มติิไมซ์ มติใิหม่ ไมซ์ดดีีทีเ่มอืงไทย” 
เสริมความแข็งแกร ่งเศรษฐกิจ 
ระดบัฐานรากอย่างยัง่ยนื คาดการณ์ 
สิ้นปี 2566 มีนักเดินทางไมซ์ 
เข้ามาท�ากจิกรรมในประเทศไทย 
กว่า 17.79 ล้านคน สร้างรายได้  
59,000 ล้านบาท 
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นายประเสรฐิ ปวงละคร นายกเทศมนตรนีครแม่สอด มคี�าสัง่ 
ย้ายเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนราษฎร์เทศบาลนครแม่สอด 3 คน  
หลงัจากมข่ีาว เรือ่งออกบตัร 10 ปีให้ชาวเมยีนมา ซึง่ท�ามานาน
ถงึ 3 เดอืนแล้ว รวมจ�านวนกว่า 700 คน เฉล่ียวนัละ 15-20 คน  
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบยังพบว่า เรียกรับสินบน 
ค่าท�าบตัร หวัละ 40,000-100,000 บาท เพือ่แลกกบับตัร รวมรายได้ 
ประมาณ 28-30 ล้านบาท หลงัจากนัน้ ได้สัง่ย้ายเจ้าหน้าทีอ่กี 
1 คน รวมเป็น 4 คน ให้ไปท�าหน้าทีส่่วนการงานอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่
ทะเบยีนราษฎร์ และให้คนใหม่ไปท�าหน้าทีแ่ทน พร้อมกบัตัง้คณะ
กรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ เช่น มกีารน�าคนเมยีนมา มาเข้า
ทะเบยีนบ้านนานแค่ไหน ผูท่ี้เข้ามาอาศยัอยูท่ีไ่หน

โดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด แจ้งว่า  
เรือ่งการท�าบตัร 10 ปี มคีนร้องเรยีนมากท้ังจากประชาชน และ 
เจ้าหน้าที ่ ไปยงั นายสมชยั กจิเจรญิรุง่โรจน์ ผูว่้าราชการจังหวดั
ตาก ท�าให้มีเจ้าหน้าที่จากส�านักทะเบียนกลาง ไปตรวจสอบ 
ทีห้่องทะเบียนราษฎร์เทศบาลนครแม่สอด และไปยงับ้านทีน่�า 
คนต่างด้าว เข้าทะเบยีนบ้าน บางครวัเรอืน พบว่ามชีือ่คนต่างด้าว
เข้าไปอยู่ในห้องทะเบียนราษฎร์ 
นบั 100 คน

ทน.แม่สอด ย้าย 4 จนท.ทะเบยีน
หลงัพบสินบนท�าบัตรประชาชน

5

คณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร เหน็ชอบร่างมาตรฐานสนิค้าเกษตร 4 เรือ่ง 
1. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับฟาร์มไหมอีรี 2. อภิธานศัพท์ด้านอาหาร  
เล่ม 1 : คณุภาพ ความปลอดภยั และการแสดงฉลาก 3. อภธิานศพัท์สุขอนามยัสตัว์บก  
และ 4. ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวกิฤตทีต้่อง
ควบคมุฯ (ฉบบัท่ี 2) 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 4 เรื่อง
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สุรเดช เหลาพนันาอุรุยศ  เอียสกุล

สวรส.เปิด 5 รูปแบบ
จ้างงานวิชาชีพสุขภาพ 

กระจายบุคลากรสาธารณสุข
ครอบคลุมทุกพื้นที่

หนุนเทคโนยีอนุรักษ์พลังงาน 
สู่วิสาหกิจชุมชนพอเพียง 

ลดการใช้พลังงาน ‘เลี้ยงจิ้งหรีด’ 
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน
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ท้องถ่ินไทย
2 ปี ของนายกเทศมนตรี

เมืองหนองคาย กับการพัฒนา 
“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลาง

การค้าสู่อินโดจีน”

3

คณุภาพชวีติ

2

พลังงาน/ส่ิงแวดล้อม

‘ดพีร้อม’ ติดอาวธุอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เป้าหมายยกระดบัและพฒันา 250 กจิการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ยกระดับ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์สูก่ารเป็น Soft Power หลังการ
จดัอันดบั Global Soft Power Index 2022 ประเทศไทย
ติดอันดับโลก ต้ังเป้าพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์กว่า 250 กจิการ และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่กว่า 
100 ผลติภณัฑ์ 12
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ทอท.เปิดมหกรรมลงทนุ 1 แสนล้านบาท
ลงทนุขยายศกัยภาพสนามบนิเตม็สบู

หลงัเข้ารับต�าแหน่ง ดร.กรีต ิ กิจมานะวฒัน์ กรรมการ
ผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เผย
แผนการบรหิารงานและพฒันาสนามบนิของ ทอท. ด้วยงบ  
1 แสนล้านบาท พร้อมจะเสนอ ครม.ใหม่ รับโอนสนามบนิ 
กระบี่ อุดรธานี และบุรีรัมย์ 
มาบริหารจดัการ 19ดร.กรีต ิกจิมานะวัฒน์

ใบน้อย สุวรรณชาตรี

ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 ปักษ์แรกเดือนกรกฎาคม วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566

กรมธุรกิจพลังงานโชว์ Oil Plan 2023
เตรยีมฟังความคดิ ปชช. พร้อมแผน PDP

นันธิกา ทังสพุานิช

จริตุถ์ อิศรางกรู ณ อยุธยา

ขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลใหม่จะมีโฉมหน้า
อย่างไร ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ใครคุมกระทรวงพลังงาน  
การจัดท�าแผนพลังงานแห่งชาติ 2023 (National Energy  
Plan 2023) โดยกระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้า เพื่อวาง
แนวทางการพฒันาพลงังานช่วง 5 ปีข้างหน้า เพ่ือน�าเสนอต่อ 
ครม.ชดุใหม่ ให้พจิารณาอนมุตัิ

ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลักษณ์



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

‘ทีเส็บ’ปรับทัพปลุกตลาดไมซ์ในประเทศ
ชง “มิติไมซ์ มิติใหม่ ไมซ์ดีดีที่เมืองไทย”
นายจริตุถ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 
(องค์กำรมหำชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่ำ ทีเส็บ 
เลง็เหน็ควำมส�ำคัญของอุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศ 
ท่ีมีอัตรำกำรเติบโตของนักเดินทำงไมซ์ไทยสูงขึ้น 
ต่อเนื่อง 5% ซึ่งค�ำนวณจำกช่วงสถำนกำรณ์ปกติ
ตั้งแต่ปี 2560-2562 โดยมีแนวโน้มกำรขยำย 
กำรจดังำนไมซ์ของหน่วยงำนองค์กร รวมถงึกำรเดนิทำง
ของนกัเดนิทำงไมซ์กระจำยไปยงัภมูภิำคทัว่ประเทศ  
ทเีสบ็พร้อมเดนิหน้ำปรบัทพัชแูผนบรูณำกำรผลกัดนั
อตุสำหกรรมไมซ์ในประเทศปีนี ้ภำยใต้แนวคดิ “มติิ
ไมซ์ มติใิหม่ ไมซ์ดดีท่ีีเมอืงไทย” เพ่ือสร้ำงเครอืข่ำย
ขยำยโอกำสทำงกำรตลำด และสนบัสนุนกำรท�ำงำน
ร่วมกันสูค่วำมส�ำเรจ็ 

ส่งเสรมิกำรจดัประชมุและนทิรรศกำร  
4 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำค
อสีำน ภำคกลำง/ตะวนัออก/ตะวนัตก  
และภำคใต้ เริม่จำก 1) ไมซ์ภำคเหนอื 
ปัจจบุนัมโีครงกำรเด่นทีก่�ำลังมุ่งผลกัดนั 
ภำคเหนือตอนบนให้เป็นจุดหมำย
ปลำยทำงกำรจดังำนประชมุทำงด้ำน
ชำและกำแฟระดับนำนำชำติ เช่น 
เชียงใหม่ และเชียงรำย โดยอำศัย 
จดุเด่นทำงภูมิศำสตร์ทีเ่ป็นแหล่งเพำะ
ปลกูชำและกำแฟช้ันเลศิ  

2) ไมซ์ภำคอสีำน ด้วยเอกลกัษณ์
สสีนัทีไ่ม่เหมอืนใคร เปิดเส้นทำงสำย
ไมซ์ใหม่ “Experience the Magic 
of ISAN MICE Routing” โดยป ี
2566 ได้สร้ำงเส้นทำงไมซ์ใหม่อีก  
4 เส้นทำง ในจงัหวดัขอนแก่น อดุรธำนี 
นครรำชสีมำ และอุบลรำชธำนี โดย

เน้นเส้นทำง “อสีำนไมซ์ ไร้คำร์บอน” (ISAN MICE 
Neutral Carbon Routing) จดัท�ำเป็นโปรแกรมกำร
เดนิทำงไมซ์ 3 วนั 2 คืน ซ่ึงตลอดทริปเดนิทำงจะมี
กำรวัดค่ำกำรปล่อยคำร์บอน เพือ่ค�ำนวณหำจ�ำนวน
กำรปล่อยคำร์บอนต่อคนต่อทรปิ 

3) ไมซ์ภำคกลำง ในฐำนะศูนย์กลำงกำรจดังำน 
ไมซ์ระดบันำนำชำตขิองประเทศ มงีำนใหญ่เตรยีม
จัดงำนมำกมำย อำทิ งำน GMS Logistic ที่
เสริมประสิทธิภำพกำรเชื่อมโยงโลจิสติกส์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและไมซ์ผ่ำนระเบียงเศรษฐกิจ ภำยใต้
ยทุธศำสตร์ One Belt One Road ท่ีจะจดัขึน้ระหว่ำง
วนัที ่ 28-30 มถินุำยน 2566 งำน CVTEC MICE 

กรมธุรกจิพลงังานโชว์ Oil Plan 2023
เตรียมฟังความคดิ ปชช. พร้อมแผน PDP

ขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลใหม่จะม ี
โฉมหน้าอย่างไร ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ใครคุม
กระทรวงพลงังาน แต่การจดัท�าแผนพลงังานแห่งชาติ 
2023 (National Energy Plan 2023) โดยกระทรวง
พลังงานยังคงเดินหน้า เพื่อวางแนวทางการพัฒนา 
พลังงานในช่วง 5 ปี ข้างหน้า เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะรฐัมนตรีชุดใหม่ให้พจิารณาอนมุตัิ

โดยแผนพลงังำนแห่งชำติ 2023 จะเป็นกำรรวมแผน
ด้ำนพลังงำน 5 แผน มำบูรณำกำรและรวมกนัไว้ภำยใต้
แผนเดยีวกนั ประกอบด้วย 1. แผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำ
ของประเทศไทย (PDP) 2. แผนพัฒนำพลงังำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลอืก (AEDP) 3. แผนอนรุกัษ์พลงังำน 
(EEP) 4. แผนบริหำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำต ิ (Gas Plan) 
และ 5. แผนบรหิำรจัดกำรน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ (Oil Plan)

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงำน เปิดเผยควำมคืบหน้ำกำรจัดท�ำแผนบริหำร
จัดกำรน�้ำมันเช้ือเพลิง (Oil Plan 2023) ว่ำ กรม
ธุรกิจพลังงำนได้ร่ำงแผนบริหำรจัดกำรน�้ำมันเช้ือเพลิง
เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำงรอกำรจดัท�ำ 
แผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ หรอื 
PDP ให้แล้วเสรจ็ เพ่ือน�ำมำเปิดรับฟังควำมเหน็ประชำชน
พร้อมกนั จำกนัน้จึงจะเสนอเข้ำทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี 
(ครม.) ชุดใหม่พิจำรณำเหน็ชอบต่อไป

โดยแผนฯ ดังกล่ำว ได้ก�ำหนดทศิทำงกำรด�ำเนนิกำร 
ในระยะ 5 ปี (2566-2570) ออกเป็น 4 แนวทำงหลกั 
ได้แก่  

1. บรหิำรจัดกำรน�ำ้มันเชือ้เพลงิในประเทศให้มคีวำม
มัน่คงด้ำนพลงังำน โดยเตรียมศกึษำปรบัปรงุอัตรำส�ำรอง
น�้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนผ่ำนด้ำน
พลังงำนร่วมกับผูค้้ำน�ำ้มนัมำตรำ 7 จำกปัจจบุนั ก�ำหนด
ให้ส�ำรองน�ำ้มนัตำมกฎหมำย 6% แบ่งเป็นน�ำ้มนัดิบ 5% 
และน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู 1% หรอืรวมกนัอยูท่ีป่ระมำณ 63 วนั

คิดเป็นมูลค่ำรวมกว่ำ 200,000 ล้ำนบำท ประกอบ
ด้วยด้ำนสงัคมคือ กำรช่วยให้เกษตรกรปลกูพชืพลังงำน
และกลุ่มแปรรูปผลผลิต (ปำล์ม อ้อย มันส�ำปะหลัง)  
มรีำยได้ 170,000 ล้ำนบำทต่อปี ด้ำนเศรษฐกิจ เกิดกำร
ลงทนุในธรุกจิใหม่ของกลุม่โรงกลัน่ 34,900 ล้ำนบำท  
(ในระยะ 5 ปี) และยงัเกดิประโยชน์ในมติด้ิำนสิง่แวดล้อม 
อืน่ๆ ตำมมำ

2. กำรบรหิำรชนดิน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในภำคขนส่งด้วย
กำรลดชนดิน�ำ้มันและส่งเสรมิน�ำ้มนัเชือ้เพลงิชีวภำพ โดย
ในปี 2567 มุ่งให้น�ำ้มนัดเีซล B7 เป็นดเีซลหลกั แต่หำก
ผลทดสอบยโูร 5 สำมำรถใช้กับดีเซล B10 ได้ก็จะปรบั
เป็น B10 ในอนำคต ซ่ึงกรมฯ จะใช้วธิกี�ำหนดสดัส่วนกำร
ผสมน�ำ้มนัปำล์มระหว่ำง 5-10% ในดเีซลทุกลติร และให้
จ�ำหน่ำยในชือ่ “ดเีซล” อย่ำงเดยีว 

ส�ำหรับน�ำ้มันกลุ่มเบนซิน ก�ำหนดให้แก๊สโซฮอล์ E10 
และ E20 เป็นเบนซนิชนดิหลกัภำยในปี 2570 ส่วนก๊ำซ
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และก๊ำซธรรมชำตสิ�ำหรบัยำนยนต์ 
(NGV) ภำคขนส่งมุง่ส่งเสรมิให้รำคำเป็นไปตำมกลไกตลำด

“กรมฯ มีเป้ำหมำยที่จะลดหัวจ่ำยน�้ำมันในสถำนี
บริกำรลง โดยอยำกให้กลุ่มดีเซล เหลือจ�ำหน่ำยเพียง
เกรดเดยีว และกลุม่แก๊สโซฮอล์ ก็เหลอืเกรดเดียวเช่นกัน 
ซึง่เดมิอยำกให้ใช้ E20 เป็นน�ำ้มนัหลกั แต่ก็ต้องข้ึนอยูกั่บ
ควำมเชือ่มัน่ของประชำชนด้วย ถ้ำไม่สำมำรถผลักดนัได้ 
สุดท้ำยกลไกตลำดก็จะเน้น E10 เป็นน�้ำมันหลักแทน  

รวมถึงยังมีเป้ำหมำยที่จะประกำศยกเลิกแก๊สโซฮอล์
ระหว่ำง 95 กับ 91 ให้เหลอืชนดิเดยีวด้วย”

อย่ำงไรกต็ำม กำรปรบัลดชนดิน�ำ้มนัในแผน Oil Plan  
ได้ค�ำนึงถึงกำรสิ้นสุดมำตรกำรอุดหนุนรำคำเชื้อเพลิง 
ชีวภำพ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
ตัง้แต่วนัที ่ 24 กันยำยน 2567 ทีก่�ำหนดให้ด�ำเนนิกำร 
ไม่เกินปี 2569 เนื่องจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
จะไม่สำมำรถน�ำเงินมำอุดหนุนรำคำน�้ำมันได้อีกต่อไป  
และกำรลดชนิดน�้ำมันลงยังจะช่วยลดต้นทุนกำรผลิต 
และส่งผลดต่ีอกำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้มนัในประเทศ

3. ส่งเสรมิกำรใช้และกำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำน
อย่ำงมปีระสทิธิภำพ โดยมุง่ส่งเสรมิระบบขนส่งน�ำ้มนัทำงท่อ 
ให้เป็นระบบขนส่งหลกัของประเทศ ผ่ำนกำรบรหิำรที่
มุง่เน้นแบบ Single Operator เพือ่ผลกัดนัไทยให้เป็น
ศูนย์กลำงขนส่งและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัไปยงัประเทศ CLMV 

นอกจำกนี้ กรมยังได้ร่วมมือกับ 3 กำรไฟฟ้ำ  
ส�ำนักงำนก�ำกับกิจกำรพลังงำน และสถำนีบริกำร 
ทัว่ประเทศ ส่งเสรมิกำรตดิตัง้สถำนปีระจไุฟฟ้ำสำธำรณะ
ในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยเร่งจดัท�ำมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยให้เป็นทศิทำงเดยีวกัน และพฒันำกำรให้
บรกิำรให้เป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเรว็ สร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรบรหิำรงำนผ่ำนระบบ e-Service คำดว่ำจะศกึษำ
จดัวำงระบบได้ภำยในปี 2566 และเปิดขออนมุตั ิอนุญำต
กิจกำรด้ำนควำมปลอดภัยได้ภำยในปี 2567 และขยำย
กำรใช้งำนระบบไปยงัส่วนภูมภิำคได้ภำยในปี 2568

4. ส่งเสรมิธรุกิจใหม่ (New Businesses) โดยกำร
สนับสนุนกำรปรับตัวของโรงกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียมจำก
ผลกระทบกำรเข้ำมำของยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) และกำร
เปลีย่นผ่ำนพลงังำน โดยมุง่ให้โรงกลัน่ปรบัไปสูโ่รงกลัน่
ชวีภำพ และน�ำไปสูปิ่โตรเคมข้ัีนสงู 

คำดว่ำกำรขบัเคลือ่น Oil Plan ตลอดแผนจะเกดิ
ผลประโยชน์ต่อประเทศชำติทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

1. ปิโตรเคม/ีปิโตรเคมขีัน้สงู (โรงกลัน่น�ำ้มนั) จ�ำนวน 
1 โครงกำร เม็ดเงินลงทุน 7,500 ล้ำนบำท โดยกำร
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ของโรงกลัน่น�ำ้มนั ส�ำหรบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4  
และในพ้ืนที่ลงทุนนอกเหนือโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวนัออก (EEC) โดยประสำนควำมร่วมมอืกระทรวง
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน เช่น ส�ำนักงำน

ทีย่ัง่ยนืของประเทศประเทศไทยมคีวำมพร้อมทำงด้ำน
ทรัพยำกร (แสงอำทติย์ น�ำ้ ลม) สะท้อนนโยบำยเศรษฐกจิ
สังคมคำร์บอนต�่ำ พร้อมรับกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงด้ำน
พลงังำน รวมเป็น 54,900 ล้ำนบำท และยังมโีครงกำรที่
ลงทนุไปแล้วอกี 6 โครงกำร มลูค่ำกว่ำ 54,200 ล้ำนบำท

ด้ำน นางพทัธ์ธรีา สายประทมุทพิย์ รองอธบิดกีรม 
ธรุกจิพลงังำน กล่ำวว่ำ ร่ำงแผนบรหิำรจัดกำรน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
ฉบับใหม่ จะเป็นแผนระยะยำว 20 ปี โดยมีกำรน�ำ
นโยบำยกำรส่งเสรมิยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) ทีจ่ะเข้ำมำใน 
อนำคต โดยในช่วง 10 ปีแรก จำกกำรศึกษำพบว่ำ  
กำรใช้น�ำ้มนัยังเป็นหลกัอยู ่แต่หลังจำก 10 ปีแรกไปแล้ว  
ถ้ำม ีEV เข้ำมำตำมนโยบำย 30@30 กำรใช้จะลดลง และ
จะต้องพจิำรณำผลกระทบในเรือ่งต่ำงๆ ประกอบด้วย

1. กำรส�ำรองน�้ำมันในระยะยำวจะคุ้มค่ำหรือไม่ 
เพรำะเป็นภำระต้นทุนของผู้ค้ำน�้ำมัน ซึ่งจะต้องมีกำร
คำดกำรณ์ว่ำ ตำมแผนจะมกีำรส�ำรองน�ำ้มนัในอตัรำใหม่
เท่ำไร เมือ่กำรใช้ลดลง

2. กำรลดชนิดน�้ำมันในสถำนีบริกำรน�้ำมัน ก็เป็น
ภำระต้นทนุของผูค้้ำน�ำ้มนั จงึต้องเลอืกว่ำจะเหลอืน�ำ้มนั
ชนิดไหนบ้ำง ซึ่งขณะนี้มีควำมเป็นไปได้ว่ำน�้ำมันดีเซล
จะเป็น B7 และในอนำคตถ้ำเป็น B10 ได้ก็จะท�ำ ส่วน
น�ำ้มนัเบนซนิมำตรฐำนกจ็ะเหลอืเกรดเดยีว อำจะเป็น 
E10 หรอื E20

3. โครงสร้ำงรำคำน�ำ้มนั กจ็ะใช้กลไกรำคำเข้ำมำช่วย  
ซึง่ทำงสมำคมยำนยนต์มคีวำมเป็นห่วงรถยนต์เก่ำ ถ้ำจะให้  
E20 เป็นน�้ำมันเบนซินมำตรฐำนจะต้องแก้ไขปัญหำ
รถยนต์ทีไ่ม่สำมำรถใช้น�ำ้มนัชนดินีไ้ด้อย่ำงไร

4. กำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำน ซ่ึงเดมิมกีำรลงทนุ
ท่อส่งน�ำ้มนั เมือ่มกีำรใช้ EV มำกขึน้ ปริมำณกำรขนส่ง
น�ำ้มนัทำงท่อจะลดลง จะต้องหำตลำดน�ำ้มนัเพิม่ โดยกำร
ส่งออกไปประเทศ CLMV ได้อย่ำงไร

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นแผนดังกล่ำวควรแล้วเสร็จและ
ประกำศใช้ต้ังแต่ปี 2565 แต่เน่ืองจำกวกิฤตโควิด-19 และ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำรใช้พลังงำน
ทัว่โลกมคีวำมผนัผวน ส่งผลให้แผนพลงังำนชำต ิ 2022 
มีควำมล่ำช้ำ จนไม่สำมำรถน�ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะ
กรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) และคณะ
รฐัมนตร ี(ครม.) ได้ทนัในปี 2565 จึงปรับแผนใหม่ เป็น
แผนพลงังำนชำต ิ2023 แทน

อย่ำงไรก็ตำม ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
(สนพ.) อยู ่ในระหว่ำงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลัง 
กำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ฉบับใหม่ (PDP 2023)  
ระหว่ำงปี 2566-2580 หรอื PDP 2023 (ค.ศ. 2023-2037)  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพลังงำนชำติ ที่มีทิศทำง 
สอดรับกับข้อตกลงที่ประเทศจะมุ่งสู่พลังงำนสะอำด  
ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ พร้อมสร้ำง
ควำมมัน่คงทำงพลงังำนอย่ำงยัง่ยนื โดยกำรปรับปรุงแผนฯ  
ดังกล่ำว เกิดจำกทิศทำงนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ทีน่ำนำประเทศต่ำงให้ควำมส�ำคญั เพือ่มุง่สูก่ำรแก้ปัญหำ 
ลดโลกร้อน  

พทัธ์ธีรา สายประทุมทิพย์นันธิกา ทังสพุานิช

ส�ำหรบัแนวทำงกำรส่งเสริมธรุกจิใหม่เพือ่รองรบักำร
เปลีย่นผ่ำนด้ำนพลงังำน และสร้ำงผลตอบแทนท่ีคณุค่ำ
ต่อผูล้งทนุและต่อประเทศ ช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
จ�ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณกำรลงทนุ 34,900 ล้ำน
บำท เกดิเมด็เงนิหมนุเวยีน ปีละกว่ำ 1 แสนล้ำนบำท 
แบ่งเป็น

ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI), กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.), สภำพฒัน์ฯ, กระทรวงอตุสำหกรรม 
เป็นต้น ร่วมสนับสนนุ 

2. โรงกลัน่ชวีภำพ จ�ำนวน 7 โครงกำร มลูค่ำ 27,000  
ล้ำนบำท โดยสนับสนุนผูผ้ลติไบโอดเีซลและผูผ้ลติเอทำนอล  
โดยสนับสนุนกำรใช้วัตถุดิบทำงกำรเกษตรในกำร

“มิตใิหม่อตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศ มีส่วนส�าคัญย่ิง 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ
ฐานราก ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยก
ระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ิน ซึง่เป็นรากฐานส�าคัญ
ของการพฒันาประเทศอย่างย่ังยืน”

“โดยก�ำหนดโครงสร้ำงฝ่ำยงำนส่งเสริมไมซ์ 
ในประเทศ 360 องศำ ตอบโจทย์ทัง้กำรพัฒนำสนิค้ำ 
บรกิำร พืน้ท่ี สถำนท่ีจดังำน ผูป้ระกอบกำร ชุมชน 
และเครือข่ำยในพื้นที่ รวมถึงกำรโปรโมตพัฒนำ
แคมเปญส่งเสริมกำรตลำดและกำรขำย กำรให้
สนบัสนนุ รวมถงึกำรสือ่สำรกำรตลำดครบวงจร”

นำยจริตุถ์ กล่ำวอกีว่ำ แผนงำนส�ำคญัในกำรยก
ระดบัอตุสำหกรรมไมซ์ในประเทศ คอื 1. ขบัเคลือ่น 
กำรเตบิโตของธรุกจิไมซ์อย่ำงเป็นรปูธรรมทีว่ดัผลได้  
(Growth Promoter) ผ่ำนกำรใช้นวัตกรรมและ

แพลตฟอร์มใหม่ รวมถงึกำรสร้ำงโมเดลควำมก้ำวหน้ำ
เพือ่อตุสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน 2. สร้ำงควำมร่วมมือ
ทำงธุรกจิของประเทศไทยและนำนำชำต ิ(Business 
Connector) ผ่ำนเครือข่ำยคณะกรรมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมไมซ์เพื่อเศรษฐกิจไทยและนำนำชำติ 
3. กำรสนบัสนนุบ่มเพำะธรุกิจไมซ์แบบ 360 องศำ  
(Industry Nurturer) เพ่ือสร้ำงอนำคตของอตุสำหกรรม 
ไมซ์และสร้ำงแผนแม่บทใหม่ 4. เพ่ิมคณุค่ำระยะยำว
ของเศรษฐกิจและสงัคม ควบคูก่บักำรพฒันำธรุกจิไมซ์  
(Ecosystem Architecture) สร้ำงควำมยั่งยืน 
ให้พืน้ที ่ซึง่จะด�ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์ “3 ส” สร้ำง เสรมิ  
สนบัสนนุ

กลยุทธ์ 1. สร้ำง เครือข่ำยพันธมิตรดึงงำนไมซ์
ระดบัโลก ส่งเสริมธรุกิจไมซ์ในพ้ืนที ่เช่น กำรจัดงำน 

EEC Cluster Fair 2023 ระหว่ำงวนัท่ี 
6-8 กันยำยน 2566 ณ ศนูย์ประชมุและ
แสดงสนิค้ำนำนำชำตนิงนุช พัทยำ หรอื 
กำรดงึงำนมหกรรมพชืสวนโลกจงัหวดั 
อุดรธำนี พ.ศ. 2569 ที่จะจัดข้ึน 
ณ หนองแด อ�ำเภอเมือง จังหวดัอดุรธำนี

กลยทุธ์ 2. เสรมิ ควำมแขง็แกร่ง
และขยำยตัวของอุตสำหกรรมไมซ  ์
ในประเทศ ด้วยโครงกำร Empower 
Thailand Exhibition หรือ EMTEX 

กลยุทธ์ 3. สนบัสนนุ ผลกัดนังำนแสดงสนิค้ำสู่
ระดับอินเตอร์ผ่ำนโครงกำร Exhibition-InterReady 
โดยสนับสนุนกำรยกระดับงำนแสดงสินค้ำให้เป็น
ระดบันำนำชำต ิซึง่ในปีหน้ำจะมกีำรพฒันำ 2 กลุม่
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่ อตุสำหกรรมยำนยนต์
สมยัใหม่ (Next Generation Automotive) และ
อตุสำหกรรมกำรแปรรปูอำหำร (Food For Future)

ทั้งนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นไปยังตลำดกำรประชุม
นำนำชำติ (Convention) และงำนแสดงสินค้ำ 
(Exhibition) ซ่ึงขณะนี้มีงำนประชุมวิชำกำรไทย
ทัว่ประเทศ (Domestic Convention) ได้รบักำร
สนบัสนนุจำกทเีส็บจ�ำนวน 38 งำน สร้ำงผลกระทบ
ทำงเศรษฐกจิถงึ 380 ล้ำนบำท มจี�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมงำน  
30,351 คน นอกจำกนี้ งำนแสดงสินค้ำไทย  
(Domestic Exhibition) จ�ำนวน 18 งำน สร้ำงผล
บวกทำงเศรษฐกจิถงึ 180 ล้ำนบำท ก่อให้เกดิมูลค่ำ
จำกกำรเจรจำธุรกิจถึง 7,500 ล้ำนบำท มีจ�ำนวน 
ผูเ้ข้ำร่วมงำนกว่ำ 400,000 คนกระจำยทัว่ประเทศ 

นำยจิรุตถ์ กล่ำวต่อไปว่ำ ทีเส็บยังมีส�ำนัก 

ระบบเศรษฐกิจฐำนรำก ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้ และยกระดบัคุณภำพชวีติชมุชนท้องถิน่ 
ซึ่งเป็นรำกฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยัง่ยนื”  นำยจรุิตถ์ กล่ำวทิง้ท้ำย

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนอุตสำหกรรมไมซ์ 
ในประเทศ ครึง่ปีงบประมำณ 2566 (ตุลำคม 2565 
-มนีำคม 2566) มจี�ำนวนนกัเดนิทำงไมซ์ในประเทศ 
จ�ำนวน 10,974,350 คน สร้ำงรำยได้ 25,016 ล้ำน
บำท โดยคำดกำรณ์ว่ำสิ้นปีงบประมำณ 2566 นี้ 
(ตลุำคม 2565-กนัยำยน 2566) จะมนีกัเดนิทำงไมซ์
ในประเทศรวมประมำณ 17,790,000 คน สร้ำงรำยได้ 
ประมำณ 59,000 ล้ำนบำท 

เพ่ือสร้ำงกำรเตบิโตให้กับงำนแสดงสินค้ำในประเทศ 
ตอบโจทย์กำรจัดงำนอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมต่อยอดกำรจัดงำนไมซ์ เช่น 
กำรยกระดบังำน Fruit Innovation Fair ซึง่เป็นงำน
แสดงสินค้ำเกษตรและผลไม้แสดงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออก 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภำคตะวันออก ซึ่งงำนนี ้
มมีลูค่ำกำรซือ้ขำยมำกกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท และงำน 
Agro Fex งำนแสดงสินค้ำเทคโนโลยีนวตักรรมด้ำน
อำหำรและกำรเกษตร

Business Roadshow 2023 ท่ีจะจดัขึน้ระหว่ำงวนัที่ 
19-21 กรกฎำคม 2566 เส้นทำงภำคตะวนัออก โดย
น�ำผู้บริหำรและผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวและ
ไมซ์จำกเวยีดนำมและกมัพูชำ เยีย่มชมควำมพร้อม
ของพืน้ที ่ พบปะผูป้ระกอบกำรธรุกจิท่องเทีย่วและ
ไมซ์ 4 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีและตรำด 
งำน EEC Cluster Fair ร่วมกับเขตพฒันำพเิศษภำค
ตะวนัออก หรอื EEC ซึง่เป็นโครงกำรต่อเนือ่ง 3 ปี  
ทีจ่ะจดัขึน้ระหว่ำงวนัท่ี 6-9 กนัยำยน 2566 เป็นต้น

4) ไมซ์ภำคใต้ นอกจำกกำรดึงงำนระดับโลก
ส�ำคัญ คือ กำรเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ 
Expo 2028 Phuket Thailand จังหวัดภูเก็ต ที่
เตรียมประกำศผลในวันที่ 21 มิถุนำยนนี้แล้ว ยัง
เตรยีมจดังำน MICE Bazaar ครัง้ที ่2 เปิดเวทีซือ้ขำย 
สินค้ำบรกิำรของอุตสำหกรรมไมซ์ ให้ผู้ซ้ือผู้ขำยได้
เจรจำธรุกจิท่ีเกำะสมยุ จงัหวัดสรุำษฎร์ธำน ีในเดอืน
กันยำยนนี้ พร้อมชูอัตลักษณ์ภำคใต้กับโครงกำร
พฒันำสนิค้ำและบรกิำรของอตุสำหกรรมเรอืส�ำรำญ
และอำหำรพืน้ถิน่ผ่ำนงำนไมซ์ภมูภิำคใต้ เป็นต้น

 “มิติใหม่อุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศ มีส่วน
ส�ำคัญยิง่ในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย โดยเฉพำะ

ทั้งนี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง ปฏิบัติหน้ำท่ีโฆษก 
ประจ� ำ ส� ำนั กนำยกรั ฐมนต รี  เ ป ิ ด เ ผยว ่ ำ  
พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ส่งเสริมกำรขับเคลื่อน
อตุสำหกรรม MICE (Meetings, Incentive Travel, 
Conventions, Exhibitions) ซึ่งขยำยตัวต่อเนื่อง  
ครึง่ปีแรก 2566 สร้ำงรำยได้แล้ว 2.5 หมืน่ล้ำนบำท  
พร้อมส่งเสรมิแผนงำนบรูณำกำรผลกัดนัอตุสำหกรรม  
MICE ให้ไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงจัดกำรประชมุ 
ใน 4 ภมูภิำค ด้วยกำรใช้จดุเด่นด้ำนอำหำร วฒันธรรม 
และควำมได้เปรียบทำงภมิูศำสตร์ ดงึดูดนกัเดินทำง 
MICE สร้ำงมลูค่ำทำงเศรษฐกจิในประเทศ

“นำยกรัฐมนตรีช่ืนชมกำรท�ำงำนอย่ำงแข็งขัน
เพือ่ขบัเคลือ่นอตุสำหกรรม MICE อย่ำงต่อเนือ่ง โดย
เชือ่มัน่ว่ำแผนงำนกำรจดังำน MICE ทัง้ 4 ภมูภิำค
ของประเทศจะสำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรเดินทำง
และช่วยกระจำยรำยได้ให้ครอบคลุมทุกภำคส่วน ท้ัง
ผูป้ระกอบกำร ชมุชน ธรุกจิ ตลอดจนกำรจ้ำงงำน 
และเช่ือมัน่ว่ำอุตสำหกรรม MICE จะเพิม่มลูค่ำทำง
เศรษฐกจิไทยให้หมนุเวยีนเตบิโต” นำยอนชุำฯ กล่ำว

แปรรปู ลดปัญหำภำวะล้นตลำด ท�ำให้
เกิดมูลค่ำเพิ่มกับสินค้ำเกษตร ส่งเสริม
กำรผลติและกำรใช้ไบโอเจต (SAF)/BHD 
สนบัสนนุแผน AEDP โดยอยูร่ะหว่ำงกำร
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
และเป้ำหมำยสดัส่วนกำรผสม SAF

นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรลงทุน 
ในธุรกิจอื่น เช่น พลังงำนหมุนเวียน,  
กำรดกัจับคำร์บอนและกำรจดัเกบ็คำร์บอน  
(CCS&CCUS) มีกำรลงทุนในอนำคต
โดยภำพรวม 3 โครงกำร วงเงิน 20,000  
ล้ำนบำท โดยกำรสนับสนนุพลังงำนทำงเลือก 
ที่สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน 

จริตุถ์ อิศรางกรู ณ อยุธยา   



ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย

วทิยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น และสมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
แห่งประเทศไทย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาผู ้น�าและ 
บุคลากร อบต. ให้ท่วงทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการเปลีย่นผ่าน การศกึษาวจิยัเพือ่แสวงหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นท่ีเกีย่วกบั  การกระจายอ�านาจแนวใหม่
สูท้่องถิน่ ภารกจิขององค์การบรหิารส่วนต�าบล
ในการบริหารโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล 
การออกแบบและปรับปรงุโ ครงสร้างการบริหาร
ท้องถ่ินไทย

โดยพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการดงักล่าว จดัขึน้เมือ่วนัที ่19 มิถุนายน 2566 
ณ โรงเเรม Novotel ฟิวเจอร์รงัสติ จังหวดัปทุมธานี 
โดยได้รบัเกยีรติจาก นายสรุพล เพชรวรา อปุนายก
สภามหาวทิยาลัยขอนแก่น นายอุดร ตันติสุนทร  
ประธานมลูนธิส่ิงเสริมการปกครองท้องถิน่ ศ.วฒุสิาร  
ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
และคณะผูบ้รหิารของสมาคมฯ ร่วมเป็นสกัขพียาน

รศ.ดร.พรีสิทธิ ์ ค�านวณศลิป์ คณบดวีทิยาลยั
การปกครองท้องถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น (มข.) 
เปิดเผยว่า วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มข. และ
สมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย 
จะร่วมมือกันในการด�าเนินการออกแบบและ
จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทั้งในรูปแบบที่เป็น 
ห ลักสูตรฝ ึกอบรมเชิ งปฏิบัติ การระยะสั้ น  

COLA ร่วมมอื สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย 
ขบัเคลือ่นการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ท่ัวประเทศ

(Workshop Training Program) ทีมุ่ง่การเพิม่พนู
ทกัษะ (Up-Skills) การทบทวนทกัษะ (Re-Skills) 
และการเสริมทักษะใหม่ (New-Skills) โดย
วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ให้มีความรู ้ ความสามารถ และทกัษะ 
ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงไปของเทคโนโลยี
และบริบทของสังคม และยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมรองรบัในการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิน่ 

ทัง้นี ้ผูเ้ข้าอบรมทีผ่่านเกณฑ์วดัและประเมนิผล
ที่หลักสูตรก�าหนด สามารถเก็บหน่วยกิตสะสมได้
ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพือ่น�าไปต่อยอด
ในหลกัสตูรประกาศนยีบัตร (Non-Degree) และ
หลักสูตรปริญญา (Degree Program) ในระดับ
ต่างๆ ซึง่การจัดท�าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการ 
“หลักสูตรพัฒนาผู้น�าองค์การบริหารส่วนต�าบล” 
เจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายเป็นฝ่ายบริหารและฝ่าย
สมาชกิสภาท้องถิน่ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
โดยเบือ้งต้นต้ังเป้าจ�านวนกว่า 5,000 คน ครอบคลมุ
ทกุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ

รศ.ดร.พรีสทิธิ ์ กล่าวเพิม่เตมิว่า วิทยาลยัการ
ปกครองท้องถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น คาดหวงัที ่
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการบริหาร 

ท้องถ่ิน แต่ทีผ่่านมา ยงัมองไม่เหน็ถงึการเปลีย่นแปลง 
ที่ก้าวหน้ามากนัก เพราะอ�านาจทั้งหมดยังคงอยู่
กบัหน่วยงานภาครฐั ภาคการเมอืง ส่วนกลาง ยงั
ไม่มีการกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถ่ินอย่างแท้จริง  
ยงัมกีารแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณส่วนกลาง  
เป็นเหตุผลที่ท�าให้ประเทศไทย เรายังไม่ก้าวพ้น 
กับดักรายได้ปานกลาง ขณะที่ประเทศที่บรรลุ 
เป้าหมายในการบรหิารท้องถิน่ และพัฒนาไปอย่าง 
รวดเร็ว เพราะฝ่ายบริหารของเขาไม่ให้ใครมาหา 
ผลประโยชน์จากประเทศฝ่ายเดยีว แต่ประเทศจะต้อง 
ได้รับประโยชน์ด้วย ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย 
จะต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกจิ และประเทศของเรา เพ่ือให้ 
เกดิการเปลีย่นแปลงในทกุๆ ด้าน บทบาทหน้าทีข่อง
วิทยาลยัปกครองท้องถ่ิน ในการร่วมมือครัง้นี ้คอื ให้
ความรูเ้สรมิความแขง็แกร่งให้กบัท้องถ่ิน ศกึษาวจิยั
เพือ่ช่วยแก้ปัญหาท้องถิน่เพือ่ยกระดบัท้องถิน่ให้ดี
ขึน้ ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการท�างาน
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) มากขึน้

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิระศกัดิ ์ฮาดดา  
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า ท่ีผ่านมา การท�างานองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล หรือ อบต. ต้องอยูภ่ายใต้ค�าส่ัง

ของกระทรวงมหาดไทยมาตลอด ท�าให้การท�างาน
ไม่คล่องตัว หลายเรื่องไม่สามารถด�าเนินการหรือ 
ตัดสินใจเองได้ ซึ่ง อบต.มีความต้องการที่จะให้ 
หน่วยงานภาครฐั กระจายอ�านาจการบรหิารงาน รวมถงึ 
การบรหิารงบประมาณให้กบั อบต.ทัว่ประเทศ เพือ่
เป็นการลดอ�านาจส่วนกลางกระจายอ�านาจมาสู่
ท้องถิน่ ทัง้นี ้ จากการท�าข้อตกลงความร่วมมอืกบั
ทางสถาบนัการศึกษา หรอื มหาวทิยาลยัชัน้น�าทีม่ี
ความน่าเช่ือถอื อย่างวทิยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะท�าให้ข้อเรียกร้องหรือ
ข้อเสนอของเรามข้ีอมูลงานวจิยัทางวชิาการมาช่วย
สนบัสนนุ 

“ขณะที่ในอดีตเรียกร้องอะไรไปก็ไม่มีคนฟัง 
เราจ�าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางวิชาการช่วย
มาสนบัสนนุผ่านข้อมลูจากงานวิจยัหรอืผลงานการ
ศึกษา ซึ่งในการลดอ�านาจส่วนกลางและกระจาย
อ�านาจสาธารณะมาสูท้่องถ่ิน คนทีไ่ด้ประโยชน์ คือ 

 รศ.ดร.พรีสทิธิ ์ค�ำนวณศลิป์ รศ. (พเิศษ) ดร.วริะศกัด์ิ ฮำดดำ

ศ.วุฒิสำร ตันไชย

สรุพล เพชรวรำ 

 อดุร ตันติสุนทร

“อุรยุศ  เอียสกลุ” นายกเทศมนตรเีมืองหนองคาย
การพฒันา “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าสูอิ่นโดจนี”

เทศบาลเมืองหนองคาย ต้ังอยู ่ริมฝั ่ง
โขง ตรงข้ามนครเวียงจันท์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 35.15 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 ต�าบล คอื ต�าบล
ในเมอืง ต�าบลมชียั บางส่วนของต�าบลโพธ์ิชยั 
บางส่วนของต�าบลหาดค�า ต�าบลกวนวัน ต�าบล
เมืองหมี และบางส่วนของต�าบลหนองกอม
เกาะ ประชากรในเขตเทศบาล มีประมาณ 
48,000 คน

พี่น้องประชาชนอย่างดีแล้ว ก่อนจะน�ามาเป็น
นโยบายในการพฒันาท้องถ่ิน แล้วน�าไปปฏิบตัิ  
ให้สมัฤทธิผ์ล แต่เมือ่ถงึด่านสดุท้าย เกดิว่า ทศันะคติ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเห็นไม่ตรงกัน 
หรอืไม่เหน็ด้วย มนักจ็ะมข้ีอขดัแย้งตามมา 

ส�าหรับนโยบายของว่าที่รัฐบาลใหม่ ที่ว่า
จะส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มงีบ 
ประมาณมากขึน้ รวมทัง้ การมสีวสัดกิารให้ผูส้งูอายุ 
มากขึ้นนั้น ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ  
อย่างทีผ่มน�าเรยีนไปแล้ว เพราะทกุท้องถิน่เป็น
หน่วยงานเดียวที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด 
แต่ทุกวันน้ีก็ล�าบากในการด�าเนินการ ไม่ว่าจะ
เป็นงบประมาณ และเครือ่งไม้เคร่ืองมอืในต่างๆ 
เพือ่การพฒันาท้องถิน่ของตนกไ็ม่พอเพยีง

  อปท.นิวส์ : ประชาชนยงัเป็นห่วง
 เรือ่งปัญหาการทุจรติในท้องถ่ิน

นายอุรุยศ : ประชาชนส่วนใหญ่ มอง
การเมอืงระดบัท้องถิน่ไม่สวยเท่าไหร่นกั เพราะ
ยงัมเีรือ่งของการทจุรติ คอร์รปัชนั ค่อนข้างสงู 
ทัง้ทีค่วามเป็นจรงิแล้ว หลายกรณเีป็นเรือ่งของ
การท�าผิดกฏระเบยีบหรอืขัน้ตอนปฏบัิต ิ ไม่ใช่
เร่ืองของการโกงกิน ขณะเดียวกันหน่วยงานที ่
เข้ามาควบคมุ ตรวจสอบ การท�างานของท้องถิน่  
มมีาก ไม่ว่าจะเป็น สตง. ป.ป.ช. หรอื ป.ป.ท.  
หน่วยงานเหล่านี ้ ท�าให้การท�างานของท้องถิน่ 
ที่เดินยากอยู่แล้ว ประสบปัญหามากข้ึนไปอีก 
 ผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่ถูกต้องและการ 
ตรวจสอบเป็นเรือ่งทีไ่ม่ด ีเพยีงแต่ว่า ควรจะมกีาร 
ทบทวน หาทางลดขัน้ตอนการท�างานบางอย่าง 
ทีเ่ป็นอปุสรรค ท�าให้ท้องถิน่ท�างานยาก เราจะท�า 
อย่างไรให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตั้งแต ่
ต้นน�้า ถึงปลายทาง ไม่ใช่มุ ่งแต่ตรวจสอบ  
เพื่อเอาผิดเพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องยอมรับว่า  
การทุจริตนั้น เกิดจากบางคนอยากรวยทาง
ลัด ถ้ามหีลักไม่มากพอ มนัก็เกิดการล่อแหลม  
เกดิการทจุริตมากขึน้เช่นกนั

สุดท้ายผมอยากจะขอให้ผู้น�ารัฐบาลใหม่ 
ช่วยส่งเสริมอ�านาจหน้าที่ต ่างๆ ให้ อปท. 
ทัว่ประเทศ กว่า 7,000 แห่ง ได้สามารถท�างาน  
เพื่อพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น ช่วยให้เขามีงบ
ประมาณ ในการท�างานทีเ่พยีงพอ มกีฏระเบยีบ
ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย

เมืองหนองคาย เมื่อต้นปี 2564 จากการที่ผมได้
พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาความทุกข์ร้อน
ของชาวบ้านในพ้ืนทีม่าโดยตลอด ตัง้แต่ก่อนเข้ามา 
รับต�าแหน่ง ท�าให้ผมได้รับรู้ปัญหาต่างๆ ของ 
ชาวเมืองหนองคายในทกุชมุชน ต้องเรียนย�า้ว่า เทศบาล 
เมืองหนองคายเป็นหน่วยงานราชการ ระดบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานทางราชการ
ท่ีอยูไ่กล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ และมบีทบาท
ส�าคญัต่อการพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้อง
ประชาชนในพืน้ท่ี

เทศบาลเมืองหนองคาย มีพ้ืนที่ 35 ตาราง
กิโลเมตร มีท้ังหมด 43 ชุมชน ภารกิจที่จะต้อง
พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู ่ของพ่ีน ้อง
ประชาชนมีเยอะ เพื่อให้การท�างานคล่องตัวขึ้น 
เวลานี ้ เราได้ไปยืน่เรือ่งต่อกระทรวงมหาดไทย ขอ
ยกฐานะเทศบาลนครหนองคาย ขึ้นเป็นเทศบาล
นครหนองคาย เพ่ือจะท�าให้เราสามารถท�างานได้
คล่องตวัมากกว่าเดมิ

ช ่วงที่ผมเข ้ามาท�างานใหม่ๆ งานแรกที่
ต้องด�าเนินการโดยด่วนคือการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน ซึง่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โดยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เข้าไป
ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง 
หนองคาย ให้มีความปลอดภยั ได้รบัการฉดีวคัชนีอย่าง 
ท่ัวถึง รวมท้ังการรักษาผู ้ ติดเชื้อให้หายป่วย 
โดยเรว็ท่ีสดุ ทางเทศบาลได้จดัท�าโครงการดแูลรกัษา 
ผู้ป่วยโควิดที่บ้าน งานทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยดี 
ซึง่เราต้องขอขอบคณุทกุหน่วยงาน ทัง้หน่วยงาน 
ราชการและหน่วยงานภาคเอกชน ทีใ่ห้ความร่วมมอื 
กนัเป็นอย่างดี 

ขณะเดียวกัน เรากมี็การฟ้ืนฟู การพัฒนา เมือง
หนองคาย ตามนโยบายทีผ่มได้หาเสยีงไว้ 7 ประการ 
ซึง่กท็�ามาครบหมดแล้ว เรือ่งหลกัๆ ก็คอื การท�า
เมืองหนองคายให้เป็นของเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย 
เพราะทุกวันนี้ โลกของเราพัฒนาการในเรื่องของ
เทคโนโลยเีป็นอนัมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการสือ่สาร
ทางโทรศพัท์ และ WiFi  และมแีอปต่างๆ ท่ีช่วยให้ 

เราได้มกีารสือ่สารถึงกนัด้วยมอืถอืเพยีงเครือ่งเดยีว  
ข่าวสารพวกน้ีปกปิดกันไม่ได้ เราจงึน�าความทนัสมยันี ้
มาใช้ในงานบริหารและการจดัการในเรือ่งต่าง เพือ่
ให้ประชาชนได้รบับรกิารทีด่ขีึน้

เรือ่งถดัมา คอืการปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายทั้งหมด 
อย่างเช่น การย้ายสายไฟฟ้าลงดนิ ซึง่เราได้ประสาน
งานและได้รับความเมตตาจากการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค เพือ่สร้างความมัน่คงทางไฟฟ้าและการจดั
ระเบียบของสายไฟฟ้า ตามโครงการพัฒนาเมือง
ชายแดน โดยเฉพาะเมืองหนองคายมีสภาพเป็น
บ้านพี่เมืองน้องกับนครเวียงจันท์ เมืองหลวงของ 
ประเทศลาว ซึง่มลูค่าการลงทนุ การค้า การท่องเทีย่ว 
มหาศาลมาก โครงการน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  
เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหนองคายให้น่าอยู่
สวยงาม มเีสถยีรภาพทีจ่ะรองรบัโครงสร้างต่างๆ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ ในอนาคต

ตอนนี้ โครงการเอาไฟฟ้าลงใต้ดินสัมฤทธิ์ผล 
ไปมาก โครงการแรกคือการเอาไฟฟ้าลงใต้ดนิตามแนว 
ถนนประจักษ์ เส้นนีเ้ราท�าเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และ
ได้ท�าต่อทีถ่นนมชียั ซึง่ในเดอืนมนีาคม 66 เราท�า
เพ่ิมอีก 4 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
ผูห้ลกั ผูใ้หญ่ เพราะถนนสายหลกัของเมอืงหนองคาย  
จะต้องได้รบัการดแูลให้สวยงาม ทนัสมยั เพือ่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่อาศัยในเมือง
หนองคาย รวมทัง้บคุคลทัว่ไปและนกัท่องเทีย่วทีจ่ะ
ได้สมัผสัว่า เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ น่าเท่ียว มคีวาม
กระตอืรอืร้นในการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

  การพฒันาและการคงอยูข่องเมืองน่าอยู่
 อนัดบั 7 ของโลก

นายอุรุยศ : เราให้ความส�าคัญกับเรื่อง 
สขุอนามยัและสิง่แวดล้อม เพราะไม่ว่าเราจะพฒันา
เมืองไปอย่างไร ต้องใส่ใจต่อปัญหาสขุอนามยัและ 
สิง่แวดล้อมด้วย ผมไปศกึษามาแล้วในเรือ่งการพัฒนา 
เมืองกับสิ่งแวดล้อม มันต้องมีการวางแผนและ
ด�าเนินการอกีมาก เมือ่ก่อนจงัหวัดหนองคายได้รบั
การคัดเลอืกจากนติยสาร Modern Maturity ของ
สหรัฐอเมรกิาว่า เป็นเมืองน่าอยูอ่นัดบั 7 ของโลก  

โดยมีเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู ่ 12 ตัวชี้วัด คือ  
สภาพอากาศ, ค่าครองชพี, วัฒนธรรม, ทีอ่ยูอ่าศยั, 
สาธารณปูโภค, การคมนาคม, การบริการทางการ
แพทย์, สภาพแวดล้อม, กิจกรรมนันทนาการ, 
ระบบรักษาความปลอดภัย, ความมั่นคงทางการ
เมอืงและเทคโนโลย ีแต่ช่วงเวลาทีผ่่านมา เราไม่รบั 
การพัฒนาในเรื่องของส่ิงแวดล้อมให้เป็นระบบ  
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของบ่อบ�าบดัน�า้เสยี เรือ่งของการ
ดแูลในเรือ่งสิง่ปฏกิลูต่างๆ นะครบั ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็น
เรือ่งเร่งด่วนทีต้่องท�ากันต่อไป 

ต่อมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองเมือง
หนองคาย ให้เข้าสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับ 
ผูส้งูอาย ุต้นแบบระดบัจงัหวดั หรือ Age Friendly 
Cities เนือ่งจากทกุวนันี ้เราทราบกันดว่ีา จากการ
ใส่ใจในเรื่องสุขภาพท�าให้ประชากรของเรามีอายุ
ยนืยาวมากขึน้ มผีูส้งูอายุเพิม่ขึน้ จงัหวัดหนองคาย
เป็นเมืองทีเ่หมาะสมทีจ่ะดแูลผูส้งูอาย ุรวมถงึบคุคล
พิเศษ รวมถึงพี่น้องผู้พิการ เราจึงมีความร่วมมือ 
กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในหลายระดับ เรา 
จึงต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ให้เหมาะสม รองรับผู้สูงอายแุละบคุคลพิเศษเหล่านี้

โครงการการพัฒนาที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนั้น 
เราท�าโครงการต่างๆ ไว้แล้ว จนถงึปี 2570 ซึง่กม็ ี
ขัน้ตอนอยู ่8 ประการ โดยได้ออกกลยทุธ์และนโยบาย 
ไว้แล้ว เราพยายามให้เมอืงหนองคายเป็นต้นแบบ
ของกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อน�าไปเป็นต้นแบบให้กับ 
เมอืงอืน่ๆ ในประเทศไทย นอกเหนอืจากการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว ซึง่เราให้ความ
ส�าคญัอยูแ่ล้ว 

ส่วนเรื่องการคมนาคมและขนส่ง ขณะนี้ทาง
ประเทศลาว เขามรีถไฟความเรว็สงู เชือ่มระหว่าง 
จีน-ลาว เปิดให้บริการไปแล้ว ขณะทีเ่ราเป็นเมอืง 
ทีอ่ยูต่ดิกบัประเทศลาว กระทรวงคมนาคม เขาให้ 
ความส�าคญัในเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมอยูแ่ล้ว  
เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
ทางเทศบาลเมอืงหนองคายเองกไ็ม่ละเลยต่อเรือ่ง
เหล่านีเ้ช่นกัน โดยการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค 
สาธารณปูการต่างๆ ให้เอือ้ต่อการลงทนุ ท้ังในด้าน

การผลติ การจ�าหน่าย น�าเข้า-ส่งออก รวมถงึการ
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ไทยและต่างประเทศให้เข้ามา 
เที่ยวในตัวจังหวัดหนองคายให้มากขึ้น เพื่อสร้าง 
รายได้และความเจรญิให้กับชาวเมอืงหนองคาย ต่อไป

  ฝากความหวงักบัรัฐบาลใหม่
 เรือ่งการกระจายอ�านาจให้ท้องถิน่

นายอุรยุศ :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้ 
โครงสร้างของราชการปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัด ใน
เรือ่งงบประมาณและการใช้งบประมาณ ท่ีจะต้อง 
อยู ่ในกรอบอ�านาจตามที่รัฐจัดสรรให้ ภารกิจ 
บางอย่างซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อยากท�า เพือ่ 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิ ช่วยเหลอืประชาชน ท้องถิน่เรา
ไม่สามารถท�าได้ เพราะมกีฏระเบยีบมากมายวาง
เอาไว้ ซึง่กฏระเบยีบบางอย่างจะต้องปรบัปรงุกนั
พอสมควร 

มคีนพดูกนัว่า ถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรฐับาล 
จะมีการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น ผมมี
ความคดิว่า ไม่ว่าจะพรรคก้าวไกลหรอืพรรคไหนๆ 
ได้เข้ามาเป็นรัฐบาล ควรจะเห็นความส�าคัญของ
ท้องถิ่นทุกระดับทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. 
ควรมบีทบาทหน้าทีใ่กล้เคยีงกนั เพราะอยูใ่กล้ชดิ
ประชาชนมากที่สุด รู้ปัญหา ความต้องการและ 
ความทกุข์ร้อนของคนในพ้ืนทีม่ากท่ีสดุ แต่ทกุวนันี้ 
การท�างานของท้องถิน่ค่อนข้างยากล�าบาก ในเรือ่ง 
ของการท�าโครงการต่างๆ รวมทั้งการช่วยเหลือ 
ประชาชนกรณี เ กิดภัยพิบัติและโรคต ่ างๆ  
ยงัไม่คล่องตวันัก 

ท้องถิน่เราคอืหวัใจของประชาชน เรามพีีน้่อง
ประชาชนที่ใกล้เราท่ีสุด เมื่อชาวบ้านเดือดร้อน 
เขาไม่ได้มุ่งไปขอจากรัฐบาล เขามาขอให้องค์กร
ท้องถิน่ช่วยก่อน เขามาหาเราก่อน ไม่ว่าจะค�า่คนื 
ดกึดืน่แค่ไหน เราต้องคอยดแูลและบรกิาร ให้พีน้่อง 
ประชาชนให้ดีที่สุด แต่ด้วยปัญหางบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรมาไม่เพียงพอ การแก้ปัญหาก็
ล่าช้าออกไป 

นอกจากปัญหางบประมาณแล้ว ยงัมรีะเบยีบ 
ขั้นตอนต่างๆ มากมาย ท�าให้การท�างานติดขัด 
สมมตุว่ิาเราไปเกดิไปเจอแจค็พอต เจอข้าราชการ
ที่มีทัศนะไม่ตรงกับผู ้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก 
การเลือกตั้ง ก็ยิ่งไปกันใหญ่ ท�าให้เกิดการถ่วงรั้ง  
เสียเวลา การแก้ไขปัญหาไม่ทันความต้องการ 
ของประชาชน เป็นการเสียโอกาสดูแลพี่น้อง
ประชาชน ขณะทีผู่น้�าท้องถิน่ได้ศกึษาปัญหาของ

เมอืงหนองคาย มฐีานะเป็นเมืองหน้าด่าน มี 
เส้นทางคมนามทีเ่ชือ่มต่อ สปป.ลาวและประเทศจนี  
การพัฒนาเมืองหนองคาย ให้เป็น “เมือง 
น่าอยู ่ศูนย์กลางการค้าสู่อนิโดจนี” มกีารขบัเคลือ่น 
อะไรไปแล ้วบ ้าง  นายอุ รุยศ เอียสกุล  
นายกเทศมนตรีเมอืงหนองคาย ได้ให้สมัภาษณ์ 
“อปท.นวิส์” ถงึนโยบายและแนวทางการพฒันา
เมืองหนองคาย ในฐานะที่เป็นเมืองคู่แฝดของ
นครหลวงเวยีงจนัทน์

  การบริหารและพฒันาเมอืงหนองคาย
 ในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา

นายอรุยุศ : หลังจากได้รับไว้ความไว้วางใจ
จากชาวเทศบาลเมืองหนองคาย ท่ีได้เลือกให้
ผมเข้ามาท�าหน้าที่ในต�าแหน่งนายกเทศมนตรี

อรุยุศ  เอยีสกุล

นายสุรพล เพชรวรา อปุนายกสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ต�าบล เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถท่ีมาร่วมกนัช่วย
แก้ปัญหาให้กบัประชาชนในท้องถิน่ซึง่เป็นฐานราก
ของประเทศไทย ให้มคีวามเข้มแขง็ การด�าเนนิงาน

ศาสตราจารย์วฒุสิาร ตนัไชย อดตีเลขาธกิาร
สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ความร่วมมอืระหว่าง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล
แห่งประเทศไทย ครัง้นี ้เหมอืนเป็นโอกาสทีเ่กิดขึน้
ในช่วงรฐับาลใหม่มแีนวคิดลดอ�านาจจากส่วนกลาง 
และการกระจายอ�านาจไปสูท้่องถิน่ การก่อตัง้สมาคมฯ  
บนพื้นฐานความพึงพอใจของประชาชน เพราะ 
การท�างานของหน่วยงานท้องถิ่นท�าให้ประชาชน
รู้สึกว่า วันนี้อยากได้อะไรเขาก็ได้ อยากท�าอะไร 
มท้ีองถิน่คอยช่วยเหลอื และเมือ่องค์กรท้องถิน่ได้จบัมอื 
กับมหาวิทยาลัย เหมือนมีหน่วยงานทางวิชาการ 
ทีด่มีาช่วยสนบัสนนุ การพัฒนาจะไปไกลกว่าเดิม 

วนันี ้ ทกุอย่างเปลีย่นไป ทกุคนอยากเหน็การ
เปล่ียนแปลง กระแสการเลือกตั้งท่ีผ่านมาจะเห็น
ว่า คนไทยอยากเหน็การเปลีย่นแปลง รวมถงึการ 
เลอืกตัง้ในระดับท้องถิน่กม็กีารเปลีย่นแปลงไปมาก ม ี
อบต.ใหม่เพ่ิมขึน้ คนเก่าเหลือเพียง 30% นอกจาก 
การเข้ามาช่วยออกแบบหลกัสตูรให้กบัคนท�างานแล้ว  
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังจะช่วยตอบโจทย ์
ในเร่ืองของการปฏิบตั ิ

“วันนี้ สมาคมฯ ต้องกลับมาหารือ เรื่องการ
จัดการความรู้ ต้องมาพูดเรื่องการให้ความรู้และ
ข้อค้นพบใหม่ๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและ
สมาชกิให้เรว็ วนันีท้�าได้ง่ายด้วยระบบออนไลน์ ซึง่
บทบาทเหล่านี ้ จะมคีวามส�าคัญเพราะไม่ใช่แค่การ
ร่างหลักสูตรและอบรมอย่างเดียว ดังน้ัน องค์กร 
ท้องถิน่จะเดนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ต้องประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ 1. ผู้บริหารที่มีนโยบายที่ดี  
2. สภาทีช่่วยสนบัสนนุ และ 3. ข้าราชการทีท่�างาน
ร่วมกนั” อดีตเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า กล่าว

ประชาชนคนรากหญ้า ถ้ารากหญ้าแขง็แรง ประเทศ
ชาตแิขง็แรงเช่นกนั”

นายกสมาคม อบต.ฯ กล่าวถึงการท�างานของ 
อบต.ทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจส่วนกลางว่า ทีผ่่านมา อบต. 
แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยแม้แต่การจัดหัวข้อ
อบรม ส่วนกลางยังเป็นคนออกแบบมาให้ ทั้งที ่
ไม่ตอบโจทย์ท้องถิน่เลย ดงันัน้ ต้องให้อ�านาจท้องถิน่ 
หรือมีการหารือกับท้องถิ่นก ่อน ว ่าต ้องการ 
จะอบรมเรือ่งอะไร เพราะหากไม่ตรงกบัความต้องการ 
ของท้องถ่ิน แม้จะอบรมไปแล้วแต่ไม่สามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้ จะเสยีงบประมาณไปโดยเปล่า 
ประโยชน์ และการที่สมาคมฯ ร่วมมือกับ ทาง
วทิยาลยัการปกครองท้องถิน่ มข. คร้ังนี ้ หลกัสูตร
การอบรมแต่ละครั้งจะผ่านการหารือร่วมกันก่อน
เสมอว่าท้องถิ่นต้องการอะไร และทางวิทยาลัย
ต้องการเสรมิอะไร

ความร่วมมอืในช่วงนี ้ถอืว่าเป็นจงัหวะท่ีด ีเนือ่งจาก
เป็นช่วงที่จะมีรัฐบาลใหม่ ที่มีความจริงจังในการ 
ทีจ่ะกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปสูท้่องถ่ิน จะเป็น 
ช่วงจังหวะเวลาที่ท�าให้มีการขับเคลื่อนไปได้  
ส่วนบทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยันัน้ ไม่ใช่แค่การ
อบรมทางวชิาการเท่านัน้ แต่จะมเีรือ่งของงานวจัิย 
ทีช่่วยสนบัสนนุ การท�างานขององค์กรส่วนท้องถ่ิน
ทีต้่องเข้าถงึประชาชนหรอืชาวบ้านให้ได้มากทีส่ดุ 

“การตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ช่วยท�าให้
มหาวิทยาลัยได้บรรลุเป้าหมายในการเข้าถึง 
ชาวบ้านได้อกีทางหนึง่ โดยดงึศกัยภาพของท้องถิน่และ 
ชาวบ้านออกมา เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนประเทศ 
และต้องปรบัแนวคิดใหม่ ต้องท�าอย่างไรทีจ่ะให้คน
ทีม่อี�านาจการบรหิารได้ลงมาให้ก�าลงัใจคนท�างาน  
สร้างขวญัและก�าลงัใจทีด่ ีช่วยขบัเคลือ่นการท�างาน
ไปสูค่วามส�าเร็จได้”  
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บางจากฯ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยีและบรษัิท C-Quester เพือ่แลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วชาญ
ด้านเทคโนโลยกีารดกัจบัคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างโอกาสทางธรุกจิ โดยม ีกลอยตา ณ ถลาง ผช.กก. 
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสือ่สารองค์กรและกจิการเพือ่ความยัง่ยนื บมจ. บางจากฯ 

 BAM จับมอื SET และกรมป่าไม้ ปลกูป่าชุมชนโครงการ Care the Wild
บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.

บรหิารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ หรอื BAM พร้อมด้วย อ�านวย จริมหาโภคา ผูช่้วยผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผูบ้รหิารและทมีงานกรมป่าไม้ น�าโดย นนัทนา บณุยานนัต์  
ผอ.ส�านักจัดการป่าชุมชน ทีมปลูกป้องชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมี ชาตรี เพชรนอก เป็นประธาน 
คณะกรรมการป่าชมุชน และ สรุยิะ เลียนอย่าง นายก อบต.หนิโคน น�าร่องปลกูต้นไม้ โครงการ 
Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขียว มุง่เน้นการปลกูป่าอย่างยัง่ยนื 

 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

กบั สนุนั พงศ์ประยรู ผูอ้�านวยการฝ่ายสนิเชือ่สถาบนัและผูป้ระกอบการ และ ไพศาล หงษ์ทอง  
ผูช่้วยผูจั้ดการและโฆษกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 NT จบัมือ มช. เดินหน้าพฒันาเครือข่ายสือ่สารสูม่หาวิทยาลยัดิจิทลั
พนัเอก สรรพชยัย์ หุวะนนัทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิ จ�ากดั 

(มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่าย 
สี่อสารโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานทางวิชาการและการศึกษา  
ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 ธ.ก.ส.มอบอปุกรณ์ช่วยคนพิการชายแดนใต้ ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้า 
ฉตัรชยั ศิรไิล ผูจั้ดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยชมุนมุ

นายเรอือากาศรุน่ที ่31 มลูนธิพิฒันาศกัยภาพคนพกิาร และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมส่งมอบ
อุปกรณ์ช่วยเหลอืให้แก่คนพิการในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ในโครงการแม่บ้านทพัฟ้า พฒันา
ศกัยภาพคนพกิารจงัหวดัชายแดนใต้ ประจ�าปี 2566 เพือ่เป็นการส่งมอบความห่วงใยและก�าลงัใจ
ให้ประชาชนในพืน้ที่

 ออมสนิ สนบัสนนุทุนพัฒนาทักษะความคดิฯ ผ่านการเขยีน Coding
วทิยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ มอบเงนิสนบัสนนุโครงการการพฒันาทกัษะความคดิ

เชงิระบบผ่านการเขยีนรหสั (Coding) แก่ รศ. ดร.เสถียร ธญัญศรรีตัน์ อธกิารบดีสถาบนัเทคโนโลยี
ปทมุวัน เพือ่ส่งเสรมิแนวทางจดัการเรยีนการสอนรปูแบบใหม่ทีท่นัสมยั รองรบัการเรยีนรู้และการ
ประกอบอาชพีสาขาอตุสาหกรรมหุน่ยนต์อตัโนมติั ให้กบันกัศกึษาระดบัอาชวีศกึษา สงักดัสถาบนั
การศกึษาภาคกลาง 5 จ�านวน 500 คน ซ่ึงผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมหลกัสตูร การเขยีน Coding จะมี
ทกัษะทีเ่ป็นเลิศ พร้อมส�าหรบัการท�างาน และเป็นท่ีต้องการส�าหรบัอตุสาหกรรมสมยัใหม่

 พม.จับมือ ม.อ. ลงนาม MOU ส่งเสริมศักยภาพกลุม่เปราะบาง 
อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นวิตั ิ แก้วประดบั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ร่วมลงนาม MOU 
ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน ระหว่างกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) กับมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ (ม.อ.) เพ่ือพฒันา
สมรรถนะก�าลงัคนของประเทศ รวมทัง้กลุม่เปราะบาง ให้เรยีนรูแ้ละปรบัตวัได้ทนัการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมและเศรษฐกจิโลก

 ทปษ.รมว.เกษตรฯ ร่วมเปิดงานสมัมนา 2023 North Bay (Zhanjiang) 
อลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รบัเชญิเป็นเกยีรต ิ ในงาน

สมัมนา 2023 North Bay (Zhanjiang) Cold Chain Warehouse Logistics High Quality 
Development Summit โดยม ีณฐกร สวุรรณธาดา คณะทีป่รกึษา รมว.กระทรวงเกษตรฯ กฤษ 
อตุตมะเวทนิ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร และปรตัถกร แท่นมณ ีกงสลุ (ฝ่ายเกษตร) ประจ�า
สถานกงสลุใหญ่ มวัีตถปุระสงค์เพือ่การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ห่วงโซ่ความเยน็ของอ่าวรอบบรเิวณ
เมอืงจ้านเจยีง รองรบัการผลกัดันการน�าเข้าส่งออกสินค้าห่วงโซ่ความเยน็

 บสย.-หอการค้าไทย เปิดโครงการ “สน่ันสิทธิ”์ เสรมิแกร่ง SMEs 
สนัน่ องัอบุลกลุ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ  

สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื “สร้างเครอืข่ายเข้มแขง็ ส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทย
ยัง่ยนื” เปิดโครงการ “สนัน่สทิธิ”์ ให้ผูป้ระกอบการ SMEs ทัว่ประเทศ สามารถเข้าร่วมเครอืข่าย
โดยสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชกิสมทบกบัหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมรบั
สทิธปิระโยชน์เทียบเท่าสมาชกิสามญั

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 อปท.นวิส์ ฉบบัที ่407 ประจ�าวนัที ่1-15 ก.ค. 2566 .... ผ่านมาแล้วเดอืนครึง่หลงัการเลอืกตัง้ 
ทัว่ไป เมือ่วนัที ่14 พ.ค. 2566 โฉมหน้าประธานสภาผูแ้ทนราษฎร โฉมหน้านายกรฐัมนตร ีและโฉมหน้า 
ครม.ชดุใหม่ ยงัไม่ปรากฎให้เห็น การเมอืงไทยตกอยูใ่นช่วงววิาทะกนัขนานใหญ่ โดยเฉพาะพรรคเพือ่ไทย 
ถกูจบัตามองอย่างเข้มข้นว่า อาจแอบมลีบัลมคมใน เพือ่หวงัเป็นแกนจดัตัง้รฐับาลแทนพรรคก้าวไกล  
ที ่“พธิา ลิม้เจรญิรัตน์” หวัหน้าพรรคก้าวไกลก�าลงัลุน้ขึน้แท่นนายกรัฐมนตรคีนที ่30 ของประเทศไทย  
อาจไปไม่ถงึฝ่ังฝันด้วยสารพัดข้อกล่าวหา หรอืแม้กระท่ังอาจไม่ได้รบัเสยีงสนบัสนนุถงึ 376 เสยีงของสองสภา 
รวมกนั  แต่แกนน�าพรรคเพือ่ไทยยนืยนัตลอดว่า ยงัคงยดึมัน่ในหลกัการประชาธปิไตย ทีพ่ร้อม
สนบัสนนุนาย “พธิา” ขึน้เป็นนายกฯ เหมอืนเดิม  อย่างไรกต็าม เมือ่พระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุ
สภาก�าหนดขึน้แน่นอนแล้วในวนัที ่3 ก.ค. 2566 และคาดกนัว่าในวนัรุ่งขึน้ คอืวนัที ่4 ก.ค. 2566 จะเป็น 
การลงมตเิลอืกประธานสภาผู้แทนราษฎร ความกระจ่างในเรือ่งนีก็้จะบงัเกดิขึน้ว่า ฝ่ายใดจะได้นัง่เก้าอ้ี
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร จะตกลงกนัได้หรอืถงึขัน้พลกิเกมกจ็ะได้เหน็กนั  หลงัจากนัน้กต้็องลุน้
กนัอกีว่า “พธิา ลิม้เจรญิรัตน์” จะถูก กกต.เล่นงานหรือถกูน�าข้ึนเขยีงศาลรฐัธรรมนญูให้ไม่สามารถด�ารง
ต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีก่อให้เกดิเป็นวกิฤตการเมอืงครัง้ใหญ่อกีครัง้ของประวัติศาสตร์การเมอืงไทยหรอืไม่  

 หรือดังที่ “ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวนสวัสดี” อาจารย์ประจ�าภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั กล่าวไว้อย่างน่าสนใจยิง่คอื “ดฉัินไม่ได้โฟกสัว่า นายพธิาจะได้เป็นนายกฯ หรอืไม่ แต่กลับ
มองว่า สิง่ทีค่วรให้ความส�าคญัคอื ความท้าทายในการถ่ายโอนอ�านาจอย่างสนัตคิอื การจากอกีข้ัวหนึง่ไป
ยงัอกีขัว้หนึง่หลงัการเลอืกตัง้ ถ้าผ่านเดือนกรกฎาคม สงิหาคม ไปได้อย่างสงบ สนัติ หาทางออกได้โดย
ฉนัทามต ิอาจจะไม่ใช่ทกุเรือ่ง อย่างน้อยทีส่ดุ เริม่ต้นนบัหนึง่คอืการถ่ายโอนอ�านาจอย่างสนัต ิประเทศชาติ 

จะได้ไปต่อได้ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านกรกฎาคม สิงหาคมไปได้ คิดว่า เราจะมีหน้าฝนที่ร้อนระอุ”  
 หนัมาดทู้องถิน่หลงัเลือกตัง้กนับ้าง พลันทีพ่รรคก้าวไกลได้คะแนนเสยีงมาเป็นอันดบัหนึง่ ประโยค 

“การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่” กก็ลบัมาพูดกนัอย่างน่าสนใจอกีครัง้ นาย “พธิา” ยกขบวนเข้าพดูคยุ
กบั 3 สมาคม อปท. ประกอบด้วย สมาคมสนันบิาตเทศบาล สมาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และ
สมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบล โดยระบุว่า อ�านาจบรหิารท้องถิน่ทุกวันน้ีถกูมัดมือมัดเท้าไว้ ท้ังในเรือ่ง
กระจายอ�านาจ กระจายงบประมาณ กระจายบุคลากร และการกระจายภารกิจ ซ่ึงพรรคก้าวไกลมีแผนการ
ทัง้ในระยะ 100 วนัแรก 1 ปีแรก และ 4 ปีแรกของรฐับาล โดยภายใน 100 วนัแรก จะยกเลกิระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ�านาจและการท�างานของท้องถิน่ แก้ไข พ.ร.บ.แผน 
ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ และแก้ไข พ.ร.บ.จัดตัง้ 5 ท้องถิน่ ให้ออกระเบียบการเบิกจ่ายเองได้  

 ภายใน 1 ปีแรก จดัท�าประชามตใิห้มกีารเลอืกตัง้ผูบ้รหิารจงัหวดั และยกเลกิราชการส่วน
ภมูภิาค  ภายใน 4 ปีแรก บรรลเุป้าหมายการถ่ายโอนภารกจิ งบประมาณ และบคุลากร 
โดยมเีป้าหมายอยู่ที ่2 แสนล้านบาทต่อปี  “ชยัธวชั ตลุาธน” เลขาธกิารพรรคก้าวไกล 

 อบจ.สุโขทยั เดินหน้าสร้างแหล่งน�า้คอืชวิีตให้ทัว่ถึง
ดร.มน ูพุกประเสรฐิ นายก อบจ.สโุขทยั พร้อมด้วย ประเสรฐิ  

ปัญญานุกูล รองประธานสภา อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธาน
กรรมการด�าเนินการให ้ความช ่วยเหลือและสนับสนุน 
ด้านทรัพยากรน�้าบาดาลแก่ประชาชน น�าเจ้าหน้าที่กองช่าง 
พร้อมเครือ่งจกัรกล อบจ.สโุขทยั ลงพืน้ทีด่�าเนนิการขดุเจาะบ่อบาดาล  
ทีว่ดัป่าวปัิสสนา ม.7 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย เพ่ือช่วย
บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน

 อบจ.ยโสธร อบรมการแปรรปูและการถนอมอาหาร
วเิชยีร  สมวงศ์ นายก อบจ.ยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีการแปรรปูอาหาร  ประจ�าปี พ.ศ.  2566  
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร   
(การท�าแหนมเหด็)  ตามหลกัวิชาการ  เป็นการเพิม่รายได้  ลดราย
จ่าย  พฒันาคณุภาพชวีติให้กบัประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอไทยเจรญิ 
โดยมีมกีลุม่วสิาหกจิชมุชน  กลุม่อาชีพ  ในเขตอ�าเภอไทยเจรญิ  
จ�านวน  200  เข้ารบัการฝึกอบรม 

 อบจ.ชลบุรี จัดโครงการสตรีชลบุรีสขุภาพดีชวีีมสีขุ
วิทยา คุณป ลื้ม นาย ก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการสตรชีลบุรสีขุภาพดีชวีีมีสุข ณ ห้องประชมุเรอืใบ 
อาคารส�านกั งานฝ่ายการกฬีา สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ  
ร.9 จงัหวัดชลบรีุ โดยมี สกุุมล คุณปลืม้ ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจั งห วัดชลบุรี พร้อม ด้วยคณะสตรี 11 อ�าเภอ  
ในจงัหวัดชลบุร ีคณะผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ชลบรุี  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ 

ดร.วิระศักด์ิ ฮำดดำชยัธวัช ตุลำธน พธิำ ล้ิมเจรญิรตัน์ ดร.วีรศักด์ิ เครอืเทพวรำวุธ ศิลปำชำ

กล่าวว่า  พรรค ก้าวไกลเข้าใจดว่ีา การแก้ไขและยกเลิกกฎหมาย ปฏริปูระบบราชการให้มีการกระจาย 
อ�านาจ มคีวามเกีย่วข้องกบักฎหมายหลายฉบบั  หากเป็นกฎหมายในระดบั พ.ร.บ.  ย่อมท�าไม่ได้ภายใน 100 วนั  
แต่บรรดาระเบยีบและกฎกระทรวงต่างๆ สามารถท�าได้ใน 100 วนัแน่นอน  ดร.วิระศักดิ ์ฮาดดา  
นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เตรยีมจดัการประชมุใหญ่ อบต.ทัว่ประเทศ ระหว่างวันที ่12-14 
ก.ค. 2566 นี ้ทีศ่นูย์ประชุมแพลตตนิัม่ จงัหวัดกระบี ่พร้อมหวัข้อการเสวนาทีน่่าสนใจ “BCG อาวธุหนกั  
ขบัเคล่ือน อบต” คบัคัง่ไปด้วยวทิยากรชือ่ดงั ประกอบด้วย วราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จริายุส ทรพัย์ศรีโสภา คนหนุม่แห่งอนาคต, ดร.วีรศักดิ ์เครอืเทพ 
ผูท้รงคณุวฒุด้ิานกระจายอ�านาจ และเกยีรตชิาย ไมตรวีงษ์ ผอ.องค์การก๊าซเรอืนกระจก
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ต�ารวจไซเบอร์เตอืนภยัออนไลน์ 5 รปูแบบ
คดีความเสยีหายพุง่เฉล่ียวันละ 74 ล้านบาท
กองบัญชาการต�ารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ต�ารวจไซเบอร์)  
ประกาศเตือนภัยอาชญากรรมทางไซเบอร ์
หลายรปูแบบหลงัพบว่าในช่วงทีผ่่านมา ประชาชน 
ตกเป็นเหยือ่มากขึน้ จากข้อมลูของส�านกังานต�ารวจ 
แห่งชาติ ระบวุ่ายอดสะสมของผูแ้จ้งความออนไลน์ 
ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2565-31 พฤษภาคม 2566 
เป็นคดีออนไลน์จ�านวน 270,360 เรื่อง เฉลี่ย 
วนัละ 525 คดี คดิเป็นความเสยีหายเฉล่ียวันละ  
74 ล้านบาท

ส�าหรบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยทีีพ่บเหน็
บ่อยในปัจจบุนัมหีลากหลายรปูแบบ ซึง่ต�ารวจ
ไซเบอร์ได้ให้รายละเอยีดและมคี�าแนะน�าดงันี้

1. มิจฉาชีพหลอกให้รบัพสัดุเกบ็เงนิปลายทาง
กลโกงของคนร้าย :

 ส่งพสัดเุรยีกเกบ็เงินปลายทาง
 ผู้เสยีหายจ�าไม่ได้ว่าส่ังสนิค้าไปหรอืไม่ 

 และไม่ได้ตรวจสอบ
 ผู้เสยีหายหลงเชือ่จ่ายเงนิและรบัพัสดุ

วิธป้ีองกนั :
 ตรวจสอบให้ดีว่า สัง่พัสดไุว้หรอืไม่ 

 สังเกตชือ่ผูส่้ง-ผูร้บัว่าถกูต้อง
 ตรวจสอบเลขพัสดใุห้ตรงกนั
 ถ้ารบัพสัดแุทน ต้องสอบถาม

 เจ้าของพสัดกุ่อน

2. หลอกลวงให้โอนเงินท�ากิจกรรมเพื่อรับ 
ค่าตอบแทนจากเวบ็ไซต์ 18+
กลโกงของคนร้าย :

 มจิฉาชพีโพสต์ Facebook และยงิ Ads 
 โดยใช้รปูแบบเว็บไซต์ 18+
 ผูเ้สยีหายหลงเชือ่กดลงิก์เพิม่เพ่ือนทางไลน์ 

 จากน้ันมจิฉาชพีจะดงึเข้ากลุม่ทีมี่หน้าม้า 
 และอ้างว่าต้องโอนเงนิก่อน
 เมือ่เข้ามาในกลุม่แล้ว จะต้องโอนเงนิอกี 

 แต่ได้ปันผลคนืมา

 มข้ีออ้างทีต้่องโอนเพิม่ จนผูเ้สยีหาย
 หมดตวั

วธิป้ีองกนั :
 ตรวจสอบว่าเป็นบญัชทีางการ (Official) 

 หรอืไม่
 ตรวจสอบการกด Reaction ของเพจ  

หากเป็นของปลอมจะมกีารกด Reaction ด้านลบ
 ตรวจสอบความโปร่งใสของเพจ
 ไม่เปิดอ่าน หรอืกดลงิก์โฆษณาแปลกปลอม
 การท�าภารกจิทีต้่องมกีารโอนเงินก่อน 

 ให้สงสยัไว้ก่อนว่าเป็นกลโกงของมิจฉาชพี

 หากรูต้วัว่าถกูหลอก ให้รบี โทร.หาธนาคาร
 เพือ่ระงบัการท�าธรุกรรม และรบีไปพบ
 เจ้าหน้าทีต่�ารวจ ภายใน 72 ชัว่โมง

3. url.cc อาจเป็นลงิก์ดูดเงนิ
ข้อสังเกต :

 .cc เป็นโดเมนทีใ่ครกจ็ดทะเบยีนได้

จากเรือ่งของส่วย
ถงึการจดัซ้ือจดัจ้างมิชอบ

วสัดคีรับท่านผู้อ่านท่ีเคารพ วนัเวลาย่าง
เข้าครึง่ปี 2566 แล้วนะครบั เราเลอืกต้ัง

กนัไปกเ็ดอืนเศษ จนวนันีก้ยั็งไม่รูว่้าใครจะได้ 
รับรอง หรือใครจะถูกสอยจาก กกต.บ้าง  
รวมท้ังว่าท่ีนายกฯ ของพรรคก้าวไกลกย็งัไม่จบกนั 
ง ่ายๆ บ ้านเมืองจะถูกน�าไปตัดสินกัน 
บนท้องถนนอกีมัย้ กไ็ม่มใีครทราบได้ 

มาวันน้ีส�านกังานต�ารวจแห่งชาตท่ีิท�าหน้าท่ี
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนก็ถูกแฉเรื่องทุจริต
กนัมากมาย จนต้องให้เจ้าหน้าท่ีออกมาปฏเิสธ
เป็นพัลวนั เริม่แต่ส่วยทางหลวงมาจนถงึการรับ
บรรจตุ�ารวจเป็นกรณพีเิศษทีว่่าหลกัสูตร กอส. 
นัน่ละครบั กดี็เหมอืนกนันะครบั ชาวบ้านจะได้ 
รู้กันสักทีว่าหน่วยงานของรัฐแห่งนี้ถูกปล่อย 
ให้เน่าเฟะมานานเท่าใดแล้ว 

ทั้งเรื่องส่วยท่ีจ�าได้ เคยมีอดีตผู้ใหญ่ของ
ส�านกังาน ป.ป.ป. (ส�านกังานป้องกนัและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งตั้งมา 
ตั้งแต่ปี 2518 จนกระทั่ง เกิดส�านักงาน 
ป.ป.ช.ภายหลงัในปี 2542 จงึถกูยบุไป) ท่านเคย 
เล่าให้ฟังว่า ป.ป.ป.สมัยน้ัน เคยวางมาตรการ 
เรื่องส ่วยทางหลวงโดยไปดูของจริง เอา 
เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ป.ในขณะน้ัน น่ังรถสบิล้อจากจังหวัด 
ชายแดนภาคอีสานเข้ากรุงเทพฯ พอผ่านด่าน
ทางหลวงแต่ละด่านในเส้นทางก็จะโยนเงิน 
ห้าบาทสิบบาทลงไปให้ สมยันัน้เงนิมนัน้อยนะครบั 

พอถงึด่านสดุท้ายจะเข้ากรงุเทพฯ บอกเงนิ
หมด เจ้าประคุณยังยึดแม่แรงเป็นค่าผ่านด่าน
เสยีอีก จนวนัน้ีเรือ่งส่วยทางหลวงกย็งัไม่จบนะ
ครับ ส่วนเรื่องรับคนเข้าอบรมหลักสูตรพิเศษ 
จ�าได้ว ่า สมัยผู ้ เขียนจบปริญญาตรีใหม่ๆ  
กรมต�ารวจเขาเปิดหลกัสตูรนายร้อยอบรม รบัเด็ก 

ซึง่ถ้าเป็นเป็นการตกลงราคาไม่เกนิหน่ึงแสน
บาท แต่ภายหลงักข็ยายเพดานเป็นห้าแสนบาท
ไม่เกนิ ส่วนการสอบราคาก็ไม่เกินสองล้านบาท 
ซึ่งการก่อสร้างครั้งนั้น ก็ใช้วิธีการสอบราคา 
เพราะวงเงนิไม่เกนิสองล้านบาท ทางโรงเรยีนกม็ี
การแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดราคา
กลาง คณะกรรมการรบั เปิดซอง คณะกรรมการ 
ตรวจรบังาน ผูค้วบคมุงาน ตามระเบยีบฯ ถกูต้องหมด  
ปรากฏว่าบริษัท อ.(ชื่อสมมติ) เป็นผู ้ชนะ 
การสอบราคาครั้งนี้และเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง
อาคาร 

แต่ก่อนวันท�าสญัญาจ้าง นาย ก.ผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนแกไปข่มขูแ่ละเรยีกรบัเงนิจากนาย ส. 
(ชือ่สมมต)ิ กรรมการบรษัิท อ. เพ่ือเป็นค่าผ่อน
ส่งรถยนต์ โดยขู่ว่า หากไม่ให้จะท�างานล�าบาก
ขึน้ นาย ส. จึงเข้าแจ้งความเจ้าหน้าทีต่�ารวจและ 
ร่วมวางแผนกบัเจ้าหน้าทีจ่บักมุนาย ก. ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียน โดยภายหลงัจากการท�าสัญญานาย ส.  
ได้น�าเงนิทีเ่ป็นหลกัฐานการล่อจบัคร้ังน้ีใส่ซอง 
เรยีบร้อยมอบให้นาย ก.ท่ีห้องท�างาน 

ทันทีทันใด เจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ได้เข้าตรวจ 
ค้นพบเงนิดังกล่าว จึงส่งเรือ่งให้ ป.ป.ช.ด�าเนนิการ 
ไต่สวนต่อ ภายหลงัคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มี 
มตชิีม้ลูความผดินาย ก. ทัง้วนิยัร้ายแรง ตาม 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 
มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง 
ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบข ้าราชการครู  
พ.ศ. 2523 มาตรา 4 และชีม้ลูความผดิอาญามาตรา  
148 มาตรา 149 มาตรา 157 เดีย๋วน้ีเร่ืองจับสด  
ปปช.เขายังท�าอยู่ ปีนี้ก็สองสามเร่ืองเข้าไป 
แล้วนะครบั

 ตรวจสอบชือ่บัญชธีนาคารปลายทาง
 จากเวบ็ไซต์ทีน่่าเชือ่ถือว่าเป็นพวกมจิฉาชีพ
 หรอืไม่

นายประเสรฐิ ปวงละคร นายกเทศมนตรี
นครแม่สอด มคี�าส่ังย้ายเจ้าหน้าทีห้่องทะเบียน
ราษฎร์ เทศบาลนครแม่สอด 3 คน หลงัจาก 
มข่ีาว เร่ืองออกบตัร 10 ปีให้ชาวเมยีนมา ซึง่ท�า 
มานานถึง 3 เดอืนแล้ว รวมจ�านวนกว่า 700 คน 
เฉลีย่วนัละ 15-20 คน นอกจากนี ้ เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายตรวจสอบยงัพบว่า เรยีกรบัสนิบนค่าท�าบตัร  
หัวละ 40,000-100,000 บาท เพื่อแลกกับ 
บัตร รวมรายได้ประมาณ 28-30 ล้านบาท  
หลงัจากนัน้ได้สัง่ย้ายเจ้าหน้าท่ีอกี 1 คน รวมเป็น  
4 คน ให้ไปท�าหน้าท่ีส่วนการงานอืน่ๆ ท่ีไม่ใช่
ทะเบยีนราษฎร์ และให้คนใหม่ไปท�าหน้าทีแ่ทน 
พร้อมกบัต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ 
เช่น มกีารน�าคนเมยีนมา มาเข้าทะเบยีนบ้าน
นานแค่ไหน ผูท่ี้เข้ามาอาศัยอยูท่ีไ่หน

โดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ฝ ่ายปกครอง 
อ.แม่สอด แจ้งว่า เร่ืองการท�าบัตร 10 ปี ม ี
คนร้องเรียนมากทั้งจากประชาชน และ 
เจ้าหน้าที ่ ไปยงั นายสมชยั กจิเจรญิรุง่โรจน์  
ผู้ว่าราชการจงัหวดัตาก ท�าให้มเีจ้าหน้าทีจ่าก 
ส�านกัทะเบยีนกลาง ไปตรวจสอบทีห้่องทะเบยีน 
ราษฎร์ เทศบาลนครแม่สอด และไปยังบ้าน

ด้าน นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัตาก กล่าวว่า ตนได้ออกค�าสัง่
แต่งตัง้ รองผูว่้าราชการจงัหวดัตาก สอบสวน
ข้อเท็จจรงิ โดยจะเริม่วางกรอบการสอบสวน 
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ 
เอกสาร สอบปากค�าบุคคลทั้งหมด ซ่ึงเรื่องนี้ 
ทางส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบทัง้หมดแล้ว 
หากใครกระท�าผิด หรอื เกีย่วข้องต้องด�าเนินคดี 
ตามกฎหมาย 

“ส่วนทางวินัยนั้น จะต้องตรวจสอบทั้ง
เอกสารทีอ่อก บตัร 10 ปี ทัง้หมด และบุคคล 
รวมไปถงึกรณมีีเจ้าของทะเบยีนราษฎร์ น�าคน 
ต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านตนเอง ที่มีข่าวว่า 
มีเป็น 100 คน และทางกระทรวงมหาดไทย  
มคี�าสัง่ตัง้คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
เรือ่งนีอ้กีครัง้  และจะออกค�าสัง่ยกเลกิ บตัร 10 ปี  
จ�านวน 700 รายก่อน” ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก กล่าว

ทน.แม่สอด ย้าย 4 จนท.ทะเบียน
หลังพบสินบนท�าบัตรประชาชน

ทีน่�าคนต่างด้าว เข้าทะเบียนบ้าน บางครวัเรอืน 
พบว่ามีช่ือคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในห้องทะเบียน
ราษฎร์นบั 100 คน และยงัพบว่า มข้ีาราชการ
ห้องทะเบียนบางคน เป็นข้าราชการเคยถูก 
ตัง้กรรมการสอบสวนจากทางจงัหวดัตาก และทาง
ฝ่ายปกครองแม่สอด ร่วมกันสอบสวนข้อเทจ็จรงิ 
โดยมีปลดัคนหนึง่แต่เร่ืองกห็ายเงยีบไป ขณะทีค่น
ทีถ่กูต้ังกรรมการสอบสวนยงัคงอยูท่ีเ่ดมิ ไม่ได้รบั
โทษอะไร และยงักลบัมาท�าแบบเดมิอีก นอกจากนี้  
การย้ายพนักงาน ลูกจ้างบางคนเป็นเพียงคน 
ระดับไม่มีอ�านาจในการออกบตัร 10 ปี เป็นเพียง
แค่รบัเอกสารเท่านัน้

ากสถานการณ์ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท 
และการกลั่นแกล้งรังแกในสถานศึกษาหรือ 

การบลูลี ่ทีย่งัคงปรากฏในสงัคมไทยอย่างต่อเนือ่ง มีทัง้ 
ความรุนแรงทางกายภาพและในโลกออนไลน์ ใน 
รปูแบบของการใช้ก�าลงัท�าร้ายร่างกาย การกดีกนั 
ไม่ให้เข้าร่วมกลุม่ การใช้ค�าพดูกล่าวถึง การก่อเหต ุ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
บางช่วงสงูถึงปีละ 3 พนัครัง้ นอกจากนี ้การรงัแกกนั 
ในโรงเรียน ในปี 2560 มเีดก็ถกูรงัแกในสถานศกึษา
ปีละประมาณ 600,000 คน และน�ามาสูปั่ญหาอืน่ๆ 
ตามมาทัง้การฆ่าตวัตาย การเป็นโรคซึมเศร้า และ
โรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสงัคมในภาพรวมตามมา 

 หน่วยงานรฐัและภาคประชาสงัคม ได้พยายาม 
จดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ด้วยวธิกีารต่าง  ๆทีห่ลากหลาย  
แต่ก็ยังคงพบเห็นความรุนแรงที่ด�ารงอยู ่อย่าง 

ต่อเนื่อง สถาบันพระปกเกล้า โดยส�านักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล ได้จัดท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานวิจัยสันติวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา: กรณีสถาบันการศึกษาน�าร่อง  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบที่เหมาะสม 
ในการสร้างสนัติวฒันธรรมในสถานศกึษา 2) ศึกษา 
การน�ารูปแบบสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
ไปขยายผลด้วยการอบรมในสถานศึกษาน�าร่อง

และผลกระทบที่เกิดขึ้น วิธีการด�าเนินโครงการ 
โดยอบรมให้กับ ผู ้บริหาร คณาจารย์ในสถาน
ศึกษาน�าร่อง ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา โดยมีการอบรม เมื่อวันที่ 18-19 
พฤษภาคม 2565 จ�านวน 19 สถาบนั  หลงัจากน้ัน  
สถาบันพระปกเกล้า ยังได้จัดอบรมให้กับสถาน
ศึกษาโดยตรง โดยอบรมนกัเรยีน นกัศึกษา จ�านวน  
5 คร้ัง ประกอบด้วย

จ

1. นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร์ เม่ือวนัที ่21-22 มถุินายน 2565  

2. นกัเรยีน นกัศกึษา วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษก 
สมทุรปราการ เมือ่วนัที ่วันที ่27-28 มถินุายน 2565 

3. นักเรียน โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ จังหวัด
สงขลา เมือ่วันที ่วนัที ่7-8 กรกฎาคม 2565  

4. นกัเรยีนวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก  
(อเีทค)  จงัหวัดชลบรีุ เม่ือวันที ่6-7 กมุภาพันธ์ 2566 

5. นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
สายสามัญ 13 โรงเรยีน ในจงัหวัดยะลา เมือ่วนัที ่8-9  
พฤษภาคม 2566  

ภายหลงัการอบรม  แต่ละสถานศึกษาได้จัดท�า 
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาหลายโครงการเช่น ในเรื่องการ 
สร้างจติสาธารณะ การให้บรกิารชมุชน การรณรงค์
ต่อต้านการใช้ความรนุแรง การต้านการกลัน่แกล้ง 
รังแก นอกจากนี้  มีการขยายเครือข่ายอย่าง 
ต่อเนือ่ง ยกตวัอย่างเช่น เครอืข่ายภาคตะวนัออก
และสมุทรปราการ และเครอืข่ายภาคใต้  ในระดับ
นโยบาย  ผู้แทนส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบนัพระปกเกล้า ได้เข้าพบทมีท่ีปรกึษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยทางสถาบนัพระปกเกล้า ได้เสนอแนวทาง 
การขับเคล่ือนสันติวัฒนธรรมในสถานศกึษาจากผลงาน 
วจิยัใน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ตัง้กลไกด้านการส่งเสรมิ
สันติวัฒนธรรม โดยผลักดันเรื่องสันติวัฒนธรรม 
ให้เกดิข้ึนในสถานศกึษาในทกุระดบั 2. จดัให้มีการฝึก
อบรม หรอืมีการเรยีนการสอนทีส่อดแทรกหลกัสตูร 
ด้านสันติวัฒนธรรมในทุกสถาบัน ในทุกระดับ  
การต้ังกลไก และด้านการจดัให้มกีารฝึกอบรมสันติ
วฒันธรรมในสถานศึกษา

สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา :
จากปฐมบทมาสู่การขับเคลื่อนในสังคมไทย

ผู้เขียน : ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

จบปรญิญาตรนีติศิาสตร์ รฐัศาสตร์เข้าเป็นต�ารวจ
สัญญาบัตรจ�าได้ว่า อบรมหกเดือนก็ให้ไปบรรจุ
ในพืน้ทีส่แีดง สชีมพ ูเพราะช่วงนัน้ มกีารสูร้บกัน
ระหว่างรฐับาลสมยันัน้กบั พคท. กไ็ปสมคัรกนัมาก
เรือ่งเส้นสายช่วงน้ัน ยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ก็เป็น 
ลกูชาวบ้านได้รบัราชการกด็กีว่าเตะฝุ่น รุน่นัน้ถ้าไม่ตาย 
กค็งเกษยีณกนัไปหมดแล้ว 

แต่มาเดีย๋วนีส้�านกังานต�ารวจแห่งชาตกิเ็ปลีย่น
วธิกีารเอานกัร้องนกัแสดงมาเป็นต�ารวจ ว่ากนัว่า
เป็นวุฒขิาดแคลนคงสนุกกันละครบั แทนท่ีจะไป 
ช่วยจับโจรผูร้้ายอาชญากรท่ีนับวันจะมากขึน้ เอาให้ 
เหมาะเลยครบั แต่ยงัดคีรบัทีม่คีนทีอ่อกมาเปิดโปง
เรือ่งเหล่าน้ี ย่ิงสังคมสือ่โซเชยีลเปิดหเูปิดตามากขึน้
คนกย็ิง่ชอบ เพราะน่าเชือ่ทกุเรือ่ง กอ็ย่าปล่อยให้
เรือ่งมนัหายไปกบัสายลมอีกละครบั 

เอาเรื่องเราสักเรื่องครับ อาจเป็นเรื่องเล็กๆ  
แต่ถ้าเกดิขึน้มากมายหลายแห่งกท็�าความเสยีหาย
บ้านเมืองได้ เรือ่งลกัษณะน้ีดูเหมอืนว่า จะเกดิขึน้มา 
นาน จนทกุวนันีก้ย็งัมีอยูเ่รือ่ย ทีโ่รงเรยีนแห่งหนึง่ 
ที่ขณะนั้นยังสังกัดกรมสามัญศึกษาซึ่งปัจจุบัน 
กเ็ป็นส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทีเ่รยีกย่อๆ ว่า สพฐ. นัน้ละครบั 

ที่โรงเรียนนี้มีการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
และห้องน�า้ ราคากเ็ป็นล้านครับ นาย ก.ชือ่สมมติ
นะครับ แกเป็นผูอ้�านวยการโรงเรียน สมยันัน้กรม
สามัญศึกษาเอง โรงเรียนจะจัดซื้อหรือจ้างอะไร
กต็าม อธิบดกีใ็ห้อ�านาจผูอ้�านวยการโรงเรยีนตาม 
วงเงินที่ก�าหนด ก็เหมือนเดี๋ยวน้ีเช่นกันครับ  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนคนน้ีแกกไ็ด้รบัมอบอ�านาจจาก 
อธบิดกีรมสามญัศกึษาในขณะนัน้ให้มอี�านาจสัง่ซือ้
หรอืจ้าง โดยโรงเรยีนได้ด�าเนนิการสอบราคาจ้าง
ก่อสร้าง ขณะน้ันการจัดซือ้หรอืจ้างกยั็งใช้ระเบียบ
พสัด ุส�านกันายกรฐัมนตรี 

ส

 เกดิข้อผดิพลาดในการท�ารายการ
 คนร้ายอ้างว่าให้โอนเงนิเพ่ิมเพือ่แก้ไข

 รายการ แต่สดุท้ายถกูระบบอายดัเงิน
 ทัง้หมดไม่สามารถถอนเงินได้
 เหยือ่หลงเช่ือจ�านวนมาก มลูค่าความเสยีหาย

 รวมหลายล้านบาท
ข้อสงัเกต :

 คนร้ายใช้อบุายเชญิชวนให้เหยือ่หลงเชือ่
 หลอกว่ากูเ้งินง่าย ไม่ต้องเชก็เครดติ 

 ไม่ต้องมคีนค�า้
 หลอกว่าถ้าโอนเงนิเพิม่จ�านวนเลก็น้อย 

 จะได้ยอดเงนิเพิม่ขึน้จากเดมิ ส่งผลให้มี
 ผูเ้สยีหายหลงเชือ่เป็นจ�านวนมาก
 อ้างว่าเกดิข้อผดิพลาด ท�าให้เหยือ่ถอนเงนิ

 ไม่ได้ สดุท้ายเสยีเงนิฟรี

5. Romance Scam-หลอกให้รกั หลอกให้โอน
กลโกงของคนร้าย :

 ใช้โปรไฟล์ปลอมเป็นชาวต่างชาต ิหน้าตาดี 
มฐีานะ ทกัไปหาเหยือ่

 พดูจาหว่านล้อม ให้เหยือ่หลงเชือ่ค�าเยนิยอ
 ตกหลุมรักไวมากๆ ไม่ถึงสัปดาห์ เรียก 

“baby”, “honey”, “ท่ีรกั”
 หลีกเลีย่งการเปิดกล้อง หรอืพดูคุยเหน็หน้า
 พอเหย่ือเริ่มหลงรักและเชื่อใจ จะสร้าง

สถานการณ์ให้เหย่ือต้องโอนเงนิ เช่น ขอยมืเงนิ, ขอ
ความช่วยเหลอืด่วน, ส่งเงนิหรอืทรพัย์สนิมค่ีามาให้ 
แต่ต้องเสยีเงินค่าธรรมเนยีมก่อนรับของ เป็นต้น

 เมือ่เหยือ่โอนเงินจนหมด มิจฉาชพีก็จะตดั
การติดต่อกบัเหยือ่ทนัที
วธิป้ีองกนั :

 ต้องมสีต ิอย่าหลงเชือ่กลลวง
 อย่าไว ้ใจคนแปลกหน้าผ ่านทางโลก

ออนไลน์
 ตรวจสอบข้อมูลบุคคลให้แน่ชัดว่ามีตวัตน

จรงิหรอืไม่
 อย่าหลงเชื่อกลลวง และห้ามโอนเงินให้

คนที่เพิ่งรู้จักกัน ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทาง
ออนไลน์กบัผูอ่ื้นเดด็ขาด

วธิป้ีองกนั :
 สงัเกตชือ่เวบ็ไซต์หรอื URL อย่างละเอยีด
 ไม่คลิกลงิก์แปลกปลอมทีแ่นบมากบัอเีมล

 หรอื SMS

4. หลอกลวงให้กูเ้งนิออนไลน์
กลโกงของคนร้าย :

 โพสต์เชญิชวนให้กูเ้งนิออนไลน์
 หลอกลวงว่า สามารถกูเ้งนิได้ง่ายในวงเงนิ

 หลายหมืน่บาท โดยเสยีค่าด�าเนนิการ 10% 
 ของยอดเงนิทีต้่องการกู้ จากนัน้จะมเีงนิ
 โอนเข้าบญัชธีนาคารในวนัรุง่ขึน้
 ไม่ได้รบัเงนิตามสญัญา โดยคนร้ายอ้างว่า

“อาชญากรทางไซเบอร์ เป็นอาชญากรทีฉ่ลาด
มากขึน้ สามารถใช้เทคโนโลยทีีล่�า้หน้ากว่าเจ้าหน้าที่
ไปหลายก้าว จึงไม่ควรประเมินความสามารถของ
คนกลุ่มนี้ต�่าเกินไป”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566คณุภำพชวีติ6 

สวรส.เปิด 5 รปูแบบจ้างงานวิชาชีพสุขภาพ 
กระจายบุคลากรสาธารณสุขครอบคลุมทุกพืน้ท่ี
ข้อมลูจากส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(สสช.) 

ระบุว่า ในปี 2564 ประเทศไทยมีแพทย ์
ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังหมด 
38,820 คน ขณะที่มีประชากรท้ังประเทศ
ประมาณ 71.6 ล้านคน  ซึง่แพทย์ไทย 1 คน 
ต้องรับผดิชอบดแูลประชาชนไทยราว 1,680 
คน ขณะท่ีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามที่
องค์การอนามัยโลก (WHO) ก�าหนด อยู่ที่ 
1:1,000 คน 

นอกจากตัวเลขก�าลังคนที่ต�่ากว่าเกณฑ์
สากลแล้ว ประเทศไทยยังมีปัญหาที่ตีคู ่กัน
มาโดยตลอด นั่นคือ “การกระจายตัวของ
แพทย์” ระหว่างเขตเมอืง-ชนบท ซึง่ข้อมูลจาก 
สสช. ยังพบอีกว่า เกือบ 30% ของจ�านวน
แพทย์ท้ังประเทศ หรอื 10,595 คน กระจกุตวั
อยูใ่นกรงุเทพมหานคร และไม่ใช่เพียงแต่แพทย์ 
เท่านัน้ แต่รวมถงึบคุลากรในระบบสขุภาพวชิาชพี 
อื่นๆ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแพทย์
ท้ังหมด รวมถงึต�าแหน่งการจ้างงานในรูปแบบ
ราชการของหน่วยงานสขุภาพภาครฐัมน้ีอยกว่า
ความต้องการ ท�าให้บุคลากรต้องรับผิดชอบ
ภาระหน้าทีท่ีไ่ม่ใช่บทบาทของตนเอง ส่งผลให้
ต้องแบกรับงานหนักและไม่สามารถท�าหน้าที่
ตามวิชาชพีได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรปูแบบ
การจ้างงานของราชการไม่ได้ตอบโจทย์บคุลากร
คนรุน่ใหม่ทีมี่ค่านยิมเปลีย่นแปลงไป

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บุคลากร 
ในระบบสุขภาพจ�านวนมากต้องรับภาระงานหนกั  
บางคนต้องท�างานมากกว่า 80-100 ชัว่โมง/สปัดาห์  
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มากไปกว่านั้น ยังม ี
เสยีงสะท้อนจากบุคลากรถงึสวสัดกิาร ตลอดจน 
ระบบการท�างานท่ีควรมีการเปลี่ยนแปลง   
และปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านีก้�าลังผลักก�าลังคน 
ด้านสุขภาพออกจากระบบ บ้างก็เลือกที่ 
จะเข้าสู่โรงพยาบาลเอกชน หรือหลุดออกไป
ท�างานต่างประเทศ หรอืปรากฏการณ์สมองไหล 
ในช่วงที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาส�าคัญ 
ของระบบสขุภาพ

สถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) จงึ
ร่วมกับทมีวจัิยจากบรษัิท ลกูคดิ จ�ากดั ท�าการ

ชมรมนกัวชิาการ สธ. ย่ืน 5 ประเดน็หลกั
ตดิตามความก้าวหน้าสายงาน/วชิาชีพ
นายริซก ี สาร๊ะ เลขาธกิารชมรมนกัวชิาการ

สาธารณสขุ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ได้เดนิทาง 
เข้ายืน่หนงัสอืถงึ นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
และ นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์ ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของสายงาน 
และวิชาชีพ โดยติดตามประเด็นความคืบหน้า
ต่างๆ ดงันี ้

ประเด็นที ่1
ความคบืหน้าการเข้าสูต่�าแหน่งนักสาธารณสุข 

ตามมติ ก.พ. วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2566 ทีมี่มติ 
ให้ก�าหนดต�าแหน่ง นกัสาธารณสขุ เป็นมาตรฐาน
ก�าหนดต�าแหน่งเพิม่เตมิในสายงานวชิาการ ชมรม
นกัวชิาการสาธารณสขุ (ประเทศไทย) จึงขอตดิตาม  
ความคบืหน้า กรอบเวลา (timeline) และแนวทาง
ในการด�าเนนิงาน ดงันี้

1.1 แนวทางการเปลีย่นชือ่ต�าแหน่งในระดบั
เดยีวกนั จากต�าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสขุ ทีม่ ี
ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนสู่ต�าแหน่ง
นกัสาธารณสขุ

1.2 แนวทางการปรบัต�าแหน่ง สายงานท่ัวไป 
(เจ้าพนักงาน...) ทีม่ใีบประกอบวิชาชพีสาธารณสุข
ชมุชน สู ่สายงานวชิาการต�าแหน่งนักสาธารณสุข

ประเด็นที ่2
การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ กรณี

ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (กรณกีลุม่ตกค้าง และ  
การบรรจรุอบ 2) แม้ว่า สถานการณ์ระบาดของ 
โรคตดิเชือ้โควดิจะดขีึน้ แต่ยงัมผีูป้ฏิบตังิานทีย่งัตกค้าง  
ตกหล่น ไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ ความก้าวหน้า จาก
รฐับาล ส�านกังาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสขุ 
ชมรมนกัวิชาการสาธารณสขุ (ประเทศไทย) จงึขอ 
ติดตาม กรอบเวลา ( timeline) และแนวทาง 
ในการด�าเนนิงานดงันี้

2.1 ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(ครม.) นัดพิเศษ วันที่  
3 เมษายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือ
วนัที ่7 เมษายน 2563 มมีติ ให้บรรจขุ้าราชการ
จากนักศกึษาผูส้�าเรจ็การศกึษาในปี 2563 จ�านวน 
4 สายงาน รวมทัง้สิน้ 7,579 อตัรา คอืสายงาน
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการ
สาธารณสุข

ทั้ งนี้  พบว ่า ยั ง มีสายงานนักวิชาการ
สาธารณสุข จ�านวน 647 อัตรา ซ่ึงเป็นผูส้�าเรจ็
การศึกษาในปี 2563 ถูกละเว้นจากกระทรวง
สาธารณสขุ ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา โดยไม่ได้
พจิารณาด�าเนนิการบรรจุแต่ประการใด

2.2 ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสขุ มมีติ 
เห็นชอบให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม ่
ทีป่ฏิบตังิานโควดิ-19 รอบ 2 เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม  
2564 จ�านวน 63 สายงาน รวม 37,144 คน ต่อมา 
กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนงัสือที ่สธ 0128.02/424  
ลงวนัที ่2 กมุภาพันธ์ 2565 ถึงส�านกังานเลขาธกิาร ก.พ.  

ให้ครอบคลมุสายงานนกัวชิาการสาธารณสขุ และ
นกัสาธารณสขุ ท่ีด�ารงต�าแหน่ง ผอ.รพ.สต. ผูช่้วย
สาธารณสขุอ�าเภอ หวัหน้ากลุม่งานในโรงพยาบาล
ชุมชน หัวหน้ากลุ ่มงานในโรงพยาบาลทั่วไป 
หวัหน้ากลุม่งานในโรงพยาบาลศนูย์ และหวัหน้า
กลุม่งานในส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด

3.2 การเปิดกรอบช�านาญการพเิศษ อย่างต่อเนือ่ง 
ทุกปีของผู ้ปฏิบัติงานใน 17 สายงานด้าน
วทิยาศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสขุ (ว.๒) ด้วย
ผลงานวิจยั R & D

3.3 ความก้าวหน้าของบคุลาธารณสขุทกุสายงาน  
ที่มีวุฒิเพิ่มขึ้นระดับปริญญาโท ปริญญาเอก  
ในทกุวชิาชพี ทีส่ามารถเกือ้กลูระยะเวลา ในการ
ปรับต�าแหน่ง จากระดับช�านาญการเป็นระดับ
ช�านาญการพเิศษ

ศกึษาวจัิยเรือ่ง “การออกแบบการจ้างงานและสทิธิ
ประโยชน์รูปแบบใหม่ทีต่อบสนองต่อความต้องการ
ในอนาคตเพื่อสร้างแรงจูงใจก�าลังคนสุขภาพของ
ภาครฐั” เพ่ือพัฒนาทางเลอืกรูปแบบการจ้างงาน
และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ส�าหรับวิชาชีพสุขภาพ 
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ
เข้ามาท�างานหรือคงอยู่ในระบบราชการ โดยน�า
กระบวนการคดิเชงิออกแบบมาใช้เป็นกรอบแนวคดิ
ในการวจิยั และมกีลุม่เป้าหมายคือ บคุลากรด้าน
สขุภาพ 4 วชิาชพีหลกั ได้แก่ แพทย์ ทนัตแพทย์ 
เภสชักร และพยาบาล  ซึง่จากงานวจิยัพบประเดน็
หลกั 3 เรือ่งทีม่ผีลต่อการเข้ามาท�างานหรอืคงอยูใ่น
ระบบราชการ โดยทัง้ 4 วชิาชพีทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง
ได้ให้น�า้หนกัแต่ละประเดน็ต่างกัน แต่คงมจีดุร่วมที่
เชือ่มโยงกนั ได้แก่

1) รายได้และค่าตอบแทนในโรงพยาบาล
รฐั เป็นปัจจยัในการจงูใจให้คนต้องการมาท�างาน
ในระบบราชการ เน่ืองจากมองว่ามีความมั่นคง
มากกว่าโรงพยาบาลเอกชน ถงึจะได้ค่าตอบแทน
ในอตัราทีน้่อยกว่า หรอืไม่สอดคล้องกบัภาระงาน
ทีท่�ากต็าม รวมถงึเร่ืองสวสัดกิารการรกัษาพยาบาล
ทีค่รอบคลมุทัง้ตนเองและครอบครัว เงนิบ�านาญ 
ตลอดจนการคุม้ครองการฟ้องร้องกรณเีกดิความ 
ผดิพลาดในการรกัษา หากแต่เหตผุลดังกล่าวกย็งั 
ไม่สามารถตอบโจทย์บคุลากรบางกลุ่มได้ โดยเฉพาะ 
คนรุน่ใหม่ทีเ่ลอืกจะไปอยูภ่าคเอกชนมากกว่า โดย
มองว่าความมัน่คงคอืการได้ท�าสิง่ทีช่อบนอกเหนอื

จากการท�างาน และระบบเอกชนกไ็ด้ค่าตอบแทน
สงูกว่าและสอดคล้องกบัภาระงานมากกว่า

2) ภาระงานของระบบราชการยังมีงานอื่น
ที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ เช่น งานเอกสาร งาน 
คุณภาพ งานบริหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่ต้องท�า  
ไม่สามารถปฏเิสธได้ และเป็นอกีหนึง่ปัญหาทีบ่ัน่ทอน 
ประสทิธภิาพในการท�างานระยะสัน้ และส่งผลต่อ 
ก�าลังใจในการท�างานระยะยาว นอกจากนั้น 
ยงัส่งผลต่อภาระงานทีม่มีากจนรบกวนเวลาส่วนตวั 
นอกเหนอืจากการท�างาน ซึง่ไม่สอดคล้องกบัแนวคดิ 
ในการท�างานและการใช้ชีวิตในแบบ Work-Life  
Balance ซึ่งเป็นประเด็นที่บุคลากรรุ ่นใหม ่
ให้ความส�าคญั 

3) การเตบิโตในวชิาชพี เป็นเรือ่งส�าคญัของ
คนท�างานในยุคปัจจุบันที่มองหาความก้าวหน้า
ในการท�างาน ซึ่งจะสัมพันธ์กับระบบประเมิน 
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ในโรงพยาบาลรัฐ 
มกัเป็นการประเมนิจากหวัหน้าแบบให้โควตา โดยใน 
แต่ละรอบของการประเมนิจะมกีารจ�ากดัจ�านวนคน 
ในการให้ผลการประเมนิทีส่่งผลกบัระดบัการเลือ่น
ขั้นหรือค่าตอบแทนต่างๆ และบางกรณีอาจพบ 
ผลการประเมินที่ไม่สอดคล้องกับผลงานและ
ศกัยภาพทีแ่ท้จรงิของคนท�างาน รวมถงึหลกัเกณฑ์
การประเมนิทีไ่ม่ชดัเจนด้วย

จากประเดน็ท่ีพบน�าไปสูก่ระบวนการคดิและ
วิเคราะห์เชิงออกแบบ โดยมีการระดมความเห็น
จากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นบคุลากรด้านสขุภาพ และ
ผูใ้ช้บุคลากร เช่น เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานบคุคล รอง
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล  
เป็นต้น เพือ่สร้างและทดสอบต้นแบบ จนได้เป็น 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 5 ประเดน็ ซึง่เป็นทางเลอืก 
รปูแบบการจ้างงานส�าหรับวชิาชพีสุขภาพ ดังนี้

1) จ้างงานแบบยดืหยุน่ โดยเพิม่ตวัเลอืกการ
จ้างงานที่เป็นแบบไม่ประจ�าและมีความยืดหยุ่น
มากข้ึน

2) จ้างงานนอกเวลาแบบเอกชน โดยเพิ่ม 
รปูแบบการจ้างงานบคุลากรแบบเอกชนในการให้
บรกิารนอกเวลา

3) จ้างงานผ่านเขตสุขภาพ เปลี่ยนผู ้จ้าง
บุคลากรสาขาเฉพาะทาง เป็นเขตสุขภาพแทน 

โรงพยาบาล
4) จ้างงานผ่านหน่วยบรกิารนอกระบบของรฐั 

โดยขยายการอดุหนนุงบประมาณด้านสาธารณสขุ
ไปทีห่น่วยบรกิารเอกชนด้วย

5) ปรบังบประมาณจ้างงาน โดยปรบัเปลีย่น
การให้งบการจ้างบุคลากรในโรงพยาบาลจาก 
งบรายหวัเป็นเงินงบประมาณ

ข้อเสนอทัง้ 5 ข้อนี ้เป็นการเพิม่ความยดืหยุ่น 
ให้กบัท้ังบคุลากรทางการแพทย์และผูใ้ช้บุคลากร 
หรอือกีนยัหนึง่คอื การทลายกรอบการออกระเบยีบ 
แบบเดมิของราชการ ซึง่แรกเริม่อาจถกูออกแบบ
เพื่อให้ง่ายในการก�ากับดูแล และลดความเสี่ยง 
ในการบรหิาร แต่ทว่าอาจใช้ไม่ได้ผลในบรบิทปัจจุบนั  
ดงันัน้จงึควรมกีารทบทวนและออกแบบใหม่เพือ่ให้
เหมาะสมกับโจทย์ในแต่ละพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการ
หลากหลายมากข้ึน  

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลกัษณ์ รองผูอ้�านวยการ  
สวรส. กล่าวว่า ปัญหาการกระจายบุคลากร 
สขุภาพท่ีไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพืน้ท่ีเป็นปัญหา
เรือ้รงัทีอ่ยูใ่นระบบสขุภาพมานานกว่า 10 ปี ซึง่พ่วง
ไปยังปัญหาอืน่ๆ ท่ีท�าให้ย่ิงเกิดการขาดบุคลากร
ทางการแพทย์  และที่ผ่านมาภาครัฐก็มีความ
พยายามทีจ่ะผลติบคุลากรด้านสขุภาพให้มากขึน้
เพื่อเติมเต็มความต้องการของระบบสุขภาพ แต่ 
ก็ยังพบปัญหาในหลากหลายมิติ โดยประเด็น 
รปูแบบการจ้างงานและสทิธิประโยชน์ต่างๆ กเ็ป็นอกี 
ประเดน็ส�าคญัท่ีควรทบทวน และมีการออกแบบ
การจ้างงานท่ีสามารถตอบโจทย์ของบรบิทบุคลากร
ในปัจจบุนั 

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้เสนอวิธีที่จะรักษา
บุคลากรไว้โดยเสนอรูปแบบการจ้างงานที่ต่างไป
จากกรอบระเบียบเดิม เพื่อจูงใจให้บุคลากรด้าน
สุขภาพยังคงอยู่ในระบบ และเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการพฒันาระบบสขุภาพ  ทัง้น้ี ข้อเสนอแนะเชิง 
นโยบายจากงานวิจัยสามารถเร่ิมต้นท�าได้ใน 
รปูแบบของพืน้ทีท่ดลอง (Sandbox) เพือ่ให้ผูก้�าหนด 
นโยบายสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะภายหลัง
การทดลองใช้ และน�าไปพฒันาให้มปีระสทิธภิาพ
ในบริบทท่ีใหญ่ขึ้นต่อไป หรืออาจพิจารณา 
ปรับรปูแบบการบรหิารโรงพยาบาลเป็นแบบองค์การ 
มหาชน เช่นเดยีวกบัโรงพยาบาลบ้านแพ้วทีม่คีวาม
คล่องตวัและอสิระในการตดัสนิใจจ้างบคุลากร โดย
โรงพยาบาลสามารถก�าหนดกรอบอัตราจ้างงาน
ของตนเอง ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาแพทย ์
ลาออกจากระบบสขุภาพได้บ้าง

ว่าขอรบัจดัสรรอตัราข้าราชการตัง้ใหม่ ซ่ึงปัจจุบนั
ยงัไม่มคีวามคบืหน้าทีชั่ดเจนแต่อย่างใด

ประเด็นที ่3
การเปิดกรอบช�านาญการพิเศษ และการ

เพิ่มกรอบอัตราก�าลังให้สายงานนักวิชาการ
สาธารณสุข และนักสาธารณสุขจากข้อสรุปร่วม 
ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ในวันที่ 
20 มถินุายน 2566  ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ชอบในเรือ่ง
การเพิม่กรอบอัตราก�าลังขัน้สูงและความก้าวหน้า
ของทกุวชิาชพี

ชมรมนักวชิาการสาธารณสขุ (ประเทศไทย) 
จงึขอเสนอแนวทางความก้าวหน้าในเร่ืองช�านาญ
การพิเศษ ดงันี้

3 .1 การเป ิดกรอบช�านาญการพิ เศษ  

สธ.รบัฟัง กฎหมายสขุภาพปฐมภูมิ
เช็ก 6 ด้านพร้อมคุณภาพบรกิารครบ

ปฐมภูม ิ และระบบสุขภาพปฐมภมู ิ พ.ศ. 2564 
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
28 มกราคม 2564 โดยได้เหน็ชอบในหลกัการ
ของ (ร่าง) เค้าโครงการรบัฟังความคดิเหน็จาก
ผู้เกีย่วข้องกบัการจดับรกิารสุขภาพปฐมภมูติาม
มาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 และได้มอบหมายให้ส�านกัสนบัสนุน 
ระบบสุขภาพปฐมภมู ิด�าเนนิการรบัฟังความคิดเห็น  
พร้อมจัดท�าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ต่อไป

ส�าหรับวธิกีารเกบ็ข้อมูล จะใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ทัว่ไปและผู้รบับริการสุขภาพปฐมภมู ิ ช่วงเดอืน
กรกฎาคม 2566 นี้ ในประเด็นความพึงพอใจ
ต่อการจัดบรกิารสุขภาพปฐมภมู ิ 6 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านเจ้าหน้าทีห่รอืบคุลากรทีใ่ห้บรกิาร (แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครวั และคณะผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ
ปฐมภูม)ิ 2. ด้านกระบวนการหรอืขัน้ตอนการให้
บริการสขุภาพปฐมภมู ิ3. ด้านช่องทางการติดต่อ
สือ่สาร 4. ด้านสถานที ่ อปุกรณ์ และสิง่อ�านวย
ความสะดวก 5. ด้านระบบสารสนเทศ และ 6. ด้าน 
คณุภาพบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิพร้อมทัง้สอบถามถงึ 
ความเช่ือม่ันต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และความคาดหวังต่อการจัดบริการสุขภาพ 
ปฐมภูมิ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม 
ความคบืหน้าการท�างานของคณะอนกุรรมการภายใต้ 
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รับฟัง 
ความคิดเหน็จากภาคส่วนต่างๆ  ซึง่ทราบว่า มีกรรมการ 
บางท่านในคณะอนกุรรมการ ต่าง  ๆมกีารปรบัเปลีย่น 
ต� า แ ห น ่ ง  จึ ง เ ห็ น ค ว ร ใ ห ้ มี ก า ร ป รั บ 
องค์ประกอบกรรมการ ในคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ  
ให้เกดิความเหมาะสม

 นายอนทุนิ ชาญวรีะกลู รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า 
กระทรวงสาธารณสขุออก พ.ร.บ.ระบบสขุภาพ
ปฐมภูม ิพ.ศ. 2562 เพ่ือขบัเคลือ่นให้ประชาชน
ได้รบับรกิารสขุภาพปฐมภมูทิีม่ปีระสทิธภิาพ มี
คุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม การขบัเคลือ่น
ต้องอาศยัความร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายระหว่าง
ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายที่
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดคือ “ประชาชน 
แขง็แรง เศรษฐกจิไทยเข้มแขง็ ประเทศไทยแขง็แรง”  
ด้วยนโยบายที่ส�าคัญคือ การให้ประชาชน 
เข้าถึงบริการปฐมภูมิที่สะดวกและรวดเร็ว โดย
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการให้
บรกิาร เช่น Telemedicine, Telehealth ท�าให้ 
ประชาชนรบัรูข้้อมลูสขุภาพของตวัเอง โดยจดัตัง้ 
ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานภาพรวมกับ 
ทกุภาคส่วนเพ่ือขบัเคล่ือน

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้มีการ
พิจารณาแนวทางการรับฟังความคิดเห็นตาม 
พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ก�าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้รับ
บริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม  
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ 
ปฐมภูมแิละระบบสุขภาพปฐมภูมใิห้มคุีณภาพและ 
มาตรฐานสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัคณะ
กรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้มีมติให้ออก 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ  
หน่วยบรกิารปฐมภมู ิเครอืข่ายหน่วยบริการปฐมภมู ิ 
และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ

3.4 การเปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ ของ
กระทรวงสาธารณสขุ และ ก.พ. เพือ่ให้บคุลากร
สาธารณสขุทกุต�าแหน่ง ทกุวชิาชพี สามารถเลือ่น
ระดบั ปรบัต�าแหน่ง จากระดบัช�านาญการ เป็น 
ระดบัช�านาญการพเิศษ

3.5 การจัดโครงสร้าง และเพิ่มกรอบอัตรา
ก�าลังของสายงานนกัสาธารณสขุ และนกัวชิาการ
สาธารณสขุ เช่นเดยีวกบักรอบของแพทย์ พยาบาล

ประเด็นที ่4  
การขยายกรอบอตัราก�าลงัขัน้สงู และจดัสรร

ต�าแหน่ง รองรับบคุลากรสาธารณสุข ท่ีมคีณุสมบตัิ
ครบตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.ที ่นร1006/ ว.16 ลงวนัที่  
28 กรกฎาคม 2558 (ชายแดนใต้)

จากข้อสรปุร่วม ระหว่าง กระทรวงสาธารณสขุ 
และส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (ปลดั 
พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี ้กระทรวง พม. โดยกรม
กจิการเดก็และเยาวชน (ดย.) เตรยีมจดัท�าแผน
ปฏบิตักิารยกระดบัมาตรฐานสถานรองรบัเดก็  
จ�านวน 33 แห่งทัว่ประเทศ โดยจะมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในภาวะ 
วกิฤต  ทมีตรวจเย่ียม นเิทศ ยกระดบัมาตรฐาน
สถานรองรบั โดยขอความร่วมมอืผูว่้าราชการ
จงัหวดัมอบหมายพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก�ากับสถานรองรับเด็กตามกฎหมาย 
การส่งเสรมิบทบาทคณะกรรมการคุม้ครองเดก็
จงัหวดัและกรงุเทพมหานคร  และการประเมนิ
สุขภาพจิตของบุคลากร ทุกคนร่วมกับกรม
สขุภาพจติ เป็นต้น  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ (พม.) ยกระดับมาตรฐานสถาน
รองรับเดก็ และการดแูลผูรั้บบริการทัว่ประเทศ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้เด็ก
ได้รับการดูแล ปกป้องคุ้มครอง และมีความ
ปลอดภยั พร้อมให้การดแูลสวสัดกิารและสร้าง 
สมดลุชีวติกบังาน (Work-Life Balance) รวมทัง้ 
ประเมินและพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าท่ี  
และพี่เลี้ยง ปรับเปลี่ยนการดูแลผู้รับบริการ 
ให้ดีขึน้ยิง่ขึน้ อกีทัง้จดัให้มกีารประเมนิความเสีย่ง 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานสถานรองรับเดก็รายแห่ง 
ทบทวนมาตรฐานการดแูลเดก็ของบ้านพกัเดก็
และครอบครวั และสถานรองรบัเดก็ทัว่ประเทศ 
ให้เป็นมาตรฐานกลาง มุง่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ 
ของครอบครัวและชุมชน เพ่ือลดจ�านวน 
เดก็และป้องกนัเดก็ไม่ให้เข้าสูก่ารเลีย้งดทูดแทน
โดยไม่จ�าเป็น นอกจากนี ้ยังจดัให้มีระบบสถาน
สงเคราะห์และสถานรองรับท่ัวประเทศใหม่ โดย
จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์ในภาวะ
วกิฤต ทีมตรวจเยีย่ม ส่งเสรมิบทบาทและกลไก
ของการคุม้ครองเดก็จงัหวดัและ กทม. เพือ่เพิม่
การคุ้มครองเดก็ระดบัพ้ืนทีใ่ห้ท่ัวถงึยิง่ขึน้

นางอภิญญา ชมภมูาศ อธบิดีกรมกจิการ
เด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมกิจการเด็ก 

ยกเครือ่งสถานรองรบัเดก็ 33 แห่ง
ดแูล-ปกป้อง-คุ้มครอง-ปลอดภยั

และเยาวชนมเีป้าหมายในการส่งเสรมิคุม้ครอง 
พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มี
สมรรถนะตามวยั สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย
กรมกจิการเดก็และเยาวชนได้มสีถานสงเคราะห์
เดก็ทัง้หมด 31 แห่งท่ัวประเทศ เพือ่ช่วยเหลอื
เดก็ทีม่ปัีญหาในครอบครวั โดยปัญหาส่วนใหญ่
เกิดจาก ครอบครวัหย่าร้าง การกระท�าความ
รุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด รวมทั้ง
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ จึงมีเด็กท่ีอยู่ใน
สถานสงเคราะห์เป็นจ�านวนมาก ท�าให้บคุลากร 
ที่ดูแลเด็กไม่เพียงพอ รวมถึงสภาพจิตใจเด็ก 
ในปัจจบัุนมีความซบัซ้อนและหลากหลาย ท�าให้ 
พีเ่ลีย้งเดก็มทีกัษะความรูไ้ม่เพยีงพอท่ีจะสามารถ 
เข้าถึงปัญหาของเดก็ได้

ท้ังน้ี กรมกิจการและเยาวชนจึงได ้
ขับเคลื่อนปรับการท�างานใหม่ในระบบของ
สถานสงเคราะห์เดก็ทัว่ประเทศ ตัง้แต่ทศันคติ
ของบุคลากร การทบทวนความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฎบิตังิาน ระบบพฒันาเดก็ การสร้าง 
นกัสงัคมสงเคราะห์พนัธุใ์หม่ การดแูลสวสัดกิาร
และสร้างสมดุลชีวิตกับงานให้กับพี่เลี้ยงและ
มีระบบสภาเด็กในสถานสงเคราะห์เพื่อการมี
ส่วนร่วมของเด็ก รวมถึงส่งเสริมให้เด็กอยู่กับ
ครอบครวัให้มากขึน้ด้วย

อนกูุล ปีดแก้ว

ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลกัษณ์ 

(ก.พ.) ในวันที ่20 มิถนุายน 2566  ซึง่ทีป่ระชมุ
เห็นชอบในเรื่องการเพิ่มกรอบอัตราก�าลังขั้นสูง
และความก้าวหน้าของทกุวิชาชพี

ชมรมนกัวซิาการสาธารณสขุ (ประเทศไทย) 
จึงขอเสนอแนวทางความก้าวหน้าในเร่ืองการ
บริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนใต้ หนังสือ 
ก.พ.ที่ นร1006/ ว.16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  
2558 (ชายแดนใต้) ดงันี้

4.1 การขยายกรอบอตัราก�าลงัขัน้สงู รองรบั
บุคลากรสาธารณสุข ที่มีคุณสมบัติครบตาม 
หลกัเกณฑ์ ของหนงัสอื ก.พ.ที ่ นรด006/ ว.16  
ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2558 (ชายแดนใต้)

4.2 การจดัสรรต�าแหน่งอย่างต่อเนือ่ง ในการ
ด�าเนนิการปรบัต�าแหน่ง....ว.16 ชายแดนใต้ท่ียัง
ตกค้างทกุต�าแหน่ง

ประเด็นที่ 5 ค่าตอบแทน ของสายงาน  
นกัสาธารณสขุ

5.1 แนวทางการได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง  
และเ งิน เพิ่ มพิ เศษ พ.ต .ส ของสายงาน 
นกัสาธารณสขุ

5.2 การก�าหนดให้สายงาน นักสาธารณสุข 
ถกูระบใุนหลกัเกณฑ์ ค่าตอบแทนฉบบัต่างๆ (ฉ.5 
ฉ.11 ค่าตอบแทนชายแดนใต้ ฯลฯ ) เพือ่ให้ได้รบั
สทิธติามหลกัเกณฑ์

5.3 การก�าหนด ให้ส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ถูกระบุใน
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.11 เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ตามหลกัเกณฑ์

5.4 การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์เพิม่ค่าตอบแทน 
ฉ.11 ของแต่ละสายงานเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า
ระหว่างวชิาชีพ

5.5 การปรับแก้ข้อความในค่าตอบแทน 
ชายแดนใต้ ตรงค�าว่า “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ”  
ศู นย ์ อนามั ยที่  1 2  เป ็ น” โร งพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพ และศนูย์อนามยัที ่ ๑๒” เพือ่ให้
ตรงตามเจตนารมณ์ ที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงาน
สาธารณสขุในชายแดนใต้ ได้รบัค่าตอบแทนตาม
หลกัเกณฑ์ และไม่มกีารตคีวามในทางทีไ่ม่เป็นคณุ
กบับคุลากรทีป่ฏบิตังิานในชายแดนใต้

จึงใคร่ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กอง
ทรัพยากรบุคคล กองกฎหมาย กองนโยบาย
และแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาด�าเนิน
การพร ้อมทั้ งแจ ้ งผลให ้ชมรมนักวิชาการ 
สาธารณสขุ (ประเทศไทย) ทราบต่อไป
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สช.จดัโครงการอบรมหลกัสตูรพฒันา “เครือข่าย 
นกัสานพลงัสร้างสขุภาวะในพ้ืนที”่ รุน่แรก ระดม
ภาคกีลุม่คนท�างานด้านสงัคม ผนกึเป็นเครอืข่าย
การเรียนรู้-ขับเคล่ือนงานร่วมกันในระยะยาว  
พร้อมถอดแบบ “กลุม่สามพราน” ชเูป็นกระบวนการ 
ความต่อเนื่องทางปัญญา ร่วมแก้ไขปัญหา
สาธารณะมายาวนาน 37 ปี

เมือ่วนัที ่9 ม.ิย. 2566 ส�านกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดกระบวนการ “การ
ทบทวนตวัเองและเป้าหมายร่วมผ่านกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม” ภายใต้โครงการ
หลกัสตูรการพฒันาศักยภาพเครอืข่ายนกัสานพลัง

สช.ผนึกเครือข่ายพ้ืนทีส่ร้างสุขภาวะ
ร่วมเรยีนรูผ่้านต้นแบบ ‘กลุม่สามพราน’

กลุม่ใหม่ ร่วมกบั สช. และภาคยีทุธศาสตร์ ในการ
สร้างสขุภาวะในพืน้ที่

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ เปิดเผยว่า ปัจจุบนัการ
ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในพื้นที่ อันเป็นภารกิจ
ส�าคญัของ สช. มสีถานการณ์และประเดน็ท้าทาย
จากการเปล่ียนแปลงแบบพลวัต เกิดความตื่นตัว
ทางสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งแนวคิดและ 
วธิกีารของคนรุน่ใหม่และของทกุภาคส่วน ซ่ึงทีผ่่านมา 
มีการสะสมประสบการณ์ที่มีค่าส�าหรับการเรียนรู้ 
แต่ยังพบข้อจ�ากัดในการสร้างและขยายเครือข่าย 
ด้านการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
เพือ่สขุภาพของพืน้ที่

ทัง้นี ้สช. และภาคยีทุธศาสตร์ จึงมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องให้ความส�าคัญกับการสร้าง และพัฒนา
ศกัยภาพเครอืข่ายนกัสานพลงัสร้างสขุภาวะ ของ
คนท�างานกลุม่ใหม่จากหลายภาคส่วนในพืน้ท่ีอย่าง
จรงิจังและเร่งด่วน โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม การพฒันาเพิม่พนูความรู ้และ
สมรรถนะ การสร้างเครอืข่าย การน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ 
และการต่อยอดจากประสบการณ์การจดัหลกัสตูร
ต่างๆ ทีผ่่านมา เพือ่ให้ภาคเีครอืข่ายมีจ�านวนมาก
พอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่มาของการ
เกดิหลกัสตูร คนส. ในครัง้น้ี

โดยหนึ่งในตัวอย่างที่ให้เรียนรู้จากขบวนการ
ปฏิรูประบบสุขภาพของไทยที่ส�าคัญคือ ‘กลุ่ม
สามพราน’ ซึ่งก่อก�าเนิดขึ้นจากจิตวิญญาณของ
กลุ่มแพทย์ชนบท และด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็น 
ปีที ่ 37 มกีารประชุมร่วมกันทีถ่อืเป็นกระบวนการ 
ทางความคดิแห่งยคุสมยั เป็นกระบวนการของผูค้นท่ีน�า 
ไปสู่การขบัเคล่ือนอนาคต โดยเฉพาะประเดน็ด้าน
สุขภาพหลายเรือ่งทีเ่คยเกิดปัญหาข้ึนในยคุท่ีผ่านมา  
ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ การแพทย์ฉุกเฉิน  
เชือ้เอชไอว ีฯลฯ แนวทางหลายอย่างมีส่วนเกิดข้ึน
ได้จากวงพดูคุยดงักล่าว

นพ.ประทีป ยังกล่าวอีกด้วยว่า ภารกิจหน่ึง
ของ สช. คือการรวบรวมคนท�างานให้เกิดเป็น 
เครอืข่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอนาคตข้างหน้าทีเ่รือ่ง 
ของการกระจายอ�านาจ การกระจายฐานเข้าไปสู่
ในพืน้ทีจ่ะมมีากขึน้ ดงัน้ันหากเราสามารถรวบรวม 
สร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่มีใจสาธารณะ และก�าลัง 

ขับเคล่ือนงานในพื้นที่อยู่แล้ว ให้ได้มาเจอและ 
แลกเปลี่ยนร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคประชาชน
ที่เข้มแข็งในระยะยาว ก็จะช่วยรองรับทิศทาง 
ในอนาคต สามารถท�างานร่วมกบัภาครฐัเพือ่แก้ไข
ปัญหาในพืน้ทีน้ั่นได้

“กลุ่มสามพรานเป็นผลผลิตของคนยุคสมัย
หนึ่ง และอาจจบไปหากไม่มีการสานต่อของคน 
รุน่ใหม่ๆ ในกลุ่มจงึได้ร่วมกนัพดูคยุถงึภารกจิรวบรวม 
คนท�างานในพื้นที่ ที่มีจิตใจสาธารณะ มีความ
หลากหลาย ให้ได้มาร่วม เจอ แลกเปล่ียนกนั เพือ่ที ่
จะเป็นก�าลังส�าคัญรองรับการกระจายอ�านาจของ
การพัฒนา ที่จะลงไปอยู ่ในระดับพื้นที่มากขึ้น 
ในอนาคต” นพ.ประทปี กล่าว

ขณะที ่ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ประเวศ วะส ีประธาน
กิตติมศักดิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า  
วงประชมุของ ‘กลุม่สามพราน’ ถอืเป็นกระบวนการ 

ของความต่อเนื่องทางปัญญา โดยเฉพาะเมื่อผู้ที ่
มีบทบาทหลักเป็นแพทย์ หรือคนที่ท�างานใน 
โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งนับเป็นจุดยุทธศาสตร์หลัก 
ในพ้ืนที ่เพราะมหีวัใจส�าคญัคือเป็นผูท้ีรู่ค้วามจรงิของ 
แผ่นดนิ ประกอบกบัวฒันธรรมของกระบวนการพดูคยุ  
ทีไ่ม่ได้ใช้อ�านาจเข้าไปตดัสนิความคดิใคร หากแต่
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตขิองการน�าความคดิ
ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน แล้วจึงเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ 
หรอืนวตักรรม

“การใช้อ�านาจเหมือนกับเป็นมีดคม ที่เข้าไป
ช�าแหละส่ิงท่ีเชือ่มโยงกนัอยูใ่ห้แยกออกเป็นส่วนๆ 
ท�าให้ที่ผ่านมาเราเจอกับความคิด การท�าแบบ
แยกส่วนกัน เปรียบเสมือนการขาดชีวิต ที่ท�าให้

เรยีนรูไ้ม่ได้ เตบิโตต่อไปไม่ได้ ดงันัน้การมชีวีติคอื
การท�าให้เกิดความเช่ือมโยงกนั เรยีนรู ้ และเตบิโต 
ต่อเนื่องไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงขณะนี ้
ทีเ่ป็นการเมอืงรปูแบบใหม่ ภายใต้อดุมการณ์ ความ
คดิใหม่ๆ การเตมิในส่วนความเป็นจรงิของแผ่นดนิ
เข้าไปได้ จะช่วยให้การเดนิหน้าของเขาประสบความ
ส�าเร็จ” ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ประเวศ กล่าว

ศ.เกียรตคิณุ นพ.ประเวศ ยงักล่าวด้วยว่า กลุ่ม
ของแพทย์ชนบท หรอืผูท้ีท่�างานอยูใ่นโรงพยาบาล
ชมุชน จะถอืเป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญั หากสามารถ
ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงของภาพในระดับอ�าเภอ 
บูรณาการให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติจาก
สถานการณ์จรงิในพืน้ที ่โดยมีตวัโรงพยาบาลชมุชน
เป็นหลกั หรอือาจเรยีกเป็นมหาวชิชาลยัอ�าเภอ แล้ว 
ดึงให้ผู้คนได้ร่วมกันเรียนรู้ความจริงของแผ่นดิน  
จะถอืเป็นคณุประโยชน์ต่อประเทศได้มาก ในแบบที่ 
ระบบการศกึษาไม่สามารถท�าได้ จงึอยากให้หน่วยงาน 
ตระกูล ส. เข้ามาช่วยกันดเูรือ่งนีใ้ห้เกิดขึน้

ด้าน นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
และประธานกรรมการบริหารส�านักงานคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ ได้น�าเสนอตอนหนึง่ใน

หวัข้อการบรรยาย “37 ปี บนเส้นทางสามพราน 
กับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ” ระบวุ่า จากจุดเริม่ต้นของปัญหาความ
เหลื่อมล�้าในระบบสุขภาพ ที่ย้อนกลับไปตั้งแต่
ก่อนปี 2475 จากปัญหาความขาดแคลนบริการ
สาธารณสุขในชนบทอย่างรุนแรง ท�าให้เกิดความ
พยายามแก้ไขปัญหา หนึง่ในนัน้คอืการดงึนกัศึกษา
แพทย์ให้เข้ารับราชการ ด้วยวธิกีารบงัคบัท�าสญัญา
รับ-ใช้ทุน จึงเป็นที่มาของการเกิด ‘ขบวนการ
แพทย์ชนบท’ ขึน้ หลังจากนัน้ก็มกีารก่อเกดิ ‘กลุม่
สามพราน’ ตามมา

“ด้วยกระบวนการพูดคุยภายใต้การยอมรับ 
ความแตกต่างหลากหลาย ท�าให้วงของกลุม่สามพราน  
กลายเป็นเวทีวิชาการ เป็นกลไกความต่อเนื่อง
ของปัญญา บนยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อน
ภเูขา ด้วยการใช้ความรู้ การขบัเคลือ่นสงัคม และ
การขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อน�าไปสู ่เป้าหมาย 
การเปลี่ยนแปลง จนสามารถผลักดันผ ่าน
กระบวนการทางนโยบาย ทีท่�าให้เกิดการส่งเสรมิ
และพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไปได้
มากมาย” นพ.วิชยั กล่าว

สร้างสขุภาวะในพืน้ที ่ (คนส.) รุน่ที ่ 1 ซึง่เป็นการ
เตรียมความพร้อมของกลุ ่มผู ้เข้าร่วมโครงการ 
พร้อมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูท้ีเ่ป็นท่ีรู้จกัในแวดวง
สุขภาพ หรือผู้ที่ท�างานร่วมกับภาคสุขภาพ และ
สร้างแรงบันดาลใจสู่การท�างานที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ

ส�าหรับการจัดหลักสูตร คนส. ดังกล่าว มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
คนท�างานกลุม่ใหม่ (New Cohort) ให้กบัพ้ืนที ่โดยมี 
ผูเ้ข้าร่วมจากภาคประชาสงัคม ภาคธรุกจิทีท่�างาน 
ด้านสงัคม ภาควชิาการ และคนท�างานของหน่วยงาน 
ภาครัฐท่ีมีประสบการณ์การท�างานด้านสังคม  
รวม 30 คน เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และ 
ขบัเคลือ่นงานร่วมกนัระยะยาว ตลอดจนหนนุช่วยงาน 
ในพื้นที่ระหว่างเครือข่ายคนท�างานกลุ่มเก่าและ

นพ.ประทปี ธนกจิเจรญิ 

ศ.พิเศษ ดร.เภสชักรหญงิกฤษณา ไกรสนิธ์ุ
นกัวทิย์การแพทย์เกยีรตยิศ ประจ�าปี 2566 

ยาเสพติดด้วยสมุนไพรและพัฒนาทักษะการปลูก 
พืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ ส�าหรับผู้ป่วย 
ยาเสพตดิ ภายใต้ช่ือ “สวนสราญรมย์โมเดล” เพือ่คนื 
คนดสีูส่งัคม และได้ด�าเนนิงานภายใต้โมเดลอืน่ๆ อกี  
ได้แก่ ลงักาสกุะโมเดล ภกูามยาวโมเดล จมัปาศรี 
โมเดล ช้างเผือกโมเดล และสามหมื่นโมเดล 
เป็นต้น เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประโยชน์ของ
สมนุไพรไทย ซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ  
โดยท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกัน 
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างรู ้ 
คณุค่าเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม อกีทัง้ยัง 
ได้ก่อตัง้หน่วยฝึกอบรม เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ 
เยาวชนไทยที่ศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และชาว
แอฟริกาเดินทางมาเรียนรู้และฝึกงานการผลิตยา
สมนุไพรในขัน้อุตสาหกรรม

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร ์การแพทย ์  กล ่าวเพิ่ม เติมว ่า 
ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.เภสชักรหญงิ กฤษณา 
ไกรสนิธุ ์ ท่านเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาเภสัชศาสตร์
อย่างลึกซึ้ง อีกท้ังได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ  
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้านสมุนไพร  
รวมท้ังถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเพื่อน
ร่วมอาชีพในวงการเภสัชกรรม อันเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมทัง้ภายในและต่างประเทศ สร้างชือ่เสยีง 
ของประเทศไทยให้เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง 
ในประชาคมระหว่างประเทศ ผลงานท้ังหลายจงึเป็น 
ท่ีประจกัษ์และยอมรบัท้ังผลงานด้านวิชาชพี ด้าน
วชิาการ ด้านบทความ งานวจิยั งานด้านมนษุยธรรม 
และมบีทความทางวชิาการกว่า 100 เรือ่ง ซ่ึงผลงาน
เหล่านีท้�าให้บคุคลทีเ่จ็บป่วย ทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างชาต ิสามารถหายจากความทุกข์ทรมานและโรค
ร้าย กลบัมามีชีวิตท่ีเป็นสขุ พ่ึงตนเองและมส่ีวนร่วม
ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 

นอกจากนี ้ ท่านยงัได้รบัรางวัลต่างๆ มากมาย
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยรางวลัสงูสดุทีไ่ด้รบัคอื
รางวัลรามอน แม็กไซไซ สาขาบริการสาธารณะ 
ประจ�าปี 2552 ทีไ่ด้น�าความรูค้วามสามารถทางด้าน
เภสชักรรม เพ่ือช่วยเหลอืผูป่้วยเอดส์ในประเทศไทย
และในประเทศอ่ืนท่ัวโลก นอกจากน้ี ยังได้รับ
พระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ชัน้สายสะพาย
ปฐมดเิรกคณุาภรณ์ ซึง่เป็นเครือ่งราชอสิริยาภรณ์
ทีพ่ระราชทานแก่ผูก้ระท�าความดคีวามชอบอนัเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาต ิศาสนา และประชาชน

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชู “ศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร.เภสชักรหญงิ กฤษณา ไกรสนิธ์ุ มลูนธิิ
กฤษณา ไกรสนิธ์ุ เป็นนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เกยีรตยิศ ประจ�าปี 2566 ซึง่ท่านเป็นผูอ้ทิุศตนในการ 
พัฒนา และผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยาต้าน
มาลาเรีย รวมถึงยาสมุนไพรอันเป็นคุณูปการ 
ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ทีส่�าคญัของประเทศไทย 
และประเทศอื่นทั่วโลก ผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถ
น�าไปใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและมวล
มนุษยชาติในการรักษาและการควบคุมโรค โดย
จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก คุณหญิง
ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานบริหาร
อาวุโส สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู ้แทนพระองค์  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน  
วรขัตตยิราชนาร ีองค์ประธานในพธิเีปิดการประชมุ 
วชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ที ่ 31 ซ่ึงกรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ และมลูนธิกิรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ได้ร่วมกนัจดัขึน้ในวนัที ่21-23 มิถุนายน 
2566 ท่ีผ่านมา 

นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธาน 
กรรมการมลูนธิกิรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า  
มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีนโยบาย
เชดิชเูกยีรตบิคุคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ จึงได้จัดตั้งรางวัล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศขึ้น ตั้งแต่ปี 
2558 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ 
รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศเป็น 
ผูด้�าเนนิงาน ภายใต้การรับรองของคณะกรรมการ 
มลูนธิกิรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ในการด�าเนินงาน 
ได้ประชาสัมพันธ์การสรรหานักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เกียรติยศตามหน่วยงานต่างๆ ในวง
กว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถงึคณะกรรมการฯ ผูท้รงคณุวฒุิ 
ได้เสนอช่ือบุคคลและผลงานของผู้ท่ีสมควรได้รับ
รางวัลดงักล่าว

นายแพทย์สถาพร กล่าวต่ออกีว่า ศาสตราจารย์ 
(พเิศษ) ดร.เภสชักรหญงิ กฤษณา ไกรสนิธ์ุ ท่าน
เป็นผู ้ก ่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การ
เภสชักรรม เพือ่วจิยัและผลิตยาทัง้ยาแผนปัจจบุนั
และยาสมุนไพร ให้คนไทยได้ใช้ทั้งประเทศกว่า
หนึ่งร้อยชนิด ท�าให้มียาคุณภาพดีทัดเทียมกับ 
ต่างประเทศออกสูต่ลาดมากขึน้ และมรีาคาถกูลง 

โดยผลงานอนัโดดเด่น คอื การพัฒนาสตูรต�ารบัและ
ศกึษาเภสชัชวีสมบรูณ์ของยาต้านเอดส์ชนดิต่างๆ  
ได้แก่ ยาสามญัเอแซดท ี(AZT) ป้องกนัการติดเชือ้
เอดส์จากแม่สูล่กู ยาสตูรผสมรวมเม็ดต้านเอดส์หรอื
จีพีโอเวียร์ (GPO-VIR) และยาต้านเอดส์ชนิดอ่ืน
อกี 5 ชนดิ ส่งผลให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรก
ทีส่ามารถผลติยาต้านเอดส์ทีม่คีณุภาพด ี ราคาถกู
กว่ายาน�าเข้าจากต่างประเทศ 5 ถงึ 20 เท่า สามารถ
ช่วยชวีติผูป่้วยเอดส์ในประเทศไทยจ�านวน 150,000 
คน และยาจพีโีอเวยีร์ถกูบรรจใุนโปรแกรมการให้
ยาต้านเอดส์แห่งชาตฟิร ีรวมทัง้ร่วมก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยาต้านโรคเอดส์และยารักษาโรคมาลาเรีย 
ซ่ึงเป็นโรคท่ีคร่าชวีติผูค้นมากทีส่ดุในทวปีแอฟรกิา 
พร้อมท้ังถ่ายทอดความรู้ ฝึกสอนบุคลากรของ
โรงงานผลติยา โรงพยาบาล และสถาบนัวจิยัและ
ควบคมุคณุภาพยาแห่งชาติ ในทวปีแอฟรกิา จ�านวน 
17 ประเทศ ให้สามารถผลิตยาต้านเอดส์และยา
รักษาโรคมาลาเรียช่วยชีวิตผู้ป่วยชาวแอฟริกาได้
หลายล้านคน 

นอกจากนี ้ ท่านและภาคเีครอืข่าย ได้ร่วมกัน
พฒันาภูมิปัญญาท้องถิน่ด้านสมนุไพรของไทย ผลติ
ยาสมนุไพรไทย จ�านวน 4 ต�ารับ เพือ่ใช้รักษาโรค
และส่งเสริมสขุภาพของคนไทยในท้องถิน่ทรุกนัดาร 
โดยได้ก่อตัง้หน่วยฝึกอบรมเพือ่ฟ้ืนฟสูขุภาพผูป่้วย

มรีายงานวจิยัฉบบัใหม่ของไอแอลโอพบว่า 
การปฎเิสธไม่ให้สทิธแิรงงานและการคุม้ครอง
ทางสังคมกับแรงงานข้ามชาติ น�าไปสู่การ
แสวงหาประโยชน์และการบังคับใช้แรงงาน 
ในตลาดแรงงาน ทีส่�าคัญของภูมภิาคเอเชยีตะวนั 
ออกเฉียงใต้ ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ ยังชี้
ให้เห็นว่า แรงงงานท�างานบ้านจ�าเป็นต้องใช้
ทกัษะต่างๆ ในการท�างาน และเสนอให้มกีาร
ยอมรับทักษะ โดยสะท้อนในรูปการก�าหนด 
ค่าจ้าง และช่ัวโมงการท�างาน เช่นเดยีวกบังาน 
ประเภทอืน่ๆ

การส�ารวจนีไ้ด้สมัภาษณ์แรงงานท�างานบ้าน 
จ�านวน 1,201 คน ระหว่างเดือน กรกฎาคม 
-กันยายน พ.ศ. 2565 ในประเทศมาเลเซีย 
สงิคโปร์ และไทย ผลการส�ารวจพบว่า ร้อยละ 29  
ของแรงงานข้ามชาติที่ท�างานบ้านซึ่งเป็นผู้ตอบ
แบบส�ารวจในประเทศมาเลเซีย มีสภาพการ
จ้างงานที่เข้าข่ายค�านิยามเชิงสถิติขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานบงัคับ เช่น
เดียวกนั พบว่าแรงงานท�างานบ้านซึง่เป็นผู้ตอบ
แบบส�ารวจในประเทศสงิคโปร์ทีเ่ข้าข่ายนยิามนี้ 
มจี�านวนร้อยละ 7  และจ�านวนร้อยละ 4 ส�าหรบั 
ประเทศไทย ท้ังนี ้ตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึความไม่สมคัรใจ 
ในการท�างาน ได้แก่ การที่แรงงานไม่สามารถ
ลาออกจากงานได้ ต้องท�างานเกนิกว่าทีต่กลงไว้ 
และต้องท�างานโดยไม่ได้รบัค่าล่วงเวลา และอืน่ๆ

ช่ัวโมงการท�างานที่ยาวนานและการให ้
ค่าจ้างต�า่ เป็นการปฎิบตัทิีท่�ากันท่ัวไปกบัแรงงาน
ข้ามชาตทิีท่�างานบ้านในทกุประเทศทีส่�ารวจ ใน
ทั้งสามประเทศ พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วแรงงาน
ท�างานบ้านผู้ตอบแบบส�ารวจท�างานเกินกว่า
ชัว่โมงการท�างานทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย ส�าหรบั
แรงงานประเภทอื่นๆ เมื่อพิจารณาเทียบกับ
ชัว่โมงการท�างานต่อสัปดาห์ตามมาตรฐานสากล
แล้ว ไม่มแีรงงานท�างานบ้านผูต้อบแบบสอบถาม
รายใดในการส�ารวจ ได้รับค่าจ้างตามอัตรา 
ค่าจ้างขัน้ต�า่

“งานบ้านเป็นงานที่ส�าคัญที่สุดงานหน่ึงใน
สงัคมของเรา แต่กลบัได้รบัการคุม้ครองน้อยทีส่ดุ 
ซึ่งเราไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป” แอนนา 
เองบลอม (Anna Engblom) หวัหน้าทีป่รกึษา
ด้านวชิาการ โครงการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(TRIANGLE In ASEAN Programme) ซึง่ท�าการ
ศึกษานี ้กล่าว

เปิดวิจยั ILO แรงงานข้ามชาตทิ�างานบ้าน
ไทย-มาเลเซยี-สิงคโปร์ คุ้มครองสิทธิน้อย

ดังเช่นแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะ ในงานอ่ืนๆ 
สามารถท�าได้ จะท�าให้โอกาสทีจ่ะท�าให้แรงงาน
ถกูแสวงหาประโยชน์ลดลงอย่างมาก” เองบลอม  
กล่าวเสรมิ

ข้อเสนอแนะจากการศกึษานี ้ยกตวัอย่างเช่น 
การให้สัตยาบันและการปฏิบัติตามอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงาน
ท�างานบ้าน พ.ศ. 2554 (ฉบบัที ่189) อนสัุญญา
ว่าด้วยแรงงานบงัคบั พ.ศ. 2472 (ฉบบัที ่ 29)  
และพิธีสาร พ.ศ. 2557 ส่วนเสริมอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงาน 
บงัคบั ฉบบัที ่ 29  พ.ศ. 2472 เพือ่ประกนัว่า
แรงงานท�างานบ้านจะต้องได้รบัการคุ้มครองสทิธิ 
ซึง่อย่างน้อยทีสุ่ดแล้ว จะต้องเท่าเทยีมกบัแรงงาน
ประเภทอื่นๆ ทั้งในเชิงกฎหมายและในภาค
ปฏบิัติ กรณกีารบังคับใชแ้รงงานควรต้องมกีาร
ด�าเนินคดีอาญาและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  
เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิกรณแีรงงงานบงัคบัขึน้ ควรมี 
การส�ารวจโอกาสที่จะท�าให้ทักษะของแรงงาน
ท�างานบ้านได้รับการยอมรับ และช่องทางการ
ย้ายถิน่ควรมคีวามยดืหยุน่  เข้าถงึได้ และให้สทิธิ
ตามหลักสากล

รายงานวจิยัเชิงส�ารวจ ทกัษะ ลกัษณะการ
ท�างาน และความเสีย่งต่อการถกูบงัคับใช้แรงงาน
ของแรงงานข้ามชาติที่ท�างานบ้านในภูมิภาค
อาเซยีน จดัท�าโดยโครงการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิแรงงานข้ามชาติ (TRIANGLE In ASEAN 
Programme) ได้รบัการสนบัสนนุโดยกระทรวง
การต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย และ 
กระทรวงการต่างประเทศ

การศกึษานี ้ ได้ท้าทายวาทกรรมทีว่่างานบ้าน
เป็นงานที่ไร้ทักษะ หรือมีทักษะต�่า โดยพบว่า 
แรงงานท�างานบ้านต้องใช้ทกัษะแรงงานระดบักลาง
อย่างสม�า่เสมอในการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ 
ท�างานให้การดูแล ทกัษะเหล่านีถ้อืเป็นทกัษะระดบั 2  
ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล 
(ISCO) ซึง่ต้องใช้ทักษะทางเทคนคิมากขึน้ และต้องใช้ 
ทกัษะในเชิงบูรณาการ เช่น ทกัษะการส่ือสารและ
ความสามารถในการพดูภาษาท้องถิน่ อย่างไรกต็าม  
ระดบัทกัษะเหล่านีไ้ม่ได้รบัการยอมรบัเพือ่ประกอบการ 
พจิารณาก�าหนดค่าจ้างหรอืก�าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบั 
สภาพการท�างานอืน่ๆ ของแรงงานท�างานบ้าน

ข้อค้นพบเพิม่เตมิจากการศกึษานี ้ ชีใ้ห้เหน็ว่า 
อัตราการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติอยู่ในระดับที ่
ค่อนข้างต�า่  ซึง่เป็นสถานการณ์ทีจ่ะซ�า้เตมิการโดดเดีย่ว 
ของแรงงาน และความเปราะบางต่อการถกูบงัคบั
ใช้แรงงาน หลายรัฐยังจ�ากัดสิทธิของแรงงาน
ท�างานบ้านในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 
ร่วมด้วยอปุสรรคทางกฎหมายและทางสงัคมแรงงาน 
ท�างานบ้านยงัคงถกูจ�ากดัความสามารถในการจดัต้ัง
สหภาพแรงงาน และในบางกรณ ีไม่สามารถเข้าร่วม
สหภาพแรงงานในประเทศท่ีท�าการศึกษา

“แรงงานท�างานบ้านต้องได้รับการยอมรับ 
ว่าเป็นลูกจ้างทีม่ทีกัษะ โดยต้องสะท้อนออกมาในรปู 
ของค่าจ้างและสภาพการจ้างงาน เช่นเดียวกัน  
ช่องทางการย้ายถิน่ควรยอมรบัความเป็นงานมทีกัษะ 
ของงานบ้านด้วย บ่อยครัง้ทีแ่รงงานข้ามชาตทิ�างานบ้าน 
ถกูจองจ�าให้ให้อยูก่บัการจ้างงานทีม่ข้ีอจ�ากดัคบัแคบ  
การเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถเปล่ียนนายจ้าง
หรือเจรจาต่อรองเงื่อนไขสภาพการท�างานที่ดีขึ้น 

ศ.พเิศษ ดร.เภสชักรหญิง

กฤษณำ ไกรสนิธ์ุ

ศ.เกียรติคณุ นพ.ประเวศ วะสี

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) เปิดเผยถงึแนวทางการพฒันา
ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา ให้สอดคล้อง
กบัระบบประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาว่า 
ทีผ่่านมาพบปัญหา 3 ประการ คอื 1) สถานศกึษา 
บางส่วนไม่มแีรงจงูใจในการน�าผลการประเมนิไปใช้ 

สมศ.ช้ี 3 ปัญหาประเมินสถานศึกษา
ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพฒันา การศึกษาไทย

ซึ่งปัจจุบัน สมศ.ได้น�าโครงการส่งเสริมการน�าผล 
ประเมนิไปใช้ เพือ่พฒันาคณุภาพสถานศกึษา เพือ่ส่งเสรมิให้ 
สถานศกึษาหลงัจากเข้ารบัการประเมินแล้ว สามารถ 
น�าผลการประเมนิคณุภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ  
ไปพฒันาต่อให้เป็นรปูธรรม โดยด�าเนนิการร่วมกบั
สถาบันอุดมศึกษา 27 แห่งทั่วประเทศและผู้ทรง
คณุวฒุกิว่า 700 คนทีข่ึน้ทะเบยีนไว้ร่วมให้ค�าปรกึษา
แนะแนวทางการด�าเนนิงาน ให้แก่สถานศกึษาตาม
ความต้องการของสถานศกึษา โดยมุ่งหวังให้เกดิการ
พัฒนาและต่อยอดศักยภาพการศึกษาไทย ภายใต้
แนวคดิ “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพฒันา”

2) ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถาน
ศกึษาบางแห่งยงัไม่ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง แต่
เป็นการด�าเนินการเป็นครั้งคราวเพื่อรองรับการ
ประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. เท่านัน้ จึงท�าให้
สถานศึกษาบางแห่งมองว่าการประเมินของ สมศ. 
เป็นภาระ 3) สถานศกึษาหลายแห่งท่ีได้รบัข้อเสนอ
แนะจาก สมศ. แม้จะน�าไปปรับใช้กับการท�างาน 
แต่ไม่ได้น�าไปก�าหนดไว้ในแผนของสถานศกึษาเพือ่
เป็นเป้าหมายการด�าเนนิงาน ซึง่จากผลการวิจัยของ 
สมศ.พบว่า สถานศกึษากว่าร้อยละ 50 มีการน�าผล

จะก�าหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ทัง้ในส่วนของวธิกีารและจ�านวนวนัประเมนิ แตกต่าง 
กนัตามบรบิทสถานศกึษา รวมท้ังเน้นการน�าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้สนบัสนนุการประเมนิ 
ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการตลอดจนการน�าข้อมลู
สารสนเทศ ไปใช้ในการบรหิารจัดการ เพ่ือให้เกิด 
ประสทิธภิาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้น 
การพจิารณาจากการด�าเนนิงานของสถานศกึษา
ท่ีเกิดขึน้จรงิ โดยไม่ต้องจัดท�าข้อมูลหลักฐาน เพือ่
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพือ่เป็นการลดภาระของสถานศกึษาให้มากทีส่ดุ 

อย่างไรกด็ ีส�าหรบัผลการประเมนิสถานศกึษา  
โดยต้ังแต่ช่วงเดือน ต.ค. 65 ซึ่งปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จะเป็นปีสุดท้ายของการประเมิน
คณุภาพภายนอก จนถงึปัจจุบนั สมศ.ได้ด�าเนินการ 
ประเมินสถานศกึษาไปแล้ว จ�านวน 8,283 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 62.54 จากเป้าหมายสถาน
ศกึษาจ�านวน 13,245 แห่ง และในขณะนี ้ สมศ. 
อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกสถาน
ศกึษาทีเ่หลอื คาดว่าจะประเมินแล้วเสรจ็ในช่วง
เดือนกนัยายน 2566 นี้

การประเมนิของ สมศ.ไปใช้วางแผน หรอืปรบัเปลีย่น
กระบวนการท�างานต่างๆ แต่พบว่ามสีถานศกึษาเพียง 
ร้อยละ 20 ทีน่�าผลการประเมนิไปใช้ในการก�าหนด
เป้าหมายในแผนพัฒนา ส่งผลให้การพฒันาคณุภาพ
ไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา การน�า
ผลการประเมินไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร สถานศึกษาบางส่วน 
ยงัไม่มีการน�าไปปรบัใช้อย่างจรงิจัง 

ดังนั้น เกณฑ์การประเมินรอบใหม ่ ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สมศ. จึงมีการเพิม่เติม
เรือ่งการน�าผลการประเมินคณุภาพภายนอกท่ีผ่านมา 
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งมาพิจารณาร่วมด้วย  
โดยสถานศึกษาต้องน�าผลการประเมินที่ผ่านมา 
ไปปรับปรงุ พฒันาสถานศกึษาตามข้อเสนอแนะจาก
สมศ. ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และการด�าเนินงาน
ต้องเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วม
มากข้ึน อาทิ กรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง หรอื 
ชุมชน เป็นต้น เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจกัน 
ต่อยอดพัฒนา ให้การด�าเนินงานของสถานศึกษา
บรรลเุป้าประสงค์ในท่ีสดุ 

ดร.นันทา กล่าว ท้ังน้ี สมศ. ยงัคงให้ความส�าคัญ
กับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนา
และยกระดบัคณุภาพสถานศกึษา โดยแนวทางการ
ประเมินคณุภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ดร.นันทำ หงวนตดั
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ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า 
เพือ่ให้การพฒันาบณัฑติให้ตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ช้ ส�านกังานปลดักระทรวง อว. จงึร่วมกบั
อกี 6 มหาวิทยาลยั ได้แก่ 1. มหาวทิยาลยัพะเยา 
2. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 3. มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น 4. มหาวทิยาลยับรูพา 5. มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 6. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ท�าโครงการน�าร่อง คอื การจดัท�าใบรบัรองผลการเรยีน  
(Transcript) ที่ระบุทักษะของผู้เรียน เพิ่มเติม 
จากใบรบัรองผลการเรยีนในระบบปกต ิหรือเรียกว่า 
Skill Transcript ทีจ่ะแสดงข้อมลูทกัษะของบณัฑิต
ทีไ่ด้รบัจากการศกึษาในหลกัสตูร และการสอบทาน
ทกัษะจากผู้ใช้บณัฑติ 

โดยขณะนี้ทั้ง 6 มหาวิทยาลัยน�าร่อง ได้เริ่ม 
จัดท�าหลักสูตรฐานทักษะที่จะบรรจุใน Skill  
Transcript แล้ว ซึง่แต่ละแห่งได้แลกเปลีย่นแนวทาง 
ในการจดัท�าหลกัสตูรน�าร่องโดยใช้ผลวเิคราะห์ Skill  
Mapping หรือ ฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน  
ซึง่เป็นระบบวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงาน 
ทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูภาครัฐ-เอกชน เพือ่การออกแบบ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง พร้อม

อว.ร่วม 6 มหาวิทยาลยั ‘น�าร่อง’
ชูทรานสครปิต์ระบุทักษะบัณฑิต

อปัเดตทกัษะทีต้่องใช้ในแต่ละสายงาน ซึง่ท้ายท่ีสดุ 
จะสร้างมาตรฐานในการจัดท�าหลักสูตรโดยใช้
ผลวิเคราะห์วิเคราะห์ทักษะ Skill Mapping  
ในการจดัการเรยีนการสอน และน�าไปสู่การจดัท�า 
Skill Transcript เพ่ือเป็นกลไกการปฏิรูประบบ
อุดมศึกษาไทย โดยหลังจากน้ีจะมีการขยายผล 
ไปยงัทกุมหาวิทยาลยัต่อไป

ด้าน ศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ รองปลดักระทรวง  
อว. กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยน�าร่องทั้ง 
6 แห่ง มีความก้าวหน้าในการจัดท�าหลักสูตร

โดยให้สอดคล้องกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา น�าร่องใน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บณัฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
2. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ น�าร่อง 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) และหลักสูตร 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม 
การบินและการบริการ 3. มหาวิทยาลัยบูรพา 
น�าร่อง 5 หลักสตูร ได้แก่ 1) หลกัสตูรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
อากาศยานและยานยนต์สมัยใหม่ 3) หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสอง
ภาษา) 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
5) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ/หลกัสตูรบริหารธรุกิจ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ
เทคโนโลยี

4. มหาวทิยาลยัขอนแก่น น�าร่องในหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อ
ดจิติอล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ และ 5. มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี ได้จดัท�าหลกัสตูร 
โดยใช้ Skill Mapping ด้วยรปูแบบ Micro-Credentials  
ซึ่งเป็นหน่วยย่อยกว่าระดับรายวิชา (Module) 
ของรายวชิาพืน้ฐานในทกุหลกัสตูร กลุม่รายวชิาที่
เก่ียวข้องกับอาชพีตามหลักสูตรปกติ และหลักสูตร 
Up-skill & Re-skill ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ

 “Skill Transcript เป็นส่วนหนึง่ของการปฏริปู
อดุมศกึษา โดยจะเพิม่เตมิจาก Transcript ปกต ิ
ทีร่ะบวุชิาทีเ่รียนของบณัฑิตเท่านัน้  Skill Transcript  
จะช่วยให้ภาคเอกชนหรือผู้ใช้บัณฑิต ทราบว่า
บณัฑิตทีจ่บการศกึษา นอกจากจากรายวชิาท่ีเรียน 
แล้ว บัณฑิตยังมีทักษะอะไรบ้างที่เป็นประโยชน ์
ต่องาน หรือ เมือ่รับบณัฑิตท�างานแล้ว ควรจะพัฒนา 
ทักษะอะไรเพิ่มเติม นอกจากนี้ หลักสูตรที่จัดท�า 
Skill Transcript จะช่วยให้การจดัการศกึษาต้องมี
การพฒันาอย่างต่อเนือ่งให้ก้าวทนักบัความรู้ ทกัษะ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป” ศ.ดร.ศภุชยั กล่าว

วธ.เดนิหน้าเตม็ทีส่่งเสรมิ Soft Power
ช ูCPOT ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย 

โดย วธ. มกีารต่อยอดศึกษาช่องทางการตลาด
ช่องทางอืน่ๆ โดยเฉพาะทางการจ�าหน่ายในห้าง
สรรพสินค้า ผ่านออนไลน์เพิ่มเติม เพ่ือเป็นการ
ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น จากการ 
ร่วมมือกับภาคเอกชน ร่วมพฒันา CPOT สูช่่องทาง  
Modern Trade ท่ีห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์   
สาขาราชด�าริ และอีก 30 สาขาท่ัวประเทศ  
มกีระแสตอบรบัเป็นทีน่่าพงึพอใจ โดยคาดปีแรกจะ 
สามารถสร้างรายได้ 100 ล้านบาท

นายอทิธพิล  กล่าวอกีว่า  เพือ่เป็นการด�าเนนิการ 
ยกระดับ CPOT ของไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เรว็ๆนี ้ วธ.ได้จัด “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 
(CPOT) ประจ�าปี พ.ศ. 2566” มผีูเ้ช่ียวชาญและ
วทิยากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความรูแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่ 20 สุดยอดชมุชนต้นแบบ 
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
ของ วธ. จ�านวน 40 ผลติภัณฑ์ จาก 19 จังหวดั  
นกัวชิาการวฒันธรรมหรือเจ้าหน้าทีท่ัง้ส่วนกลางและ 
ส่วนภมิูภาค ร่วมฟังบรรยาย เรยีนรู ้ ท�ากจิกรรม  
workshop ตลอดจนลงพืน้ทีช่มุชนคณุธรรมวดัเจด็เสมยีน  

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
จดัการประชมุรายงานสขุภาพคนไทย ปี 2566 
ดร.ประกาศติ กายะสทิธิ ์รองผูจ้ดัการกองทนุ 
สสส. กล่าวว่า รายงานสขุภาพคนไทย 2566 
จัดท�าโดย สสส. สถาบันวิจัยประชากรและ 
สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล และภาคเีครอืข่าย 
นกัวชิาการ ได้น�าเสนอตวัชีว้ดั “ปัจจยัสงัคมก�าหนด 
สขุภาพ” ทัง้ 12 ตวัชีว้ดั ทีย่ดึตามยทุธศาสตร์
ภายใต้ทศิทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ของ 
สสส. ทีม่จีดุเน้นการท�างานทีเ่ป็นเป้าหมายหลกั  
7 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ แอลกอฮอล์และ 
ยาเสพตดิ อาหาร กจิกรรมทางกาย อบุตัเิหตุ 
ทางถนน สขุภาพจิต มลพษิสิง่แวดล้อม นอกจากนี้  
ครอบครวั โรงเรยีน ทีท่�างาน ชมุชน นโยบาย 
ยงัเป็น บรบิทท่ี สสส. ให้ความส�าคญั

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ กล่าวต่อว่า 
รายงานสุขภาพคนไทยปี 2566 จะเป็นหนึ่ง
ในชุดข้อมูลที่ สสส. ใช้ก�ากับติดตามการ
เปลีย่นแปลงเชิงสขุภาพ โดยใช้ข้อมลูบางส่วน
ของรายงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ 
เช่ือมโยง ตอบโจทย์พันธกิจของ สสส. โดยมี 
รปูแบบการท�างานผ่านภาคเีครอืข่าย การก�าหนด 
ตวัชีว้ดัต่างๆ มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องสอดคล้อง
ในแต่ละระดับ และเช่ือมต่อปฏิบัติการ หรือ
มาตรการต่างๆ 

ซึ่งเนื้อหารายงานฉบับนี้ มีรายละเอียด 
ระดับสุขภาพ เจ็บป่วย สถานะทางสุขภาพ  
รวมถึงพฤตกิรรมหรอืสภาพแวดล้อม ครอบครวั  
โรงเรยีน ชมุชน สะท้อนภาพเชงินโยบาย จาก

สสส.เปิดรายงานสุขภาพคนไทย
รบัมือภัยคกุคาม 10 เรือ่งใหญ่

วธ.เดนิหน้าเตม็ท่ีพฒันา CPOT ผลติภัณฑ์
วฒันธรรมไทย ผูป้ระกอบการ 40 ผลติภณัฑ์ จาก 
19 จงัหวดัของชมุชนต้นแบบ “เทีย่วชุมชน ยล
วถิ”ี ร่วมเรยีนรูพ้ฒันาต่อยอด น�าทนุวฒันธรรม 
สร้างสรรค์ CPOT เป็นสนิค้า Soft Power สร้าง
รายได้ชมุชน กระตุ้นเศรษฐกจิประเทศ 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงวฒันธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม 
(วธ.) ส่งเสริม Soft Power ความเป็นไทย
หลากหลายสาขาให้เป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาติ  
และปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นกระทรวงสังคม 
กึง่เศรษฐกจิ มุ่งเน้นการพฒันายกระดบัผลติภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยสู่อุตสาหกรรม และขยายตลาด
สินค ้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและ 
ต่างประเทศ ซึง่ วธ. ได้จดัโครงการ “สร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย” (Cultural Product of 
Thailand : CPOT) เพือ่รองรบันโยบายดงักล่าว
ข้างต้น  อีกทัง้ยงัเป็นการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟมูรดกทาง 
วฒันธรรมของถิน่ สร้างความภาคภมิูใจให้กับคน 
ในชาต ิ และสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศไทย
ให้เป็นทีป่ระจักษ์ในสายตาชาวโลก ซึง่ผลติภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย CPOT ได้รับการตอบรับจาก 
นกัท่องเทีย่วท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และชุมชน
คณุธรรมบ้านจอมปลวก อ�าเภอบางคนท ี เพือ่น�า
ไปต่อยอด เกดิการยกระดบัผลิตภณัฑ์ท้องถิน่ ทัง้
ในด้านการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย รวมถงึการ
ขยายช่องทางการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมในการรองรับ 
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีจ่ะเข้ามา 
ท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่ง 

ที่ส�าคัญถือเป็นการเรียนรู ้การน�าทุนทาง
วัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิค้า 
ทางวัฒนธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
การพฒันาต่อยอดสนิค้าทางวฒันธรรม การยืน่ค�าขอ 
จดลิขสิทธิ์ การขยายช่องทางการจ�าหน่ายและ
สร้างเครอืข่ายทางการค้า เป็นต้น คาดว่า CPOT 
ทัง้ 40 ผลติภณัฑ์จะได้รบัการพฒันาสนิค้าอย่าง
มีคุณธรรม เป็นที่สนใจของผู้ซ้ือและมีช่องทางที่
จ�าหน่ายทีต่รงกบักลุม่เป้าหมาย ผูส้นใจอดุหนนุ
สนิค้าจากชุมชน CPOT สามารถเลอืกชมและช้อป
ได้ที ่ www.cpotshop.com และ Facebook : 
CPOT

สกสว. Tcels และ สปสช. ลงนามความร่วมมือ
สนับสนุนการพฒันานวัตกรรมเทคโนฯ สุขภาพ
เมือ่เรว็ๆ นี ้มลูนธิเิพือ่การประเมนิเทคโนโลยีและ

นโยบายด้านสขุภาพ (Health Intervention and 
Technology Assessment Program Foundation: 
HITAP Foundation) ร่วมกับส�านกัวชิาสาธารณสขุ
ศาสตร์ซอว์สวฮีก มหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร์ (Saw 
Swee Hock School of Public Health, National 
University of Singapore) จดัการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การในหวัข้อ “วจัิยไม่สญูเปล่า : พฒันานวตักรรม
สุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า” พร้อมจับมือหน่วยงาน
พันธมิตร ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ศนูย์ความ
เป็นเลศิด้านชวีวทิยาศาสตร์  (องค์การมหาชน) หรือ 
TCELS และส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย 
ความร่วมมอืด้านการจดัล�าดบัความส�าคัญและการ
ประเมนิเทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนนุการวจิยัและพฒันา
นวัตกรรมด้านสขุภาพในประเทศไทย โดยมบีคุลากร
ทางการแพทย์ นกัวจัิย และนกัพฒันานวัตกรรมจาก 
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะ  
สโุกศล กรงุเทพฯ 

ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ early HTA 
มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน 
สขุภาพและส�านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร์ซอว์สวฮีก  
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จึงได้ผสานพลัง 
กับ สกสว. TCELS และ สปสช. ซึ่งเป็นองค์กร 
ชัน้น�าของไทยในด้านนวตักรรม การวิจยัและประเมนิ
เทคโนโลยด้ีานสขุภาพ และนโยบายด้านสขุภาพ เพือ่
รเิริม่ความร่วมมอืในด้าน early HTA ในประเทศไทย 
และได้จดัพธิลีงนามฯ ในคร้ังนี ้เพือ่ประกาศจดุเริม่ต้น 
อย่างเป็นทางการของความร่วมมอืของทัง้ 5 หน่วยงาน  
ในช่วงพิธีลงนามฯ ผู ้แทนจากแต่ละหน่วยงาน
ภาคีได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยรองศาสตราจารย์  
ดร.ปัทมาวดี โพชนกุลู ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(สกสว.) กล่าวว่า สกสว.มีบทบาทหน้าที่และ 
ความรบัผดิชอบในการส่งเสรมิและขบัเคลือ่นระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  
รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้การพฒันานโยบายสาธารณะ  
ตลอดจนสนบัสนนุการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรม
ไปใช้ประโยชน์ โดยมเีป้าหมายในการพฒันาประเทศ
อย่างสมดลุและยัง่ยนื  

“ครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งส�าคัญในเรื่องของ 
HTA ให้มรีะบบการประเมินเรือ่งของเทคโนโลยีด้าน
สขุภาพ ทีผ่่านมา เวลาลงทุนด้านการวิจยัจะเกิดขึน้ 

จนถึงการป้องกันโรค อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริม 
งานวจิยัและนวตักรรมด้านชวีวทิยาศาสตร์ให้เชือ่มโยง 
สู ่ เชิงพาณิชย ์ด ้วยการร ่วมมือกับทุกภาคส่วน  
เพ่ือบรรลวุสิยัทศัน์ในการขบัเคลือ่นให้อตุสาหกรรม
ชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลัก 
ทีส่ามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทยีม  และจากบทบาทของ  
TCELS ในการเป็นหน่วยบริหารจดัการทนุวจิยัและ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การแพทย์และสุขภาพในช่วงปลายน�า้ โดยสนบัสนุน
การพัฒนาผลติภณฑ์ัและบรกิารด้านการแพทย์และ
สุขภาพ และผลักดนัผลงานวจัิยและนวตักรรมไปสู่
การใช้ประโยชน์ได้จรงิในเชงิพาณชิย์ หรอื Research  
Utilization (RU) ความร่วมมือด้าน early HTA  
ในคร้ังน้ีจึงมีความส�าคญัอย่างมาก 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิจัย  
ไม่สญูเปล่า : พฒันานวตักรรมสุขภาพอย่างไรให้คุม้ค่า”  
ดร.นพ.ยศ ตีระวฒันานนท์ เลขาธิการมูลนิธิ 
เพือ่การประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายด้านสขุภาพ 
และ ผศ.ดร.หวัง อี้ (Wang Yi) อาจารย์ประจ�า 
ส�านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร์ซอว์สวฮีก มหาวทิยาลยั
แห่งชาติ สิงคโปร์ ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็น 
ทีว่่า นวตักรรมด้านสุขภาพต้องดเีพยีงใดจงึจะเป็น 
ทีต้่องการของผูใ้ช้หรอืสามารถขายได้ และท�าอย่างไร
จงึจะรูไ้ด้ว่าควรลงทนุวิจัยและพฒันานวตักรรมนนัน้
หรอืไม่ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์
เกี่ยวกับ “การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
ในระยะพัฒนานวัตกรรม” หรือ early Heath  
Technology Assessment (early HTA) ให้แก่ผูเ้ข้าร่วม 
การประชมุ 

ดร.นพ.ยศ กล่าวว่า early HTA เป็นงานวจิยั
แขนงใหม่ทีปั่จจบุนัยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย แต่เมือ่ 
ผู้พัฒนานวัตกรรมได้รู้จัก และเข้าใจแนวคิดเรื่อง 
early HTA แล้ว กว่าคร่ึงสนใจ และมองว่าจะมี
ประโยชน์อย่างมาก ต่อการพัฒนานวัตกรรมด้าน
สขุภาพ เพราะ early HTA สามารถให้ข้อมลูและ
แนวทางได้ ตั้งแต่ในช่วงของการวิจัยและพัฒนาว่า
จะต้องพฒันานวตักรรมให้ดแีค่ไหน ในด้านไหน เพือ่
ให้ตอบโจทย์ของตลาดหรอืระบบหลักประกนัสุขภาพ 
ข้อมูลนีจ้ะช่วยเพ่ิมโอกาสประสบความส�าเรจ็ของการ
พฒันานวตักรรมได้อย่างชัดเจน 

ทีผ่่านมา ประเทศไทยยงัไม่ประสบความส�าเรจ็
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เท่าที่ควร 
นวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้ในประเทศจ�านวนมาก ไม่ได้ถกู 
น�าไปต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีนและจ�าหน่ายในท้องตลาด ซึง่เกดิขึน้จาก 
หลายปัจจัย และหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญคือการขาด
การประเมินเทคโนโลยีในระยะพัฒนานวัตกรรม  
หรือ early HTA ซึ่งเป็นกระบวนการประเมิน 
ผลกระทบล่วงหน้าทีอ่าจเกดิขึน้ จากการน�าเทคโนโลยี 
ไปใช้ประโยชน์ในเวชปฏิบัติหรือชีวิตประจ�าวันของ
ประชาชน ภายใต้เงือ่นไขคุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัิ
ของเทคโนโลยใีนรูปแบบต่างๆ 

ดร.นพ.ยศ กล่าวอีกว่า การประเมินที่ว่านี้ 
จะท�าให้ผู้ลงทุนและผู้พัฒนานวัตกรรม ทราบเป้า
หมายคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่
ต้องพัฒนาขึน้ เพือ่ให้เทคโนโลยนีัน้ๆ เป็นทีต้่องการ 
สงูสดุของตลาด  ปัจจบุนัองค์การอนามยัโลก (World  
Health Organization: WHO) ได้ใช้กลไกนีใ้นการ
ผลกัดนั นวัตกรรมด้านสขุภาพเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของระบบสขุภาพในระดบัโลก เช่น ก�าหนด
คุณสมบตัขิองเครือ่งมอืตรวจคัดกรอง ยาและวคัซนี  
ส�าหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ตัง้แต่ในช่วงต้น
ของการแพร่ระบาด น�ามาซ่ึงการพัฒนานวัตกรรม
เหล่านั้น จนได้รับการอนุมัติจากส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) หรอืองค์กรใกล้เคียง
ในทุกประเทศทัว่โลก ท�าให้สามารถควบคมุและลด
ความสูญเสียจากการแพร่ระบาดของโรคได้ในเวลา
อนัรวดเรว็ 

เมือ่วจิยัเสรจ็ แล้วจงึประเมนิว่างานวจิยัน้ันส�าเรจ็หรอืไม่  
คุ้มค่าหรือไม่ ซ่ึงช้าไปแล้ว เพราะลงทุนไปแล้ว  
ครัง้นีเ้ป็นการพฒันาเชงิระบบในการท�าให้เกดิเครือ่งมอื 
และระบบในการประเมนิเทคโนโลยด้ีานสขุภาพก่อน 
ทีจ่ะมกีารลงทนุจรงิ ประเมนิล่วงหน้าว่า คุม้ค่าหรอืไม่  
จากนัน้ก็ลงทุนตาม วธีิน้ีจะท�าให้การลงทุนด้านการวจัิย 
และนวตักรรมสขุภาพมปีระสทิธิภาพมากขึน้ คุม้ค่า 
ต่อการใช้งบประมาณ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่
ใช้ได้ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ส�าหรบัความก้าวหน้า 
ด้านน้ี ประเทศไทยมีหน่วยงานชือ่ว่า HITAP ท�าเร่ือง
นี้มานานพอสมควรและได้รับการยอมรับ ประเทศ
สงิคโปร์เองก็สนใจทีจ่ะท�างานร่วมกบัเรา มนีกัวจิยั 
หวัหน้าโครงการของ HITAP ทีท่�างานกบัเรือ่งนี ้ จงึ
เป็นโอกาสท�าให้เกดิความร่วมมอื จบัมอืกนัระหว่าง
ประเทศไทยกบัสิงคโปร์ 

นอกจากน้ี สปสช.ก็เป็นหน่วยงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านเคร่ืองมือแพทย์ส�าหรบั 
ประชาชน จึงเป็นยูเซอร์ที่ส�าคัญส�าหรับงานวิจัย  
อกีหน่วยงานหน่ึง คอื TCELS ซ่ึงเป็นหน่วยสนบัสนนุ
งบประมาณด้านการวจัิย ส�าหรับ สกสว.เป็นร่มใหญ่ 
ดูแลเรื่องงบประมาณการวิจัยทั้งหมดของประเทศ 
ซึง่ระบบสขุภาพกเ็ป็นหน่ึงเรือ่งในการลงทนุการวจิยั 
สกสว.ดคูวามคุม้ค่า ส่งงบประมาณให้ TCELS ท�างาน 
ต่อเรือ่งเครือ่งมอืแพทย์ต่างๆ โดยม ีHITAP เป็นหน่วย 
ทีช่่วยท�าวจิยั น�าสูผู่ท้ีใ่ช้ประโยชน์ผ่านการด�าเนนิงาน 
ของ สปสช.ถอืว่าเป็นการท�างานครบวงจร ภาคเีครือข่าย 
ทัง้ 5 ในการลงนามในวนัน้ี” ดร.ปัทมาวด ีกล่าว

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อ�านวยการศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ 
มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานในก�ากับของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม (อว.) TCELS มีพันธกิจในการขับเคล่ือน
นวัตกรรม รวมถึงกระตุ้น และเชื่อมโยงเครือข่าย
พันธมิตรที่เก่ียวข้องกับด้านการแพทย์และสุขภาพ 
โดยครอบคลมุ ตัง้แต่ด้านการวินิจฉยั การรักษา ไป

ข้อมลูรายงานเล่มนี ้สสส. จะน�าไปเป็นส่วนหน่ึง 
ของแผนยุทธศาสตร์ แบ่งการท�างานเป็น  
2 ระดบั คอื 5 ปี และแผนปฏิบตักิารประจ�าปี  
ซึง่จะส่งต่อข้อมลู เข้าสู ่15 แผนงาน ของ สสส. 
ต่อไป

รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้า
โครงการรายงานสขุภาพคนไทย ปี 2566 กล่าวว่า  
10 สถานการณ์เด่นปีนี ้น�าเสนอประเดน็ท่ีอยูใ่น 
ความสนใจของสงัคม ได้แก่ ปัญหายาเสพตดิ
ในชมุชน จะควบคมุอย่างไร บหุรีไ่ฟฟ้ารกุคืบ
ในไทย ความปลอดภัยบนทางม้าลายและคน
เดนิเท้า การแก้ไขกฎหมายสรุา ระบบบริการ 
สาธารณสขุใน กทม. และการปฏริปูระบบปฐมภูมิ  
ความมั่นคงทางอาหาร สังคมไทยกับความ
รอบรูด้้านสขุภาพ รูท้นั “แก๊งคอลเซน็เตอร์” 
สังคมสูงวัย การส่งเสริมสมุนไพร ส�าหรับ  
4 ผลงานดีๆ  เพือ่สขุภาพคนไทยปีนี ้ได้แก่ ยเูนสโก 
ยกย่อง สมเดจ็พระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันาฯ  
WHO มอบรางวัลระดับโลกให้ แพทย์ไทย  
“นพ.ประกิต-นพ.ไพศาล” โรงพยาบาลศริริาช
รบัรางวัล สงูสดุ Thailand Lean Award 2022 
และยเูนสโกยกย่องพระยาศรีสนุทรโวหาร

รศ.ดร.เฉลิมพล กล่าวต่อว่า ในรายงาน
สุขภาพคนไทย ปี 2566 น�าเสนอเรื่องพิเศษ 
คือ ค�าสัญญาของไทยใน “คอป” (COP : 
Conference of Parties) เป้าหมายทีไ่ทยให้ไว้ 
ในการประชุม COP มีผู้น�าจาก 92 ประเทศ 
ผูแ้ทนจาก 190 ประเทศ และมผีูเ้ข้าร่วมการ
ประชุมกว่า 35,000 คน กบัการรบัมือ “โลก
รวน” น�าเสนอสภาพความ “รวน” ของโลก  
และของไทยในปัจจบุนั ความเป็นมาของเป้าหมาย  
การช ่ วยกันลดอุณหภูมิ ของ โลก และ 
มาตรการต่างๆ รวมทั้งแผนการและการ 
ขบัเคลือ่นของภาคส่วนต่างๆ ในไทย เพือ่มุ่งสู ่
เป้าหมายทัง้ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้เป็นศนูย์ ติดตามอ่าน
หนังสือรายงานสุขภาพคนไทย และบทความ
ได้ท่ี www.thaihealthreport.com

“ในฐานะทีผ่มเป็นหนึง่ในผู้เชีย่วชาญของ WHO 
ในการก�าหนดคณุสมบตัขิองวัคซนีโควดิตัง้แต่เดอืน
เมษายน 2563 ก่อนที่จะมีวัคซีนออกสู่ท้องตลาด 
ในปลายปี ผมได้เห็นประโยชน์ของการด�าเนินงาน 
ในลกัษณะนี ้จงึอยากน�ามาประยกุต์เพือ่สนบัสนนุการ 
พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทย 
โดยเทคโนโลยีทีอ่อกมา ยา วัคซนี เคร่ืองมอืแพทย์  
จะมีการประเมิน 2 แบบ จากการประชุมครั้งนี้  
การประเมนิเพือ่ทีจ่ะเบิกจ่ายสทิธิประโยชน์ กบัการ
ประเมนิเพือ่มาขายในท้องตลาด จากความต้องการ
ให้คนไทยสามารถใช้ได้ตามสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ต้อง
มกีารประเมนิอกีอย่าง เป็นการประเมนิเพือ่ให้เบกิ
จ่ายได้ ซึง่ท�ามานานแล้ว เน้นดเูรือ่งผลกระทบด้าน
สขุภาพ ดเูรือ่งความคุม้ค่า และเรือ่งงบประมาณ เป็น 
3 ประเดน็ทีส่�าคัญ 

แต่จากการประเมนิทีท่�าในครัง้ทีผ่่านมา เจอกับ
ปัญหาว่า ยา เครือ่งมอืแพทย์ วคัซนี ไม่คุ้มค่า และ
ไม่ควรเบกิจ่ายมากกว่าทีใ่ห้เบิกจ่าย จึงเกดิปัญหาว่า 
ของทีพ่ฒันามานานเป็น 10-20 ปี สุดท้ายไม่ดีพอ จงึ
ต้องช่วยพัฒนากนัตัง้แต่วนัแรก ถ้าต้องการท�าให้ดพีอ
ต้องท�าอย่างไร เขยีนสิง่ท่ีเป็นเป้าหมายและคณุสมบตัิ
ของผลิตภัณฑ์ (Target Product Profile : TPP) สร้าง
เป็นแพลตฟอร์มวจิยัใหม่เพ่ือช่วยผูท่ี้พฒันานวตักรรม
ให้สามารถมีโอกาสได้รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยา (อย.) และมีโอกาสท่ี สปสช.จะให ้
เบิกจ่ายต่อไป โดยเร่ิมให้เซอร์วิสแล้ว โดยดูตาม 
รายผลิตภณัฑ์” ดร.นพ.ยศ กล่าว

ว่างเว้นการท�าการเกษตร โดยในปีนี้มีแผนจ้าง
แรงงานประมาณ 86,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่
ระหว่าง 3-10 เดอืน วงเงนิจ้างแรงงานอยูร่ะหว่าง 
26,100-87,000 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
การจ้างต่อคน)

โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่ม 
เป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนกับกรม 
ส่งเสรมิการเกษตรหรอืเกษตรกรในพืน้ที ่ สมาชกิ
กลุ่มผู้ใช้น�า้ของกรมชลประทานในพืน้ที ่ประชาชน
และผู้ใช้แรงงานทั่วไป และหากแรงงานในพื้นที่ 
มไีม่เพยีงพอให้พจิารณาจ้างเกษตรกรหรอืแรงงาน 
ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง จากหมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอ จงัหวดั 
และลุ่มน�้า ตามล�าดับ ปัจจุบันมีการจ้างแรงงาน 
ทัว่ประเทศไปแล้ว 82,059 คน หรอืประมาณ 95% 
ของแผนฯ โดยจงัหวดัทีม่ผีลการจ้างแรงงานมาก
ทีส่ดุ 3 ล�าดบั ได้แก่ จังหวดัอบุลราชธาน ี6,026 คน  

กรมชลฯ จ้างเกษตรกร 86,000 คน
ร่วมงาน โครงการฯ พระราชด�าร.ิ

นายประพิศ จนัทร์มา อธิบดกีรมชลประทาน 
เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ด�าเนนิโครงการจ้าง
แรงงานชลประทาน เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกร ใน
ปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม 
บ�ารุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน 
โครงการส่งเสรมิการด�าเนนิงานอันเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ งานก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบ 
ส่งน�า้เพือ่ชมุชน แก้มลงิ การจัดการคณุภาพน�า้ 
รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้า  
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการ 

โครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือ
สมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ
ทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460

จังหวัดนครราชสีมา 3,951 คน และจังหวัด
นครพนม 3,584 คน

ทัง้น้ี ยงัมตี�าแหน่งว่างก่อนครบตามเป้า จึงขอ 
เชญิชวนให้พีน้่องเกษตรกร และประชาชนทัว่ไปเข้าร่วม 

อทิธิพล คณุปล้ืม

ดร.เอนก เหล่ำธรรมทศัน์
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มพนัธ์จนี-อเมรกิา
ชาตหิน้าคงเป็นมติร

วงเวลา 4 ปี ในยคุสมยัของประธานาธิบด ี
โดนลัด์ ทรมัป์ ได้สร้างปัญหาเอาไว้มากมาย 

นอกจากจะปลุกระดม ปั ่นหัวเรื่องชาตินิยม 
America First ก่อสงครามการค้ากบัจีนเพราะ
ค้าขายสู ้ไม่ได้แล้ว ยังบั่นทอนความสัมพันธ์
ระหว่างสองชาติจนแทบไม่อาจมองหน้า

เมื่อ โจ ไบเดน แห่งพรรคเดโมแครตชนะ
การเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดคีนใหม่ โลกคดิว่า
บรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศน่าจะดีขึ้น 
ปัญหาความสัมพันธ์ของสองมหาอ�านาจตะวัน 
ตก-ตะวันออกน่าจะคล่ีคลาย เพราะท่าทีของ 
ไบเดนไม่บ้าหรอืกร้าวร้าวอย่างทรัมป์ แต่ช่วงเวลา 
2 ปีคร่ึงในท�าเนยีบขาว นอกจากไม่แก้ไขแล้ว ยัง
กดดันให้สมัพันธ์จนี-อเมริกาเกือบไปถงึทางตนั  

ไบเดนเคยบอกไว้ตอนหาเสียงว่า “จะฟื้น
จติวิญญาณของอเมริกา จะฟ้ืนคนืประชาธปิไตย
ของสหรัฐอเมริกาและพนัธมติรทัง้หลาย เพือ่ฟ้ืน
คนืสิง่ทีเ่ป็นความแขง็แกร่งของประเทศ เพือ่ท�าให้
อเมริกาเป็นทีเ่คารพทัว่โลกอกีคร้ัง”  

นักวเิคราะห์หลายคนมองตรงกนัว่า ภาพรวม
ของนโยบายต่างประเทศจะไม่เปลี่ยน ท่ีส�าคัญ
ทีส่ดุคอื ผลประโยชน์แห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา
ด้วยสโลแกน America Must Lead Again  

4 ปี ของทรัมป์ได้ใช้ “จีน” เป็นจ�าเลยใน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศยงัไง 
2 ปีคร่ึงของไบเดนกยั็งคงเดนิหน้าต่อไป เพยีงแค่
เปลีย่นวิธีการทีอ้่างเหตุผลและกฎกตกิา

ต้นปี 2564 หลังนั่งเก้าอี้ท�าเนียบขาวได้ 
ไม่ถงึ 3 เดือน ไบเดนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
เมือ่กล่าวถงึนโยบายด้านการต่างประเทศ ไบเดน

แต่ผู้น�าจีนก็ยังรักษามารยาททางการเมืองและ 
ไม่ปล่อยให้การเจรจาครัง้นีพ้งัทลายไปเปล่าๆ โดย
ส ีจิน้ผงิ กล่าวกบับลิงเคนว่า จนีหวังจะเหน็ความ
สัมพนัธ์จนี-สหรัฐฯ ท่ีแน่นแฟ้นและมัน่คง และ
เชือ่ว่าทัง้สองประเทศ จะสามารถเอาชนะความ
ยากล�าบากต่างๆ ได้

การทีบ่ลงิเคนได้นัง่คยุกบัหวงั อี ้ นักการทูต 
ระดับสูงของจีนอย่างยาวนานกว่า 3 ชั่วโมง 
สะท้อนว่า สองฝ่ายมีเรื่องต้องเคลียร์ใจกันมาก 
และการเจรจาครั้งนี้เพียงแค่การเริ่มต้นแสวงหา
หนทางไปสูก่ารฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์ทีต่กต�า่ทีส่ะสม
ต่อเน่ืองในช่วง 6 ปีคร่ึงของสองประธานาธิบดี

ประเด็นท่ีหวัง อ้ี เน้นย�า้กับบลงิเคนเสมือน
ฝากให้เอากลบัไปบอกกบัไบเดนเป็นพเิศษคือเรือ่ง 
“ไต้หวนั” ทีห่วงั อีก้ล่าวว่า “จนีไม่มทีีว่่างส�าหรบั
การประนปีระนอมหรือยอมผ่อนปรน”

จดุยนืของสองมหาอ�านาจทีต่่างข้ัว ต่างลทัธิ 
ต่างอดุมการณ์ ต่างก็ชงิความเป็นผูน้�า แต่ขณะ 
เดยีวกนักอ็าศยัฝ่ายตรงข้ามเป็นเครือ่งมอืทางการเมือง 
ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างคะแนนนิยม  
สร้างกระแสชาตนิยิม สร้างเงือ่นไขในการพัฒนา
กองทพั พฒันาอาวุธยทุโธปกรณ์ สร้างพันธมิตร
กบันานาชาตใินด้านความม่ันคง

สหรัฐอเมริกายอมรับ “จนีเดยีว” ไม่ส่งเสรมิ 
ให้ไต้หวันแยกตัวเป็นเอกราช แต่พร้อมจะยืน
เคยีงข้างไต้หวนัในเรือ่งประชาธปิไตย และยนิดี
อย่างยิงที่จะขายอาวุธให้ไต้หวันเพื่อปกป้อง
ประชาธิปไตย หรืออีกนัยหนึ่งคือใช้ไต้หวันเป็น
เคร่ืองมอืโฆษณาชวนเชือ่เร่ืองประชาธปิไตย

การเยอืนไต้หวันของ นางแนนซ ีเพโลซ ีเม่ือ

ปีทีแ่ล้วในฐานะประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ 
ซึง่ดเูหมอืนเป็นวกิฤตการณ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ แต่ย้อนดูแล้วก็เหมือนปาหี่ที่สองฝ่าย
ต่างรู้กนัอยู ่โดยสหรัฐฯ ได้ชปูระชาธปิไตย  ส่วน
จีนได้แสดงแสนยานุภาพในการซ้อมรบเหนือ
เกาะไต้หวนั

ส่วนอนาคตอันใกล้ก็ให้จับตา นายเควิน  
แมคคาร์ธีย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ  
คนปัจจบัุน ทีอ่อกมาแสดงท่าทว่ีา ต้องการไปเยือน 
ไต้หวนักบัเขาด้วย แล้วถ้าไปจรงิ จนีจะท�าอย่างไร 
จะออกมาซ้อมรบอกีคร้ังไหม

ว่ากนัว่า การเยอืนจนีของบลงิเคนเป็นการปทูาง 
สู ่การประชุมทวิภาคีของสองมหาอ�านาจอีก 
หลายนัด เช่นแผนการเยอืนจนีของนางเจเนต เยลเลน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือนาง 
จนีา ไรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ 

โดยเฉพาะการปทูางสูก่ารเยอืนกรงุวอชงิตนั
ของประธานาธบิดสี ี จิน้ผงิ ในเดอืนพฤศจกิายน 
ปีนี้  เพื่อเข ้าร ่วมการประชุมสุดยอดผู ้น�า 
ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก  
(เอเปก) ท่ีสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ต่อจากประเทศไทย และโจ ไบเดน จะต้องท�าหน้าที่ 
รับแขกเมอืงจากเหล่าชาตสิมาชกิ 

ขณะเดยีวกัน ก็จะอาศยัเวทีน้ีในการตอกย�า้
ความเป็นผู้น�าโลก และหาเสียงให้แก่ตนเอง
ส�าหรับการชงิต�าแหน่งประธานาธบิดีสมยัทีส่อง

วันนี้ไบเดนอายุ 80 ปีแล้ว และเร่ิมแสดง
อาการ “หลง” แต่เขาได้ประกาศแล้วว่าจะลง
ชิงต�าแหน่งอีกคร้ังในปี 2024 แม้หลายคนมอง
ด้วยความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพและคะแนนนิยม
ทีเ่ริม่ตกต�า่ จากความล้มเหลวในการบรหิารด้าน
เศรษฐกจิ หรอืเอางบประมาณไปทุม่เร่ืองสงคราม
ตวัแทนนอกบ้าน

ไบเดนบอกว่าหลายปีทีผ่่านมา สหรฐัฯ เผชญิ
กับความท้าทายมากมาย และ “งานของเขายงั 
ไม่เสร็จส้ิน” จึงต้องการสานต่อภารกิจไปอีก  
4 ปีข้างหน้า 

หนึ่งในภารกิจคงไม่พ้น “ทะเลาะกับจีน” 
ต่อไป เพราะประชาธปิไตยยงัไงก็ไม่เอาเผดจ็การ

“จุดยืนของสองมหาอ�านาจที่ต่างขั้ว ต่างลัทธิ ต่างอุดมการณ์ 
ต่างก็ชิงความเป็นผู้น�า แต่ขณะเดียวกันก็อาศัยฝ่ายตรงข้ามเป็น
เครื่องมือทางการเมืองในการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสร้างคะแนนนิยม 
สร้างกระแสชาตินิยม สร้างเงื่อนไขในการพัฒนากองทัพ พัฒนา
อาวุธยุทโธปกรณ์ สร้างพันธมิตรกับนานาชาติในด้านความมั่นคง”

ส่งสญัญาณถงึจนีว่า “อย่าคดิจะเป็นผูน้�าโลก” 
เพราะโลกต้องเลือกระหว่างประชาธิปไตยกับ
เผดจ็การ และสหรัฐฯ จะพิสจูน์ว่า ประชาธิปไตย
ยงัสามารถท�างานได้

ไบเดนเคยกล่าวถงึ ส ีจิน้ผงิ ประธานาธบิดี
จีน ในช่วงแรกๆ ของการขึ้นด�ารงต�าแหน่งว่า  
เขาเป็นคนฉลาดคล้าย  ๆกบัปตูนิทีคิ่ดว่า เผดจ็การคอื 
คล่ืนแห่งอนาคต มองว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะสม
ส�าหรับโลกทีซั่บซ้อน “จนีมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผู้น�า
โลก รวยทีส่ดุและมอี�านาจมากทีส่ดุในโลก ซ่ึงจะ
ไม่มทีางเกดิขึน้ในยคุของผม”

ปลายเดอืนมถินุายนทีผ่่านมา ไบเดนปากรัว่
ในช่วงปราศรยัหาเสยีงระดมทนุทีร่ฐัแคลฟิอร์เนยี 
กล่าวว่า ส ี จิน้ผงิเป็น “ผูน้�าเผดจ็การ” แถมยงั
อ้างว่า ผูน้�าจีนโกรธมากทีเ่คร่ืองบินรบสหรัฐฯ ยงิ  
“บอลลนูสอดแนม” ของจนีตกขณะล�า้เข้าน่านฟ้า 
สหรัฐฯ แต่จีนอ้างว่า เป็นบอลลูนตรวจอากาศ 
ทีเ่สยีการควบคุม

เรื่องเครื่องบินรบสหรัฐฯ สอยบอลลูน
ตรวจอากาศของจีนเป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความ 
ตงึเครียดทางการเมอืงระหว่างสองประเทศอยูพ่กัใหญ่ 
เมื่อต้นปี เป็นเรื่องท่ีสหรัฐฯ กล่าวหาจีนว่า  
ใช้เครือ่งมอืสอดแนม ขณะทีจ่นีโต้กลบัว่า สหรฐัฯ 
สร้างเร่ืองขึ้นมาเอง ซ่ึงตอนน้ันมีผลให้แผนการ
เยอืนจนีของ นายแอนโทนี บลงิเคน รัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐฯ ต้องเลือ่นออกไปเกอืบคร่ึงปี

แล้วจู่ๆ ไบเดนก็หยิบเร่ืองน้ีมาพูดให้เป็น
ข่าวไปท่ัวโลก ในขณะที่บลิงเคนก�าลังเยือนจีน 
อย่างเป็นทางการ ผูน้�าสหรัฐฯ ด่าผูน้�าจีนในขณะ 
ที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯอยู่ท่ีปักกิ่งก�าลัง
เข้าพบ นายฉนิ กงั รัฐมนตรีต่างประเทศของจนี  
พบ นายหวัง อี ้มนตรีแห่งรัฐ  และพบส ีจิน้ผงิ  
ประธานาธบิดีจนี เพือ่หวงัฟ้ืนความสัมพนัธ์ท่ีเยน็ชา 
ทีส่ดุในรอบหลายสบิปี

เป็นความพลาดพลั้งครั้งใหญ่ของผู ้เฒ่า 
ไบเดน หรือเป็นความตั้งใจท�าให้โลกเห็นว่า
อเมริกาไม่แคร์จนี

แม้กระทรวงการต่างประเทศของจีนจะออก
มาแถลงโต้ค�าพดูของไบเดนว่า ไร้สาระและยัว่ยุ 

ช่

แนะเทคนิคท�าช่อง TikTok ยังไง
ให้ปังส�าหรบัมือใหม่

วสัดคีรบัเผลอแป๊บเดียว ปี 2023 กด็�าเนนิ 
มาถงึเดอืนกรกฎาคมแล้วอย่างรวดเร็ว แต่สิง่ 

ทีเ่รว็กว่าจนตามแทบไม่ทนักคื็อ เทรนด์โซเชียลมเีดยี  
ที่มีการอัปเดตอยู่ทุกๆ นาทีกันเลย และเรา 
ในฐานะอาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
ดิจิทัลก็จ�าเป็นต้องตามให้ทันเสมอ เพ่ือน�า 
สิง่ใหม่ไปแบ่งปัน 

ถ้าถามว่าในเวลานี้โซเชียลไหนมาแรงมากๆ 
ตอบได้เลยว่า ติก๊ต๊อก TikTok เป็นตวัเลอืกแรกๆ 
การเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้ 
TikTok ดึงดูดผู้คนให้เข้าไปในแพลตฟอร์มเป็น
อย่างมาก จึงไม่แปลกใจท่ีจะได้เห็นหลายคน 
ใช้ TikTok เป็นช่องทางท�าธรุกจิ ท�าการตลาด สร้าง 
แบรนด์ ขายของ เพราะนอกจากจะท�าให้มรีายได้  
แจ้งเกิดแบรนด์แล้ว หลายคนยังได้ท�าในสิ่ง 
ทีต่วัเองรกัหรอืมคีวามถนดัอกีด้วย

ด้วยจดุเด่นของ TikTok ทีส่ามารถสร้างความ
แปลกใหม่ ความเพลดิเพลนิ และความน่าตืน่ตา 
ต่ืนใจได้ภายในคลปิสัน้ๆ เพยีงคลปิเดยีว ตลอดจน 
อัลกอริทึมที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้งานอยู่เป็นประจ�า ท�าให้

ใน TikTok จะมีอยู่หลายประเภท เช่น TikTok Shop 
ซ่ึงเราสามารถเอาสินค้ามาขายเอง หรือเอาสินค้า 
ของคนอืน่มาแนะน�าแล้วได้ค่าคอมมชิช่ัน หรอืเราจะ
น�าเสนอบริการอย่างอืน่อย่างเช่นให้ค�าปรกึษา เป็นต้น
ซ่ึงการทีม่องท่ีความชอบตวัเองก่อน และมีเป้าหมาย
ทีช่ดัเจน หาเหตผุลให้เจอว่าท�าไปท�าไม จะท�าให้มี
แรงผลกัดนั  เวลามอีปุสรรคก็จะไม่ท้อง่ายๆ  คดิว่า
อปุสรรคกเ็ป็นแค่เส้นทางทีต้่องเดนิไปหาสิง่ทีเ่ราชอบ

2. สร้างตัวตนให้มีแบรนด์ ซ่ึงภาษาการตลาด
เรยีกว่าการสร้าง Personal Branding อย่างทีเ่หน็กนั 
มคีนท�าคอนเทนต์เยอะมาก แล้วถ้าเราไม่มชีือ่เสยีง
จะท�ายงัไง ถ้าอยากสร้างธรุกจิทีย่ัง่ยนืจรงิๆ กต้็อง
สร้างตวัตน เป็นการน�าเสนอด้านทีเ่ราต้องการให้คน
ที่ต้องการรู้หรือลูกค้ามารับรู้ว่าเราเป็นคนประเภท
ไหน มีไลฟ์สไตล์แบบไหน เพื่อให้คนจดจ�าในด้าน 
เดยีว ตวัอย่าง  “ถ้าผมเป็นคนชอบหาเงนิออนไลน์ 
กจ็ะน�าเสนอเรือ่งการหาเงนิออนไลน์ จะไม่เล่าเรือ่ง 
ซรีย์ีเกาหล ีดงันัน้จะดงึดดูเฉพาะคนทีต้่องการหาเงนิ
ออนไลน์เข้ามา แล้วกเ็ป็นตวัของตวัเองกค็อืมลีกัษณะ
การน�าเสนอยังไง พูดยังไงในชีวิตจริงกับในคลิป 
กเ็หมือนกนัเป๊ะ มันเป็นความเรยีลทีก่ลุ่มเป้าหมาย
ผมชอบ ไม่ได้บอกว่าคนทีเ่ขาแต่งตวัดจีดัฉากสวยงาม 

ส

จะไม่ด ีมนัขึน้อยูก่บักลุม่เป้าหมายด้วย ซึง่กลุม่เป้าหมาย 
ของผมก็คือตัวผมเองในอดีตที่มีปัญหาอะไร  
การสร้างตัวตนกคื็อใครสกัคนทีม่าแก้ปัญหาอะไร
ให้กับคนดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจเรื่องวัตถุหรือ
เรือ่งอะไรกต็าม”

3. สร้างคุณค่า ข้อนีส้�าคัญมากๆ ต้องให้ความ
ส�าคัญกับความสม�า่เสมอ ลงคลปิวนัไหน เวลาใด 
กต้็องลงให้เป็นประจ�าต่อเนือ่ง เพราะคนจะจ�าว่า
คนนีล้งคลปิเวลานี ้ พอลงสม�า่เสมอแล้วจะกลาย 
เป็นนสิยัไปโดยปรยิาย แต่ถ้าท�าไม่สม�า่เสมอระบบเอง 
กจ็ะคดิว่าคนๆ นีไ้ม่ได้ท�าจรงิจงักจ็ะไม่แนะน�าต่อ  
ตวัอย่าง เช่น ตอนนีผ้มท�าคลปิเนือ้หาลงทกุวนัเสาร์ 
ใน TikTok 2 เนื้อหาทุกคร้ัง ตอนแรกลงคลิป 
TikTok วนัละ 3 คลปิ ท่ีต้องลงเยอะขนาดนีก็้เพือ่
เรยีนรูว่้าระบบเป็นยงัไง ค้นหาจดุที ่TikTok ชอบ
ค้นหาจดุทีค่นดชูอบพอเจอแล้ว รูแ้ล้วว่าแพทเทร์ิน
ควรเป็นแบบนี ้จากนัน้ก็หาจดุสมดุลว่าเราท�าไหว
ทีว่นัละกีค่ลปิ มไีลฟ์เท่าไหร่ ซ่ึงจะท�ากีค่ลปิกไ็ด้ 
แต่ขอให้สม�า่เสมอ

ทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้เป็นแค่เทคนคิท�าช่อง 
TikTok ยงัไงให้ปังส�าหรบัมอืใหม่ อย่างไรกต็าม
ลองน�าแนวทางทีไ่ด้น�ามาฝากไปปรบัใช้ในการ
สร้างสรรค์เนือ้หาของคลปิวดิโีอกนัดไูด้ รบัรอง
ว่าช่วยเพิ่มยอดวิว ท�าคลิปให้ปังบน TikTok 
และมรีายได้แน่นอน 

แม้แต่ Facebook หรอื Instagram กย็งัต้องน�าฟีเจอร์
บางอย่างของ TikTok มาปรับใช้กับแพลตฟอร์มของ
ตนเองบ้างเพือ่รกัษาผู้ใช้งานเก่าๆ และดงึดดูผู้ใช้งาน
หน้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน

ในบทความนีจ้งึขอมาแนะเทคนคิท�าช่อง TikTok 
ยงัไงให้ปังส�าหรบัมอืใหม่กันดงัน้ี

1. ให้เริม่ต้นจากความชอบความถนดัเพราะถ้า 
เร่ิมต้นจากความชอบจะช่วยให้ไปต่อได้ง่าย ซึง่ความชอบ 
นี้ไม่ใช่แค่การขายของ บางคนชอบปลูกต้นไม้  
 บางคนชอบซีรีย ์เกาหลี TikTok จะกระจาย 
ความชอบของเราไปหาคนกลุ่มประเภทเดยีวกนั เพราะ  
TikTok จะเน้นการสร้างชมุชนให้คนประเภทเดยีวกนั
ได้มาเจอกนัเกิดเป็นสังคม เพียงแต่เราต้องคดิวิธกีาร
หาเงนิไว้ตัง้แต่แรก ถ้าเราดงึดดูคนเข้ามาแต่ไม่รูว้ธิกีาร
หาเงนิ ก็อาจจะเปลีย่นใจเลกิเล่นได้ง่ายๆ ซ่ึงวธิหีาเงนิ

สร้างขวญัและก�าลงัใจก�าลงัพล พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ์  
กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา  
มอบหมาย พล.ต.ท.ยิง่ยศ เทพจ�านงค์ ผบช.สกพ.  
ระดมสมองแก้ปัญหาเด็กฝากโครงการ กอส.  
เร่งปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบการรบับคุคลเป็นต�ารวจ 
สัญญาบัตรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ต�ารวจใหม่ฯ 
เน้นคนในเป็นพิเศษ  ก�าชบัผูบ้งัคบับัญชา
ทั่วประเทศดูแลสวัสดิการความเป็นอยู ่ลูกน้อง
ทุกมิติ ผบ.ตร. จูงมือ สมาคมแม่บ้านต�ารวจ เร่ง
ช่วยเหลอื พ.ต.ท.วิรยิะ เจมิจ�านงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.
พระนครศรอียธุยา ขาดแคลนเงินส่งลกูเรยีน ม.ดงั 
พร้อมน�าเข้าโครงการแก้ไขหนีส้นิการออม บรหิาร
ใช้เงนิ  ประเดิม พรบ.อุม้หาย “บิก๊โจ๊ก”  
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. คลี่ปม 
แอดมินเวบ็ไซต์พนนัออนไลน์ ถกูอุม้ไปท�าร้ายร่างกาย  
ขยายผล พบ “ผูก้ารเบ้” พล.ต.ต.เอกภพ อินทววิฒัน์  
ผบก.ประจ�า ปส. เพ่ือนร่วมรุ ่น นรต.47 เป็น 
เจ้าของเวบ็พนนั เร่งเอาผิดผู้เกีย่วข้อง พร้อมประสาน 
ป.ป.ง.ตรวจสอบ-ยึดทรัพย์ต่อ  สะเทือน
วงการสกีาก ี กบัวลเีดด็ “เป้รักผูก้ารฯ เท่าไหร่ ให้
เป้เขียนมาเลย” กลายเป็นคดีตบทรพัย์เรยีกรบัเงนิ  
“เว็บพนันออนไลน์” ยอด 140 ล้านบาท งานนี้  
“บิก๊เด่น” สัง่ให้ “บิก๊โจ๊ก” เร่งท�าความจรงิให้ปรากฏ  
เพราะผู้มีเอี่ยวตกเป็นผู้ต้องหา เป็นระดับผู้การ
จังหวดั พล.ต.ต.กมัพล ลลีาประภาภรณ์ ผบก.ภ.จว.
ชลบรีุ และทีมงานสีกาก ีและพลเรอืน  ช่วงนี ้
งานเข้า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. 
เดินเครื่องแรงปราบแก๊งทุจริต ลุยเชือดยกแผง 
“พลเรือน-อดีต ผอ.ศุลกากรท่าเรือ” ฐานยักยอก
ปลาแช่แขง็-ทจุริตขาย ”ปันส่วน” สตัว์น�า้ของกลาง  

 สร้างความเสยีหายให้คนไทย พล.ต.ต.นพศลิป์  
พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. จูงมือ พล.ต.ต.ธีรเดช  
ธรรมสุธร์ี ผบก.สส.บช.น. / หน.PCT ชดุที ่5 น�าทมี
สบืสวนนครบาล ตามแกะรอยรวบ “อาฟู”่ ล่ามบอส
ใหญ่ แก๊งคอลเซน็เตอร์ ใช้โปรไฟล์หน้าตาดี-จิตวทิยา 
หลอกเหยือ่ ผูเ้สียหายรวมสูญเงนิ 16 ล้าน  
พล.ต.ต.ชชัปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลงึ ผบก.สอท.1  

น�าทมี พ.ต.ท.รฐักติต์ บญุสันต์สุขศรี, พ.ต.ต.ศภุกิจ 
สมรกัษ์ สว.กก.3 บก.สอท.1 พร้อมต�ารวจไซเบอร์ 
ทลายแก๊ง ROMANCE SCAM รวบแล้ว 12 ราย ตุ๋น 
เหยือ่กว่า 36 ล้าน  ตุน๋มโหฬาร พล.ต.ท.ภาคภมิู 
ภภิทัฒ์ สจัจพันธุ ์ผบช.สตม. น�าทมี พล.ต.ต.พนัธนะ  
นชุนารถ รอง ผบช. เปิดยทุธการ กวาดล้างมงักร
ซ่อนกาย จับชาวจีนลวงนกัลงทุนซือ้หุน้ พบเหยือ่สญู 
กว่าหมืน่ล้าน  ซ้อนแผน พล.ต.ท.จริภพ ภริูเดช  

ผบช.ก. พร้อม พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์  
รรท.ผบก.ปปป. ซ้อนแผนล่อซือ้ รวบปลดัสาวเมอืง
กระบี ่ คาร้านกาแฟ เรยีกเงนิแสนบาท แลกค่าขอ
ต่อใบอนญุาตโรงแรม อ้างเอาไปใช้ดแูลนาย 

 พล.ต.ต.พฒุเิดช บญุกระพือ ผบก.ปอศ. พร้อม 
พ.ต.อ.วรีะพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปอศ. น�าทมี 
รวบ ก.ก.บรษิทัปิโตรเลยีม ตุ๋นลงทุนค้าน�า้มนัจาก
รสัเซีย เหยือ่หลายรายหลงเชือ่ สญูเงินกว่า 27 ล้าน 

พล.ต.อ.ด�ำรงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัด์ิพล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพำล พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

เปิดตัวนายต�ารวจหนุม่ 
นามเรยีกขาน “สระแก้ว 2” 

พ.ต.อ.ชยัณรงค์ บญุด้วง รองผูบั้งคบัการ
ต�ารวจภธูรจงัหวดัสระแก้ว หรอื “รองด้วง”  

เกดิเมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2517

พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง

สมชาย จรรยา...รายงาน

 การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต 

จากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (นรต.รุ ่นที่ 50 
เตรยีมทหารรุ่นที ่34 ) 

- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จากสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 

 ประวัตกิารรับราชการ :
 - รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี, 

รอง สว.จร.สภ.เมอืงอบุลราชธาน,ี สว.จร.สภ.เมอืง
ยโสธร, รอง ผกก.ป.สภ.เมอืงยโสธร, ผกก.สภ.เมอืง

 ผลงานแห่งความภาคภมูใิจ
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือน 

ดเีด่น ประจ�าปี 2547 จากท่าน ดร.ทกัษณิ ชนิ
วัตร นายกรัฐมนตรี 

- ได้รับประกาศเกยีรติคณุ ข้าราชการต�ารวจ 
ที่ท�าหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น 
ประจ�าปี 2554 จาก พล.ต.อ.เพรียวพนัธ์ ดามาพงศ์  
รอง ผบ.ตร. 

- ได้รบัเกยีรตบิตัร เป็นผูข้บัเคลือ่นการปฏบิตัิ
ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดี
อาญา 4 กลุม่ เป็นอนัดบัที ่1 ของต�ารวจภธูรภาค 3  
จาก พล.ต.ท.สมประสงค์ เยน็ท้วม ผบช.ภาค 3 

- ปัจจุบัน “รองด้วง” ได้รับมอบหมายให้
เป็นคณะท�างานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันด้านภัย
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี  ภายใต้การน�าของ 
พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กติตปิระภสัร์ ผบ.ตร. ทีมุ่ง่เน้น 
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ 
ท�าให้เกดิคณะท�างานสร้างเสริมภมูคิุม้กนัด้านภยั
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ยโสธร, รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, รอง ผบก.ภ.จว.ชลบรุ,ี 
รอง ผบก.ภ.จว.สรุนิทร์ 

- ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

 วิสัยทศัน์การบรหิารงาน
“ความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับ 

โดยไม่ต้องร้องขอ”  

ประธานสมาพนัธ์ SME ไทย จ.เชียงใหม่ 
ร่วมคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถ”ี

นายอาคม สวุรรณกนัธา ประธานสมาพนัธ์  
SME ไทย จงัหวัดเชยีงใหม่ ร่วมคณะกรรมการคัดเลอืก 
ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยม ีนายวรีพงศ์ ฤทธิร์อด รองผูว่้า 
ราชการจงัหวัดเชยีงใหม่ น�าคณะฯ ส�ารวจชมุชน
ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เข้ารบัการคัดเลอืก 3 หมูบ้่าน 
ได้แก่ บ้านศรีนวรัฐ อ.สันป่าตอง, บ้านไตลือ้ลวง
เหนอื อ.ดอยสะเกด็ และบ้านป่าตาล อ.สนัก�าแพง 
โดยจะคัดเลือกชุมชน ระดับจังหวัด จ�านวน  
1 ชมุชน เพือ่ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ  

. โครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ต่อยอด
มาจากโครงการชุมชนคุณธรรม โดยกระทรวง
วฒันธรรมมโีครงการคดัเลอืก 10 สดุยอดชมุชน
ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากทั่วประเทศ  
ทีม่ศีกัยภาพและความพร้อมด้านการท่องเทีย่วในทุกมติิ  
เพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและ
ก�าลงัใจแก่ชมุชน เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ให้เป็นท่ีรู ้จักอย่างแพร่หลาย เกิดการพัฒนา 
ต่อยอดไปยังชมุชนอ่ืนๆ ปลกุกระแสการท่องเทีย่ว 

วถิชีมุชน เสรมิสร้างเศรษฐกจิฐานรากให้มคีวามเข้มแข็ง 
อย่างยัง่ยนื

.คณะฯได ้ เดินทางไปยังชุมชนคุณธรรม 
วดัศรนีวรฐั อ.สนัป่าตอง ก่อนเดนิทางไปยงัชมุชน
คณุธรรมไตลือ้ลวงเหนอื อ.ดอยสะเกด็ และชมุชน
คณุธรรมวดัป่าตาล อ.สนัก�าแพง โดยให้ข้อเสนอ
เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อยอด ทั้งด้าน
อาหาร วัฒนธรรม รวมถงึงานหตัถกรรม ทีน่�ามาชู
เป็นจดุขาย เพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่วและสร้างรายได้
ให้กบัคนในชมุชน โดยมข้ีอสรปุภารกจิการคดัเลอืก
สดุยอดชมุชนต้นแบบ 3 ชมุชน ดงันี้

1. ชมุชนคณุธรรมวดัศรนีวรตัน์ อ.สนัป่าตอง 
มจีดุเด่นและจดุแขง็ ด้านวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม
ทีโ่ดดเด่น มีวถิชีมุท้องถิน่ มีฐานทีด่ ีในการต่อยอด
ด้านการท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ ประเดน็ที่
ต้องสนบัสนนุคอื ทกัษะในการประชาสมัพนัธ์ สร้าง
แบรนด์ให้โดดเด่น ดงึจดุแขง็ ดงึชมุชนให้มส่ีวนร่วม
มากขึน้ โดยรองผูว่้าฯ มนีโยบายเพิม่ความรูแ้ละ
จดัโครงการอบรมการสร้างแบรนด์ ผ่านทางสภา

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเชยีงใหม่ และหอการค้า
เชียงใหม่ ช่วยเหลือผลักดันการตลาด การจัด 
แพก็เกจ็การท่องเทีย่ว

2. ชุมชนไตลื้อบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 
มจีดุแขง็ ด้านอาหารท้องถ่ินทีมี่เอกลกัษณ์เฉพาะ
ตัว มีการพัฒนาสร้างสรรค์และรสชาติที่อร่อย
มาก สามารถสร้างจุดขายในการดึงนักท่องเท่ียว  
เสรมิ Package ทวัร์ได้ มกีารน�าเสนอ “ขนมวง”  
ที่มีเอกลักษณ์รสชาติที่อร่อย เกิดจากการคิด 
สร้างสรรค์ของชมุชน ได้มโีอกาสเสร์ิฟเป็นอาหารว่าง 
ในโรงแรมและภัตตาคาร รองผู ้ว ่าฯ จะน�า 
ผูเ้ชีย่วชาญและนกัวจิยัเข้ามาช่วยพฒันาผลติภณัฑ์

ให้รกัษาคณุภาพให้ดย่ิีงขึ่น้ต่อไป ปัญหาท่ีเจอคอื 
ยงัขาดการรวมตัวของวดัและชมุชนในบางส่วน

3. ชมุชนคุณธรรมวัดป่าตาล อ.สนัก�าแพง มี
วิถีชุมชนท้องถิ่นที่โดดเด่น สามารถต่อยอดด้าน
การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ได้อย่างดี  
ข้อเสนอแนะ การเพิม่ทกัษะในการประชาสัมพนัธ์  
ในแบรนด์ชมุชนมากขึน้ และเพ่ิมเครอืข่าย  รองผูว่้าฯ  
ให้แนวคดิการออกแบบแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์เซตยา
นวดสมุนไพรคูใ่บตาล “งดููด” จึงได้น�าเสนอเพิม่เตมิ 
เสริมเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู ่ให้โดดเด่น 
ยิง่ขึน้ เช่น น�าเอาขนมทีผ่สมใบเตยใส่ในกะลามะพร้าว 
ทีม่ใีบตาลเป็นสญัลกัษณ์ แทนชือ่ของบ้านป่าตาล

อำคม สวุรรณกนัธำ

 ขยายผลต่อทัว่ประเทศ “บิก๊เด่น” ชืน่ชม
โครงการห้องแล็บทางกฎหมาย (SPECIAL LAW 
LAB) รุ่นท่ี 2 น�าทีม พล.ต.ท.ธิต ิแสงสว่าง ผบช.น.  
พล.ต.ต.นพศลิป์ พูลสวสัดิ ์รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช  
ธรรมสุธีร ์ ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.อัฏธพร  
วงศ์ศริิปรีดา ผบก.น.1 ถ่ายทอดความรู ้-พานสิติจฬุาฯ 
สมัผสัชีวิตต�ารวจเมอืงกรุง
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ส.อ.ท.ร่วมคณะกระทรวงการต่างประเทศ
ดลูู่ทางการค้า-การลงทนุ ไทย-ซาอดีุอาระเบีย

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
เข้าร่วมคณะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียกับ 
นายดอน ปรมตัถ์วินยั รองนายกรฐัมนตรีและ
รฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศ  พร้อมด้วย
คณะภาครฐัและภาคเอกชน ระหว่างวนัที ่6-10 
มิถุนายน 2566 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ
ทวิภาคี และส่งเสริมการเจรจาการค้าและการ 
ลงทุนระหว่างภาคเอกชนของท้ังสองประเทศ  
ในการเร่งผลกัดันการค้า การลงทนุ

ปัจจบุนั ซาอดุอีาระเบียต้องการดึงนกัลงทนุ
จากทัว่โลกและนกัลงทนุจากไทยไปร่วมโครงการ 
Saudi Vision 2030 โดยตั้งเป้าหมายจะน�าพา
ซาอดุอีาระเบียไปสูอ่นาคตใหม่ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ
และสงัคม กับนโยบายในการสร้างเมอืงใหม่ทีม่ชีือ่
ว่า “นอีมุ” NEOM (Saudi Arabia Smart City)  
อกีทัง้ซาอฯุ ยงัเป็นประเทศทีมี่ศักยภาพหลายด้าน 
ทัง้การเป็นศนูย์กลางและเป็นผูน้�าของกลุม่คาบสมทุร 
อ่าวอาหรบั (GCC) ขนาดเศรษฐกจิใหญ่กว่าไทย มี
ประชากร 35 ล้านคน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 50 ล้านคน 
ในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และยังสามารถ 
เชือ่มโยงตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนอื

นายชาติชาย พานชิชีวะ รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อม
ด้วย นายนาวา จนัทนสรุคน กรรมบรหิาร ส.อ.ท. 
ร่วมคณะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย ในฐานะ
ผูแ้ทนภาคอตุสาหกรรมไทยท่ีเข้าร่วมเดนิทางกบั 
คณะ โดยในครั้งนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จ 
เป็นอย่างมาก ในการผลกัดนัการค้า การลงทนุร่วมกนั 
ระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย พร้อม
ขยายความร่วมมอืและการลงทนุในด้านต่างๆ อาทิ

 อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
 (Automotive and Auto parts Industry)

จากมูลค่าการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ 
พบว่าสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และช้ินส่วนประกอบ
รถยนต์ เป็นหนึง่ในสนิค้าส่งออก 15 อนัดบัแรก
ของไทยท่ีส่งออกไปซาอดุอีาระเบยี ซ่ึงมมีลูค่ากว่า 
214.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากการทีป่ระเทศ
ซาอดีุอาระเบยีได้ยกเลกิกฎหมายและอนญุาตให้
ผู้หญิงชาวซาอุดีอาระเบียสามารถขับรถยนต์ได้  
สนบัสนนุให้ความต้องการใช้รถยนต์เตบิโต จึงเป็น 

โอกาสของอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ของไทย
ในการขยายตลาดในซาอุฯ มากขึ้น โดยเฉพาะ
สาขาชิน้ส่วนยานยนต์ซึง่ไทยมคีวามเช่ียวชาญ และ
จะช่วยผลักดนัให้ซาอดีุอาระเบยีเป็นส่วนหนึง่ใน
ห่วงโซ่อปุทานของการผลิตในระดบัโลก

 อตุสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง 
 (Construction Industry) 

บริษทั เอสซจี ีอนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด มีนโยบายขยายการลงทุนโดยมุ่งขยาย
ธุรกิจและพัฒนาระบบนิเวศด้านการก่อสร้าง  
(Construction Ecosystem) ไปสูก่ารขยายห่วงโซ่ 
อปุทาน (Supply chain) ในด้านอืน่ๆ ทัง้ธรุกจิ
ปนูซเีมนต์ ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง ธรุกิจบรรจภุณัฑ์  
(Packaging) และ PVC เป็นต้น เพือ่ต้องการสร้าง
เครอืข่าย Supply chain ระหว่างประเทศ จงึมี 
แผนการจัดตั้งส�านักงาน ณ เมืองริยาดภายใน 

ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปุ๋ยรายใหญ่รายหนึ่งของโลก
และเป็นรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย ได้แสดง
ความสนใจทีจ่ะร่วมมือและขยายการลงทนุกบัไทย
และในช่วงการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ผ่าน 
มา ประเทศไทยได้น�าเข้าปุ๋ยและเคมีภัณฑ์จาก 
ซาอฯุ และทางบริษัทมส่ีวนแบ่งตลาดของธรุกจิปุย๋ 
ในไทยมากถงึ 45% ซ่ึงไทยมแีนวโน้มน�าเข้าสนิค้าปุย๋ 
และเคมภีณัฑ์จากซาอฯุ ในจ�านวนมากขึน้ 

 โครงการปลกูต้นไม้ 50,000 ล้านต้น
 ในกลุม่ประเทศอาหรบั

ตามเป้าหมายของ Vision 2030 ของ
ซาอุดีอาระเบีย มีแผนที่จะน�าเข้าต้นไม้จาก 
ทัว่โลก เพือ่ให้บรรลตุามนโยบายซาอดุอีาระเบยี 
สเีขยีว (The Saudi Green Initiative) เพือ่เปลีย่น 
พืน้ทีเ่สือ่มโทรมให้กลบัมามชีวีติชีวา โดยการปลูก
ต้นไม้ 10,000 ล้านต้น และร่วมสนบัสนนุผลักดนั

ประเมินผลงานประเภทประชาชน
ชูหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มกุดาหาร : พนัเอก สนัทศัน์ ช�านาญเวช ผูบ้งัคับหน่วยพัฒนาการ
เคล่ือนที ่24 ส�านักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา ให้การ
ต้อนรบั พลโท ด�ารงค์ คงเดช รองผู้อ�านวยการศนูย์ประสานงาน โครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ หวัหน้าคณะท�างานการประกวดผลงาน ตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง กองทพัไทย ประจ�าปี 2566 พร้อมด้วยคณะ 
ในโอกาสได้เดินทางไปประเมนิผลงานประเภทประชาชนท่ัวไป (ทกุสาขา
อาชีพ) ทีไ่ด้รบัการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรอืต�ารวจ นายเก่งกล้า สุขรี่ 
เกษตรกรต้นแบบ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยพฒันาการเคลือ่นที ่24  
(อ่านว่าสอง-ส่ี) ส�านกังานพัฒนาภาค 2 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  
โดยม ีพฒันาการจงัหวดัมุกดาหาร เกษตรจงัหวดัมกุดาหาร นายอ�าเภอ

จ.สงขลา ส่ง “ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าไทร”
แข่งต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถ”ี ปี 2566  

มกุดาหาร นายยกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านโคก ผู้น�าชุมชน และ
เครอืข่ายโคกหนองนาโมเดล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร ให้การต้อนรบั
บรรยายสรปุ และน�าตรวจพืน้ทีป่ระเมินผลงาน

หลงัจากนัน้ คณะท�างานประเมนิผลฯ ได้เข้าเยีย่มชมสนิค้าผลติภณัฑ์ 
ของศนูย์การเรียนรู ้และของเครอืข่าย และตรวจพืน้ทีแ่ละเยีย่มกจิกรรม
ภายในศนูย์การเรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 12 กจิกรรม ได้แก่  
กิจกรรมการปลูกข้าวในบ่อซเีมนต์กิจกรรมการเล้ียงไก่ กิจกรรมการเผาถ่าน 
กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมการเลี้ยง 
ไก่ไข่ กิจกรรมการเลี้ยงไก่งวง กิจกรรมการเลี้ยงไก่ด�าภูพาน กิจกรรม 
การเล้ียงปลาดกุในบ่อพลาสติก กิจกรรมการปลูกพชืสมนุไพร กจิกรรมการท�า 
อโุมงค์อาหาร และกจิกรรมโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

ซึ่งในแต่ละกิจกรรมได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร ในหลวงรชักาลที ่ 9 และพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวัรชักาลที ่10  
ทีท่รงสืบสาน รักษา ต่อยอด เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชมุชน สามารถน�าไป 
ประยกุต์ใช้ในครัวเรอืน ชนุชน ให้เกดิประโยชน์สามารถพึง่พาตนเองได้
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื ต่อไป

ภเูกต็ : นางสาววรนษิฐ์ อภริฐัจริวงษ์ พาณชิย์จงัหวดัภเูกต็ น�าเจ้าหน้าที่ 
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค  
บริโภค ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของประชาชน โดยเฉพาะไข่ไก่ ทีมี่การปรบั
ราคาสงูขึน้ในช่วงนี ้ ซึง่จากการตรวจสอบพบว่าราคาสนิค้า อย่าง ข้าวสาร 
น�า้มนัพชื และไข่ไก่ มรีาคาทรงตัวมาแล้ว 2-3 เดอืน

ทัง้นี ้แม้ว่าราคาไข่ไก่ในจงัหวดัอืน่มกีารปรบัขึน้ราคา แต่ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ภเูก็ต ยงัไม่มกีารปรับขึน้ราคา เนือ่งจากผูป้ระกอบการสามารถทีจ่ะต่อรอง
ราคากบัฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ได้ เพราะปรมิาณความต้องการของไข่ไก่ในแต่ละวนั 
มจี�านวนมาก หากแต่จะมกีารปรับขึน้ราคาก็จะมาจากปริมาณไข่ไก่ท่ี มจี�านวน 
น้อยกว่าความต้องการ ราคากจ็ะเป็นไปตามกลไกของตลาด

นางสาววรนษิฐ์ อภิรฐัจริวงษ์ พาณชิย์จงัหวดัภเูก็ต กล่าวว่า ส�านกังาน
พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดท�าแผนลงพ้ืนทีต่รวจส�ารวจราคาสินค้า เป็นประจ�า
ทกุสัปดาห์ๆ ละ 3 วนั แม้จะไม่มีสถานการณ์ปรับตวัของราคาสินค้า ทัง้ที่
จ�าเป็นต่อการด�ารงชพีและสนิค้าทัว่ไป อย่างราคาก๊าซหงุต้มและสนิค้าเกษตร 
ก็จะมีการลงพ้ืนทีต่รวจตราสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เน่ืองจากราคาสินค้ามคีวาม
อ่อนไหวต่อการด�ารงชวิีตของประชาชน

อย่างไรก็ตาม นอกจากการลงพื้นที่ควบคุมดูแลราคาสินค้าแล้ว ได้มี
การก�าชับผู้ประกอบการจ�าหน่ายสินค้าขายปลีก ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้น
ราคาสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หากพบการฉวย 
โอกาสสามารถแจ้งสายด่วน 1569 หรอืโทร 0 7621 2017 ส�านกังานพาณชิย์
จังหวัดภูเก็ต

DIT เผยราคาไข่ไก่เริม่คล่ีคลาย 
หลงัอากาศเย็นลง ราคาเริม่ลด

กรมการค้าภายในชีแ้จงภาวะการค้าไข่ไก่  
ผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศร้อน แม่ไก ่
กนิอาหารได้น้อย ออกไข่ได้น้อยลง และฟองเลก็  
ไข่เข้าสูต่ลาดลดลง แต่ล่าสดุสถานการณ์เริม่
เข้าสูป่กต ิหลงัอากาศเยน็ ราคาเริม่ลดลง คาด 
ก.ค.นี ้เป็นปกติ 

  นายวฒันศกัย์ เสอืเอีย่ม อธบิดกีรมการค้า 
ภายใน เปิดเผยว่า จากข่าวราคาไข่ไก่มแีนวโน้ม 
ปรับตัวสูงขึ้น กรมการค้าภายในได้มีการ 
ติดตามสถานการณ์การผลิตและภาวะการค้า
ไข่ไก่ในตลาด ทัง้ระดบัค้าส่งและค้าปลีกใกล้ชิด 
รวมถงึได้หารอืร่วมกบัผูเ้ลีย้งมาโดยตลอด พบว่า 
ปรมิาณไข่ไก่ปัจจบุนั เริม่ปรบัเข้าสูภ่าวะสมดลุ 
จากช่วงก่อนหน้านี ้โดยปรมิาณไข่ไก่ขณะนี ้ออกสู ่
ตลาดประมาณ 43 ล้านฟอง/วนั ซึง่เพียงพอ 
ต่อการบรโิภคทีเ่ฉล่ียประมาณ 41.5 ล้านฟอง/วนั 
     ส่วนสถานการณ์ด้านผลผลติ พบว่า มผีล
จากสภาวะอากาศร้อนจดัต่อเนือ่งมาตัง้แต่ช่วง
ต้นปี ส่งผลให้ไก่กินอาหารได้ลดลง ออกไข่ขนาด
เลก็ลง จากเดมิไข่ไก่ขนาดใหญ่ เบอร์ 0 จากเดมิ
สภาพอากาศปกติ จะมีไข่เข้าตลาดในสัดส่วน 
15% ของไข่ทั้งหมด ปัจจุบันอากาศร้อนจัด 
เหลอืเพยีง 5% เบอร์ 1 จากเดมิ 25% เหลอื 
15% ไข่ขนาดเลก็-กลาง (เบอร์ 3-5) จากเดมิมี
เพยีง 30% แต่ตอนนีม้เีพิม่ขึน้ถงึ 50% ส่วนไข่
ไก่เบอร์ 2 ยงัคงสดัส่วนอยูท่ีป่ระมาณ 30% ซึง่ 
จะเห็นได้ว่าไข่จิ๋วเบอร์ 5 ที่เดิมมีน้อยมาก  

กลบัมสีดัส่วนเพิม่ขึน้ แต่จากสภาวะอากาศท่ีดขีึน้  
มีฝนตกมากขึ้น คาดว่าจะท�าให้สัดส่วนไข่ไก ่
น่าจะเข้าสูภ่าวะปกตใินช่วงประมาณ 2-3 สปัดาห์  
โดยมปีริมาณไข่ไก่เบอร์ใหญ่เพิม่ข้ึน

ส�าหรับสถานการณ์ราคาไข่ไก่ปัจจุบันยัง
อยู่ภายใต้โครงสร้างราคาที่กรมการค้าภายใน
ก�ากบัดูแล โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเฉลีย่
อยูท่ีฟ่องละ 3.80 บาท และไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลีย่
ฟองละ 4.08 บาท 

 “เบือ้งต้นกรมฯ ได้เชือ่มโยงไข่ไก่จากฟาร์ม
ขนาดย่อย มาจ�าหน่ายผ่านรถโมบายธงฟ้า และ
ห้างท้องถิน่ เพือ่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กบั
ประชาชน ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจังหวดั และ
ได้ประชมุร่วมกบัสมาคมผูเ้ลีย้ง เพือ่ช่วยเหลอื 
ในด้านปัจจัยการผลิตและสภาพคล่องให้กับ 
ผูเ้ลีย้งอกีทางหนึง่ รวมทัง้ได้ให้พาณชิย์จงัหวดั
ทัว่ประเทศ ตรวจตดิตามราคาและการจ�าหน่าย
ไข่ไก่อย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้น
ราคา รวมท้ังก�ากบัดแูลการปิดป้ายแสดงราคา
โดยเคร่งครดั” 

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวย
โอกาสจ�าหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม 
แจ้งได้ทีส่ายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรอื
ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั และหากตรวจสอบ
พบการกระท�าผิดจะมโีทษตามมาตรา 29 แห่ง 
พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร ซึง่มโีทษ 
จ�าคกุ 7 ปีปรบั 140,000 บาทหรือท้ังจ�าและปรบั

เพ่ือประกาศยกย ่องเชิดชูเกียรติ สร ้างขวัญก�าลังใจแก ่ชุมชน  
เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้เป็นทีรู่จั้กแพร่หลายในวงกว้างเกดิการพฒันา
ต่อยอดและขยายผลความส�าเรจ็ไปยงัชมุชนอืน่ๆ ปลกุกระแสการท่องเทีย่ว 
วถิชุีมชน สร้างโอกาสสร้างรายได้ เสรมิสร้างเศรษฐกจิฐานรากให้มีความ
เข้มแขง็อย่างยัง่ยนื

ส�าหรบัหลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกสุดยอดชมุชนต้นแบบ “เทีย่ว
ชมุชน ยลวถิ”ี ประจ�าปี 2566 มดัีงนี ้ 1) วถีิชวีติและอตัลกัษณ์ชมุชน  
2) การบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ว และ 3) ความยัง่ยนืของการท่องเท่ียว 
ชมุชน 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้คดัเลอืกสุดยอดชมุชนต้นแบบ “เท่ียวชมุชน ยลวถิ”ี 
จงัหวดัสงขลา ประจ�าปี 2566 ได้แก่ “ชมุชนคณุธรรมบ้านท่าไทร (วดั
โคกเป้ียว) ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมอืงสงขลา” ซึง่เป็นชมุชนคณุธรรมฯ 
ทีม่ศีกัยภาพและความพร้อมด้านการท่องเทีย่วในทกุมติ ิ เพือ่เข้ารบัการ
คดัเลอืกเป็น 10 สดุยอดชมุชนต้นแบบ “เทีย่วชมุชน ยลวถิ”ี ในระดบั
ประเทศต่อไป

สงขลา : ชมุชนคณุธรรมบ้านท่าไทร (วดัโคกเป้ียว) ต.เกาะยอ อ.เมือง
สงขลา ได้รบัการคดัเลอืกสดุยอดชมุชนต้นแบบ “เทีย่วชมุชน ยลวถิ”ี 
จ.สงขลา เพือ่เข้ารับการคดัเลอืกเป็น 10 สุดยอดชมุชนต้นแบบในระดบั
ประเทศ ประจ�าปี 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  
นายเอกชยั เลศิวบิลูย์ลกัษณ์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา เป็นประธานการ 
ประชมุคัดเลอืกสดุยอดชมุชนต้นแบบ “เทีย่วชมุชน ยลวถิ”ี จังหวดัสงขลา  
ประจ�าปี 2566 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรท่ีมีศักยภาพและ 
ความพร้อมด้านการท่องเทีย่วในทุกมิต ิจ�านวน 1 ชมุชน เพือ่เข้ารับการคดัเลอืก 
เป็น 10 สดุยอดชุมชนต้นแบบ “เทีย่วชุมชน ยลวิถ”ี ในระดบัประเทศ 

โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนต้นแบบฯ อาทิ ส�านักงาน
ประชาสัมพนัธ์จังหวดัสงขลา ส�านกังานพฒันาชุมชนจงัหวัดสงขลา สภา
วฒันธรรมจงัหวัดสงขลา ส�านกังานการท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัสงขลา 
เข้าร่วมประชุมพจิารณาคัดเลอืก

(SABIC) ซึง่เป็นบรษิทัผลติเคมภีณัฑ์รายใหญ่ของ
ซาอดุอีาระเบยี รวมทัง้ได้เข้าร่วมการหารอืโต๊ะกลม 
โดยมนีายดอน ปรมตัถ์วนิยั รองนายกรฐัมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ 
H.E. Mr. Khalid Al-Falih รฐัมนตรีกระทรวงการ
ลงทนุของซาอดุอีาระเบยี เป็นประธานร่วม เพือ่
ตดิตามความคบืหน้าของความเป็นไปได้ในการร่วม
ลงทนุในสาขาหลกัๆ 6 ด้าน

ประกอบด้วย 1. พลงังานทางเลอืก 2. อตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมิคอล 3. วัสดุก่อสร้างและแพ็กเกจจิง  
4. เกษตรกรรมและอาหาร 5. เกมและอสีปอร์ต 
และ 6. ท่องเทีย่ว การโรงแรม อตุสาหกรรมความ
งามและการดแูลสุขภาพ

และได้หารอืกบัหน่วยงาน The Federation 
of Saudi Chambers ซึง่เป็นหน่วยงานทีท่างคณะ
กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ได้มี
การลงนาม MOU จดัตัง้ Joint Business Council  
ร่วมกันในปีทีผ่่านมา ส�าหรบัการหารอืครัง้นี ้ ได้ม ี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการส่งเสริมการลงทุน 
ของทัง้สองประเทศ โดยทัง้สองฝ่ายยนิดทีีจ่ะผลกัดนั 
การค้า การลงทนุระหว่างกนัต่อไป

นอกจากนี ้ทางคณะฯ ยงัได้เดินทางเข้าเย่ียมชม 
ศูนย์วิทยากรและเทคโนโลยีของซาอุดีอาระเบีย 
(King Abdulaziz City for Science and 
Technology : KACST) ซ่ึงมกีารแสดงนวตักรรม
ของสินค้าอุตสาหกรรม เช่น Carbon Fiber  
อุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรม Semi –  
Conductor ในอนาคต เป็นต้น โดยฝ่ายซาอฯุ มคีวาม
ยินดีท่ีจะให้ใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของ 
ซาอฯุ หากสตาร์ทอปั (Startup) ทัง้สองประเทศตกลง 
ที่จะร่วมกันเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนการท�างาน
ร่วมกัน และหากผูป้ระกอบการทัง้ 2 ฝ่ายเกดิการ
ร่วมทนุกนัต่อเนือ่ง หน่วยงานดงักล่าวพร้อมให้การ
สนบัสนนุธรุกจิเงนิร่วมลงทุน (Venture capital) 
ให้อกีด้วย

โครงการปลูกต้นไม้ 50,000 ล้านต้นทั่วภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยได้ส่งต้นไม้
ไปยงัซาอฯุ แล้วกว่า 200,000 ต้น และถอืว่ายงัมี
โอกาสให้ไทยส่งออกต้นไม้ไปยงัซาอฯุ ได้อกีมาก 
ซึง่ซาอฯุ จะร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิ GCC และ
ประเทศหุ้นส่วนอื่นๆ ในการปลูกต้นไม้ในเอเชีย
ตะวันตกเพิม่อีก 4 หม่ืนล้านต้น 

ทางคณะฯ ได้หารอืกบั H.E. Mr. Khalid Al-Falih  
รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนของซาอุดีอาระเบีย 
และ Mr.Abdulrahman Al-Fageeh, CEO 
of Saudi Basic Industries Corporation  

วฒันศักย์ เสอืเอีย่ม

พฒันา ‘โมเดลแก้จน’ จงัหวัดเลย
ฟ้ืนเศรษฐกจิ หล่อเลีย้งชีวิตด้วยไผ่

เลย : นายทว ี เสรมิภกัดกุีล ผูว่้าราชการจงัหวดัเลย เป็นประธาน 
การประชมุ ร่วมกบั คณะวจิยัโครงการ การพฒันาพืน้ทีเ่ชงิบรูณาการแบบ
ร่วมมอื เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน แบบเบด็เสรจ็และแม่นย�า กรณี
ศกึษาพืน้ทีจ่งัหวดัเลย น�าโดย อาจารย์สมเจตน์ ดวงพิทกัษ์ และคณะ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย โดยคณะวจิยัโครงการฯ ด�าเนนิการพฒันาโมเดล
แก้จนอ�าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย (Operating Model) ภายใต้แนวคดิ “ฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิ หล่อเลีย้งชีวติด้วยไผ่” แบ่งออกเป็น โมเดลแก้จนด้วยหน่อไม้, 
ถ่าน, ผลติภณัฑ์จกัสานและผลติภณัฑ์จากไผ่ มเีป้าหมายพืน้ที ่6 ต�าบล ของ
อ�าเภอท่าลี ่ จงัหวดัเลย ด้วยการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมการแปรรปู
ผลติภัณฑ์ไผ่และผลผลติจากไผ่ มายกระดบัผลติภณัฑ์เดมิ และต่อยอดสู่
ผลติภณัฑ์ใหม่ เป็นการพัฒนาอาชพี และยกระดบัรายได้คนจน 40% ล่าง 
ทัง้ยงัเป็นการสร้างความยัง่ยนืจากการใช้ประโยชน์จากไผ่

ในการประชมุครัง้นีเ้ป็นการรายงานผลการด�าเนนิงานระยะ 12 เดอืน 
(15 เมษายน 2565-14 เมษายน 2566) เพือ่ค้นหาและสอบทานครวัเรือน 
ยากจน ที่มีการน�าเข้าข้อมูลคนจนสู่ระบบจ�าแนกประเภทคนจน  
รวมถงึการน�าคนจนทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืแล้วออกจากระบบ นอกจากนี ้ยงั 
เป็นการพฒันาโมเดลแก้จนระดับพืน้ท่ีทีเ่หมาะสมกับศกัยภาพของคนจน 
ทีม่เีป้าหมายให้สอดคล้องกบับรบิทของพืน้ที ่ เพือ่หลดุพ้นความยากจน
ตามกรอบแนวคดิด�ารงชพีอย่างยัง่ยนื รวมถงึ จดัท�ายทุธศาสตร์การแก้
ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 
ต�าบล อ�าเภอ หรอืแผนจงัหวดั ตลอดจน จดัท�า Poverty Forum ให้เป็น
เครือ่งมอืในการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลอื และสร้างยทุธศาสตร์
ไขปัญหาความยากจนของพ้ืนทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม

พาณชิย์ จ.ภเูกต็ ตรวจราคาสินค้า 
พบไข่ไก่ไม่ขึน้ราคาตามภาวะตลาด

เดือนกันยายนปี 2566 นอกจากนี้ สินค้าอ่ืนๆ  
ทีย่งัมโีอกาสเตบิโต เช่น เหล็ก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
ได้รบัประโยชน์จากการลงทนุ Mega Project ของ 
ซาอุฯ ในการสร้างเมือง และขยายเมืองเพื่อให้ 
สอดรบักบัแผน Saudi Vision 2030  

 อตุสาหกรรมปุย๋และเคมภัีณฑ์ 
 (Fertilizer and Chemicals Industry)

ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออก 
ปุย๋เคมีอันดบัที ่6 ของโลก จากการเข้าพบหน่วยงาน  
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด�าเนิน
โครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชน
ต้นแบบ “เทีย่วชมุชน ยลวถิ”ี ประจ�า
ปี 2566 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรม 
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจาก 
ทัว่ประเทศทีม่ศีกัยภาพและความพร้อม 
ด้านการท่องเทีย่วในทกุมติิ จ�านวน 10 ชุมชน  



ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566   11เศรษฐกจิชมุชน

สลากดจิทัิล “แอปฯ เป๋าตงั” ใช้มาครบ 1 ปี 
ก.ค.น้ี ใช้ “แอปฯ ถงุเงิน” ซือ้จากผูค้้าโดยตรง

ส�านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล และธนาคาร
กรงุไทย เผยความส�าเรจ็ 1 ปี  “สลากดิจทิลั” บน
แอปฯ เป๋าตัง ช่วยให้คนไทยเข้าถงึสลากฯ ราคา  
80 บาท มากกว่า 20 ล้านครัง้ต่อเดอืน เพิม่ช่องทาง 
ขายให้ผู้ค้ารายย่อยทัว่ประเทศกว่า 38,000  ราย  
เผยมีผู้ถูกรางวัลแล้วกว่า 1 ล้านราย เป็น 
เงินรางวลัรวมกว่า 17,000 ล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ
สลากกนิแบ่งรฐับาล เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา  
1 ปีที่ผ่านมา ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ได้ร่วมกบัธนาคารกรุงไทย พฒันาช่องทางการซือ้-ขาย  
“สลากดิจิทัล” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  
นับเป็นความส�าเร็จในการน�าเทคโนโลยีมาช่วย
ยกระดับบริการของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้คนไทย
เข้าถงึสลากฯ ราคา 80 บาท  โดยเปิดจ�าหน่าย
สลากดจิทิลัผ่านแอปฯ เป๋าตงั ครัง้แรก เมือ่วันที่ 
2 มถินุายน 2565 (สลากงวดวนัที ่ 16 มถินุายน 
2565) จ�านวน 5 ล้านใบ ราคาใบละ 80 บาท เพ่ือ
แก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา และสามารถ
ตรวจสอบอายขุองผูซ้ือ้ เพือ่ป้องกันการขายสลาก
ให้ผูท้ีอ่ายตุ�า่กว่า 20 ปี มกีารยนืยนัสิทธคิวามเป็น
เจ้าของสลาก และมีบริการเลือกรับเงินรางวัลท่ี
สะดวก ปลอดภัย โดยสามารถโอนเงนิรางวลัภายใน 
2 ชั่วโมงหลังประกาศผลรางวัล สามารถอ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของ 
หน่วยงานรฐั สร้างความพงึพอใจและผลตอบรบัท่ีดีจาก 
ประชาชนผูซ้ือ้สลากเป็นอย่างมาก

ทัง้น้ี ตัง้แต่งวดวนัที ่16 มถุินายน  2565 จนถึง
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2566 มีผู้ถูกรางวัลสลาก
ดจิทัิลรวมทัง้ส้ิน 1,135,099 ราย และมีสลากทีถู่ก
รางวลัแล้วรวม  5,045,409 ใบ คิดเป็นเงนิรางวลั
กว่า 17,000 ล้านบาท และมผีูถู้กรางวลัท่ี 1 รวมท้ัง
ส้ิน 165 ราย โดยในงวดวันที ่16 เมษายน  2566 
มผีูซ้ือ้สลากดจิิทัลผ่านแอปฯ เป๋าตงั ถูกรางวลัที ่ 1  
รายเดียวสูงสุดจ�านวน 19 ใบ ได้รับเงินรางวัล 
114,000,000 บาท

ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการซือ้-ขาย “สลาก
ดิจทิลั” ผ่านแอปพลเิคชัน “เป๋าตงั” มผีูซ้ือ้สลาก
ดิจทิลัรวมกว่า 5.8 ล้านราย  มสีลากดจิทิลัทีจ่�าหน่าย

ได้สะดวก รวดเรว็ ไม่ต้องไปหาซือ้ตามแผง กรณี
ถูกรางวัล ผู้ซื้อสลากฯ สามารถขึ้นเงินรางวัลได้
ง่าย ด้วยการเลอืกโอนเงินรางวัลเข้าบญัชธีนาคาร
กรงุไทยได้  

จากความส�าเรจ็ในครัง้น้ี เช่ือว่าจะน�าไปสู่ความ 
ร่วมมอืด้านอืน่  ๆต่อไป โดยธนาคารกรงุไทย จะเดนิหน้า 
พัฒนาประสิทธิภาพของแอปฯ เป๋าตัง อย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านักงาน 
สลากฯ ทัง้ในด้านศกัยภาพการท�าธุรกรรม พัฒนา
ระบบการขึ้นเงินรางวัลอัตโนมัติ เพิ่มความ
สะดวกให้ผู้ถูกรางวัล รวมถึงระบบการช�าระเงิน
ของผู ้จ�าหน่ายสลาก ที่สามารถท�าผ่านแอปฯ  
เป๋าตงัได้ ช่วยลดปรมิาณการท�ารายการผ่านช่องทาง 
สาขา หรอื ตู ้ATM นอกจากน้ี ยังร่วมกบัสมาคม 
คนตาบอดแห่งประเทศไทย พัฒนาฟีเจอร์ “ตวัอ่าน
หน้าจอ” หรอื Voice Assistant ช่วยให้ผูพิ้การ 

ไปแล้วรวมทัง้สิน้ 356 ล้านใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 28,000 
ล้านบาท เป็นของผูค้้าสลากรายย่อยจากทัว่ประเทศกว่า  
38,000 ราย ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานแอปฯ 
 เป๋าตงั ทีปั่จจบัุนมจี�านวนกว่า 40 ล้านราย และจ�าหน่าย
สลากหมดก่อนถึงวันออกรางวัลทุกงวด  คาดว่าปีนี้  
จะมสีลากดจิทัิลจ�าหน่ายบนแอปฯ เป๋าตงัไม่น้อยกว่า 
25 ล้านใบต่องวด  จากปัจจุบนั 18.6  ล้านใบต่องวด 
โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของประชาชน

นอกจากนี ้ ในเดอืนกรกฎาคม 2566 น้ี จะมกีาร
เปิดให้บรกิารฟีเจอร์ใหม่ “QR ขายสลากดจิิทลั” เพ่ือ
เพิ่มช่องทางการซื้อ-ขายรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ซื้อและ 
ผูค้้าสลากดจิทิลั ให้สามารถซือ้สลากดจิทิลัฯ ในรปูแบบ 
Face-to-Face ผ่านแอปฯ “ถงุเงิน” จากผูค้้าสลาก
ดจิิทลัโดยตรง โดยผูซ้ือ้สามารถเลอืกสลากฯ ทีต้่องการ
จากร้านค้า และสามารถใช้แอปฯ เป๋าตงั สแกนเพือ่ซ้ือ
สลากและช�าระเงินได้ทนัที 

ประธานกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาล กล่าวต่อไป
อกีว่า การจ�าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลขณะนี ้ อยูใ่น
ช่วงเปลีย่นผ่าน แม้ว่าจะมีช่องทางสลากดจิทัิลทีท่�าให้
ประชาชนสามารถซือ้สลากในราคา 80 บาทได้ แต่ใน
ขณะเดียวกนักยั็งมลีกูค้าบางส่วนท่ีต้องการสลากแบบ
ใบอยู่ ท�าให้การควบคุมราคายังเป็นไปได้ยาก ดังนั้น
โครงการร้านค้าสลาก 80 ซ่ึงด�าเนินการมาเป็นเวลา  
2 ปีแล้ว  กจ็ะเป็นตวัเชือ่มให้ผูท้ีต้่องการซือ้สลากแบบใบ  
สามารถซือ้สลากได้ในราคา 80 บาทได้ แต่เนือ่งจาก
เป็นการซ้ือสลากทีใ่ด้ใบสลากไปครอบครอง ท�าให้เกดิ
การเปลีย่นมอืเพือ่ขายต่อเกนิราคาได้ จึงมกีารควบคมุ
การจ่ายเงินซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น 
ปัจจบัุนมจีดุจ�าหน่ายสลาก 80 บาทกระจายอยูท่กุจงัหวัด 
ทัว่ประเทศ 1,236 จดุ และจะขยายจ�านวนจุดจ�าหน่าย
เพิม่ขึน้ในอนาคต

ส�าหรบัสลากกนิแบ่งรัฐบาลแบบตวัเลข 6 หลัก 
(L6) และสลากกนิแบ่งรฐับาลแบบตวัเลข 3 หลกั (N3) 
น้ัน ขณะน้ีอยูร่ะหว่างพจิารณาแนวทางการก�าหนด
ประเภทและรปูแบบสลาก เพือ่น�าเสนอทีป่ระชมุคณะ
รฐัมนตรพีจิารณาเหน็ชอบอกีครัง้

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู ้จัดการใหญ ่
ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลา 1 ปี

ที่ผ่านมา “สลากดิจิทัล” บนแอปฯ เป๋าตัง ได้รับ
ความนยิมอย่างต่อเนือ่ง สะท้อนถึงความส�าเรจ็ของ
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและธนาคารกรุงไทย 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่าง 
ต่อเน่ือง และน�ามาต่อยอดแก้ปัญหาของประเทศ ช่วยให้ 
ประชาชนเข้าถงึสลากฯ 80 บาทได้สะดวก ทัว่ถึง และ
เท่าเทยีม ด้วยจดุเด่นของแอปฯ “เป๋าตัง” ทีไ่ด้รบัการ
พฒันาโดย Infinitas by Krungthai ให้เป็น Thailand  
Open Digital Platform เปิดกว้างให้ประชาชนทกุคน 
ใช้งานได้ง่าย โดยไม่จ�าเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร 
กรุงไทย สอดคล้องกบัวถีิชีวติประจ�าวนัในยคุดจิิทลั 
สะดวก รวดเร็ว และประชาชนคุ้นเคยเป็นอย่างดี  

การกิน มีราคาดีดตัวข้ึนจากหลายปัจจัย ท�าให้
ประชาชนหลายคนเริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย 
ไม่พอส�าหรับปากท้อง ดังนั้นทางภาครัฐและ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรดงึหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
มาปลกูฝังให้เยาวชน เพือ่การด�าเนนิชีวติบนความ 
ไม่ประมาท รูจ้กัประมาณ มเีหตผุล และมภีมูคิุม้กนั
ในตัว เพื่อสร้างความเป็นอยู่และรายได้ท่ีมั่นคง 
ให้กับประชาชน

“เ ศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นปรชัญาทีพ่ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมี 

พระราชด�ารัสชีแ้นะแนวทางการด�าเนินชีวิต แก่ 
พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้แต่
ก่อนวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ และเมือ่ภายหลงั 
ได้ทรงเน้นย�้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น 
และสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ และความเปลีย่นแปลงต่างๆ 
    โดยเป้าหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง คอืการ 
ด�ารงชีวิตให้เหมาะสม ซ่ึงเราควรจะมีความ 
พอประมาณในการใช้จ่าย ให้เหมาะสมกบัรายได้ คือ  
ท�างานหารายได้ด้วยช่องทางสจุริต ท�างานให้เตม็ 
ความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความ 
พอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึงการใช้จ่าย 
ให้เหมาะกบัฐานะความเป็นอยู ่ไม่ใช้จ่ายฟุม่เฟือย
หรอืใช้จ่ายเกนิตวั และในขณะเดยีวกนั กใ็ช้จ่าย 
ในการดแูลตนเอง และครอบครวัอย่างเหมาะสม 
ไม่อยู่อย่างล�าบาก และฝืดเคืองจนเกินไป

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
พอประมาณ/มีเหตผุล/มีภูมิคุ้มกนั

 โดย : ไข่เจียวฟู

สนัน่ องัอบุลกุล

หอการค้าไทยคาดส่งออกผลไม้ไทย
ปี 66 เตบิโตถงึ 2-3 แสนล้านบาท

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
หอการค ้ า ไทยและสภาหอการค ้ าแห ่ ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี ้ผลไม้ภาคตะวนัออก 
ราคาผลผลิตค่อนข้างดี ซึ่งกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ พบว่าเพียง 120 วัน แรกของปี 
(ก.พ.-พ.ค.) สามารถส่งออกทเุรยีนไปประเทศ
จนีกว่า 4.5 แสนตนั สร้างรายได้กว่าแสนล้าน
บาท เกือบเท่ากับมลูค่าการส่งออกของปีทีแ่ล้ว 
ขณะท่ีผู้ประกอบการภาคตะวันออกให้ข้อมูลว่า 
ราคาผลไม้โดยเฉพาะความต้องการทุเรียนยัง

ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักผลไม้และทุเรียน
ไทย จงึมแีผนทีจ่ะประสานงานกบัสถานทตูไทย
ในซาอดีุอาระเบยี จดักจิกรรม Durian Party 
เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดประสบการณ์ใหม่
กับผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อว่ามีรสชาติดี พร้อมทั้ง
การน�าเอาสินค้าจิวเวลรี่และพลอยของภาค
ตะวันออกไปจัดแสดงให้กับผู้บริหารและแขก
คนส�าคญัของซาอุดีอาระเบยี เพือ่ขยายตลาด
อญัมณไีปยงักลุม่ผู้มกี�าลงัซ้ือสงูด้วย

“ปัจจุบันพืชผลทางการเกษตรมีราคาที่ดี 
ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวยังเติบโตอย่าง 
ต่อเนือ่ง ท�าให้เศรษฐกิจในประเทศเร่ิมมีสัญญาณ 
ฟ้ืนตัวดีขึน้ แต่ยังมคีวามท้าทายอกีหลายด้าน 
โดยเฉพาะข้อกังวลต่อสถานการณ์ทางการ
เมอืงและความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้ในขณะนี ้จงึ
หวังว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะส�าเร็จ
ราบรื่นและรวดเร็ว เพื่อให้การจัดท�านโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณมีความ
ต่อเน่ือง และสามารถน�ามาแก้ปัญหาเศรษฐกจิ
ปากท้องและหนีค้รัวเรือนของประชาชนได้ทัน
ท่วงท ีเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้ภาคธรุกิจ ช่วยให้
ผูป้ระกอบการสามารถฟ้ืนตัวและด�าเนนิธุรกิจ
ต่อไปได้” นายสนัน่ กล่าว

รวมไปถงึการท�าธรุกจิ หรอืการด�ารงชวีติประจ�าวนั  
เราจ�าเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลา ซ่ึงการ 
ตดัสนิใจทีด่ ีควรตัง้อยูบ่นการไตร่ตรองถงึเหต ุรวมทัง้ 
ค�านึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่าง 
รอบคอบ ไม่ใช่ตดัสนิใจตามอารมณ์ หรอืจากสิง่ทีค่นอ่ืน 
บอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์

ที่มาพูดย�้าถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงนี้  
เพราะเป็นยุคสมัยที่ข้าวของเครื่องใช้และอาหาร

กล้สู่โค้งสุดท้ายเข้าไปทุกทีกับเขตพัฒนา
พเิศษภาคตะวนัออก หรือออีซี ี ทีรั่ฐบาลได้

ร่วมกนัพฒันามากว่า 3 ทศวรรษ ในการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานในการคมนาคมทีส่ะดวกต่อ
การด�าเนนิธรุกจิ รวมไปถงึเป็นพ้ืนทีข่บัเคล่ือน  
12 อุตสาหกรรมเป ้าหมาย เพื่อรักษา 
ความสามารถของอตุสาหกรรมนัน้ให้มีความทนัสมยั 
และมีความสามารถในเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในอตุสาหกรรมนัน้ๆ ด้วยเหตนุี ้ส�านกังานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก จึงต้องการสร้างระบบนิเวศการลงทุน 
ใน ออีซีี ให้ดยีิง่ข้ึน 

นายจุฬา สขุมานพ เลขาธกิารคณะกรรมการ
นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  (สกพอ.) 
หรอืออีซี ีเปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผลักดนัโครงการ
พฒันาแหล่งระดมทนุ EEC (EEC Fundraising 
Venue) เพ่ือเป็นการสร้างระบบนิเวศส�าหรับ
การลงทนุใน EEC ซึง่จะท�าให้บรกิารการเงินใน
ตลาดเงินและตลาดทุนของไทยโดยรวมมีความ
หลากหลาย โดยนักลงทนุจะสามารถท�าธรุกรรม
ทางการเงนิ ระดมทนุ และเข้าถงึบรกิารการเงิน 
ด้วยความคล่องตัวและในต้นทนุทีเ่หมาะสม โดย 
มุง่เป้าหมายทีก่ลุม่บริษทัข้ามชาต ิกลุ่มผูป้ระกอบการ 
ไทยขนาดใหญ่ กลุม่ SME และกลุม่ผูป้ระกอบการ 
Start-Up ใน 12 อตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ  
รวมทัง้กลุม่ผูป้ระกอบการธรุกจิสเีขยีวท่ีเป็นมติรต่อ 
สิง่แวดล้อม ให้เข้ามาลงทนุหรอืขยายการลงทนุ 
ในเขตพืน้ที ่EEC 

 ในการนี้ สกพอ. และ ตลท. โดยความ 
เหน็ชอบจาก ก.ล.ต. และ ธปท. จะร่วมกนัจดัท�า 
Feasibility Study เพ่ือพัฒนาแหล่งระดมทุน 
ดังกล่าว โดยพัฒนาระบบรองรับการระดมทุน 
และการซื้อขายหลักทรัพย์ส�าหรับกลุ่มผู้ระดม
ทนุเป้าหมายในพืน้ทีอ่อีซี ี บนโครงสร้างพืน้ฐาน  
(Platform) ของ ตลท. โดยมีแนวคิดพัฒนา  
2 ส่วน ได้แก่ 

1) บนแหล่งระดมทนุเดิม (Traditional Path 
– SET) พัฒนากระดานระดมทนุ EEC ทีร่ะดมทนุ
ด้วยเงนิตราต่างประเทศเป็นหลกั จะเริม่ด้วยเงนิ
ดอลลาร์สหรฐั เป็นล�าดบัแรก ซึง่จะอ�านวยความ
สะดวกให้ธรุกจิทีต้่องการจะระดมทนุและจดัท�า
งบการเงินหรือใช้เงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
หลกั สามารถท�าธรุกรรมกูย้มืระดมทนุ และน�า
หุน้เข้าจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์ได้โดยสะดวก 
โดย ตลท. จะพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบ
ซือ้ขายและแพลตฟอร์มของตลาด และ 2) บน
แหล่งระดมทนุรปูแบบใหม่ (Digital Path) ระดม
ทุนในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)  
ในศนูย์ซือ้ขายสนิทรพัย์ดจิิทลัไทย (Thai Digital  
Assets Exchange - TDX) ซึง่จะเป็นทางเลือกใหม่ 
ในการระดมทนุส�าหรบัผูป้ระกอบการในธรุกจิทีม่ี
มลูค่าสงู (high value added) ทีต้่องการระดม
ทนุในรปู Project Finance รวมถงึกลุม่ Start-Up 
และกลุ่มธรุกจิทีเ่ป็น Innovation Base

 “สกพอ.เชื่อมั่นว่า การพัฒนาแหล่งระดม
ทุน EEC ใหม่นี้ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่
ส�าคัญในการสนับสนุนบริการการเงินในตลาด 

สกพอ.ร่วม ตลท.-ก.ล.ต. และ ธปท. 
ผลกัดนัแหล่งระดมทุนใหม่ของ EEC

ทุนและตลาดเงินของประเทศ ตอบสนอง 
ความต้องการของนักลงทุนไทยและนักลงทุน 
ต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกให้กับธุรกิจในการ 
ระดมทนุในสกลุเงนิตราต่างประเทศ รวมท้ังเพิม่
ทางเลือกในการให้บรกิารการเงินรปูแบบใหม่ ด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระดมทุน สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากทั้งใน
และต่างประเทศ เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมในภาค
ธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมทัง้ในพืน้ทีอ่อีซี ี และ
ประเทศไทย” นายจฬุา กล่าว  

ด้าน นายภากร ปีตธวชัชัย กรรมการและ 
ผู้จดัการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งระดมทุน EEC (EEC 
Fundraising Venue) จะเพิม่ทางเลอืกแก่ผูร้ะดม
ทนุ ทัง้บรษิทัไทยและต่างประเทศ ทีใ่ช้เงนิตรา
ต่างประเทศเป็น functional currency ให้มคีวาม
เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นการ 
เพิ่มโอกาสให้แก่บริษัทไทยที่ไปจดทะเบียนใน 
ต่างประเทศให้มีทางเลือกในการระดมทุนมาก 
ขึ้น และจะเป็นการเพิ่มเครื่องมือทางการเงิน 
ทีแ่ตกต่างให้กบัผูล้งทนุในตลาดได้ และ ตลท. ม ี
ความยินดีที่สนับสนุน EEC ในการพัฒนา 
ดงักล่าว ซึง่ในปัจจบุนั ตลท. ได้มกีารพฒันาเกณฑ์ 
เข้าจดทะเบียนในรูปแบบ New Economy 
Track ด้วยสกลุบาท ซึง่เป็นเกณฑ์ทีส่นบัสนนุให้ 
กลุ ่มผู ้ประกอบการที่เป็นกลุ ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมายพเิศษของ EEC สามารถเข้าจดทะเบยีนได้ 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ได้อย่างสะดวก
มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการท�ากระดาน US dollar  
น ่าจะช ่วยดึงดูดนักลงทุนที่ ไม ่ได ้อยากรับ 
ความเสีย่งด้านเงินตราต่างประเทศ แต่สนใจหลักทรพัย์  
underlying ของไทยเป็นส�าคญั

 ด้าน นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รอง
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าว
สนบัสนนุการพฒันาแหล่งระดมทนุ EEC (EEC 
Fundraising Venue) และเลง็เห็นว่า การพฒันา
โครงการฯ จะอ�านวยประโยชน์ให้กับทั้งผู้ออก 
หลักทรัพย์และนักลงทุน ในการเลือกสกุลเงิน 
ที่จะระดมทุนและน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนโดย
ยงัคงยดึถอืกฏเกณฑ์ เงือ่นไขการเข้าจดทะเบยีน 
ซึง่องิหลกัการเดมิของการดแูลคุม้ครองผู้บรโิภค
และนักลงทุน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยัง
สอดคล้องกบัเป้าหมายของ ก.ล.ต. ทีส่นับสนนุ 
เร่ืองการลงทุนและการระดมทุนของ New Economy  
เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจที่จะเข้ามา 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

ขณะที ่นายเมธ ีสภุาพงษ์ รองผูว่้าการ ด้าน
เสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) กล่าวเน้นย�า้ว่า ยนิดสีนบัสนนุการพฒันา 
แหล่งระดมทุน EEC (EEC Fundraising  
Venue) การพฒันาโครงการฯ มคีวามสอดคล้องกบั 
นโยบายของ ธปท. ทีส่นบัสนนุให้คนไทยลงทนุใน
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้
กบันกัลงทนุไทยท่ีต้องการถอืสนิทรพัย์ทีเ่ป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศให้มีทางเลือกในการลงทุน 
ในหลักทรัพย์ท่ีออกระดมทุนในประเทศไทย 
เป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ

คงเติบโตต่อเน่ือง โดยหอการค้าฯ ภาคตะวนัออก 
ประเมินว่า มูลค่าการส่งออกผลไม้ทกุชนดิของไทย
ในปีนี ้อาจเตบิโตถงึ 2-3 แสนล้านบาท จากปีทีแ่ล้ว
ทีม่มีลูค่าถงึ 1.72 แสนล้านบาท 

แต่ตลาดปัจจบุนัพึง่พารายได้จากการส่งออก 
โดยเฉพาะจนีทีส่งูถึงร้อยละ 96 ของการส่งออก 
ทุ เรียนทั้ งหมด จ�าเป ็นต ้องหาตลาดใหม ่ๆ   
เข้ามารองรบัและกระจายความเส่ียง ซ่ึงตลาดใหม่ 
ที่หอการค้าตั้งเป้าขยายการส่งออกผลไม้ไทย  
คือตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะซาอุดอีาระเบยี ที่

จงึเป็นช่องทางการซือ้-ขายสลากฯ ทีต่อบโจทย์ทัง้ผู้ซือ้ 
และผูจ้�าหน่ายสลาก  

ส�าหรับประโยชน์ต่อผูจ้�าหน่ายสลากฯ คือ ลดค่า
ใช้จ่ายจากเดมิทีข่ายบนแผง หรอืเดนิเร่ขาย เปล่ียนมา
ขายบนแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม แต่ม ี
ช่องทางและโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น เพราะแอปฯ 
เป๋าตงัเป็นศูนย์รวมผูซ้ือ้จ�านวนมาก จากผูใ้ช้งานทีม่ี 
จ�านวนรวมกว่า 40 ล้านราย ท�าให้สลากฯ มีโอกาส 
ถูกเลือกซือ้มากกว่าการวางขายตามปกติ นอกจากนี้  
ยงัมเีวลาขายมากขึน้ ตัง้แต่เวลา 06.00-23.00 น.  ส่วน
ประโยชน์ของผู้ซ้ือสลากดิจิทัลคือ ซื้อสลากฯ ได้ใน
ราคา 80 บาท สามารถเลือกซือ้เลขสลากทีต้่องการ

ทางสายตาเข้าถงึการซือ้-ขายสลากดจิิทลั ผ่านแอปฯ  
เป๋าตังและถงุเงินได้สะดวก รวดเรว็

“นวัตกรรมทางการเงินได้ถูกพัฒนามาเป็น
ล�าดบั ตามบริบทของโลกทีเ่ปลีย่นไป เช่นกนักบั
ธนาคารกรงุไทย  ทีย่งัคงมุง่มัน่ขบัเคล่ือนองค์กร 
ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาบริการทางการเงิน 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยทุกกลุ่ม
อย่างไม่หยุดย้ัง โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั สนบัสนนุ
การด�าเนนิงานของภาครฐั  ตอบโจทย์ การแก้ปัญหา 
และพฒันาเศรษฐกจิประเทศอย่างยัง่ยนื ตามวสิยัทศัน์  
“กรงุไทย เคียงข้างไทย สูค่วามย่ังยืน”

ก.อุตสาหกรรม ก�าชับ 2.7 หม่ืนโรงงาน
รายงานข้อมลูกากอุตสาหกรรมตามก�าหนด 

วษิณ ุทับเทีย่ง

กระทรวงอตุสาหกรรม แจ้งเตอืนทุกโรงงาน เร่ง
รายงานข้อมลูการจดัการสิง่ปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใช้แล้ว
ตามกฎหมายฉบับใหม่ ภายในวนัที ่30 มิถนุายน 2566  
หลังพบกว่า 27,000 โรงงานผู้ก่อก�าเนิดของเสีย 
ยงัไม่รายงานข้อมลู ฝ่าฝืนมโีทษปรบัสงูสดุ 20,000 บาท 

นโยบาย MIND ใช้หวัและใจ ป้ันอตุสาหกรรมคูชุ่มชน 
มุง่สูค่วามส�าเร็จใน 4 มติ ิได้แก่ ความส�าเรจ็ทางธุรกจิ 
การดูแลสงัคม การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม การกระจาย
รายได้ให้กบัชมุชน และให้ความส�าคญัในการยกระดบั
ทกุองค์ประกอบของภาคอตุสาหกรรม ควบคูก่บัการ
สร้างความเข้มแขง็และกระจายรายได้สูช่มุชน เพือ่น�าไป
สูเ่ป้าหมาย “อุตสาหกรรมด ีอยูคู่ก่บัชุมชนอย่างยัง่ยนื” 
โดยเฉพาะประเดน็ การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมในมติขิอง
การบรหิารจดัการกากอุตสาหกรรม 

 เมื่อเร็วๆ นี้  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ปรบัปรงุกฎหมายฉบับล่าสดุ คอื “ประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม เรือ่งการจัดการส่ิงปฏกิลูหรือวัสดท่ีุไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2566” น�าหลกัการผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้ายหรอื
เป็นผูร้บัผดิชอบ (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้
อย่างเตม็รูปแบบ โดยก�าหนดความรบัผดิตัง้แต่ ต้นทาง
โรงงานผูก่้อก�าเนดิ ไปจนกว่าสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้ 
แล้ว จะได้รบัการจัดการจนแล้วเสรจ็ ซ่ึงจะมผีลบงัคบัใช้ 
ตัง้แต่ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2566 เป็นต้นไป 

 โดยก�าหนดให้โรงงานผู ้ก ่อก�าเนิดของเสีย 
ทกุโรงงานต้องรายงานข้อมลูผ่านระบบการรายงานข้อมูล 
กลางของกระทรวงอตุสาหกรรม หรอื iSingle Form 
(https://isingleform.go.th/home) ซ่ึงเป็นฐาน 
ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงฯ ทีใ่ช้ในการ 
ก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ 
โรงงาน การป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบทิง้กาก
อุตสาหกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม โดยให้โรงงานต้องรายงานภายใน
กรอบระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก�าหนดคอื 30 มถินุายน 
2566 หากฝ่าฝืนไม่รายงานหรือรายงานล่าช้ามีโทษ
ปรบัสุงสดุ 20,000 บาท

“การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จ�าเป็น
ต้องใช้กฎหมายในการก�ากับดูแลอย่างเข้มงวด และ 
ต ้องมีการจัดการอย ่างถูกต ้อง และเหมาะสม 
ตามหลกัวทิยาศาสตร์ เพือ่ป้องกนัไม่ให้ของเสยีจากภาค 
อุตสาหกรรมหลุดออกจากระบบ อาจส่งผลกระทบ
กบัชุมชนและสิง่แวดล้อมในวงกว้าง จงึขอเตอืนไปยงั
ผูป้ระกอบการทีย่งัไม่ได้รายงานข้อมูลกากอตุสาหกรรม 
ให้เร่งด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด 
ซ่ึงขณะน้ี มีโรงงานผู้ก่อก�าเนิดของเสีย จ�านวน 60,638 
โรงงานทัว่ประเทศ โดยมโีรงงานทีย่งัไม่ได้รายงานข้อมูล

กว่า 27,000 แห่ง จงึก�าชบัให้ส�านกังานอุตสาหกรรม
จงัหวดัอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ เร่งประสาน ติดตาม 
และเน้นย�า้ให้ผูป้ระกอบกจิการโรงงานรายงานข้อมลู
การจัดการสิง่ปฏกิลูหรือวัสดไุม่ใช้แล้วผ่านระบบข้อมูล
กลางของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายในกรอบระยะ 
เวลาตามที่ กฎหมายก� าหนด คือไม ่ เกินวันที ่
30 มถินุายน 2566 นี ้ซึง่หากไม่ปฏบิตัติามมโีทษปรบัสงูสดุ  
20,000 บาท” นายวษิณ ุกล่าวทิง้ท้าย 

ทัง้น้ี กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) จะจัดการ
อบรมให้แก่ผู ้ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่มีค่า 
ใช้จ่ายในหวัข้อ “ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง 
การจัดการสิง่ปฏกิลูหรือวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” 
จ�านวน 5 รอบ คอืรอบที ่1 วนัที ่19 มิถนุายน 2566 
เวลา 09.00-12.00 น. รอบที ่2 วนัที ่20 มถุินายน 2566 
เวลา 09.00-12.00 น. รอบที ่3 วนัที ่21 มถุินายน 2566 
เวลา 13.00-16.00 น. รอบที ่4 วนัที ่22 มถุินายน 2566 
เวลา 09.00-12.00 น. รอบที ่5 วนัที ่23 มถุินายน 2566 
เวลา 13.00-16.00 น. โดยผูส้นใจสามารถเลอืกเข้ารบั
การอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ 2 ช่องทาง ระบบ 
ZOOM Meeting จ�านวนรอบละ 500 ราย และทาง 
Live Facebook กรมโรงงานอตุสาหกรรม

   นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวง
อตุสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอตุสาหกรรม มแีนวทาง 
ควบคุมผู้ก่อก�าเนิดของเสียเป็นผลจากนโยบายของ 
ดร.ณฐัพล รงัสติพล ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ที่
มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนงานภายใต้
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อกีทัง้ ยงัเกดิการกระจายรายได้ไปยงัผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรม
เสื้อผ้าแฟช่ัน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว และผลกัดนัให้เกดิการบรโิภคและสร้าง
ความต้องการให้สนิค้าไทย ซ่ึงจะสามารถลดปัญหา
ด้านผลติผลล้นตลาด เกิดการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ในอนาคตต่อไป

ขณะเดียวกัน ดีพร้อม ยังได้ส่งเสริม พัฒนา 
และสนบัสนุนอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านกจิกรรม/
โครงการต่างๆ  เพ่ือยกระดบัไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แบบ Next Gen ประกอบด้วย 1) การ
ส่งเสรมิและพัฒนาธรุกจิเชิงสร้างสรรค์เตรยีมความ
พร้อมสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ SME ยคุใหม่ 2) การ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยน�าความคิด
สร้างสรรค์ นวตักรรม และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้
ในการพฒันาผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ และบรกิาร เช่น 
การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์สิง่ทอเข้าสูม่าตรฐาน
อตุสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag)  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (DIPROM Product  

‘ดพีร้อม’ ติดอาวุธอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เป้าหมายเพ่ือยกระดับและพฒันา 250 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม  
ยกระดบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์สูก่ารเป็น Soft 
Power หลงัการจัดอนัดบั Global Soft Power 
Index 2022 ประเทศไทยตดิอนัดบัโลก เร่งเดนิเกม 
ดึงสาขาภาพยนตร์ บันเทิง และละคร สร้าง 
ความแตกต่างผลิตเน้ือหา (Content) ดึงดูด 
ความสนใจของผูบ้รโิภค เกดิกระแสความนยิม และเกดิ 
โมเดลธุรกจิท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศ 
อนัน�าไปสูก่ารเป็นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) อย่างย่ังยนื โดยต้ังเป้าหมายพฒันา 
ผูท้ีเ่ก่ียวข้องในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 
250 กจิการ และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 
100 ผลิตภณัฑ์ 

นายใบน้อย สวุรรณชาตร ี อธิบดกีรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม เปิดเผยว่า จากกระแส Soft Power 
ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
ผ่านหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
อตุสาหกรรมบันเทงิ อาหาร แฟชัน่ ศลิปะการแสดง 
และการท่องเทีย่ว น�ามาซึง่วล ี “A Must Item” 
ของชาวต่างชาติเมื่อมาเยือนไทย อาทิ กางเกง
ช้าง ผดัไทย ข้าวเหนยีวมะม่วง มวยไทย และจาก
การจัดอนัดบั Global Soft Power Index 2022 
ประเทศไทยจดัอยูอ่นัดบัท่ี 35 จาก 120 ประเทศ
ทัว่โลก และอันดบัที ่6 ในเอเชยี ซึง่สะท้อนถึงความ
พยายามและความส�าเร็จก้าวแรกในการผลักดัน 
Soft Power ของไทย โดยกลไกขบัเคลือ่นส�าคญั คอื 
การใช้ ‘ความคดิสร้างสรรค์’ และ ‘เทคโนโลย’ี เพือ่
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรม
และภูมปัิญญาให้พฒันาทัง้รายได้และคณุภาพชวีติ
ของผูค้น 

ดงันัน้ ความคดิสร้างสรรค์จงึเป็นแรงขบัเคลือ่น
ส�าคญั ทีท่�าให้กล้าคดิกล้าดัดแปลงความเชือ่ เกิด
เป็นโมเดลธุรกิจที่สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของ 
ประเทศ พาอัตลักษณ์ท้องถ่ินและของดีของไทย 
ไปสูร่ะดบัโลก ซึง่กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การ
บรหิารงานของ ดร.ณฐัพล รงัสติพล ปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจจาก
กระแส Soft Power ดังกล่าว ที่จะสามารถยก
ระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะสร้างความแตกต่าง
จนกลายเป็นกระแสนิยม จึงมอบหมายให้ กรม 
ส่งเสรมิอตุสาหกรรม หรอืดีพร้อม เร่งพฒันาและ 
ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
ภายใต้นโยบาย ดพีร้อมโต ผ่านกลไก โตไว (Speed) 
ที่เน้นให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาภมูปัิญญาและวฒันธรรม และ
ความคดิสร้างสรรค์ในการท�าธรุกจิให้สามารถเตบิโต
อย่างก้าวกระโดด เพือ่สร้างความโดดเด่นและดงึดดู
ให้กับผลิตภณัฑ์และบรกิาร

นายใบน้อย กล่าวต่อว่า ในปี 2566 ดพีร้อม 
ได้เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู ้ประกอบการ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการพฒันาองค์ความรู้
และทักษะบคุลากร การยกระดบัขดีความสามารถ
ของผู้ประกอบการ การน�าความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจภัุณฑ์ และบรกิาร การผลิต
เนื้อหา (Content) ที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในสาขาบันเทิง ภาพยนตร์ และละคร 
ซึ่งดีพร้อมได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ดพีร้อม ผ่านบทละครเชงิสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาทกัษะ 
ให้แก่นกัเขยีนบทละครหรอืผูท้ีส่นใจ ให้สามารถสอดแทรก 
เนื้อหาสะท้อนให้เกิดการสร้าง Soft Power  
และกระแสนยิม 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(สนค.) เกาะติดสถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 
ทัว่โลก พบหลายประเทศก�าลงัลยุ ต้องเร่งส่งเสรมิ
ตลาดภายในประเทศ ดนัส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา
แรงงาน รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมยาน
ยนต์เพือ่ส่ิงแวดล้อม 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
เปิดเผยว่า สนค.ได้ตดิตามสถานการณ์ตลาดรถยนต์
ไฟฟ้า (EV) ของประเทศส�าคัญ พบว่า มกีารเตบิโตขึน้ 
อย่างต่อเนือ่ง เพราะประเทศต่างๆ ทัว่โลก หนัมา 
สนบัสนนุการผลติ และการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้  
ซึง่สอดคล้องกบัความตกลงปารสี (Paris Agreement)  
ที่ทุกประเทศตั้งเป ้าหมาย ในการจ�ากัดการ 
เพิม่ขึน้ของอุณหภมูเิฉล่ียของโลก โดยการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการสนบัสนนุกลไก
ต่างๆ เพือ่ลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และแก้ปัญหาภาวะเรอืนกระจก

โดยในส่วนของจีน มีการก�าหนดแผนพัฒนา
อตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า 5 ปี มมีาตรการต่างๆ
อาทิ ส่งเสริมการผลิตแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า 
ในประเทศ อุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเงิน 

สนค.เกาะตดิตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
แนะส่งเสรมิตลาดในประเทศคู่การส่งออก

2,300–3,200 เหรียญสหรัฐต่อคัน ท�าให้ยอดขาย
รถยนต์ไฟฟ้าในจนีเพิม่ขึน้มาก จาก 1,060,000 คัน 
ในปี 2562 เป็น 3,000,000 คนั ในปี 2564 และในช่วง 
เดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2565 มียอดขายอยู่ที่ 
4,730,000 คนั คดิเป็นสดัส่วน 19% ของยอดขาย
รถยนต์ใหม่ท้ังหมดในจนี 

ส�าหรบัสหภาพยโุรป ก�าลงัผลกัดันเรือ่งการหยดุ 
การจ�าหน่ายเครื่องยนต์สันดาปภายในปี 2578  

เพือ่เร่งผลักดนัการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยโุรป และส่งเสรมิให้ 
ผูผ้ลติรถยนต์ในยโุรปหนัมาผลติรถยนต์ไฟฟ้ามากยิง่
ขึ้น และยังเตรียมออกร่างกฎหมายก�าหนดจุดชาร์จ
ไฟฟ้าในประเทศสมาชิก แต่กลุ่มผู้ผลติ โดยยอดขาย
รถยนต์ไฟฟ้าในยโุรป ช่วงปี 2559-2564 เพิม่ขึน้ด้วย
อตัราการเตบิโตต่อปีท่ี 61% ส�าหรบัปี 2564 มยีอด
ขายรถยนต์ไฟฟ้าอยูท่ี่ 2.3 ล้านคนั เพิม่ขึน้กว่า 65%

ส่วนสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมาย Inflation 
Reduction Act เพือ่ส่งเสรมิการลงทุนด้านพลังงาน 
สะอาดและการสร้างแรงจงูใจทางการเงนิ เพือ่ผลกัดนั 
ให้ผู้ประกอบการ ลด-ละ-เลิก ใช้พลังงานฟอสซิล  
อาทิ การให้เครดิตภาษีให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
ปรบัธรุกจิมาใช้พลงังานสะอาด การให้เครดติเงนิคนื
แก่ผูซ้ื้อรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ท�าให้ผูผ้ลติยานยนต์และ
ชิน้ส่วนในสหรฐัฯ เกิดการปรับตวั ท�าให้ตลาดรถยนต์
ไฟฟ้าในสหรฐัฯ 9 เดือนแรก ของปี 2565 มยีอดขาย 
อยูท่ี่ 530,577 คนั ซ่ึงมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้เมือ่เปรยีบเทียบ 
กบัปีก่อนหน้า 

ขณะท่ีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทย พบว่า มี
แผนการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้
นโยบาย “30@30” คอืการตัง้เป้าหมายให้ไทยผลติ
รถยนต์ไฟฟ้าได้ 30% ภายในปี 2573 โดยรฐับาลได้มี
การออกมาตรการสนบัสนนุท้ังการสนบัสนนุการผลิต 
แบตเตอร่ี ด้วยการให้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษสีรรพสามติ 
จาก 8% ลดเหลือ 1% และการอุดหนุนการซ้ือ 
ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เกินคนัละ 150,000 บาท โดยผูข้อ 
รบัสทิธ ิ ต้องเป็นบคุคลตามประกาศกรมสรรพสามติ
ก�าหนด

ใบน้อย สวุรรณชาตรี

Design) การพัฒนาบรรจภัุณฑ์อจัฉรยิะสร้างสรรค์
วถิใีหม่ (The Smart DIPROM Packaging : Smart  
DIPROM Pack) เป ็นต้น 3) การเชื่อมโยง 
เครอืข่ายดีพร้อมและสนบัสนนุปัจจยัเอือ้อตุสาหกรรม 
สร้างสรรค์ อาทิ การสร้างเครือข่ายนักออกแบบ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลติภัณฑ์ (DIPROM Thai-IDC) การเข้าถงึแหล่ง
เงนิทุน การประกวดบรรจภัุณฑ์ไทย

นอกจากนี ้ดพีร้อม ยงัมกีารส่งเสรมิและพัฒนา
เศรษฐกจิแบบองค์รวมไปพร้อมกนั เพือ่ให้สอดรบั
กบันโยบาย BCG Economy (Bio-Circular-Green 
Economy) หรอืโมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
ด้วยการเพ่ิมมลูค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ตามแนวทาง
เศรษฐกจิหมุนเวยีน (Up-Cycling Up-Creation in 
Circular Economy) โดยการผลติ ออกแบบ และ
แปรสภาพวสัดเุหลอืใช้จากการอปุโภคและบรโิภค 
ในท้องถิน่ และวสัดรุไีซเคลิอืน่ๆ ให้เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ 
ตามแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวยีน รวมถงึการต่อยอด  
พัฒนาวัสดุ และออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(DIPROM Cross Material Design) เพ่ือส่งเสรมิ

และพัฒนา SME ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และการออกแบบร่วมกนั
จนสามารถสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ระหว่างธรุกจิ 
ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ 
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้

ทั้งนี้ ในปี 2566 ดีพร้อม มีความมุ่งเน้นการ
พฒันาองค์ความรู ้ทกัษะบคุลากรภาคอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
บรรจภัุณฑ์ และบรกิารทัง้การให้ค�าปรกึษาแนะน�า
เชิงลึก การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามา
ประยกุต์ ตลอดจนการเชือ่มโยงเครอืข่ายและสร้าง
โอกาสทางการตลาดเพ่ือการเติบโตที่ก้าวกระโดด
และยั่งยืนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยตั้งเป้าหมายที่
จะส่งเสรมิและพฒันาผูท้ีเ่ก่ียวข้องในอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 250 กจิการ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ 
และคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า  
250 ล้านบาท นายใบน้อย กล่าวทิง้ท้าย

พนูพงษ์ นยันาภากรณ์

ส่วนการผลติรถยนต์ไฟฟ้าของไทย ในปี 2565 
มีจ�านวน 92,746 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
34.93% ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ปี 2565 
จ�านวน 72,158 คนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 86.58% 
และการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทยในช่วงปี 
2560–2565 การเตบิโตเฉลีย่ 6.33% ต่อปี โดยในปี 
2565 ไทยส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอนัดบัท่ี 24 ของ
โลก และเป็นอนัดบัที ่4 ของเอเชยี รองจากญีปุ่น่ จนี 
และเกาหลใีต้ คดิเป็นมลูค่าการส่งออก 497.50 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยประเทศท่ีไทยส่งออกมากที่สุด  
5 อนัดบัแรก ได้แก่ ญีปุ่น่สดัส่วน 51.05% เวยีดนาม
สดัส่วน 14.54% ฟิลปิปินส์สดัส่วน 9.17% เมก็ซโิก
สดัส่วน 9.03% และอนิโดนเีซียสดัส่วน 6.63%

 “ไทยควรด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมตลาดภายในประเทศ โดย
การกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย กฎระเบยีบ และตดิตามมาตรการทางการค้า 
อย่างใกล้ชดิ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครอืข่าย 
กบัผูน้�าเข้า และต้องเร่งส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐาน 
ส�าหรบัการผลติและใช้รถยนต์ไฟฟ้า อาทิ การตัง้ 
สถานีชาร์จไฟฟ้า สนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
และชิน้ส่วน ส่งเสรมิการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยี  
การพฒันาด้านแรงงาน และบคุลากร โดยความร่วมมอื 
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและสถาบันการ 
ศกึษา เพือ่การวจิยัและพฒันาให้มากขึน้” นายพนูพงษ์  
กล่าว

กนอ.-สอท. ชูมาตรฐาน Eco Factory
เร่งอุตสาหกรรมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Permission Privilege : 
e-PP) ของ กนอ.” นายวรีศิ กล่าว

ด้าน นายเกรยีงไกร เธยีรนกุลุ ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส.อ.ท. 
มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื เกดิสมดลุ
ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม สอดรบั 
กับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ  
BCG Model ของรฐับาล ด้าน Green Economy  
และ Circular Economy ส.อ.ท.ให้ความ 
ส�าคญัในการส่งเสรมิและผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ 
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะสมาชิกของสภา
อตุสาหกรรมฯ จัดการกากอตุสาหกรรมอย่าง
ถูกวิธีและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า ปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้ยกระดับ
มาตรฐานการจดัการกากอตุสาหกรรมด้วยตรา 
สญัลกัษณ์ Eco Factory For Waste Processor  
พัฒนาแพลตฟอร ์มแลกเปล่ียนของเสีย 
(Circular Material Hub) เพือ่สนบัสนนุการ
บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ โดยอาศัยแนวคดิการเปลีย่น Waste 
จากอุตสาหกรรมหนึ่ง ไปเป็นวัตถุดิบ หรือ 
Materials ให้อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ตามหลัก 
Circular Economy

ผู้ประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม ยัง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ พร้อมทัง้แสดงจดุยนื
ภายในงาน เพ่ือเน้นย�า้ความมุ่งม่ันขององค์กร
ทีม่ต่ีอ การส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อปุทาน
อย่างยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการ
จัดการของเสยีทีไ่ด้รับรอง Eco Factory for 
Waste Processor ไว้ด้วย อาทิ บริษทั เอสซจีี 
เคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พซีี 
จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั พทีีท ีโกลบอล เคมคิอล 
จ�ากัด (มหาชน) สมาคมอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ 
ไทย (TCMA) และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรม  
11 กลุม่อตุสาหกรรม ภายใต้การก�ากบัดแูลของ 
ส.อ.ท. ทีมุ่ง่มัน่ด�าเนนิอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร 
กบัสิง่แวดล้อม และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม 
โดยยนิดีร่วมขบัเคลือ่น ผลกัดนั และสนบัสนนุ
การบรหิารจดัการโซ่อปุทานอย่างยัง่ยนื

ปัจจบุนั กนอ. และ ส.อ.ท. ให้การรบัรอง
โรงงานอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐาน Eco 
Factory จ�านวน 379 แห่ง ส่วนมาตรฐาน Eco  
Factory for Waste Processor  จ�านวน  
9 แห่ง และอยูร่ะหว่างการเตรยีมความพร้อม
จ�านวน 18 แห่ง

ประกาศเจตนารมณ์ใช้ผู ้ประกอบการ
จัดการของเสียที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงาน
อตุสาหกรรมเชิงนเิวศ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) จบัมอื สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิภาคอตุสาหกรรม 
และกลุม่อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ 17 กลุม่ 
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable 
supply chain) ด้วยการเลอืกใช้ผูป้ระกอบการ 
จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
โรงงานอตุสาหกรรมเชงินเิวศส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
จัดการของเสีย (Eco Factory for Waste 
Processor)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าว
ระหว่างแถลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์
การส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable supply chain) ด้วย
การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชงินเิวศ ส�าหรบัผูป้ระกอบการจดัการของเสยี 
(Eco Factory for Waste Processor) ว่า 
กนอ. และ ส.อ.ท. ร่วมพฒันามาตรฐานโรงงาน
อตุสาหกรรมเชิงนเิวศ (Eco Factory) ตัง้แต่ปี 
2560 และในปี 2565 ได้พฒันามาตรฐาน Eco 
Factory For Waste Processor โดย กนอ. ร่วม 
ประกาศเจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
จัดการของเสีย (Waste Processor) ใน 
นิคมอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน 

Eco Factory For Waste Processor เมือ่วันที่ 
14 มถินุายน 2565 

เพื่อขยายผลความร่วมมือดังกล่าว กนอ.จึง
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรมเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการ
ของเสยีทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน Eco Factory 
for Waste Processor อย่างน้อยระดบัพืน้ฐาน 
(Beginner) และส่งเสริมให้ผู้ก่อก�าเนิดของเสีย 
(Waste Generator) เลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการ
ของเสียที่ได้รับรอง Eco Factory for Waste  
Processor ด้วย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
โซ่อปุทานในภาคอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื สร้างความ 
เช่ือมัน่ในการส่งของเสยีไปก�าจดัอย่างถกูต้องตาม
หลกัการจนจบสิน้กระบวนการ โดยไม่ก่อให้เกดิ
ปัญหากบัชมุชนและสิง่แวดล้อมตามมาภายหลงั

“เพื่อจูงใจให้ผู ้ประกอบการด�าเนินงานที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และขอรับรองมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มมากขึ้น กนอ. 
ได้ประกาศสิทธิประโยชน์/มาตรการจูงใจต่อ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส�าหรับ 
ผู้พัฒนานิคมอตุสาหกรรม และผูป้ระกอบกจิการ
ในนิคมอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นเิวศ (Eco Factory ) หรือ อตุสาหกรรมสเีขยีว 
(Green Industry) ระดบั 3 ขึน้ไป หรอืธงขาวดาว
ทอง จะได้รับการลดหย่อนหรอืยกเว้นค่าบรกิาร
ค�าขอด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และ
ด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี มีผลต้ังแต่วันที่  
1 ตลุาคม 2565 – 30 กนัยายน 2567 โดยสามารถ
ยืน่ขอรับสทิธิประโยชน์ผ่านระบบอนมุตัอินญุาต

กอช.จบัมือ สทท. หนุนส่งเสรมิการออม
เพือ่ผูป้ระกอบอาชีพอิสระในเขตเทศบาล

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย นางสาว
จารลุกัษณ์ เรอืงสวุรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติ กับ สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.) โดย นายสมชาย 
รังสิวัฒนศักดิ์  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื  
(MOU) เพือ่ให้ประชาชนและผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
ในพื้นที่เทศบาลมีเงินบ�านาญใช้ถ้วนหน้าหลังอายุ 
60 ปี

 นายสมชาย รังสิวัฒนศักด์ิ  นายกสมาคม
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กล่าวว่า   
การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองที่ให้ 
ความส�าคญัน้อยมากและมกัจะถกูมองข้าม โดยเฉพาะ 
การออมเพือ่การเกษียณ ด้วยภารกจิการด�าเนนิงานของ  
ส.ท.ท. ที่มีการด�าเนินงานกับหลากหลายภาคส่วน  
ทัง้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะพบว่า  
ประชาชนผู ้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า 
ชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ที่ไม่มี
สวสัดิการบ�านาญยามเกษียณ เน่ืองด้วยอาชพีเหล่านี ้
ท่ีหาเช้ากินค�า่ ไม่มีนายจ้างเป็นนายตวัเอง  จึงได้เลง็เห็น 
ความส�าคัญของ กอช. ท่ีจะสามารถเป็นหนึ่งใน 
ทางเลือกขั้นพื้นฐานของผู ้ประกอบอาชีพอิสระ  
ทีผู่เ้ป็นสมาชกิออมส่วนหน่ึง 

เร่ิมต้นออม 50 บาท สงูสดุ 30,000 บาทต่อปี รัฐ
สมทบเพิม่ให้อกีส่วนหนึง่สงูสดุ 1,800 บาทต่อปี พร้อม
รับผลประโยน์ตอบแทนจากการลงทุน และท่ีส�าคัญคือ  

กอช. ด�าเนนิงานมาครบรอบ 8 ปี ในการดแูลแรงงาน
นอกระบบ ตัง้แต่อายุ 15 ปี จนเร่ิมวยัท�างานถงึอายุ 
60 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในอนาคต 
โดยให้ประชาชนมวีนิยัการออม ซึง่เป็นหลกัพ้ืนฐาน
น�าไปสูก่ารลงทุน และการวางแผนทางการเงนิ เพือ่ 
อนาคตของตนเองที่ดียิ่งขึ้น สร้างความตระหนัก 
ในการวางแผนชีวติ และได้รบัสทิธริบับ�านาญการออม
กับ กอช. เพือ่ได้มเีงนิใช้จ่ายในการด�ารงชวิีตหลงัอายุ 
60 ปี เป็นรายเดอืน โดยการสมคัรออมเงนิเริม่ต้นเพยีง 
50 บาท สงูสดุ 30,000 บาทต่อปี ได้เงนิสมทบเพิม่จาก
รฐัภายในเดอืนถดัไป สงูสดุ 1,800 บาทต่อปี รวมถงึได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุ และเงนิออม
สะสมน�าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี

ถ้าเปรยีบเทยีบการออมเงนิกบั กอช. 30,000 บาท
ต่อปี ประมาณการเงนิสมทบ 1,800 บาทต่อปี เทยีบ
กับอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า ประมาณ 6% ต่อปี   
ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกออมต้ังแต่อายุ 15–60 ปี จ�านวน 
30,000 บาทต่อปี ต่อเนือ่งทกุๆ ปี หลงัอาย ุ60 ปี จะได้ 
รบัเงนิบ�านาญรายเดอืนประมาณ 12,000 บาทต่อเดอืน  
ตลอดชีพจนกว่าจะเสยีชวิีต 

โดยการบูรณาการความร่วมมือครั้งน้ี กอช.จะ 

กอช.มีความยืดหยุ่นในการออมสูง พร้อมเมื่อไร  
ออมได้เมือ่นัน้ ไม่จ�าเป้นต้องออมเท่ากนัทกุปี เมือ่ในปีนัน้ 
ไม่ออม รัฐจะไม่สมทบเงินเพิ่มให้ แต่ยังจะได้รับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของการท�างานของ 
เงนิอยู่ ซึง่เป็นข้อดขีองประชาชนอาชพีอสิระกลุม่นี้

โดยความร่วมมอืบรูณาการกับ กอช. ทาง ส.ท.ท. 
จะส่งเสริมการออมกับ กอช. ด้วยการส่ือสารผ่านการ
ประชมุคณะกรรมาธกิารบริหารภาค ทัง้ 5 ภาค (ภาค
กลาง เหนอื ตะวันออกเฉยีงเหนือ ตะวันออก และใต้) 
และเทศบาลท่ัวประเทศ ให้ประชาชนท่ีเป็นแรงงาน
นอกระบบได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก 
กอช. เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพืน้ทีเ่ทศบาลได้มชีวิีตในยามเกษียณทีด่ข้ึีน 

นางสาวจารลุกัษณ์ เรอืงสุวรรณ  เลขาธกิารคณะ
กรรมการกองทุนการออมแห่งชาต ิ กล่าวว่า กองทุน
การออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนบ�านาญ 
พืน้ฐานภาคประชาชน เปิดด�าเนนิการกองทนุคร้ังแรก
เมือ่วันที ่ 20 สงิหาคม 2558 ซึง่ในปี พ.ศ. 2564 นี้ 

กอช. จบัมอื ส.ท.ท. ส่งเสรมิการออมกบั กอช. ให้ประชาชนอาชพีอสิระ

ณ ห้องจปิูเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ อมิแพค็ เมอืงทองธานี

ส่งเสริมการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินให้กับ
ทาง ส.ท.ท. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้มทีกัษะความรู้
การวางแผนทางการเงนิ ได้มกีารบรหิารจดัการเงนิทีด่ี 
ส�าหรับผูท้ีส่นใจสามารถ สมคัร หรอื ส่งเงนิออมสะสม 
ได้ทีไ่ลน์แอด กอช. “@nsf.th” หรอื แอปพลเิคชนั 
กอช. แอปพลิเคชนั เป๋าตงั  แอปพลเิคชนั MyMo  
แอปพลิเคชนั K PLUS 

รวมถงึหน่วยรบัสมคัรสมาชกิใกล้บ้านท่าน อาทิ  
ท่ีว่าการอ�าเภอท่ัวประเทศ ส�านักงานคลังจังหวัด 
สถาบนัการเงนิชมุชน  ตวัแทน กอช.ประจ�าหมูบ้่าน 
หรือธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรงุไทย ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย 
สหกรณ์ชมุชนท่ีเข้าร่วม เซเว่น-อเีลฟเว่น เทสโก้โลตสั  
ไปรษณีย์ไทย ตู ้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัคร 
ทัว่ประเทศ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่สายด่วนเงนิออม  
โทร. 0 2049 9000

“โดยความร่วมมือบูรณาการกับ กอช. ทาง ส.ท.ท.  
จะส่งเสรมิการออมกบั กอช. ด้วยการส่ือสารผ่านการประชมุ 
คณะกรรมาธกิารบรหิารภาค ทัง้ 5 ภาค (ภาคกลาง เหนอื  
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตะวนัออก และใต้) และเทศบาลทัว่ประเทศ”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566  13พลังงาน/สิง่แวดล้อม

กระทรวงพลงังานน�าเย่ียมชมวสิาหกิจชุมชน
กลุม่เศรษฐกจิพอเพยีงเลีย้งจิง้หรดีบ้านแสนตอ 
ต�าบลบวัใหญ่ อ�าเภอน�า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 
ซ่ึงมีการน�าเทคโนโลยด้ีานพลงังานมาปรบัใช้กับ 
การเลี้ยงจิ้งหรีด ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ 
วสิาหกจิฯ และสามารถลดการใช้พลงังาน

นายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัด
ขอนแก่น เปิดเผยว่า การสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ซึ่งเป็นอีก
กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
รายได้แก่ชมุชน เป็นส่วนหนึง่ของโครงการสถานี
พลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวใหญ่ 
อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กลุ ่ม

ก.พลังงานหนุนเทคโนฯ สูว่สิาหกจิฯ เล้ียงจิง้หรดี 
ช่วยลดใช้พลังงาน/ต้นทนุการผลติ/เพิม่รายได้ชุมชน

ความต้องการใช้พลงังานอยูถ่งึ 620.19 เมกะวตัต์  
คดิเป็น 65.89%”

นายเพ็ชร วงศ์ธรรม ประธานวสิาหกจิชมุชน
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจ้ิงหรีดบ้านแสนตอ 
กล่าวว่า วสิาหกจิชมุชนกลุม่เศรษฐกจิพอเพยีงเลีย้ง
จ้ิงหรดีบ้านแสนตอ ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2558 สมาชกิ
ท้ังหมด 31 คน ถอืเป็นแหล่งผลติจ้ิงหรดีท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในประเทศไทย และปรมิาณความต้องการสนิค้ายังมี 
ในปรมิาณทีส่งู โดยมกีารส่งสนิค้า เป็นจ้ิงหรดีสด 
และจิง้หรดีแช่เขง็ ซึง่ขัน้ตอนการเกบ็รกัษาคณุภาพ
จ้ิงหรดีในห้องเย็น ต้องผ่านกระบวนการท�าความ
สะอาด และการต้มให้สกุก่อน หลงัจากต้มสกุแล้ว
น�าจ้ิงหรีดไปตากผึ่งให้แห้งหมาดๆ และท�าการ
บรรจถุงุ น�าเข้าไปเกบ็ในห้องเยน็เพือ่รกัษาคณุภาพ 
โดยการต้มจิ้งหรีดใช้ก๊าซหุงต้มท�าให้ต้นทุนการ

ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้เกือบ 50% รวมท้ังชดุครอบ
และหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงจ�านวน 4 ชุด  
เพือ่ช่วยลดค่าก๊าซหงุต้มลง

“ในภาพรวมของการส่งเสรมิด้านพลงังาน ใน
พื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านพลังงาน พ.ศ. 2566-2570 “มุ่งสู่การเป็น
เมอืงพลงังานอจัฉรยิะ  คาร์บอนต�า่ อย่างย่ังยืน
และปลอดภัย” โดยเน้นการส่งเสริมการเข้าถึง 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
ทีท่นัสมัยเชิงพืน้ที ่ และสนบัสนนุส่งเสรมิการด�าเนิน 
การด้านพลงังาน เพือ่ความยัง่ยนื มัน่คงและปลอดภยั 
ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
(PEAK) 320.93 เมกะวตัต์ มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าโดยรวม 941.12 เมกะวตัต์ โดยจังหวัด 
ขอนแก่นมีศักยภาพด้านการผลิตการมากกว่า 

“ในฐานะหนึ่งในผู้น�าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน กลุ่มบริษัทบางจาก 
ตัง้เป้าหมายทีจ่ะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2573 และ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ได้ก�าหนดแผนงาน BCP 
316 NET ครอบคลุมทัง้การปรบัปรงุประสทิธิภาพการผลิต การใช้เทคโนโลยี 
การลดการปล่อยคาร์บอน และสร้างระบบนิเวศของสงัคมคาร์บอนต�า่”

ธรรมรตัน์ ประยรูสุข 
รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

กลุม่ธุรกจิโรงกล่ันและการค้าน�า้มนั 
บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) 

ต้นทุนการผลติให้แก่กลุม่เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน
ในเชงิพืน้ท่ี ท้ังงบกระทรวงพลงังาน งบประมาณ
แผ่นดนิ (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) โดยให้การส่งเสรมิ
สนับสนุน เช่น ระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์
บ่อบาดาล จ�านวนมากกว่า 700 แห่ง ระบบสบูน�า้ เศรษฐกิจฐานราก งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนรุกัษ์พลงังาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย 
วสิาหกิจฯ เลีย้งจิง้หรดีบ้านแสนตอถอืว่าเป็นแหล่ง 
ผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีปริมาณการ
ผลิตจิ้งหรีดรวมประมาณ 50-60 ตัน/เดือน ซึ่ง
จิ้งหรีดถูกจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้าง 
รายได้แก่ประเทศและเกษตรกรของไทยในระยะยาว  
เนื่ องจากองค ์การอาหารและเกษตรแห ่ง
สหประชาชาต ิ (FAO: Food and Agriculture 
Organization) ได้จัดให้แมลงเป็นแหล่งอาหาร
ในอนาคตของโลก โดยปัจจุบันในภาพรวมของ
ประเทศ มกีารส่งออกจ้ิงหรีดทัง้ในรปูแบบจิง้หรีด
ผง จ้ิงหรดีแปรรปู และจ้ิงหรดีแช่แขง็ 

ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการผลิตจ้ิงหรีดของชุมชน 
ให้มีประสทิธภิาพ สามารถลดต้นทนุการผลติ และ
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น องค์การบริหารส่วนต�าบล
บัวใหญ่ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน 
ให้แก่วิสาหกิจฯ เลีย้งจิง้หรีดบ้านแสนตอ ได้แก่ ระบบ 
อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร 
จ�านวน 1 ระบบ เพือ่ลดระยะเวลาในการตากแผงไข่ 
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบ On 
Grid ขนาด 10 กโิลวตัต์ ส�าหรบัห้องเยน็ทีมี่ส่วน 

ผลติเพิม่สงูขึน้ ส่งผลให้ราคาไม่แน่นอน ซึง่การได้
รบัการสนับสนุนเทคโนโลยีพลงังานมีส่วนช่วยลด
ต้นทนุจากกระบวนการผลติ อาทิ การน�าระบบอบ
แห้งพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ช่วยให้สนิค้ามีความ
สะอาด และลดระยะเวลาในการตาก

พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า  
320 วัตต์ จ�านวน 25 คนั ระบบอบแห้งพลงังาน 
แสงอาทติย์ ขนาด 3 x 4 เมตร จ�านวน 29 แห่ง 
ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 
เมตร จ�านวน 25 แห่ง เป็นต้น 

โดยภาพรวมส�านักงานพลังงานจังหวัด
ขอนแก่นให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 
2,882,975 kWh/ปี หรือเทยีบเท่า 245.94 toe/ปี  
คิดเทียบเป็นค่าใช้จ่ายสามารถลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่กลุม่เกษตรกร/วสิาหกจิจ�านวน 14,126,577 
บาท/ปี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
482.04 tons of CO2e/ปี

ทัง้น้ี กลุม่วสิาหกจิฯ ได้รับจิง้หรดีจากสมาชิก
ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดขอนแก่นส่งมาเข้ากระบวนการ
ผลิตและส่งจ�าหน่ายในแต่ละคร้ังประมาณ 8–9 
ตนั/ครัง้ สปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ ปรมิาณรวมผลติได้
ประมาณ 50-60 ตนั/เดอืน ซึง่ชมุชนได้จ�าหน่าย
ราคาประมาณ 85,000 บาท/ตัน รายได้รวม
ประมาณ 4–5 ล้านบาท/เดือน โดยผลิตให้แก ่
บริษทั รับขายสง่เนือ้สัตว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์
รายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น และลูกค้ารายย่อย 
ทีจ่งัหวดัสโุขทัย และจงัหวดัอดุรธานี 

ส�านักงานพลงังานจังหวัดขอนแก่นขบัเคลือ่น
และมุ่งเน้นการบรกิารจัดการด้านพลงังานเชงิพืน้ท่ี
โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานเพื่อลด



ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 256614 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

กอนช.ถกแผนบรหิารจดัการน�า้ยาวถึงปี 67 
เตรยีมแผนส�ารองน�า้/ลดผลกระทบพืน้ท่ีเสีย่ง

กอนช.เกาะติดสถานการณ์น�้าทุกสัปดาห์
ตามข้อส่ังการ “พล.อ.ประวิตร” รองนายก
รัฐมนตรี ส่ังหน่วยงานที่เก่ียวข้องวางแผน
บริหารจัดการน�้ายาวถึงปี 67 เร่งกักเก็บน�้า
และส่งต่อให้ถึงปีหน้ามากที่สุด เพื่อรองรับ
สถานการณ์ฝนน้อยจากสภาวะเอลนีโญ  
หลังประเมนิปริมาณฝนเทียบเคยีงปี 62–63

ดร.สุรสห์ี กติติมณฑล เลขาธิการส�านกังาน
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรอง 
ผูอ้�านวยการกองอ�านวยการน�า้แห่งชาต ิ(กอนช.) 
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการ
ประเมินสถานการณ์น�้า โดยมีหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบัน
สารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน) กรม
ทรัพยากรน�้า กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน�้า กรม
ทรพัยากรน�า้บาดาล เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ว่า ในระยะน้ี กอนช. จะมี 
การประชมุเพือ่ตดิตามและประเมนิสถานการณ์น�า้ 
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ ตามข้อส่ังการของ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี  
ในฐานะผูอ้�านวยการ กอนช. เพือ่เป็นการเตรยีมพร้อม 
รับมือกับผลกระทบของสภาวะเอลนี โญ  
ซึง่มีแนวโน้มจะเกดิขึน้ยาวไปถึงปีหน้า 

โดยคาดการณ์ว่า สถานการณ์น�า้ในปี 66 และ 
67 จะคล้ายกบัสถานการณ์น�า้เม่ือปี 62 ซึง่เกิด
สภาวะเอลนโีญต่อเนือ่งจนถึงปี 63 เช่นเดยีวกัน 

ทีป่ระชมุได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ 
กรมทรพัยากรน�า้ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ จัดท�าข้อมูลเพิ่มเติม 
ในการบรหิารจัดการน�า้เขือ่นต่างๆ รวมถงึแหล่งน�า้ 
ส�ารองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้
รบัผลกระทบน้อยทีส่ดุ โดยใช้ข้อมูลในปี 63 เพือ่
ประเมนิปรมิาณน�า้ต้นทุน ณ วันที ่1 พ.ย. 67 ส�าหรบั
ใช้ในการบริหารจัดการน�้าระยะยาว 2 ปี โดยมุ่ง
กักเก็บน�้าต้นทุนส่งต่อไปยังปี 67 ให้ได้มากที่สุด 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งหากยังคงมี 
ปรมิาณฝนน้อยต่อเนือ่งถงึปีหน้า เนือ่งจากปัจจุบัน
คาดว่าเม่ือส้ินสุดฤดูฝนปีนี้ ปริมาณน�้าต้นทุน  
ณ วันที่ 1 พ.ย. 66 จะมีปริมาณเพียง 60-70% 
เท่านัน้

“เนื่องจากมีปริมาณฝนน้อย ส่งผลให้ขณะนี ้
มนี�า้ไหลเข้าอ่างเก็บน�า้ต่างๆ น้อยมาก เช่น เข่ือน 
สิรกิิติ ์ซ่ึงขณะนีมี้ปรมิาณน�า้น้อย ปัจจบัุนจงึต้องใช้
น�้าจากเขื่อนภูมิพลในการช่วยหล่อเลี้ยงเกษตรกร
ในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ไม่มีน�้าไหลเข้าเพิ่ม ปริมาณน�้าในเข่ือนภูมิพลจึง
พร่องลงไปเรือ่ยๆ ดังนัน้ ในปีนีจ้งึต้องมกีารเน้นย�า้
ในเรือ่งการรณรงค์ช่วยกันใช้น�า้อย่างประหยดั สร้าง
ความรูค้วามเข้าใจให้เกษตรกรได้เข้าใจสถานการณ์น�า้ 

ทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้า โดยส่งเสรมิให้มกีารเพาะปลกู 
เพียงหนึ่งรอบเท่านั้น เพื่อสงวนน�้าไว้ส�าหรับ 
กจิกรรมต่างๆ ในฤดแูล้งทีจ่ะมาถงึ โดยให้ความ 
ส�าคัญกับน�้าอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก  
รวมถงึป้องกนัการยนืต้นตายของไม้ผล ไปจนถงึการ 
ใช้น�้าในภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศ 
โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารจากภาครัฐ
อย่างใกล้ชดิเพือ่ลดความเสีย่งของการเพาะปลูก
จากฝนทิง้ช่วง 

ทัง้น้ี กรมชลประทานยงัได้มีการส่งเสรมิการ
ปลกูข้าวเบาท่ีมอีายสุัน้และเกบ็เกีย่วได้เรว็ เพ่ือ
ให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ที่สุด รวมถึงส่งเสริมให้
ประชาชนพฒันาแหล่งน�า้ของตนเองเพือ่รองรบั
หากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงด้วย ทั้งนี้ การ
บรหิารจดัการน�า้จะเป็นไปอย่างรอบคอบ ค�านงึ
ถงึผลกระทบระยะยาวเพือ่ส�ารองน�า้ไว้จนถงึปี 67 
ให้ได้มากทีสุ่ด เพือ่บรหิารความเส่ียงหากสภาวะ
เอลนีโญเกิดข้ึนต่อเนื่องไปจนถึงปี 68 ด้วย” 
เลขาธิการ สทนช. กล่าว

 ดร.สรุสห์ี กติติมณฑล

EGAT สยายปีกดึง EDS ก้าวสูธุ่รกจิ EV 
เสริมแกร่งสถานีอดัประจไุฟฟ้า EleX by EGAT
อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ บรษิทัในกลุม่ กฟผ. 

เปิดใช้งานเครือ่งอดัประจไุฟฟ้า DC Fast Charger  
สัญชาติไทยท่ีผลิตและรับรองมาตรฐานโดย 
คนไทยรายแรกทีโ่รงไฟฟ้าวงัน้อย ภายใต้สถานี 
EleX by EGAT มุ่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน
ของผู้ผลติ DC Fast Charger ภายในประเทศ 
พร้อมสร้างความมัน่ใจและประหยดัเวลาในการ
เดนิทางให้แก่ผู้ใช้ EV 

นายบญุญนิตย์ วงศ์รกัมติร ผูว่้าการการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย  
Mr. Masahito Kataoka กรรมการบริษัท อี
แกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ�ากดั ผูแ้ทนจากบรษิทั 
Mitsubishi Power Asia Pacific จ�ากดั (MPW-AP) 
และนายนฐัวธุ พริยิะจติตะ ผูจั้ดการใหญ่ บริษทั 
อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ�ากดั (EDS) เปิดใช้งาน
เครือ่งอดัประจไุฟฟ้า DC Fast Charger ท่ีผลติโดย
บรษัิท อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั ณ สถานี

ไปสูพ่ลงังานสะอาดของประเทศไทย อกีทัง้ EDS  
ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ กฟผ. มปีระสบการณ์ด้านธรุกจิ
ดแูลอปุกรณ์เคร่ืองจกัร อะไหล่ของโรงไฟฟ้า ได้รบั 
ความเชื่อม่ันจากลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ  
ซึง่นอกจากความเช่ียวชาญดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัมี
ศกัยภาพในการต่อยอดธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งอืน่ๆ เช่น 
การพฒันาเครือ่งอัดประจไุฟฟ้า DC Fast Charger 
ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบการ 
ด้านการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และผู้ใช ้
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถงึส่งเสรมิศกัยภาพการแข่งขนั
ของผูผ้ลติเครือ่งอัดประจไุฟฟ้าภายในประเทศ และ
เกดิประโยชน์ด้านธรุกจิยานยนต์ไฟฟ้า น�าไปสูก่าร 
สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
แก่ประเทศไทยในอนาคต

อดัประจไุฟฟ้า EleX by EGAT โรงไฟฟ้าวงัน้อย 
จงัหวัดพระนครศรอียธุยา 

ผูว่้าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.ในฐานะผูพ้ฒันา
สถานอีดัประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EleX by EGAT  
ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้แก่ระบบนเิวศยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงเปลีย่นผ่าน

นายนฐัวุธ พิรยิะจติตะ ผู้จดัการใหญ่ บรษิทั 
อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ�ากัด กล่าวว่า EDS ได้
พัฒนาเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger 
ที่ผลิตและรับรองมาตรฐานโดยคนไทยรายแรก 
โดยมีความเสถียร มั่นคง จ่ายกระแสไฟฟ้าได้

เต็มประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและเชื่อมโยง
การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน รองรับการชาร์จ 
กับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ ่นในปัจจุบัน  
รวมทัง้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน International  
Electrotechnical Commission (IEC) จากศูนย์
ทดสอบผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ (PTEC) 
เรยีบร้อยแล้ว ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถเป็นเจ้าของ
เครื่องอัดประจุไฟฟ้ามาตรฐานสากล ในราคา 
ที่เหมาะสม และเข้าถึงการบริการหลังการขาย 
ได้สะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้

ส�าหรบัเครือ่งอดัประจไุฟฟ้า DC Fast Charger 
ทีผ่ลติโดย บรษิทั อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ�ากดั 

บุญญนิตย์ วงศ์รกัมติร

มกี�าลงัไฟสงูสุดถงึ 150 kW สามารถชาร์จไฟฟ้าได้
อย่างรวดเรว็ น�าร่องตดิตัง้เป็นแห่งแรกท่ีโรงไฟฟ้า
วงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นอกจากนี ้EDS 
ได้ร่วมกบั EleX by EGAT เตรยีมพร้อมทีจ่ะขยาย
เครอืข่ายการใช้งานเคร่ืองอดัประจไุฟฟ้า DC Fast 
Charger เชงิพาณิชย์ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ 
ต่อยอดจากปัจจบุนัที ่ กฟผ. เปิดให้บรกิารสถานี 
ชาร์จ EleX by EGAT พร้อมสถานีพนัธมติรในเครอืข่าย  
EleXA แล้ว 120 สถานีทั่วประเทศ และตั้งเป้า 
ขยายสถานีชาร์จในเครอืข่ายให้มีจ�านวนรวมกว่า 
180 สถานี ภายในส้ินปี 2566 เพือ่สร้างความม่ันใจ 
และประหยัดเวลาในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างอากาศที่ดีลดมลพิษ
บนท้องถนน ทัง้นี ้บรษัิท EDS เกดิจากการร่วมทนุ
ของ กฟผ. 45% Mitsubishi Power Asia Pacific 
(MPW-AP) 30% Mitsubishi Corporation (MC) 
15% และ RATCH Group 10%

น�ำ้มนัเช้ือเพลงิชีวภำพโลกมแีนวโน้มลดลง
สนพ.ย�ำ้เฝ้ำตดิตำมรำคำอย่ำงใกล้ชิด

3.11 ตนัต่อไร่ และมกีารส่งออก CPO ประมาณ 
149,638 ตัน โดยมคีวามต้องการใช้ในประเทศ
ด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอ่ืน 98,769 ตัน 
และความต้องการใช้ในประเทศด้านน�้ามัน 
80,199 ตนั ทัง้นี ้จากข้อมลูปรมิาณการใช้เดอืน
มนีาคม 2566 พบว่ามกีารใช้น�า้มนัดเีซลประมาณ 
67.73 ล้านลติรต่อวนั ลดลงจากเดอืนกุมภาพันธ์ 
2566 ประมาณ 0.40 ล้านลติรต่อวนั ซึง่ปริมาณ
ใช้น�้ามันไบโอดีเซล B100 ในเมษายน 2566 
เท่ากับ 4.39 ล้านลติรต่อวนั ต�า่กว่าเดอืนมนีาคม 
2566 เท่ากบั 0.20 ล้านลติรต่อวนั ทัง้นี ้ปรมิาณ
การผลติน�า้มนัไบโอดเีซลประมาณ 4.25 ล้านลติร
ต่อวนั ต�า่กว่าเดอืนมีนาคม 2566 ประมาณ 0.43 
ล้านลติรต่อวนั

ส�าหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงใน
เดอืนมถินุายน 2566 อยู่ที ่29.01 บาทต่อลติร 
ซึ่งราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน โดยมัน
ส�าปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยังออกสู่
ตลาดลดลงท�าให้ผู้ผลิตเอทานอลผลิตจากกาก
น�า้ตาลเพ่ิมขึน้ แต่ราคากากน�า้ตาลกย็งัคงทรงตวั
ในระดับสูง ทัง้นี ้ ปัจจุบนัมีโรงงานเอทานอลที ่
ผลติเพือ่จ�าหน่ายเป็นน�า้มนัเชือ้เพลงิ จ�านวน 27 โรง  
ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน  
ซึง่ผลติจรงิในเดอืนเมษายน อยูท่ี่ 3.35 ล้านลติร
ต่อวนั มปีรมิาณการใช้เอทานอลในภาคเชือ้เพลงิ
เดอืนเมษายน 2566 อยูท่ี่ 3.61 ล้านลติรต่อวนั 
และการใช้เอทานอลปรบัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน 
0.02 ล้านลติรต่อวนั จากการใช้น�า้มนักลุ่มแก๊ส 
โซฮอล์ลดลง อย่างไรก็ตาม สนพ.จะติดตาม
สถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้ 
ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์
ปัจจุบนั และเป็นธรรมกบัทกุภาคส่วน

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู ้อ�านวยการ 
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เผยถงึ 
สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพว่า  
ราคาน�า้มนัไบโอดีเซล อ้างองิเฉลีย่ ระหว่างวนัที่ 
12–18 มถินุายน 2566 อยูท่ี่  32.74 บาทต่อลติร   
ลดลง 0.69 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน  
จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน�้ามัน ณ วันที่  
6 - 9 มถินุายน 2566 เฉล่ียอยูท่ี ่4.50 - 5.50 บาทต่อ 
กโิลกรมั ราคาน�า้มนัปาล์มดบิอยูท่ี ่29.50-30.50  
บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาน�้ามันปาล์มดิบ 
ในตลาดโลกอยูท่ีป่ระมาณ 25.50 บาทต่อกโิลกรมั 
ลดลง จากสปัดาห์ก่อน 1.31 บาทต่อกโิลกรมั 
โดยปรมิาณสต๊อกน�า้มนัปาล์มดบิ ณ สิน้เดอืน 
เมษายน 2566 ประมาณ 225,607 ตัน ส่วนสต็อก 
น�า้มนัไบโอดีเซล B100 ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 
2566 ประมาณ 90.57 ล้านลติร

โดยภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์ม
น�า้มนัในปี 2566 นัน้ มเีน้ือทีใ่ห้ผลผลติ 5.81 
ล้านไร่ โดยในปี 2566 (เมษายน 2566) มอีตัรา
สกัดน�า้มนัเฉล่ียร้อยละ 18.06 มผีลผลิตน�า้มนั
ปาล์มดบิ 269,872 ตนั คดิเป็นน�า้มนัปาล์มดิบ 

วัฒนพงษ์ คโุรวาท

กรมอทุยำนฯ ตวิเข้มกฎหมำย
คนอยูก่บัป่ำอย่ำงยัง่ยนื

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่ง
ชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 
มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา65  
แห ่ งพระ ร าชบัญญั ติ อุ ท ย านแห ่ ง ช าติ  
พ.ศ. 2562 รุน่ท่ี 4 

พ.ศ. 2504 มาเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในการบรหิารจดัการอทุยานแห่งชาติ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้อง
กับข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามพันธกรณี 
ทีป่ระเทศไทยเป็นภาคสีมาชิก การประชุมเชิงปฏบิตั ิ
การฯ ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
การบรหิารจดัการอทุยานแห่งชาต ิ ให้เป็นไปตาม

อรรถพล เจรญิชนัษา

บทบัญญัติในกฏหมายอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงใหม่ โดยแบ่งเป็นภาคการ
บรรยายและการแบ่งกลุม่ระดมความคดิเหน็ เพือ่
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ รบัทราบปัญหา อปุสรรค และ
ซกัซ้อมแนวทางการด�าเนินงาน

ทั้งนี้การประชุมได้มีการบรรยายข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายรัฐมนตรี/ปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
แนวทางการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการอุทยาน
แห่งชาต ิ เพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา 22 
มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 
แห่งพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
สูก่ารปฏบิตัิ

ดร.สรุสห์ี กล่าวต่อว่า ส�าหรบัพืน้ทีป่ระสบ
ภยัแล้ง ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลอื 
ผู ้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช ่น อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เป็นต้น สทนช. ได้มี
การติดตามสถานการณ์และประสานไปยัง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุให้ความช่วยเหลือ 
อย่างต่อเนื่อง โดยหากประชาชนในพื้นที ่
ใดได้รบัความเดอืดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน�า้  
สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กของ  
สทนช. หรือแจ้งไปยัง สทนช.ทั้ง 4 ภาค โดย
จะมีการติดตามตรวจสอบ และประสานงาน 
ให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา
โดยเร็วทีส่ดุ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการ
แทนอธิบดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์
พชื กล่าวว่า กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์
พชื มภีารกิจตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ทีจ่ะต้องดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง วนอุทยาน 
91 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 43.5 ล้านไร่ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริม
สนบัสนนุการศึกษาวจิยั และเพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุ
การนันทนาการและสือ่ความหมายธรรมชาติ 

ปัจจุบันการท�างานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
มคีวามท้าทายมากขึน้ จากการปรบัปรงุกฎหมาย
เดิมที่เคยใช้คือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

กฟผ.ในฐานะผู ้พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้
แบรนด์ ELEX BY EGAT ได้เล็งเหน็ถงึโอกาสในการสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนเิวศยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงเปลีย่นผ่าน 
ไปสู่พลงังานสะอาดของประเทศไทย
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‘บมจ.ท่าฉาง กรีน เอน็เนอร์ย่ี’ หรอื TGE  
น�าโรงไฟฟ้าชวีมวล TBP ก�าลงัการผลติ 9.9 MW  
คว้าใบรับรองคาร ์บอนเครดิต จ�านวน 
88,581 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ตอกย�้านโยบายด้าน ESG และเสริมรายได้
ในอนาคต รอพจิารณาช่วงเวลาทีเ่หมาะสม
เพือ่น�าคาร์บอนเครดติจ�าหน่ายผ่าน Carbon 
Markets Club  

นายพงศ์นรนิทร์ วนสวุรรณกลุ ประธาน
กรรมการบริหาร TGE บริษัท ท่าฉาง กรีน 
เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) หรอื TGE เปิดเผย 
ว่า จากกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจมุ ่งขยาย 
ช่องทางสร้างรายได้เพือ่การเตบิโตควบคู่กบัการ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับ
ดแูลกิจการทีดี่ (ESG) บรษิทัฯ จึงน�าโรงไฟฟ้า
ชีวมวลที่ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับรองปริมาณก๊าซเรือน
กระจก (คาร์บอนเครดติ) จากโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทยแบบมาตรฐาน (Standard T-VER) 

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  
โรงไฟฟ้าชีวมวล ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ (TBP) ในกลุม่ 
บรษัิทฯ ต้ังอยูใ่นอ�าเภอท่าฉาง จ.สรุาษฎร์ธานี 
มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ (MW)  
ได้รบัพจิารณารับรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมัครใจ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรอืนกระจก (อบก.) หรอื TGO โดยมปีรมิาณ

กรมธรุกิจพลังงานเย่ียมชม BAFS 
ชธูรุกิจยัง่ยืน/มุง่เป้า Net Zero 2050 

กรมธรุกจิพลังงาน ศกึษาดูงานการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืน บริษัท 
บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
(BAFS) พร้อมรบัฟังความก้าวหน้าของโครงการ
ผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานชวีภาพ (SAF)  
ชแูนวทางท�าธรุกจิอตุสาหกรรมการบนิอย่างยัง่ยนื 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย 
Net Zero 2050 

นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ รองอธิบดี
กรมธุรกจิพลงังาน เปิดเผยว่า การมาศกึษาดงูาน
ที ่ บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) (BAFS) ครั้งนี้ เพื่อมาดูงานเกี่ยวกับ
การบรหิารจดัการเชือ้เพลงิการบินและระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการน�ารถเติม
น�้ามันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า (EV Hydrant 
Dispenser) มาใช้เป็นครั้งแรก และที่ส�าคัญคือ
การพัฒนาโครงการผลติน�า้มันเชือ้เพลิงอากาศยาน 
ชีวภาพ Sustainable Aviation Fuel (SAF)  
เพือ่ความยัง่ยนืในการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในอนาคต 
ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกรมธุรกิจพลังงานในการ 
ส่งเสรมิการใช้เชือ้เพลงิชวีภาพอย่างยัง่ยืน

ม.ล.ณฐัสิทธิ ์ ดศิกลุ กรรมการผู้อ�านวยการ
ใหญ่ บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื BAFS เปิดเผยว่า บรษิทัฯ ม่ันใจ
ว่าผลประกอบการในปี 2566 จะเติบโตกลับมา
เป็นบวกได้ เนื่องจากการให้บริการเติมน�้ามัน 
อากาศยานของ BAFS คาดว่าจะเติบโตตาม 
เป้าหมายที ่4,200 ล้านลิตรต่อปี หรอืเตบิโตประมาณ 
50% จากปี 2565 ทีม่ปีรมิาณการบรกิารเตมิน�า้มนั

คาร์บอนเครดติทีไ่ด้รบัการรบัรอง 88,581 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (tCO2eq) ในช่วง
ระยะเวลาค�านวณเครดติของโครงการ ตัง้แต่วนั 
ที ่1 มกราคม 2565–28 กุมภาพนัธ์ 2566 

โรงไฟฟ้า TBP นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 
ของกลุม่บรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนรบัรอง
คาร์บอนเครดติต่อจากโรงไฟฟ้าชวีมวล ท่าฉาง 
พาวเวอร์ กรนี (TPG) จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีก�าลงั
การผลิตตดิตัง้ 9.9 MW โดยมปีริมาณคาร์บอน
เครดติทีไ่ด้รบัการรบัรองจ�านวน 33,964 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (tCO2eq) ในช่วง 
ระยะเวลาค�านวณเครดติของโครงการ ตัง้แต่วนั
ที ่1 สิงหาคม 2564-31 กรกฎาคม 2565 ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ให้สามารถน�าคาร์บอน
เครดติไปจ�าหน่ายผ่าน Carbon Markets Club 
ที่เป็นศูนย์กลางการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 
ในประเทศไทย   โดยปัจจบัุนอยูร่ะหว่างพจิารณา 
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาซ้ือขาย
คาร์บอนเครดติอยู่ในเทรนด์ขาขึน้และมโีอกาส
เพิม่ขึน้ได้อกีในอนาคต 

“ถือเป็นอีกก้าวของการขยายธุรกิจการ
จ�าหน่ายคาร์บอนเครดิต หลังจากโรงไฟฟ้า 
ชวีมวล 2 แห่งของกลุม่บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรอง
คาร์บอนเครดิตแล้ว โดยเป็นอีกหน่ึงช่องทาง 
สร้างรายได้ใหม่ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการม ี
ส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพือ่ร่วม 
ลดภาวะโลกร้อนและสร้างความยัง่ยนืแก่สงัคม”  
นายพงศ์นรนิทร์ กล่าว

ปรับเป้าหมายใหม่ หลงัจากในช่วงไตรมาส 1/2566 
สามารถส่งน�า้มันไปยงัภาคเหนอืได้ตามเป้าหมาย
แล้วท่ี 800 ล้านลติรต่อปี ซึง่คาดว่าภาพรวมทัง้ปี 
2566 จะเติบโตมากกว่านี ้ขณะทีใ่นปี 2565 มกีาร
บริการขนส่งน�า้มันทางท่ออยูท่ี ่410 ล้านลติรต่อปี 
ซึง่การใช้ประโยชน์ในการขนส่งน�า้มนัทางท่อเพยีง 
20% ของความสามารถในการขนส่งน�า้มนัทางท่อ 
เส้นภาคเหนอืของ FPT อยูท่ี่ 2,450 ล้านลติรต่อปี  
ขณะท่ีความต้องการใช้น�้ามันทางภาคเหนืออยู่ท่ี
ประมาณ 4,000 ล้านลติรต่อปี

ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้ามันของ
ภาคเหนือนั้น FPT มีแผนที่จะเพิ่มขีดความ
สามารถในการขนส่งน�้ามันทางท่อเป็น 4,900  
ล้านลติรต่อปี โดยการเพิม่สถานแีรงดนัตามแนวท่อ 
จ�านวน 4 แห่ง ในขณะเดียวก็อยู่ระหว่างการ
เจรจาเชื่อมต่อกับคลังน�้ามันของ บริษัท ท่อส่ง
ปิโตรเลยีมไทย จ�ากัด (Thappline) บรษิทัย่อย
ของ บริษัท ปตท.น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื OR ในการเชือ่มท่อน�า้มนัจากคลงั

TGE ตอกย�ำ้พันธกจิ ESG 
ขยำยฐำนธรุกจิขำย ‘คำร์บอนเครดติ’ 

อากาศยานอยูท่ี ่2,990 ล้านลิตรต่อปี โดยในคร่ึงปี
แรก 2566 บรษิทัให้บริการเตมิน�า้มนัอากาศยาน
อยูท่ีป่ระมาณ 1,800-1,900 ล้านลติร

โดยคาดว่า ในครึง่ปีหลงั 2566 ธรุกจิให้บรกิาร
เติมน�้ามันอากาศยานจะเติบโตมากขึ้น หลังจาก
สายการบินจากประเทศจีนมีการเพ่ิมเที่ยวบิน
มายงัประเทศไทย (ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู) โดย
ตารางบินปัจจุบันเที่ยวบินจากประเทศจีนได้รับ
จดัสรร ณ เดอืนกรกฎาคม 2566 อยูท่ีป่ระมาณ 
400-500 เทีย่วบนิต่อสปัดาห์ เพิม่ขึน้จากต้นปีนี้
อยูท่ีป่ระมาณ 120-125 เทีย่วบินต่อสปัดาห์ ขณะ
ทีแ่นวโน้มในชว่งปลายป ี หรือช่วงไฮซซีัน่คาดว่า
จะเพ่ิมขึน้อกี อย่างไรกต็าม การบรกิารเติมน�า้มนั 
อากาศยานในปี 2567 บริษัทคาดว่าจะเติบโต 
ใกล้เคยีงกับปี 2562 หรอื ช่วงก่อนเกดิโควิด–19 อยูท่ี่  
6,200 ล้านลิตรต่อปี หลังจากสายการบินทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศจะกลับมาด�าเนินการ
บนิได้ตามปกตเิพิม่ขึน้

ส่วนการให้บริการขนส่งน�้ามันทางท่อของ 
บรษิทั ขนส่งน�า้มนัทางท่อ จ�ากดั (FPT) ซ่ึงเป็น
บรษิทัย่อยของ BAFS นัน้ อยูร่ะหว่างการพจิารณา

น�า้มนัที ่ อ.เสาไห้ จ.สระบรุ ี ไปยงัท่อขนส่งน�า้มนั 
จ.อ่างทองมรีะยะทางประมาณ 52 กโิลเมตร คาดว่า 
จะใช้เงนิลงทนุประมาณ 1,200 ล้านบาท ในขณะนี้
บรษัิทได้ขออนุญาตใช้ทางกบักรมทางหลวง (ทล.) 
พร้อมกบัออกแบบทางเทคนคิแล้ว และอยูร่ะหว่าง
เตรียมยืน่ขอ EIA โดยการเจรจากบั OR คาดว่า
จะสรุปรายเอียดในข้อตกลงได้ประมาณเดือน
กรกฎาคม 2566 ส่วนการลงทนุทาง BAFS พร้อม
ลงทุนหมด 100% หากเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง
ได้ภายในปีนีก้ค็าดว่าจะสามารถเปิดให้บรกิารได้
ในปี 2568

ทัง้นี ้กรมธรุกจิพลงังาน เข้ารบัฟังการบรรยาย
กระบวนการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานและการ
ตรวจสอบคณุภาพน�า้มนั ทัง้การรบัและเกบ็ส�ารอง
น�า้มันเชือ้เพลงิอากาศยานพร้อมทัง้สบูจ่ายน�า้มนั
ไปยังสนามบิน ผ่านระบบ Hydrant Pipeline 
Network ประสทิธิภาพสงู ท�าให้น�า้มนั Jet A-1  
ถกูควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

GPSC-Meranti ลงนามร่วมศกึษาพฒันา
โครงการพลังงานสะอาด ป้อนโรงงานผลิต
เหล็ก คาดใช้ไฟฟ้า 150 เมกะวตัต์ มุง่เน้นทัง้
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม และการใช้
พลงังานไฮโดรเจนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลิตเหล็กคุณภาพสูง มุ่งสู่การเป็นโรงเหล็ก 
สเีขยีวแห่งแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
สูก่ระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
เป็นส่วนหนึง่ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรม และ 
จดีพีีของประเทศ พร้อมศกึษาจดัตัง้บรษิทัฯ 
ร่วมทุนด้านพลงังานในระยะยาว 

 นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล  
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากดั (มหาชน) หรอื GPSC  
แกนน�านวตักรรมธรุกจิไฟฟ้ากลุม่ ปตท. เปิดเผยว่า 
 ได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับ บริษทั มเีรนต ิสตลี จ�ากดั (Meranti 
Steel Pte.Ltd.) ผูผ้ลติเหลก็ชัน้น�าของประเทศ
สงิคโปร์ เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันา
โครงการพลังงานสะอาด และระบบบริหาร
จัดการด้านพลงังานเพือ่ใช้ในกระบวนการผลติ
เหลก็ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม โดย Meranti 

GPSC - Meranti ร่วมศกึษาพลงังานสะอาด 
เสริมไฮโดรเจนสเีขยีว มุง่ลดปล่อยก๊าซ CO2

มีแผนที่จะเข้ามาต้ังโรงงานผลิตเหล็กคุณภาพสูง
ในไทย เน้นใช้พลงังานสะอาด ทัง้ในกลุม่พลังงาน
แสงอาทติย์ และพลังงานลม โดยคาดว่าจะมีความ
ต้องการในการใช้ไฟฟ้าประมาณ 150 เมกะวัตต์

“นับเป็นความร่วมมือครั้งส�าคัญของ GPSC 
และ Meranti ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
นวัตกรรมพลังงาน ที่มีการผสมผสานการใช้
พลังงานหมุนเวียน และการน�าพลังงานด้าน
ไฮโดรเจนซึง่เป็นเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม
แห่งอนาคตมาเพิม่ประสทิธภิาพควบคูไ่ปกบัการ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากทีส่ดุ ส�าหรบั
ความร่วมมือในครั้งนี้ก�าหนดแผนการศึกษาโดย

ใช้ระยะเวลา 2 ปี และสามารถขยายได้อีก  
1 ปี โดย GPSC จะเป็นผูศ้กึษาความเป็นไปได้
ในการด�าเนนิการและการพัฒนาโครงการด้าน
พลังงานสะอาดเพื่อให้การบริหารต้นทุนด้าน
พลังงานสามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว รวมถงึ
การพฒันาโซลชูัน่ด้านพลงังานทีเ่หมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับของท้ังสองฝ่าย โดยในขั้นตอน
การศึกษาของโครงการดังกล่าว ยังรวมไปถึง 
การพัฒนาความร่วมมือจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
ในอนาคตอกีด้วย” นางรสยา กล่าว

มร.เซบาสเตียน แลนเกนดอร์ฟ (Mr. 
Sebastian Langendorf) ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท มเีรนติ สตลี จ�ากัด  กล่าวว่า เรา
มคีวามยนิดทีีไ่ด้ร่วมมอืกับ GPSC ผู้น�าในธรุกิจ 
พลงังานหมนุเวยีน ในการด�าเนนิโครงการแห่งแรก 
ในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังสร้างความยั่งยืนให้กับ 
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ที่สามารถ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม บริษทัมแีผนในการ
จัดต้ังโรงงานเหล็กในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง โดยจะมีการจัดตั้งโรงงานขนาดก�าลัง
ผลติ 2 ล้านตนัต่อปี คาดว่าจะด�าเนินการผลติ
เชงิพาณชิย์ได้ภายในครึง่ปีหลงัของปี 2570 ซึง่
จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบกับแนวคิด
นวัตกรรมพลังงานและการจัดการความยั่งยืน 
จะส่งผลให้โรงเหล็กแห่งนี้ สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3 ล้านตนั
ต่อปี เมือ่เทยีบกบัเทคโนโลยกีระบวนการผลติ
แบบดัง้เดมิ

“Dow” หนนุ กรมทะเลฯ ใช้ระบบ
ตดิตามพืน้ทีป่่าชายเลนจากภาพถ่ายดาวเทียม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 
ร่วมกบัภาค ี Dow & Thailand Mangrove 
Alliance เปิดใช้งานและจัดอบรมระบบตดิตาม
การเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจากข้อมูล 
ภาพถ่ายดาวเทียม โดยได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณในการพฒันา 1.9 ล้านบาท จากกลุ่ม 
บริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เพื่อเป็น 
เครื่องมือใหม่ส�าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน 
ในการตดิตาม เฝ้าระวงั และป้องกนัการบกุรกุ
ป่าชายเลนด้วยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

ระบบตดิตามการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีป่าชายเลน 
นี้ ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel 
-2A/2B และ ดาวเทียม Landsat-8/9 น�ามา
วิเคราะห์จุดเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลน ด้วย
การสร้างแบบจ�าลองเชงิพืน้ทีร่่วมกบัการคดักรอง
ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีมหลายช่วงเวลาและข้อมลู
ภมูสิารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง โดยได้รบัความร่วมมอื 
จากส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื GISTDA การ 
ใช้ระบบดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากร 

ป่าชายเลนได้ดีย่ิงข้ึน โดยสามารถตรวจสอบและ 
คดักรองก่อนส่งข้อมลูไปยงัเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารในพืน้ที่  
ยิ่งไปกว่านั้นหากประชาชนพบเห็นการบุกรุก หรือ
ตดัไม้ท�าลายป่าชายเลน กส็ามารถร่วมแจ้งเหตผุ่าน
ทางระบบนีไ้ด้เช่นกนั

ล่าสุด ได้เปิดระบบใช้งานจรงิแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่
กว่า 70 คน ผ่านการอบรมการใช้งานระบบในครัง้แรก
เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2566 โดยจะมกีารอบรมเพิม่เติม

อย่างต่อเนือ่ง และมแีผนจะประชาสมัพนัธ์วธิกีาร
ใช้งานเพือ่เปิดให้ประชาชนทัว่ไปสามารถรายงาน
การบุกรุกป่าชายเลนทัว่ประเทศได้ด้วยแผนท่ีและ
ภาพถ่ายจากดาวเทยีมต่อไป

นางภรณ ีกองอมรภิญโญ ผูอ้�านวยการฝ่าย
องค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow  
เป็นบรษิทันวตักรรมซ่ึงเชือ่มัน่ในการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมด้วยความเชีย่วชาญทางวทิยาศาสตร์ 
และความร่วมมอื เรามคีวามมุง่มัน่ในการต้านโลกร้อน 
ด้วยการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  Dow จงึยนิดทีีไ่ด้ 
ท�างานร่วมกับ ทช. ในการน�าเทคโนโลยีมาใช ้
เพือ่ดแูลสิง่แวดล้อมในครัง้นี ้นอกจากน้ี ระบบตดิตาม 
พื้นที่ป่าจากภาพถ่ายดาวเทียมยังจะช่วยสร้าง
การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการแจ้งการบกุรุก 
ป่าชายเลนทัว่ประเทศให้ ทช. ทราบได้อย่างทนัท่วงท ี
     นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทน
อธบิดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กล่าวว่า  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ยินดีที่ 
บริษัทเอกชนเช่น Dow ได้เข้ามาสนับสนุนและ

 อภชัิย เอกวนากลุ ภรณ ีกองอมรภญิโญ

ท�างานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา
ด้านทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ระบบดงักล่าว
จะช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการจัด
ก�าลงัเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีไ่ปส�ารวจข้อมลูภาคพืน้ดนิ 
เนือ่งจากข้อมลูภาพดาวเทยีมสามารถถ่ายภาพได้ 
เป็นบรเิวณกว้าง มคีวามเป็นปัจจบุนั รวมถงึการน�าไป 
ประยุกต์ใช้ในการจัดท�าฐานข้อมูลการบริหาร 
จดัการการตดิตามการเปล่ียนแปลงพืน้ทีป่่าชายเลน 
ของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

พทัธ์ธีรา สายประทมุทพิย์ ม.ล.ณัฐสทิธิ ์ดศิกลุ

น�า้มนัของ Thappline ที ่อ.เสาไห้ จ.สระบรีุ ไปยงั 
ท่อขนส่งน�้ามันจ.อ่างทองของ FPT ซ่ึงช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการขนสง่น�้ามนัทางทอ่ไปยงั 
ภาคเหนอืของบริษัทได้เพิม่ขึน้ เนือ่งจากคลงัน�า้มนั 
ที ่อ.เสาไห้ จ.สระบรุ ีมกีารเชือ่มต่อจากคลงัน�า้มนั
ที่อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ที่เชื่อมมาจากโรงกลั่น 
ภาคตะวนัออก ซึง่นอกจะเกดิประโยชน์กบั BAFS แล้ว 
การลงทุนในครั้งนี้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก
กับทางโรงกลั่นน�้ามันภาคตะวันออกจะสามารถ
ส่งน�า้มันขึน้ทางภาคเหนอืได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ 
ขนส่ง ผู้ค้าน�า้มันสามารถเลือกซ้ือน�า้มันได้ทกุโรงกลัน่  
และยังเกิดประโยชน์กับประเทศไทยยกระดับ 
การเป็นศนูย์กลางการขนส่งน�า้มนัของภมูภิาค

ส�าหรับการลงทุนเชื่อมท่อน�้ามันจากคลัง 

ก่อนทีจ่ะจ่ายไปยงัสนามบนิ พร้อมทัง้ศกึษาโครงข่าย 
ระบบท่อส่งน�า้มนั ของ บรษิทั ขนส่งน�า้มนัทาง 
ท่อ จ�ากดั (FPT)  ซึง่ปัจจุบนัได้ขยายการให้บรกิาร
สูภ่าคเหนอื ผ่านเส้นทาง บางปะอนิ-พจิิตร-ล�าปาง 
ซึง่คาดการณ์ว่าการขนส่งน�า้มนัทางท่อสูภ่าคเหนอื 
แทนการขนส่งทางรถยนต์จะสามารถลดปรมิาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 153,000 Ton 
CO2 ต่อปี

นอกจากนี้ BAFS ยังได้สาธิตการใช้รถเติม
น�้ามันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า (EV Hydrant 
Dispenser) ซึ่งเป็นรถเติมน�้ามันอากาศยาน ที่
ท�างานด้วยไฟฟ้าทัง้ระบบ 100% ผลติโดยบริษทั 
บาฟส์ อนิเทค จ�ากดั โดยปัจจบุนัให้บริการแล้ว
ที่สนามบินดอนเมือง โดยได้รับความสนใจจาก 
หลายประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ทีไ่ด้ประสานงาน 
สั่งซื้อเข้ามา เพื่อน�าไปให้บริการในสนามบิน  
อาท ิกมัพชูา มาเลเซยี ตอกย�า้แนวทางการด�าเนนิ
ธรุกจิของ BAFS ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ผลกัดนั 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุง่สูเ่ป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตาม 
วสิยัทัศน์องค์กร “เตมิเตม็โลก ด้วยธรุกจิทีย่ัง่ยนื”
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กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ผนกึก�าลงัจดัแสดง
ผลงานนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าครั้งใหญ่ 
เปิดเวทีเสวนาโชว์ยุทธศาสตร์พฒันานวตักรรม
สู่ความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมแลกเปล่ียน
องค์ความรูสู้ก่ารต่อยอด รองรบัการเปลีย่นผ่าน
ทิศทางพลังงานโลกและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี
ให้กบัคนไทย

3 การไฟฟ้าจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรม 
(Show and Share, Innovation for the better 
life) เป็นครัง้แรก เพ่ือแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้าน 
การวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  
รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาต่อยอด ตอบโจทย์ 
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของ 
ผู ้บริโภค โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร  
ผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
นายวลิาศ เฉลยสตัย์ ผูว่้าการการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และนายศภุชยั เอกอุน่ ผูว่้าการการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ร่วมเปิดงานและมนีกัประดษิฐ์
จากทัง้ 3 การไฟฟ้า พร้อมทัง้หน่วยงานด้านนโยบาย
และก�ากับดูแลกิจการด้านพลังงาน หน่วยงาน 

ด้านวิจัยของประเทศ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม  
และประชาชนทีส่นใจ เข้าร่วมงานอย่างคบัคัง่ 

ส�าหรบัยุทธศาสตร์ด้านนวตักรรมของ กฟผ. 
นายบญุญนติย์ วงศ์รกัมติร ผูว่้าการ กฟผ. กล่าวว่า  
กฟผ.วางยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมไว้ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจปัจจุบันด้วย
นวตักรรม 2) นวัตกรรมขับเคลือ่นภารกจิอนาคต 
3) นวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน และ 4) สร้างคน 
กฟผ. ให้เป็นผูส้ร้างนวตักรรม โดย กฟผ. สนบัสนนุ
ผู้ปฏิบัติงานวิจัยพัฒนา คิดค้นส่ิงประดิษฐ์และ 
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับนวัตกรรม 
โดดเด่นของ กฟผ. ทีน่�ามาจดัแสดงในครัง้นี ้คอื ระบบ 
แจ้งจดุขดัข้องในสายส่ง แบบตดิตัง้ภายในสถานี 
(EGAT Line Fault Locator) เป็นหนึง่ในนวตักรรม
ที่มีความพิเศษ ท่ีสามารถบันทึกเหตุการณ์ของ 
สายส่งได้อย่างแม่นย�า อกีทัง้สามารถควบคมุทางไกล 
เพื่อเฝ้าระวังตลอด 24 ช่ัวโมง มีการแจ้งเตือน 
ไปยงัโทรศพัท์มอืถอืเมือ่เกดิเหตขุดัข้อง จงึสามารถ
น�าไปใช้กบังานตรวจสอบสายส่งก่อนน�าเข้าใช้งาน 
งานบ�ารุงรักษาสายส่ง หรือการพยากรณ์ระบบ

สามารถสือ่สาร แลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างระบบ
ต่างๆ ของ กฟน. ได้

ด้าน นายศภุชยั เอกอุน่ ผูว่้าการ กฟภ. กล่าวว่า  
กฟภ.สร้างบรรยากาศและทรัพยากรให้เพียงพอ 
ต่อการส่งเสริมผู ้ปฏิบัติงานให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน ขยายผลสูก่ารใช้งาน
ภายในองค์กรและเชิงพาณชิย์ จงึได้วางยทุธศาสตร์
ด้านนวตักรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนา
ยกระดับกระบวนการจัดการนวัตกรรม 2) การ
สร้างค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความ 
คดิสร้างสรรค์และนวตักรรม และ 3) การน�าความคิด 
สร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ โดยใน 
งานนี ้กฟภ. โชว์ผลงาน PEA VOLTA DC25 ซึง่เป็น 
เคร่ืองอดัประจไุฟฟ้ากระแสตรง ส�าหรบัยานยนต์ 

3 การไฟฟ้า โชว์สดุยอดนวตักรรม 
ตอบโจทย์ประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้า

สายส่ง ช่วยลดเวลาและก�าลงัคนในการเข้าถงึพ้ืนที่
ในการตรวจหาจดุขดัข้องได้ เพือ่สร้างความม่ันคง
ให้กบัระบบไฟฟ้าของประเทศ และท�าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมคีณุภาพและประสิทธภิาพ

ด้าน นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ กฟน. 
กล่าวว่า กฟน.มีการวางยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
จดัการนวตักรรมไว้ 3 กลยทุธ์ เพือ่ให้วถิชีวิีตเมอืง 
มหานครดีย่ิงขึ้น ได้แก่ 1) การวางโครงสร้าง 
พืน้ฐานให้เอือ้ต่อการสร้างสรรค์นวตักรรม 2) การ
เสรมิสร้างวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้นความคดิสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม และ 3) การพฒันานวตักรรมเพ่ือ
ตอบสนองลกูค้าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและความยัง่ยนื 
ขององค์กร หนึง่ในผลงานเด่นๆ ท่ี กฟน. น�ามา 
จดัแสดงในครัง้นีค้อืโครงการ Smart Metro Grid ที่ 
เปลีย่นมเิตอร์จานหมนุและมเิตอร์อเิลก็ทรอนกิส์
ในปัจจุบันให้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ที่สามารถอ่าน
หน่วยได้อัตโนมัติและลูกค้าสามารถตรวจสอบ
การใช้ไฟฟ้าได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ไฟฟ้าขดัข้องและจ่ายไฟฟ้าคนืพืน้ทีท่ีไ่ม่เกีย่วข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยวางแผนขยายระบบจ�าหน่าย 
รองรับการให้บริการการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ อีกทั้ง 
ยังรองรบัการเป็นผูร้วบรวมโหลด (Load Aggregator)  
ลดป ัญหาด ้านพลั งงานไฟฟ ้าไม ่ เพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉิน และ

ไฟฟ้าขนาด 25 kW สามารถน�าไปติดต้ังใน 
พืน้ทีส่าธารณะได้ โดยให้บรกิารอัดประจไุฟฟ้าผ่าน 
PEA VOLTA Application สร้างความสะดวกสบาย 
และความเช่ือมั่นให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ลดการ 
น�าเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลติ  
ส่งเสรมิระบบนเิวศยานยนต์ไฟฟ้า

3 การไฟฟ้ามุ ่งส ่งเสริมงานวิจัยพัฒนา  
สิง่ประดษิฐ์ และนวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยบรูณาการ 
ความร่วมมอืระหว่างกนั พร้อมขยายความร่วมมอื 
กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน 
ด้านพลงังาน ให้การผลิต จัดหา และส่งจ่ายไฟฟ้า
ของประเทศมคีณุภาพ เสถยีรภาพ และความมัน่คง 
สร้างคณุภาพชวิีตทีด่ใีห้กบัคนไทยอย่างยัง่ยนื

 หากพูดถึงเรื่องการปลูกต้นไม้เพื่อ
สร้างรายได้เป็นพืชทางเศรษฐกิจของกรมป่าไม้ในยคุ
ที ่อรรถพล เจรยิชนัษา ด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมป่าไม้ 
ตอนนัน้มคีนสนใจเป็นจ�านวนมาก แต่ช่วงหลงัๆ มานี ้
รู้สึกว่าโครงการนี้จะเงียบไป ไม่เพียงแต่โครงการนี้
เพยีงอย่างเดยีว โครงการอกีหลายๆ โครงการของ
กรมป่าไม้ก็เงียบไปเช่นเดียวกัน สอบถามไปทาง 
ผู้บริหาร ไล่ลงมาจนถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์เองก็เงยีบ 
ไม่รูว่้าทางกรมป่าไม้ยงัคงท�างานกันอยูห่รอืเปล่า หรอื
ตอนน้ีแอบซุ่มท�าโครงการใหญ่ รอรับนายใหม่กันอยู่ 
ขณะทีก่รมฯ ข้างๆ กันเขามีผลงานความเคลือ่นไหว
ออกมาตลอด

 กรมอุทยานฯ ติวเข้มหัวหน้าป่า
อนุรักษ์ เตรียมพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทีดิ่นของ
ราษฎรทัว่ประเทศ ก่อนบงัคบัใช้กฎหมายล�าดบัรอง 
พ.ร.บ.อทุยานฯ มาตรา 64 และ พ.ร.บ.สงวนและ
คุม้ครองสัตว์ป่า มาตรา 121 โดย จตพุร บรุุษพฒัน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ได้เดนิสายพบปะเครือข่ายทางทะเล ครัง้ที ่9  
ปัตตานี-นราธิวาส เพื่อดึงทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟู
ทรพัยากรทางทะเลชายแดนใต้ให้เป็นหนึง่เดยีว น�า
โดย อภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั ่ง รักษาราชการแทนอธิบด ี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.)  
โดยมองเห็นปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังทีเ่กดิขึน้ ภาครฐัได้ด�าเนนิการ
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ให้มีประสทิธภิาพ 

 จากความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม ทช.ได้
เดินหน้าขับเคลื่อนและให้ความส�าคัญต่อการสร้าง
รากฐานความมัน่คงของเครอืข่ายชมุชนชายฝ่ังและ
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลมาโดยตลอด จะเห็นว่า 
ที่ผ่านมาเรามีเครือข่ายเป็นก�าลังสนับสนุนอยู่ทั่ว  
23 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล คอยสอดส่องดแูลทรพัยากร 
หน้าบ้านของตนไม่ให้เสือ่มโทรม หรือได้รบัผลกระทบ 
จากภยัธรรมชาต ิรวมถงึน�า้มอืของมนษุย์ จึงมอบหมาย 
ให้ นายมนตรี หามนตรี ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งท่ี 9 (ปัตตานี)  
พร้อมด้วย ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อ�านวยการ 
กองจดัการชุมชนชายฝ่ังและเครอืข่าย น�าคณะผูบ้รหิาร  
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและ 
แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารในการน�ามาพฒันาความรู้ 
ในทางนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลระดับ
พืน้ที ่สภาพระบบนเิวศ แหล่งทรพัยากร การจดัการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ส�าหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง

ความสามารถ มีความช�านาญในสภาพภูมิประเทศ 
มีทักษะในการเดินป่าเพื่อร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ 
เจ้าหน้าทีจ่งึมคีวามจ�าเป็น เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัิ
ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการอนุรักษ์ 
คุม้ครอง ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า การป้องกนั
ปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรของชาติ 
ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่า วนอทุยาน และพืน้ทีอ่นรุกัษ์อืน่ๆ  
รวมกว่า 73 ล้านไร่

 งานนีน้ายกไ็ด้ใจลกูน้อง ลกูน้องเองก็
มกี�าลงัใจในการพทิกัษ์ป่าต่อไป วินวนิกนั >>>

จตพุร บรุษุพฒัน์  

การคลงั เมือ่วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2566 ทีผ่่านมา 
เพือ่ขอปรบัเพิม่ค่าตอบแทนหรอืเงนิเดือนของบคุคล
ภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต�าแหน่งผู้พิทักษ์ป่า จ�านวน 
13,419 อตัรา จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท 
ต่อเดือน หลังจากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนครั้ง 
สดุท้ายตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 นัน้  เม่ือวนัที่  
12 มถินุายน 2566 กรมบญัชกีลางมหีนงัสอืตอบกลบัมา 
ว่าอนมุตัใิห้กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื 
เบกิจ่ายค่าตอบแทนให้กบับคุคลภายนอกซึง่ปฏบิตัิ
หน้าท่ี ให้กบักรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์
พชื จ�านวน 13,419 อตัรา  ให้ไม่เกนิ 11,000 บาท  
ต่อเดอืน โดยให้มผีลต้ังแต่วนัที ่1 ตลุาคม 2566 เป็นต้น 
ไป  ซึง่ขณะนี ้ กรมอทุยานฯ เตรยีมประสานส�านกั
งบประมาณ กระทรวงการคลงั เพือ่ด�าเนนิการต่อไป

 การขอปรบัเพ่ิมค่าตอบแทนหรอืเงิน
เดือนของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านั้น เนื่องจากสภาพ
ของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้
อตัราค่าครองชีพสงูขึน้ และค่าตอบแทนทีก่รมบัญชี
กลางอนมุตัใิห้กรมอทุยานแห่งชาตฯิ ในอตัราไม่เกนิ 
9,000 บาท ต้ังแต่ปี 2555 นัน้ ระยะเวลาได้ล่วงเลย
มา 11 ปี แล้วจงึไม่เพยีงพอต่อการด�ารงชพีในสภาพ
เศรษฐกจิปัจจบุนั และไม่สอดคล้องกบัความเสีย่งภยั
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา เพราะภารกจิของกรม
อทุยานฯ นัน้ ต้องออกไปลาดตระเวนและพกัแรมใน
พืน้ทีป่่าทรุกนัดารตลอดทัง้กลางวนัและกลางคนื มี
ความเสีย่งต่ออันตรายทีอ่าจเกดิแก่สขุภาพจากสตัว์
มีพิษ เชื้อโรค และภัยอันตรายต่างๆ ที่มีอยู่ในป่า  
รวมถึงอันตรายจากผู้กระท�าผิดในป่าที่มุ่งร้ายต่อ 
เจ้าหน้าทีอ่กีด้วย

 การจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกที่เป็นราษฎรในท้องถิ่นผู้มีความรู้

ได้เป็นประธานเปิดการประชมุเชงิปฏบัิตกิารแนวทาง
การด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร 
ในเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  ได้นโยบายแก่ผูเ้ข้า
ร่วมประชมุ “ตัง้ใจ วางตวั เข้าใจ เพ่ือผลประโยชน์ 
ในพ้ืนที”่ ให้มีมาตรฐานในการท�างานโดยให้ยดึหลกั
ข้อกฎหมาย เคารพในกฎหมาย ให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ให้มีความรู้ในระเบียบข้อกฎหมาย และด้านการ
ส่ือสารและการวางตวั ต้องเรียนรู้เข้าใจในวฒันธรรม
ประเพณใีนพืน้ที ่ในการท�างานต้องมกีารวางแผน โดย
ต้องประสานการท�างานกบัเครอืข่ายในพ้ืนที ่เพือ่การ
แก้ไขปัญหาทีด่นิของราษฎรในเขตป่าอนรุกัษ์อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และต่อทางราชการต่อไป

 นับเป็นผลงานโดดเด่นอีกชิ้นหนึ่ง
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือ 
ขึน้เงนิเดอืนพิทกัษ์ป่าผ่านด่านแรกกรมบญัชกีลางอนมุตัิ  
โดย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทนอธบิดกีรม 
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เปิดเผยว่า ตามที่ 
ได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวง

	 ทส.เปิดศูนย์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลาย
	 ทางชีวภาพ	จ.เลย	

จตุพร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มอบหมายให้ ชญานนัท์ ภกัดจีติต์  
รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ จงัหวัดเลย ซ่ึงถือเป็นศนูย์แห่งท่ี 2 ของประเทศไทย ศนูย์ประสานงาน
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความหลากหลายทางชวีภาพ จงัหวดัเลย จะเป็นบทบาททีส่�าคญั
ในการท�าให้ทกุภาคส่วนของประเทศไทย ทัง้ในระดบัจงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน มีการท�างาน 
อย่างบูรณาการร่วมกนั เพือ่เดินหน้าสูเ่ป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 

อรรถพล เจรญิชนัษา
อภชิยั เอกวนากุล

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วอีาร์ทวินส์	จ�ากัด

ผู้บรหิารด้าน ESG ของบิก๊โฟร์ KPMG ที่
สหรัฐอเมรกิาและองักฤษ: Rob Fisher, Maura 
Hodge และ Bridget Beal เขยีนเตอืนนกัลงทนุ 
และผูท้ีใ่ช้ข้อมลูจากรายงาน ESG ของธรุกจิว่า 
อย่าตกเป็นเหย่ือของ 3 กบัดกัในรายงาน ESG 

จากบริษัทชั้นน�าที่มุ ่งมั่นสู่เป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ไปจนถึง
หน่วยงานระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิทีส่ร้าง
มาตรฐานและมีข้อบังคับการรายงานในหัวข้อ  
ESG ที่เข้มข้น ก�าลังกลายเป็นบรรทัดฐาน 
อย่างรวดเร็วของการท�าธุรกิจในปี 2023 ด้วย
แนวโน้มนี ้นกัลงทนุจงึได้เห็นมมุมองใหม่เกีย่วกบั 
ผลกระทบที่การด�าเนินงานของบริษัทมีต่อ 
ส่ิงแวดล้อม และผลกระทบท่ีสิง่แวดล้อมมีต่อการ 
ด�าเนินงานของบริษัท นอกจากน้ัน กรอบการ
รายงาน ESG ล่าสุดที่ผสมผสานแนวทางการ 
เปิดเผยข้อมลู ทัง้เชงิคณุภาพและเชิงปรมิาณ ท�าให้ 
การรายงาน ESG เริ่มมีลักษณะคล้ายกับการ
รายงานทางการเงนิ

อย่างไรก็ตาม รายงานงบการเงนิต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน มีการควบคุมที่เข้มงวด มีความ
สอดคล้องและความถูกต้อง ทัง้การเปรยีบเทยีบ

กบัดักในรายงาน ESG
Greenwashing, Greenhushing, Greenwishing

ข้อมลู และการเปิดเผยข้อมลู แต่รายงาน ESG  
ยงัไม่ต้องใช้มาตรฐานทีเ่ข้มงวดเช่นนัน้ จงึเป็นผลให้ 
เกิดความแตกต่างขึน้ได้ระหว่างสิง่ทีบ่รษิทัอ้างว่า
ก�าลงัท�า กบัสิง่ทีบ่ริษทัก�าลงัท�าอยูจ่รงิ และแม้ว่า
บรษิทัจะไม่ได้ต้ังใจ แต่ความคลาดเคลือ่นนีม้ผีล 
กระทบต่อนกัลงทนุ ลกูค้า พนกังาน และผู้มส่ีวน
ได้เสียอืน่ๆ ท่ีพึง่พาข้อมลู ESG ในการตดัสนิใจ   

 ปรากฏการณ์นีเ้รยีกว่า “Greenwashing” 
“Greenhushing” และ “Greenwishing” ที่
สร้างความเสีย่งต่อชื่อเสยีงและโอกาสทางธรุกจิ
ของบรษิทั ทีแ่สดงอยูใ่นผลการด�าเนนิงานทางการ
เงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่การด�าเนนิการเหล่านี้
ส่งผลกระทบให้ต้นทนุของบรษิทัสงูข้ึน

Greenwashing เป็นวิธีปฏิบัติที่ธุรกิจใช ้
เพือ่แสดงตนว่ามคีวามยัง่ยนืกว่าทีเ่ป็นอยูจ่รงิ ไม่ว่า 
จะเป็นการให้ข้อมลูทีท่�าให้เข้าใจผดิเกีย่วกบัความ
ย่ังยืนของผลติภณัฑ์ หรอืการตดิฉลาก “สเีขยีว”  
Greenwashing มคีวามหมายรวมถึง การหลอกลวง 
หรือบิดเบือนในขณะนั้น ไปจนถึง ความคิดที่
ปรารถนาจะท�า ซึง่เม่ือสงัคมรบัรูว่้าไม่เป็นเช่นนัน้
จรงิ Greenwashing จะลดทอนความไว้วางใจต่อ
ธรุกิจลง และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญั 

เป็นเรือ่งง่ายทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยี หรอืแม้แต่บรษิทั
เอง จะตกเป็นเหยือ่ของ 3 กับดักนี ้อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัสามารถด�าเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งเหล่านี้ 
ในขณะทีย่งัคงใช้ประโยชน์จากโอกาสการด�าเนนิ
การ ESG ได้ ดังนี้

1. รกัษาผลการด�าเนนิงานด้านการก�ากับดูแล 
ESG ทีด่ใีห้แขง็แกร่ง เริม่ต้นด้วยฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการต้องเชือ่ในประโยชน์ของ ESG อย่าง
แท้จริง และพิจารณาผนวก ESG ไว้ในขั้นตอน 
และการบรหิารความเสีย่งท้ังใหม่และท่ีมีอยูเ่ดิม

2. จัดโปรแกรมพฒันาทักษะคณะกรรมการ  
ผูบ้รหิาร และผูเ้ชีย่วชาญ เกีย่วกบัพืน้ฐานของ ESG  
ความเสีย่ง และโอกาสท่ีเก่ียวข้อง สร้างความเข้าใจ
ถึงความท้าทายท่ีเก่ียวกับการก�าหนดเป้าหมาย 
ESG และการรายงานอย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ตดิตามกฎระเบียบท่ีเปลีย่นแปลงไป โดย 
เข้าใจว่าการปฏบิตัติามกฎใหม่ และท่ีมอียู ่จะช่วย 
จัดการกับความเสีย่งของการรายงานทีไ่ม่เหมาะสม  
และสดุท้ายหากยังมีข้อสงสยั

ให้ท่องมนต์ “ท�าในสิ่งท่ีคุณพูด พูดในสิ่งท่ี
คณุท�า”

Greenhushing  หมายถึงการท่ีบริษัท
ปฏิเสธทีจ่ะเผยแพร่ข้อมูล ESG ซึง่อาจเป็นเพราะ
เกรงอทิธพิลของผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีจะล่วงรูว่้า บรษิทั
ไม่ได้ด�าเนินการเพียงพอเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
หรือจากนักลงทุนที่เชื่อว่า ESG ท�าให้บริษัท 
มผีลตอบแทนทางการเงินน้อยลง  ส่งผลให้บริษทั
มีการจ�ากัดปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที ่
เปิดเผยต่อสาธารณะ เกดิความไม่โปร่งใสจนกลายเป็น 
ความท้าทายในการวิเคราะห์สถานภาพแท้จริง
ของบริษทั

Greenwishing หมายถึงการท�า Green-
washing โดยไม่ได้ต้ังใจ ในลักษณะท่ีบริษัท
เปิดเผยความมุ่งหวังว่าจะปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ด้านความยั่งยืนบางอย่าง แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ม ี
ทีท่าจะท�าเช่นนั้น หรืออีกลักษณะหนึ่ง คือการ 
ขบัเคลือ่นองค์กรด้วยความกดดันในการก�าหนด
เป้าหมายความยัง่ยนืท่ีทะเยอทะยาน หรอืมีความ 
มุง่ม่ันกับเป้าหมายทีไ่ม่สามารถบรรลไุด้จรงิ  ทีอ่าจ 
เป็นเพราะข้อจ�ากัดทางการเงิน ทางเทคโนโลย ี
หรือตัวองค์กรเอง ความล้มเหลวในการบรรลุ 
เป้าหมายเหล่านี้ สามารถท�าลายความไว้วางใจ 
ในบริษทัและในระบบท่ีกว้างข้ึนได้

“ปรากฏการณ์น้ีเรยีกว่า “Greenwashing” “Greenhushing” 
และ “Greenwishing” ท่ีสร้างความเสีย่งต่อชือ่เสียงและโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัท ที่แสดงอยู่ในผลการด�าเนินงานทางการ
เงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่การด�าเนนิการเหล่าน้ีส่งผลกระทบ
ให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้น”
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ก.เกษตรฯ จบัมอืภำคเอกชน
ส่งเสรมิเกษตรกรปลูกมนัฝรัง่

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ยกระดบั
ควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจ
บญัชสีหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
ได้ก�าหนดแผนขับเคลื่อนงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ในการพฒันาระบบก�ากบัดแูลและ
ควบคมุคณุภาพงานสอบบัญชสีหกรณ์ เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นไปตามระบบมาตรฐาน
การควบคมุคณุภาพงานสอบบญัช ี(TSQC1) และ
เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่มาตรฐานทางการ
บริหารคณุภาพ (TSQM) โดยแต่งต้ังคณะท�างาน
การจดัท�าร่างกฎทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามความ
ในพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเตมิ ยกร่างระเบียบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ว่า
ด้วยการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตหรือบุคคล
อื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. .... พร้อมทั้ง 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ซึง่จะน�าข้อเสนอแนะไปพจิารณาจดัท�าร่างระเบียบ 
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน  
        นอกจากนีก้รมฯ ได้เตรยีมเปิดให้บรกิารออนไลน์ 
ทั้งระบบทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออนไลน์ 
และระบบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ออนไลน์ 
คาดว่าจะสามารถเปิดให้บรกิารได้ภายในปี 2567 
เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู ้สอบบัญชี 
รับอนญุาตหรอืบคุคลอืน่ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และมปีระสิทธภิาพ รองรบัยคุดจิทิลั

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า 
ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ก�าหนดแผน 
ขับเคลื่อนการก�ากับดูแลด้านการเงินการบัญชี
และการควบคุมภายในสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ ์
มีการจัดท�าบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และระเบยีบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด รวมทัง้ 
การให้ค�าแนะน�าการวางระบบการควบคมุภายใน
เชงิป้องกัน เฝ้าระวงัและเตอืนภยัทีอ่าจมีผลกระทบ 
ให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก 
สามารถพบข้อบกพร่องและปรบัปรุงแก้ไขให้ทนั
ต่อสถานการณ์ 

โดยกรมฯ ได้ก�าหนดแนวทางครอบคลุม 
รอบด้านต้ังแต่การเตรียมการก่อนด�าเนินการ  
การปฏิบัติงานก�ากับด ้านการเงินการบัญชี

กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่วางแผนงานร่วมกับชมุชน
ในการจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร วางแผน
การพัฒนาเชงิพ้ืนทีใ่ห้มีความย่ังยืน พร้อมๆ กับ 
การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
มาเป็นปลกูไม้ผลในระบบอนุรักษ์ดนิและน�า้ทีเ่น้น
การท�างานแบบมส่ีวนร่วม การจดัท�าแผนชมุชน 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาส�าคัญของชุมชนในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้าง 
พืน้ฐาน รวมทัง้ความต้องการของชุมชนทีแ่ท้จรงิ 
ประเมนิศกัยภาพของชมุชน โอกาส ภยัคกุคาม 
จดุแข็ง จดุอ่อน และข้อจ�ากดัต่างๆ  

รวมทั้งการจัดท�าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลง ในการส�ารวจจัดท�าฐานข้อมูลของ
ชมุชน ข้อมลูการใช้ประโยชน์ทีด่นิรายแปลงของ
เกษตรกร จดัท�าขอบเขตพ้ืนทีป่่าไม้และพืน้ทีท่�ากนิ 
(Zoning)  กระบวนการเกบ็ข้อมลู การน�าข้อมลู 
ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนตามความ
ต้องการของชมุชน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
ด้านอาชีพเศรษฐกิจ ด ้านสังคม และด้าน 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงขับเคล่ือนการพัฒนาให้เป็น 
ไปตามหลักวิชาการ โดยใช้เครื่องมือ GPS  
ให้เกษตรกรเดินรอบแปลงที่ท�ากินของตัวเอง  
และบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่และ 
ตรวจเชก็ความถกูต้อง แบ่งปันการใช้ข้อมลูร่วมกนั 
ในชมุชน เกดิเป็นแผนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีด่นิรายแปลง 

ตลอดหลายปีทีผ่่านมา การบรหิารจดัการ
ระบบน�า้บนพืน้ทีสู่ง เพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนื 
ถอืว่ามคีวามท้าทายเป็นอย่างมาก จากสภาพ
ความเป็นอยูข่องเกษตรกรในพืน้ทีส่่วนใหญ่
มุ่งปลูกพืชเชิงเด่ียว และอาศัยน�้าในช่วง
ฤดูฝน ท�าให้พื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลน
น�้าอย่างรุนแรง จนกระทั่งสถาบันวิจัยและ
พฒันาพืน้ทีส่งู (องค์การมหาชน) หรอื สวพส. 
น�าโครงการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุน
ที่เน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วมนับตั้งแต่
ปี 2557    

ชุมชนต้นแบบบ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ มกีารบริหารจดัการในระดบั ดเีลศิ 
ทีก่ารนัตด้ีวยรางวลัเลศิรัฐ ประเภทสมัฤทธิผล 
ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)  
ถอืเป็นชมุชนต้นแบบ ซ่ึงตัง้อยู่หมู่ท่ี 6 ต�าบล
แม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
มีประชากรท้ังหมด 327 คน 102 ครวัเรอืน 
เกษตรโดยส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเด่ียวในช่วงฤดู
ฝนเป็นหลัก มีพื้นท่ีในการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สตัว์ 1,506.54 ไร่ แต่ประสบปัญหาขาดแคลน
แหล่งน�า้เพือ่การเกษตรอย่างรนุแรง จนกระทัง่ 
ปี 2557 สวพส.โดยโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
แบบโครงการหลวงแม่มะลอ ร่วมกบัชมุชนบ้าน
แม่วาก และองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่นาจร 
ได้จดัท�าแผนชมุชนเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของ
ชมุชน ทบทวนปัญหาความต้องการของชมุชน 
วเิคราะห์ปัญหาและสาเหต ุและก�าหนดทศิทาง
การพฒันาร่วมกนั พบว่า ชมุชนไม่มแีหล่งต้นน�า้
ของตนเอง ไม่สามารถปลูกพืชทางเลือกอื่น
นอกจากข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จงึต้องการพฒันา
แหล่งน�า้บนพืน้ท่ี “สนัดอยยาว” ในเนือ้ทีก่ว่า 
600 ไร่ ซึง่ชุมชนไม่สามารถจัดการและแก้ไข
ปัญหาได้เพยีงล�าพงั

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู ( สวพส.) กล่าว
ว่า ก่อนทีจ่ะเข้าด�าเนนิการตามความต้องการ
ของชุมชนบ้านแม่วาก มีการถอดบทเรียน

ถอดรหสับ้านแม่วาก 
จดัการน�า้ท�าการเกษตรบนพืน้ทีส่งู

ผ่านกิจกรรมส�าคญัๆ คอื การใช้แผนท่ีในการ
วางแผนการพฒันาร่วมกนั (one map) ท่ีช่วย 
สร้างความเข้าใจ ร่วมตกลงวางแผนและ 
ตดัสนิใจ ชมุชนรบัทราบข้อมลูทีแ่ท้จรงิ ท�าให้
ลดความขดัแย้งเรือ่งทีด่นิท�ากิน การพฒันาผูน้�า
ด้านทกัษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านการบรหิารจดัการพ้ืนทีข่องชมุชน การถอด
บทเรยีนจากการท�างานทีผ่่านมา ร่วมกบัผูแ้ทน
หน่วยงานต่างๆ โดยชุมชนแม่วากได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น “หมูบ้่านเรยีนรูเ้รือ่งการบรหิาร
จดัการน�า้” ให้กบัชมุชนรอบข้างเข้ามาเรียนรู้

ปัจจุบันชุมชนบ้านแม่วากมีแหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร จ�านวนกว่า 40 บ่อ ปริมาณน�้า
ทั้งหมด 5,780 ลบ.ม พื้นที่ได้รับประโยชน์ 
624.42 ไร่ เกษตรกรผู้ได้รบัประโยชน์ 66 ราย 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.66 ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร 
โพธสธุน รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ครัง้ที ่2/2566 โดยม ีนายอภัย สุทธสิงัข์ รอง
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพศิาล 
พงศาพิชณ์ เลขาธิการส�านักงานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ินายประกอบ 
เผ่าพงศ์ อธบิดกีรมหม่อนไหม นายฉนัทานนท์ 
วรรณเขจร เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร นายอานนท์ นนทรย์ี รองอธิบดกีรม
การข้าว พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม 
ว่า ทีป่ระชุมได้พจิารณาเหน็ชอบร่างมาตรฐาน
สนิค้าเกษตร 4 เรือ่ง ได้แก่ 

1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ
ฟาร์มไหมอรี ี2. อภธิานศัพท์ด้านอาหาร เล่ม 1  
: คุณภาพ ความปลอดภัย และการแสดง
ฉลาก 3. อภธิานศพัท์สขุอนามัยสตัว์บก และ 
4. ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต 
ทีต้่องควบคุมและแนวทางการน�าไปใช้ (ฉบบัที ่2)  
เพื่อด�าเนินการประกาศเป็นมาตรฐานของ
ประเทศต่อไป

ในการผลติและสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรผูเ้ลีย้ง
ไหมอีรีได้อย่างย่ังยืน ซ่ึงมาตรฐานนี้ครอบคลุม
ข้อก�าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ
ฟาร์มไหมอรี ีตัง้แต่การจดัการสถานทีเ่ลีย้งหนอน
ไหมอรี ีจนถงึการบรรจเุพ่ือให้ได้หนอนไหมดักแด้
มชีวีติ หรอืรงัไหมทีป่ลอดภยัส�าหรบัน�าไปแปรรปู
เพือ่การบรโิภค ใช้เป็นอาหารสตัว์ หรอืผลิตภณัฑ์
อืน่ หรอืได้รงัไหมอรีีทีม่คีณุภาพส�าหรบัการน�าไป
ผลติเส้นไหม

2. อภธิานศัพท์ด้านอาหาร เล่ม 1 : คณุภาพ 
ความปลอดภัย และการแสดงฉลาก เนื่องจาก 

และระหว่างประเทศ ดงันัน้ คกก.มาตรฐานสินค้า
เกษตร จงึเหน็สมควรให้จดัท�าร่างมาตรฐานสนิค้า
เกษตรเพ่ือรวบรวมศัพท์และค�านยิามด้านอาหาร
ดังกล่าวส�าหรับใช้อ้างองิในการก�าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรให้มีความชัดเจนตามหลักวิชาการ
และสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน โดยขอบข่าย
อภธิานศพัท์ด้านอาหาร เล่ม 1 นี ้ครอบคลมุศพัท์
และนยิามด้านคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
และการแสดงฉลาก

3. อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก (World 
Organisation for Animal Health; WOAH) 
องค์การสุขภาพสัตว์โลก ซึ่งองค์การการค้าโลก 
ให้การยอมรบัและใช้อ้างองิในการด�าเนนิการภายใต้ 
ข้อตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัย

สตัว์บกของ WOAH ไปใช้และใช้ในการก�าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความชัดเจนตาม
หลักวิชาการ และสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
โดยเป็นข้อมูลทางวิชาการส�าหรับการก�าหนด
ศัพท์ และนิยามในมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้สอดคล้องกัน

4. ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวกิฤต
ทีต้่องควบคมุและแนวทางการน�าไปใช้ (ฉบบัท่ี 2)  
เป็นการปรับปรุงแก้ไข การก�าหนดมาตรฐาน
สนิค้าเกษตร (มกษ.9024-2564) ให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นหลักการของ
ระบบการวเิคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต้่อง 
ควบคมุ (Hazard Analysis and Critical Control  
Point (HACCP) System) ซ่ึงสามารถน�าไป
พจิารณาใช้ได้ตลอดห่วงโซ่อาหารตัง้แต่การผลติ 
ขัน้ต้นจนถงึการบรโิภคในขัน้ตอนสดุท้าย และ
การน�าหลกัการ HACCP ไปใช้ ควรเป็นไปตาม
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในด้านความเสี่ยง 
ต่อสุขภาพของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่  

  วริตัน์ ปราบทกุข์ 

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน 
หารือแนวทางการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่ง
ภายในประเทศ เดินหน้า “ขยายพื้นที่ปลูก 
เพิม่ผลผลติ ทดแทนการน�าเข้า

นายสรุเดช สมเิปรม รองปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิสังข ์ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) เป็นประธาน
ร่วมในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม
การปลกูมนัฝรัง่ภายในประเทศ ร่วมกบั บรษิทั 
เป๊ปซ่ี-โคล่า(ไทย) เทรดดิง้ จ�ากดั โดยม ีผูแ้ทน 
จากหน่วยงานในสังกัดที่ เ ก่ียวข ้อง อาทิ  
กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมชลประทาน กรม
วิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ส�านักแผนงานและ
โครงการพเิศษ (สป.กษ.) ส�านกังานเลขานกุาร
คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตร
พนัธสญัญา (สป.กษ.) เข้าร่วมประชมุ ณ ห้อง
ประชมุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสรุเดช เปิดเผยว่า ตามทีป่ลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มนีโยบายขบัเคลือ่นตลาด 
น�าการผลติสนิค้าเกษตรรายสนิค้า โดยการส่งเสริม 
การผลติสนิค้าเกษตรทดแทนการน�าเข้า (ข้าว
สาล ี มนัฝรัง่ กาแฟ ยคูาลปิตสั) เพือ่ทดแทน
การน�าเข้าผลผลิตจากต่างประเทศ ที่ประชุม
จึงได้หารือร่วมกับภาคเอกชนถึงแนวทาง 
การส่งเสริมการปลูกมันฝร่ังภายในประเทศ 

โดยมเีป้าหมายการขยายพืน้ทีป่ลกูมนัฝรัง่ปีละ 
10,000 ไร่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย  
เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง ตาก ล�าพูน 
แม่ฮ่องสอน พะเยา สกลนคร และ นครพนม 
เบื้องต้นจากการส�ารวจความต้องการเพื่อ
เตรียมความพร้อมการขยายพื้นท่ีปลูกมันฝรั่ง
ในประเทศ ได้พืน้ที ่3,990 ไร่ โดยได้มอบหมาย
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรด�าเนินการประเมิน
ศักยภาพพื้นที่ในการปลูกมันฝรั่งร่วมกับภาค
เอกชน และวางแผนพืน้ทีใ่ห้เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน 
ในแนวทางการเพิม่ผลผลติมนัฝรัง่ต่อไร่ จากเดมิ 
3.5 ตนัต่อไร่ เพ่ิมเป็น 5 ตนัต่อไร่ โดยมอบหมายให้ 
หน่วยงานในสงักดัให้ความรูด้้านวชิาการกบัเกษตรกร  
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การส่งเสริม 
การไถกลบตอซงัเพ่ือรกัษาคณุภาพดิน ตลอดจน 
การดูแลเพาะปลูกทีเ่หมาะสม

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม 
หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 
1/2566 เมือ่วนัท่ี 20 มถินุายน 2566 ทีผ่่านมา  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก�าหนดราคาซื้อขาย 
มันฝรัั่งขั้นต�่า ในช่วงฤดูฝนอยู่ที่ 14 บาทต่อ
กโิลกรมั และฤดหูนาวอยูท่ี ่11 บาทต่อกิโลกรมั 
(ฤดูกาลปกติ) รวมทั้งพิจารณาการท�าเกษตร
พันธสัญญาและ (ร่าง) เกษตรพันธสัญญา 
ทีเ่กษตรกรด�าเนนิการกับบรษิทัด้วย

ของเกษตรกรบ้านแม่วากขึ้น ซ่ึงเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนและหน่วยงานเห็นภาพ 
บรบิทชมุชนร่วมกนั เกดิการร่วมวิเคราะห์ และ
วางแผนในการพัฒนาได้ตรงกบัปัญหาท่ีแท้จรงิ

ในขณะเดยีวกนั สวพส. ร่วมคดิวเิคราะห์ ร่วม
จดัท�าแผนบรูณาการ ก�าหนดเป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ กจิกรรมท่ีเหมาะสมกบัพืน้ที ่ ซึง่พบว่า
ชุมชนให้ความส�าคัญในการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร เป็นอนัดบั 1 ชมุชนจะได้มนี�า้ในการผลติ
พืชทางเลือกในการท�าอาชีพการเกษตรมากขึ้น  
พร้อมทัง้ก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ประกอบด้วย 
(1) สร้างรายได้รายวนั รายเดอืน รายปี (2) ปลกู
พชืท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (3) สร้างพืน้ท่ีสเีขยีว
ในแปลงเกษตรและพ้ืนทีป่่าของชมุชน (4) สร้างป่า
สร้างรายได้ (5) ลดปัญหาหมอกควนั

และประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์  
การรายงานผลไปจนถึงการติดตามรายงานการ
แก้ไขข้อสงัเกตทีต่รวจพบ เพือ่ให้ส�านกังานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดใช้เป็นแนวทางในก�ากับ
ดูแลสหกรณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบให้เป็นแนวทาง
เดยีวกนั ส่งผลให้สหกรณ์สามารถปฏิบตังิานด้าน
การบัญชเีป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ค�าแนะน�า
ของนายทะเบยีนสหกรณ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถึงประเมินระบบการควบคุมภายในและให ้
ข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์ให้มรีะบบการควบคมุภายใน 
ที่ดี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายด�าเนินการเชิงรุกให้ครบ 
ทกุสหกรณ์ภายในปี 2568

“การยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลและ
ควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบบัญชี จะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท�างานของผูส้อบบญัชใีห้ถกูต้อง  
เหมาะสม เป็นไปตามระเบยีบและข้อกฎหมาย ทัง้ยงั 
สามารถค้นพบข้อบกพร่องหรือความผิดปกติ 
ทางบญัช ีน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ี
ก่อนท่ีจะเกดิผลกระทบต่อสมาชกิและสหกรณ์ ที่
ส�าคญัคือ สร้างความเช่ือมัน่ต่อระบบสหกรณ์ของ
สมาชกิและประชาชนด้วย” อธบิดีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ กล่าว

 อญัมณี ถริสทุธิ์

เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฟาร์มไหมอรีี 
พร้อมอภธิานศัพท์ด้านอาหาร-สขุอนามยัสตัว์บก 

ประภัตร โพธสธุน

1. หลักการ 7 ข ้อของระบบ HACCP  
2. ข้อแนะน�าทัว่ไปส�าหรบัการน�าระบบ HACCP 
ไปใช้ และ 3. ขั้นตอนการน�าระบบ HACCP  
ไปใช้ 12 ขัน้ตอน

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาเห็นชอบ
ก�าหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลัก
ปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนส�าหรับ
โรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ เป็นมาตรฐาน
บังคับ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 1 ปี  
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา และเหน็ชอบ 
ร ่างกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานสินค้า 
เกษตรส�าหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับ
ผลทุเรียนส�าหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ
เป็นมาตรฐานบงัคบั พ.ศ. ….

และสุขอนามัยพืช ได้จัดท�าข้อก�าหนดสุขภาพสตัว์บก  
(Terrestrial Code) ขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน 
การในการค้าสตัว์ผลติผลหรอืผลติภณัฑ์จากสตัว์ 
โดยมวีตัถปุระสงค์ในการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโลกผ่านทางการค้า และเพือ่ไม่ให้มกีารน�าหลกั
สขุภาพอนามยัสตัว์มาใช้เป็นข้อกดีกนัทางการค้า
อย่างไม่เป็นธรรม 

พร้อมกันนี้ ได้บัญญัติค�าศัพท์ส�าหรับให้
ประเทศสมาชิกใช้อ้างอิงเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และความเข้าใจทีส่อดคล้องกนัเมือ่น�าข้อก�าหนด
สขุภาพสตัว์บกไปใช้ปฏบิตั ิดังนัน้ คกก.มาตรฐาน
สนิค้าเกษตร จงึเหน็สมควรจดัท�ามาตรฐานสินค้า
เกษตรเรือ่งอภธิานศัพท์ข้อก�าหนดสขุภาพสตัว์บก 
ส�าหรับใช้อ้างอิงในการน�าข้อก�าหนดสุขภาพ 

ด้าน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช.) กล่าวเพิม่เตมิว่า ส�าหรบัสาระ 
ส�าคัญของร่างมาตรฐาน ทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่  
1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์ม
ไหมอรี ีการก�าหนดมาตรฐานการปฏบิตัทิางการ
เกษตรทีด่ ีส�าหรบัฟาร์มไหมอรี ีเพ่ือให้ได้ผลติผล
จากไหมอีรีทั้งหนอนไหม ดักแด้ รังไหมที่มี
คณุภาพและปลอดภัย ตลอดจนสร้างศกัยภาพ

คณะกรรมาธกิารโครงการมาตรฐานอาหารร่วม FAO/ 
WHO (Codex Alimentarius Commission,  
Jo int  FAO/WHO Food Standards  
Programme) หรอืทีเ่รยีกกันว่า Codex และองค์กร 
ระหว่างประเทศด้านอาหารอื่น ได้มีการก�าหนด
ค�าศัพท์และนยิามด้านอาหารเพ่ือใช้อ้างองิในการ
ก�าหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพความปลอดภัยด้าน
อาหาร และด้านอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ประเทศต่างๆ ได้
มกีารน�าไปใช้อย่างแพร่หลายทัง้ในระดับประเทศ

จ�านวน 72 แปลง และมีแผนการพัฒนาเชิง
พืน้ที ่เกดิรูปแบบการด�าเนนิงานเป็น “แม่วาก
โมเดล” เพือ่ด�าเนนิการต่อยอดการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ี ทกุวันน้ีบ้านแม่วากเกิดการปรบัเปลีย่น
พืน้ทีจ่ากการปลูกพชืเชงิเด่ียว กลายเป็นพ้ืนท่ี
ปลกูไม้ผลในระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ การปลกู
ไผ่ผสมผสาน ไม้ผลไม้มค่ีากว่า 58 ชนดิ เพือ่
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนและความสมบูรณ์
ของพ้ืนป่า

โดย สวพส. สนบัสนนุเจ้าหน้าทีป่ระจ�าพืน้ที่  
งบประมาณในการด�าเนินงาน เครื่องมือแผนที่
ต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนา และเป็น
หน่วยงานหลกัในการประสานงานระหว่างชมุชน 
และหน่วยงานต่างๆ ทัง้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิ
โครงการในพืน้ที ่แต่ละภาคส่วนได้เข้ามามส่ีวนร่วม 
ในแต่ละระยะของการด�าเนินงานตั้งแต่เริ่มแรก
จนถงึปัจจบุนั

ความส�าเรจ็ของบ้านแม่วาก เกิดขึน้จากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้การร่วมด�าเนินงานทกุภาคส่วน  

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาเห็นชอบก�าหนดให้
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติในการตรวจ 
และรับผลทุเรียนส�าหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ  
เป็นมาตรฐานบังคบั โดยให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด 1 ปี 
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เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจดัการดินเปรีย้วจดั เพือ่ปลกูปาล์มน�า้มัน

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

โครงกำรชลประทำน จ.อุดรธำนี
พัฒนำแหล่งน�ำ้ตำมข้อเสนอ ปชช.

นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อ�านวยการ 
โครงการชลประ ทานอุดรธานี   ร่วมกับฝ่าย
พิจารณาโครงก าร ส่วนวิศวกรรม ส�านักงาน
ชลประทานที ่5   เข้าพืน้ทีบ้่านเทพภเูงิน ต�าบล
น�้าโสม อ�าเภอ น�้าโสม จังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทา ง จั ดหาแหล่งน�้า พัฒนา
แหล่งน�้า เพ่ือ ก า ร อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรกรรมของหมูบ้่านเทพภเูงนิ โดยมี 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้า น เ ทพภูเงิน เกษตรกรและ 
ชาวบ้านร่วมให้ข้อมลู และน�าเข้าตรวจสอบสภาพ 
พืน้ที่

หมู่บ้านเทพภูเงิน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใน
พืน้ทีส่งู ทรุกนัดาร อยูล่กึท่ามกลางภเูขาและ
หุบเขา เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดเลย  หมู่บ้านจึงขาดแคลนระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานหลายประการ เช่น ถนน
ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบชลประทาน  

สรุปในเบื้องต้ น โครงการชลประทาน
อุดรธานี เสนอแ ผนในการเพิ่มความจุของ
แหล่งกกัเก็บน�า้เดมิในพ้ืนทีห่มูบ้่าน ให้มคีวามจ ุ
เพิม่ข้ึน ให้เพียงพอกบัความต้องการการใช้น�า้

ของหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ�าเป็น 
ทีจ่ะต้องได้รบัการยนิยอม จากผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
จากการพัฒนา ซ่ึงเป็นชาวบ้านของหมู่บ้าน 
เทพภเูงนิ จ�านวน 4 รายเสียก่อน จงึจะได้ตัง้แผน
งบประมาณเพือ่ด�าเนนิการต่อไป

นอกจากนี้  ผู ้ อ� านวยการโครงการ
ชลประทานอุดรธาน ีได้มอบหมายให้ ว่าท่ีร้อยตรี 
อภลัิกษณ์ อ่อนสีดา นายช่างชลประทาน ร่วม
ลงพ้ืนที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและ
ความต้องการของเกษตรกรในพืน้ที ่ โครงการ
พัฒนาลุ ่มน�้าห ้วยหลวงตอนล่าง จังหวัด
หนองคาย โดยมีเป้าหมาย เป็นเกษตรกร 
จ�านวน 10 รุน่ๆ ละ 30 คน รวม 300 คน ใน
พืน้ที ่5 อ�าเภอ คอื อ�าเภอเมอืงอดุรธาน,ี เพญ็, 
สร้างคอม, บ้านดงุ และอ�าเภอพบิลูรกัษ์ เพือ่
วิเคราะห์พ้ืนท่ีและชุมชน พร้อมจัดเก็บข้อมูล
พืน้ฐานและความต้องการของเกษตรกรในพืน้ที่
โครงการฯ

สอบถามเพิม่เติม	:	กลุ่มวจิยัและพัฒนาการจัดการดนิเปรีย้ว	
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	
กรมพัฒนาทีด่นิ	0	2579	7562

กรมวิชาการเกษตรยกระดับ
ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์นานาชาติ

กรมวิชาการเกษตร ต่อยอดเป็นผู้น�าการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของ
โลก ยกระดับบคุลากรเป็นตวัแทนภูมภิาคเอเชยี 
อบรมเป็นผูต้รวจประเมนิห้องปฏบิตักิารทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์
นานาชาติ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร
พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้น�าการ
ผลติเมลด็พันธุพื์ชผกัเขตร้อนคุณภาพสงูของโลก 
(World Leader of Tropical Seeds) สูค่วาม
เข้มแขง็ของชมุชนและการเตบิโตของอตุสาหกรรม 
เมล็ดพนัธุอ์ย่างยัง่ยนื สนบัสนนุเป้าหมายการส่งออก 
เมลด็พนัธุ ์ ให้มมีลูค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาท 
ต่อปี

การตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็น
ขัน้ตอนส�าคญัในการค้าขายเมล็ดพันธ์ุ ทัง้เพ่ือใช้
ในประเทศและส่งออก ห้องปฏิบัติการทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ ์ของประเทศไทยใช้กฎการ
ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของสมาคมทดสอบ
เมล็ดพันธุ ์นานาชาติ (International Seed 

เมือ่วนัที ่22 มิ.ย.66 ทีผ่่านมา กรมการข้าว
และกรมส่งเสรมิการเกษตร (กสก.) ได้ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง 
ข้อมลูสารสนเทศด้านข้าว โดยม ีนายชษิณชุา  
บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข ้าว และ 
นางอญัชล ีสวุจติตานนท์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิ 
การเกษตร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เชือ่มโยงข้อมลูทีม่กีารจดัเกบ็
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
และข้อมลูสารสนเทศ ณ ห้องประชมุจกัรพนัธ์ 
กรมการข้าว

นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรม
การข้าว เปิดเผยว่า การลงนามบนัทกึข้อตกลง 
MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในครัง้นี้  
จะเป็นการบูรณาการร่วมกันแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลแต่ละฝ่าย 
ทีม่อียูต่ามความจ�าเป็น รวมทัง้ท�าให้ข้อมลูทีไ่ด้
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน โดยรายละเอียด
ข้อมูลของกรมการข้าว ได้แก่ ข้อมูลเตือนภัย
ธรรมชาติ การระบาดของศัตรูข้าว และโรค
ไหม้, ข้อมูลทะเบียนใบรับรองและหนังสือ
อนญุาตตามมาตรฐานข้าวคณุภาพ, ข้อมลูศนูย์ 
ข้าวชุมชน และข้อมูลพันธุ ์ข้าวรับรอง ซ่ึง 
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก 
ฐานข้อมลูทีส่�าคญัของทัง้สองหน่วยงาน จะเป็นการ 

เกษตรกร ซ่ึงกรมการข้าวนั้นได้มีโครงการ
ส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจ�าป ี
2566 เพือ่ส่งเสรมิให้ชาวนาเปลีย่นเมลด็พนัธุ์
ข้าวคุณภาพดีส�าหรับใช้เพาะปลูก และเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขัน 
ในตลาดโลก โดยโครงการดงักล่าวนัน้จะต้องใช้ 
ทะเบยีนเกษตรกรในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
ดงันัน้การแลกเปลีย่นข้อมลูทะเบยีนเกษตรกร 
กบัทางกรมส่งเสรมิการเกษตร จงึเป็นหนึง่ในสิง่ส�าคญั 

กรมข้ำว MOU กสก. 
เช่ือมโยงข้อมลูสำรสนเทศด้ำนข้ำว

คลุมดนิด้วยฟางข้าวหรือใบหญ้าแฝก หรอืปลูก
พชืตระกลูถัว่ คลมุบรเิวณโคนต้น ช่วยรกัษาความชืน้
ในดนิ และรดน�า้ให้ชุม่

การตรวจแปลงหลงัจากการปลกู เพือ่ให้แน่ใจว่า 
ต้นกล้าอยูใ่นสภาพเดมิ ต้นใดทีย่งัอดัดนิไม่แน่นหรือ
ถกูลมพดัโยก ต้องท�าหลักแล้วผกูให้แน่น

การปลูกซ่อม ควรเตรียมต้นกล้าปาล์มน�้ามัน
ส�ารองไว้ประมาณ 5% ของต้นกล้าทัง้หมด การซ่อม
ควรท�าภายในระยะเวลา 1 เดอืน หลังจากปลกู

กำรเตรยีมกล้ำพันธุป์ำล์มน�ำ้มนั

กำรปลกูปำล์มน�ำ้มนั

ข้ันตอนกำรปลูกปำล์มน�ำ้มนั

จากการทีอ่ตุสาหกรรมเมลด็พนัธุม์กีารเตบิโต
อย่างต่อเนื่องท�าให้มีห้องปฏิบัติการทดสอบ
คณุภาพเมลด็พนัธุต้์องการขอการรบัรองมาตรฐาน
จาก ISTA เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะในภมูภิาค 
เอเชีย ท�าให้จ�านวนผู้ตรวจประเมินของ ISTA  
ไม่เพยีงพอ ISTA จงึได้จดัท�าโครงการพฒันาบคุลากร 
ภาครฐัของประเทศสมาชกิเพือ่เป็นผูต้รวจประเมนิ 
ห้องปฏบิตักิารทดสอบคณุภาพเมลด็พนัธุต์ามมาตรฐาน  
ISTA (ISTA Technical Auditor)

“เป็นที่น่ายินดีที่ข้าราชการของกรมวิชาการ
เกษตร นางสาวภภสัสร วฒันกลุภาคนิ นกัวิชาการ 
เกษตรช�านาญการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
เมลด็พนัธุพ์ชืพษิณโุลก กองวจิยัพฒันาเมลด็พนัธุพ์ชื  
กรมวชิาการเกษตร ได้รับคดัเลือกเป็นตวัแทนของ
ภมูภิาคเอเชยี ให้ฝึกอบรมเป็น ISTA Technical 
Auditor เพือ่เป็นผูต้รวจประเมนิห้องปฏบิตักิาร 
ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ สมาคมทดสอบ 
เมลด็พนัธุน์านาชาต”ิ

ผู ้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการต้องมาจาก 
ห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้การรบัรองจาก ISTA โดยขณะนี้
อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
ของ ISTA และคาดว่าจะเสรจ็สิน้และได้รบัการอนมุตั ิ
อย่างเป็นทางการภายในต้นปี 2567 ซึง่จะส่งผล
ให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความช�านาญด้าน
การทดสอบคณุภาพเมลด็พนัธุแ์ละตรวจประเมนิ
ห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISTA เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพและ 
ยกระดบัมาตรฐานห้องปฏบิตักิารทดสอบคณุภาพ
เมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้เป็นทีย่อมรับของนานาประเทศ

บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้ตรวจ
ประเมนิห้องปฏบิตักิารทดสอบคณุภาพเมลด็พนัธุ์
ตามมาตรฐาน ISTA ให้แก่ประเทศในแถบภมูภิาค
เอเชียในอนาคต จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพ 
ในการแข่งขันและรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
เมลด็พนัธุใ์นภมูภิาคเอเชยีสูต่ลาดโลกกจิกรรมดงักล่าว 
เป็นอกีหนึง่องค์ประกอบทีส่�าคัญในการร่วมผลกัดัน 
นโยบายของประเทศไทยในการเป็นผู้น�าด้าน 
การผลติเมลด็พนัธุพ์ชืผกัเขตร้อนคณุภาพสงูของโลก  
(World Leader of Tropical Seeds)

สร้างความร่วมมือทางวชิาการ การศกึษา ค้นคว้า  
และวิจัย ประกอบการด�าเนินนโยบายตาม 
พนัธกจิของหน่วยงาน และสนบัสนนุการขบัเคลือ่น
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพต่อไป

รองอธิบดีกรมการข ้าว กล ่าวต ่อไปว ่า 
เป้าประสงค์รายละเอยีดของโครงการในคร้ังนี ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดย
เฉพาะในเรือ่งของการแลกเปลีย่นข้อมลูทะเบยีน

Testing Association : ISTA) ซ่ึงเป็นสมาคม 
ทีก่่อตัง้ขึน้ เพ่ือพฒันาและปรบัปรงุกฎการทดสอบ
คณุภาพเมล็ดพนัธุใ์ห้เป็นไปตามหลกัวชิาการและ
เป็นมาตรฐานสากลทีน่านาประเทศทัว่โลกให้การ
ยอมรบั นอกจากนี ้ISTA ยงัเป็นหน่วยงานรบัรอง 
มาตรฐานห ้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ 
เมล็ดพันธุ ์  เพื่อช ่วยยกระดับคุณภาพและ 
มาตรฐานห้องปฏบิตักิารให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ในระดบัสากล

กรมวิชาการเกษตร ยกระดับตรวจรับรอง 
เมล็ดพันธุ ์นานาชาติส�าหรับประเทศไทยห้อง
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของกรม
วิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานภาครฐัเพยีงแห่งเดียว 
ทีไ่ด้การรบัรองมาตรฐาน ISTA ท�าให้ได้รบัความ
เช่ือม่ันจากผู้ประกอบการ ประเทศคู่ค้า รวมถึง
บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์
ในประเทศไทย อกีทัง้ช่วยให้ประเทศไทยสามารถ
ขยายตลาดการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังประเทศ
ต่างๆ ได้มากขึน้ เนือ่งจากบางประเทศมข้ีอก�าหนด
ให้ผู้ส่งออกใช้ใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของ 
ISTA เท่านัน้

ที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการส�าคัญต่างๆ 
ของกรมการข้าวได้ 

ด้าน นางอญัชล ีสุวจติตานนท์ รองอธบิดี
กรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ในส่วนของ
รายละเอียดข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้แก่ ข้อมลูทะเบยีนเกษตรกร, ข้อมลูทะเบยีน
วิสาหกิจชุมชน (ด้านข้าว), ข้อมูลเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ด้านข้าว), ข้อมูล 
ส ่ ง เสริมการ เกษตรกรแบบแปลงใหญ ่  
(นาแปลงใหญ่), ข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer), ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขา
ชาวนาอาสา

ก�าหนดระยะปลกูปาล์มน�า้มนั ถ้าคนัดนิปลกูปาล์มกว้าง 5-6 เมตร แนะน�าให้ปลกูแถวเดยีว 
ตรงกลางร่อง มรีะยะปลกู 8x8 ตารางเมตร หรือ 9x9 ตารางเมตร และถ้าคันดนิปลกูปาล์มกว้าง 8 เมตร 
แนะน�าให้ปลกูแถวคูส่ลบัฟันปลา มรีะยะปลกู 8X8 ตารางเมตร หรอื 9X9 ตารางเมตร เช่นเดยีวกัน

ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเพื่อเป็นการเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยรองก้นหลุมด้วยร็อกฟอสเฟต 
ในอตัรา 25 -5 กรมัต่อหลมุ หลงัจากท่ีใส่โดโลไมท์และ
ปุย๋หมักลงในหลมุปลกูแล้วประมาณ 2 ใน 3 

คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยเพ่ือป้องกันการสัมผัสของ
รากโดยตรง

วางถุงกล้าปาล์มให้ตรงจุดทีต้่องการ และพยายาม
ให้ส่วนของต้นอยูใ่นระดบัเดยีวกบัท่ีอยูใ่นถงุพลาสตกิ

ใส่ดนิลงไปในหลุมโดยใส่ดนิชัน้บนลงไปก่อน และ
อดัดนิให้แน่น เพือ่ป้องกันการล้มเมือ่ลมพดัแรง

ชาญวชิญ์ แฮนเกตุ

ควรเลอืกต้นกล้าปาล์มน�า้มนัทีแ่ขง็แรง สมบรูณ์ 
มอีายปุระมาณ 12-14 เดือน ท�าการขนย้ายด้วยความ
ระมดัระวงั และน�าไปปลกูในพืน้ทีท่ี่เตรยีมไว้

ก�าจดัวชัพชื โดยใช้เครือ่งตดัหญ้าและ
แรงงานคน

ควบคมุระดบัน�า้ให้มสีม�า่เสมอ ให้น�า้ 
ทกุวนัในช่วงแรกปลกู โดยให้น�า้ระบบสปรงิเกลอร์ 
หรอืให้น�า้แบบใช้เรอืพ่น

การให้น�า้ระบบสปรงิเกลอร์นัน้ ต้องมี
สระน�า้ขนาดใหญ่เกบ็น�า้ไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง 
โดยต่อท่อวางระบบให้น�า้แบบสปรงิเกลอร์ 
โดยใช้หวัฉดี 1 หวัในช่วงแรกของการเจรญิ
เตบิโตปีที ่ 1-2 และใช้หวัฉดี 2 หวัต่อต้น 
ในปีท่ี 3 เนือ่งจากปาล์มน�า้มนัเจรญิเตบิโต
เต็มที่ เริ่มให้ผลผลิต มีความต้องการน�้า
ปรมิาณมาก

การใช้ทะลายเปล่าปาล์มน�า้มันน�าไป 
คลุมดินบริเวณโคนต้นปาล์ม เม่ือย่อย
สลายจะช่วยเพิม่อนิทรยีวัตถใุห้แก่ดิน

กำรดแูลรกัษำ

“เป้าประสงค์รายละเอียดของโครงการในคร้ังนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะ 
ในเรือ่งของการแลกเปลีย่นข้อมลูทะเบียนเกษตรกร”
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ทอท.เปิดมหกรรมลงทุน 1 แสนล. 
เพิม่ศกัยภาพสนามบนิ เตม็สูบ 
ดร.กรีต ิกจิมานะวฒัน์ กรรมการผู้อ�านวยการ

ใหญ่ บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 
(ทอท.) หรอื AOT เปิดเผยเมือ่เรว็ๆ นี ้ถึงแผนการ
บรหิารงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว หลงัจากเข้ามา 
รับต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่คนใหม่ว่า  
บรษัิทจะมุ่งเน้นการเป็นผูใ้ห้บรกิารท่าอากาศยานท่ีดี  
โดยในแผนระยะสั้นจะให้ความส�าคัญกับการน�า
เทคโนโลยมีาช่วยแก้ปัญหาเรือ่งความแออดัในทุก
ขั้นตอนของการเดินทาง ตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็กอิน 
การตรวจค้น ด่านตรวจคนเข้าเมอืง (ตม.) ไปจนถงึ
กระบวนการเข้าไปในพืน้ทีส่ะพานเทียบเครือ่ง และ
รอขึน้เครือ่ง โดยน�าคีออสก์ระบบเชก็อินและโหลด
กระเป๋าเดินทางด้วยตัวเองมาให้บริการ เพื่อลด
ภาระของสายการบนิ และท�าให้ผูโ้ดยสารมคีวาม
จ�าเป็นท่ีจะไปรอคิวเคาน์เตอร์น้อยลง พร้อมทัง้เพิม่ 
เจ้าหน้าที่ตรวจค้น และเครื่องเอกซเรย์ในพื้นท่ี 
จดุตรวจค้นให้มปีรมิาณมากเพยีงพอกบัความต้องการ 
เดนิทางของผูโ้ดยสาร รวมถึงการน�าระบบ auto 
gate มาใช้เพือ่ลดการต่อแถวบรเิวณด่านตรวจคน
เข้าเมือง และแก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ีต�ารวจตรวจคน
เข้าเมอืงไม่เพยีงพอในบางช่วงเวลาด้วย

ท้ังนี ้เมือ่ดสูถติปิริมาณผูโ้ดยสารทีผ่่านมาเทยีบ
กบัปี 2562 พบว่า ปัจจบุนัผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
กลับมาแล้วเกือบ 100% ท�าให้ปัญหาที่เรื่อง 
ผู้โดยสารมากกว่าขีดความสามารถในการรองรับ
ของท่าอากาศยานเคยมใีนอดตีเริม่กลบัมา ขณะท่ี
ผู้โดยสารระหว่างประเทศฟื้นกลับมาอยู่ในระดับ 
70% ซึง่ใกล้เข้าสู่จดุทีเ่ป็นขีดความสามารถในการ
ให้บรกิารของ AOT แล้วเช่นกัน

ดร.กีรต ิกล่าวด้วยว่า ส�าหรับแผนระยะยาวนัน้
จะเป็นเร่ืองของการลงทุนเพือ่ขยายท่าอากาศยาน 
และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานแต่ละแห่งให้สอดรบักบัแนวโน้ม
ของปรมิาณผูโ้ดยสาร โดยส่วนใหญ่ได้รบัการอนมุตั ิ
งบฯ ลงทุนจากคณะกรรมการ AOT  ในการด�าเนินการ 
แล้วรวมกว่า 1 แสนล้านบาท

พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ (T1) และอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
(T2) ให้รวมกนั เพือ่รองรบัผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
30 ล้านคนต่อปี โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวนี ้
มีมูลค่าลงทุนรวม 36,000 ล้านบาท คาดการณ์
ว่าจะออกแบบแล้วเสร็จในปี 2567 เปิดประมูล 
ในช่วงปลายปี 2567 และเปิดให้บรกิารได้ในปี 2571

“เมื่อเสร็จทั้งหมด ท่าอากาศยานดอนเมือง 
จะรองรบัผูโ้ดยสารได้ 50 ล้านคนต่อปี ซึง่จะสอดรับ
กบัรนัเวย์ทีม่อียู่ 2 รนัเวย์ และรองรบัได้ประมาณ 50 
ล้านคนต่อปีเช่นกัน” ดร.กรีต ิกล่าว

ข้อมูลได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต 
ในปัจจบุนัอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้ กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล กลุ่มคน หรือ
องค์กร เช่น การพูดคยุกนัผ่านสือ่สงัคม การซือ้ของ
ออนไลน์ การค้นหาองค์ความรูใ้หม่ๆ ไปจนถงึการ
ด�าเนินธรุกจิและบรหิารจดัการองค์กร ล้วนมคีวาม
เกีย่วข้องกบัข้อมลูทัง้ส้ิน 

ส�าหรับองค์กรแล้วข้อมูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์
อนัมค่ีา ดงัค�ากล่าว “Vast Trove of Data” ทีม่กีาร
พดูถงึกนัในสือ่ต่างประเทศอย่างแพร่หลายเพือ่ยกย่อง
ข้อมลูว่าเป็นทรพัย์สนิทีม่มีลูค่าสงู จนบ่อยครัง้เราจะ
เห็นตัวอย่างที่ข้อมูลท�าหน้าที่เป็นตัวแปรเชิงกลยุทธ ์
ชีช้ะตาการแข่งขันในตลาด เช่น ธรุกจิทีเ่ข้าใจพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคอย่างลกึซึง้ (Customer Insights) ก็จะ
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
รายบคุคล (Personalization) ได้ตรงจุดมากกว่าคูแ่ข่ง 
จงึน�าไปสูเ่สยีงตอบรับทีด่กีว่า และตามมาด้วยโอกาส 
ในการเตบิโตท่ีกว้างกว่า

ข้อมลูต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้มปีระโยชน์หลากหลายมติิ 
จงึมกีารใช้งานทีแ่ตกต่างกนัไป อย่างไรกต็าม เพือ่ไม่ให้
เกดิการใช้ข้อมลูในทางทีผ่ดิ (Misuse of Data) เราทกุ
คนในฐานะผู้ใช้ข้อมูลจึงควรท�าความเข้าใจการเข้าถึง
ข้อมลูประเภทต่างๆ เพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมูลจะถกูน�าไปใช้ 
(Data Utilization) และแบ่งปัน (Data Sharing) กนั

อย่างถกูต้อง ไม่ขดัต่อจริยธรรมและเงือ่นไขข้อก�าหนด
ความรบัผดิชอบ

แนวคดิ “Data Spectrum” หรอื “มาตรวดั
ระดับการเปิดให้เข้าถึงข้อมูล” ของ Open Data 
Institute (ODI) ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้
ข้อมลูเหน็ภาพการเข้าถงึข้อมลูประเภทต่างๆ ได้อย่าง
ชดัเจนยิง่ขึน้ โดยแบ่งประเภทข้อมลูตามระดบัการเปิด
ให้เข้าถงึไว้ 5 ระดบั ไล่เรียงจากจ�ากัดการเข้าถงึไปยัง
เปิดให้เข้าถึงได้อย่างอสิระ ดงันี้

Level 1: Internal Access ข้อมูลในระดบันี้ 
จะถกูจ�ากัดการเข้าถงึให้อยูภ่ายในองค์กรหนึง่ๆ เท่านัน้  
มีการปิดกั้นไม่ให้เปิดเผยสู่ภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่ 
แล้วจะเป็นข้อมูลประเภทที่มีความละเอียดอ่อน  
มีผลต่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ หรือมีข้อผูกพันธ์ท่ีต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาจ้างและนโยบายขององค์กร  
เช่น ข้อมลูยอดขายรายแผนก ข้อมลูความลบัทางการค้า  
และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานหรือลูกค้า 
เป็นต้น

Level 2: Named Access ข้อมลูในระดบันีจ้ะถูก
จ�ากัดการเข้าถงึเฉพาะกลุม่โดยไม่จ�าเป็นต้องอยูภ่ายใน
องค์กรเดยีวกนั หากแต่จะต้องได้รบัการอนญุาตภายใต้ 
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา หรือจ�าเป็นต้องแสดงตน 
ว่าเป็นเจ้าของข้อมลู เช่น ข้อมลูผลการสอบรายบคุคล
หรือผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งถือเป็นข้อมูลความลับ 

ดป้ีา เดนิหน้าจดักจิกรรม Digital Tourism  
Business Matching ครั้งที่ 4 ภาคใต้  
เร่งสร้างความตระหนกัและกระตุน้ผูป้ระกอบการ 
ท่องเที่ยวประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 
ThailandCONNEX และเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้
ค�าปรึกษา เจรจาจับคู ่ธุรกิจกับเครือข่าย 
ผูป้ระกอบการดิจทัิล เพือ่ยกระดบัอุตสาหกรรม 
ท่องเทีย่วไทย

โดยเม่ือเรว็ๆ  นี ้ผศ.ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์  
ผู ้ อ� านวยการใหญ ่  ส� านักงานส ่ ง เสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธาน 
ในพธีิเปิดกจิกรรม Digital Tourism Business 
Matching ครัง้ที ่ 4 ภาคใต้ ภายใต้โครงการ 
‘เปิดเมอืง เปิดท่องเทีย่วไทยด้วยดจิิทลั’ โดยมี 
นายดนัย สุนนัทารอด รองผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ภเูกต็ พร้อมด้วย นายณฐัเศรษฐ วงศ์วฒันากานต์  
ป ร ะ ธ า น เ จ ้ า ห น ้ า ที่ บ ริ ห า ร  บ ริ ษั ท  
ทราวซิโก เทคโนโลย ีจ�ากดั รวมถงึผูป้ระกอบการ 
ภาคการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเก็ตและพ้ืนทีภ่าค
ใต้ ตลอดจนผู้สนใจร่วมงานโดยพร้อมเพรียง  
ณ โรงแรมดวงจติต์ รสีอร์ต แอนด์ สปา

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า เล็งเห็น 
ความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยดีจิิทลัมาประยกุต์ 
ใช้ เพือ่เป็นตวัเร่งฟ้ืนฟอูตุสาหกรรมท่องเทีย่ว
ไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงจากการแพร่ 
ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับปัจจุบัน 
นกัท่องเท่ียวทีใ่ช้บรกิาร Online Travel Agents  
(OTAs) มีจ�านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น  
ดป้ีา จงึได้ร่วมกับทราวซิโก เทคโนโลยี พฒันา 
ThailandCONNEX แพลตฟอร์มกลาง ธนาคาร
ข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว  

ดป้ีำ จดั Digital Tourism Business Matching ครัง้ที ่4 
ยกระดบัผูป้ระกอบกำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

(Confidential Data) และจ�าเป็นต้องได้รบัการปกป้อง
ความเป็นส่วนตวั เป็นต้น

Level 3: Group-based Access ข้อมลูในระดับน้ี 
จะถูกจ�ากัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ ่มเช่นเดียวกันกับ 
ระดบัที ่2 หากแต่จะสามารถเข้าถงึได้กต่็อเมือ่ผ่านการ
พสิจูน์และยนืยนัตวัตน ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมลู
ประเภทท่ีแบ่งปันกนัภายในกลุม่หรอืหมูค่ณะท่ีได้มกีาร
ท�าข้อตกลงร่วมกนัไว้ เช่น ข้อมลูการวิจยัทางการตลาด
เชงิลกึทีต้่องลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิเพือ่เข้าถงึ เป็นต้น

Level 4: Public Access ข้อมลูในระดบันีม้กีาร
เปิดเผยต่อสาธารณะ และบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่ต้องขออนญุาต อย่างไรก็ตาม การจะน�าข้อมลู
ประเภทนีไ้ปใช้ไม่ว่าจะเป็นเพือ่การวิเคราะห์ วางแผน 
ตดัสนิใจ หรอืเชงิวชิาการ ฯลฯ จ�าเป็นต้องยอมรบัสทิธิ ์
และปฏิบตัติามข้อก�าหนดการใช้งาน เช่น ข้อมลูงบการเงนิ 
ของบริษทัทีม่กีารเผยแพร่สาธารณะ เป็นต้น

Level 5: Anyone ข้อมูลในระดับนี้มีการ 
เปิดเผยต่อสาธารณะ และบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ 
อย่างอิสระ เนื่องจากเป็นข้อมูลประเภทที่ตั้งใจหรือ
ควรได้รบัการเผยแพร่ เป็นข้อเทจ็จรงิทีพ่สิจูน์ทราบได้
โดยง่าย หรอืมคีวามเสีย่งต�า่ จงึไม่จ�าเป็นต้องมีการขอ
อนญุาตในการเข้าถงึหรอืจ�ากดัการใช้งาน เช่น บทความ 
ข่าว ประกาศสาธารณะ ข้อมลูทีต่ัง้ของธนาคาร เป็นต้น

ทีผ่่านมา หลายภมูภิาคทัว่โลกได้มกีารท�า Data 
Sharing เกิดขึน้แล้ว ทัง้ในสหภาพยโุรป (Common 
European Data Spaces) สหรัฐอเมริกา (Open 
Banking) และออสเตรเลยี (Consumer Data Right) 
ส�าหรับประเทศไทยเองก็เร่ิมมีการด�าเนินโครงการ 
เกีย่วกบัการแบ่งปันข้อมูลเปิดของภาครฐั หรือ Open  
Government Data เช่นกนั ซ่ึงเป็นการเปิดให้สาธารณชน 
สามารถเข้าถงึข้อมลูของรัฐได้อย่างแพร่หลายมากขึน้ 
แต่ในภาคธรุกิจเอกชนกลบัยงัไม่ค่อยม ีData Sharing 
มากนัก ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด ้า) (Electronic  
Transactions Development Agency) กระทรวงดจิิทลั 
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม หน่วยงานทีท่�าหน้าทีส่่งเสรมิ 
สนบัสนนุ และดแูลการท�าธรุกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ของ
ประเทศ เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการท�า Data Sharing  
และพร้อมเดนิหน้าขบัเคลือ่นการแบ่งปันข้อมลูให้เกดิขึน้  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในเวทโีลก

โดยท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่ ง เป ็น 
ท่าอากาศยานหลัก บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียม
เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 
(SAT-1) มลูค่าลงทุน 39,000 ล้านบาท มีพ้ืนทีร่วม
ประมาณ 200,000 ตารางเมตร รองรบัผูโ้ดยสาร 
15 ล้านคน (หลงัเดมิรองรบัได้ 45 ล้านคน) ซึง่มี
ก�าหนดเปิดทดลองให้บริการในเดือนกันยายนนี้ 
และเปิดบริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2566 
และเตรียมพัฒนาโครงการส่วนต่อขยายอาคาร 
ผูโ้ดยสารด้านทศิตะวันออก (East Expansion)  มูลค่า 
ลงทุน 7,830 ล้านบาท มพ้ืีนทีป่ระมาณ 60,000 
ตารางเมตร รองรับผูโ้ดยสารได้เพิม่อกี 15 ล้านคน  

ส่วนท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัทจะเน้นลงทุน
เพ่ือขยายการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เป็นหลกั โดยก่อนหน้านีไ้ด้ก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร
ระหว่างประเทศรองรับผู้โดยสาร 6 ล้านคน แต่
หลงัจากเปิดให้บรกิารได้เพยีง 4-5 ปี พบว่าจ�านวน
ผู้โดยสารเต็มขีดความสามารถในการรองรับแล้ว 
ขณะทีอ่าคารภายในประเทศกร็องรบัได้ 6 ล้านคน  
บริษัทจึงมีแผนขยายอาคารผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศ มูลค่าลงทุนประมาณ 5,700 ล้านบาท 
รองรบัผูโ้ดยสารระหว่างประเทศได้อกี 6 ล้านคน
ต่อปี ท�าให้ศักยภาพรวมของภเูก็ตรองรบัผูโ้ดยสาร
ได้รวม 18 ล้านคนต่อปี ซึง่จะไปสอดรบักับศกัยภาพ
ของรนัเวย์ทีม่อียูเ่ช่นกนั

ดร.กรีต ิกล่าวต่อไปอกีว่า ส�าหรบัท่าอากาศยาน
เชยีงใหม่น้ัน ปัจจบัุนรองรบัผูโ้ดยสารได้ประมาณ 
18-20 ล้านคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผูโ้ดยสารภายใน
ประเทศ บริษัทจึงเตรียมก่อสร้างพ้ืนที่รองรับ 

จบัคูธ่รุกจิระหว่างผูป้ระกอบการท่องเทีย่วกบั
ดจิทัิลสตาร์ทอปั

“กิจกรรม Digital Tourism Business 
Matching จัดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่หัวเมือง
หลกัด้านการท่องเทีย่ว เพือ่สร้างการรับรูแ้ละ
กระตุ้นให้เกดิการใช้แพลตฟอร์มดิจิทลัสญัชาติ
ไทย ThailandCONNEX รวมถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัปและผู้ให้
บริการดิจิทัล โดยน�าร่องครั้งที่ 1 ภาคเหนือ
ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ ครัง้ที ่ 2 ภาคกลาง จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ ครัง้ท่ี 3 ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื จังหวดันครราชสมีา และครัง้ที ่4 ภาคใต้  
จงัหวดัภูเกต็ ซ่ึงได้รบัความสนใจจากผูป้ระกอบการ 
ภาคการท่องเที่ยว ผู ้ให้บริการดิจิทัล และ
ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ส่วนครั้งที่ 5 
ภาคตะวันออก จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกดิการประยกุต์
ใช้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX และ
เทคโนโลยดีจิทิลัจากดจิทิลัสตาร์ทอปัแล้ว ยัง 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการภาคท่องเทีย่ว 
ได้พบปะและรับค�าปรึกษาจากผู ้ให้บริการ
ดิจิทลั เพือ่เป็นผูช่้วยหรือคู่คิดทางธุรกิจให้กบั 
ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วไทยอกีด้วย” ผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ดป้ีากล่าว

ด้าน นายณฐัเศรษฐ กล่าวว่า Thailand CONNEX  
เป ็นแพลตฟอร ์มที่ ได ้ รับการออกแบบ 
ให้ใช้งานง่าย ลดขัน้ตอนความยุง่ยาก มุง่เน้น 
ประสบการณ์ที่ดีของผู ้ใช้งาน ตอบโจทย์ 
ผูป้ระกอบการทีม่คีวามเกีย่วข้องเช่ือมโยงกนั โดย 
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีมี่ความหลากหลายและ
มปีระสทิธิภาพ เช่น บลอ็กเชน ข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมสนบัสนนุ
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในด้านการออกแบบ 
ปรับปรุงสินค้าและบริการ และต่อหน่วยงาน
ภาครัฐในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการ
ส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการยก
ระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดย ThailandCONNEX พร้อมที่จะ
เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการภาคการ
ท่องเที่ยวท่ัวไทยเข้ากับตัวแทนท่องเที่ยวจาก
ทัว่ทุกมมุโลก

โดยผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ท ่ อ ง เที่ ย ว ไทยและประชาชน ท่ั ว ไปที่
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www. 
thailandconnex.com, Facebook Page: 
ThailandCONNEX และ ศูนย์บริการลูกค้า  
0 2171 9900

ทีม่า : ส�านักงานัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

Data Spectrum
มำตรวดัระดบั

กำรเปิดให้เข้ำถงึข้อมลู

(National Digital Tourism Platform, Data Bank  
and Token) ภายใต้โครงการ ‘เปิดเมอืง เปิดท่องเทีย่ว 
ไทยด้วยดิจิทัล’ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพือ่สร้างความตระหนกัและกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการ 
ภาคการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
และแพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX 
เพื่อเสริมศักยภาพ ลดต้นทุน และขยายโอกาส
การด�าเนินธุรกิจ พร้อมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
อตุสาหกรรมท่องเทีย่วไทย

ส�าหรับกจิกรรม Digital Tourism Business 
Matching ครัง้ที ่4 ภาคใต้ จงัหวดัภเูกต็ ประกอบ
ด้วย การเสวนาและเวิร์กชอป เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบเข้มข้นให้กับ 
ผู้ประกอบการท่องเทีย่วไทยตลอดระยะเวลา 2 วนั 
ของการจัดกิจกรรม ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ  
ไม่ว่าจะเป็น ThailandCONNEX โอกาสทีม่ากขึน้ 
ในต้นทุนที่ต�่ากว่า วางแผน Content ส�าหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดยอดจองตามกระบวนการ 
Marketing Funnel, Travel Trend:  Why 
digital technology matter แนะน�าการส่งเสรมิ 
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในพืน้ทีภ่าคใต้ ภเูกต็กบัการเป็นเจ้าภาพจดั Phuket 
Expo 2028 การท่องเทีย่วชมุชนกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพ่ือสร้างความแตกต่างทีย่ัง่ยนื  
จัดการรปูแบบท่องเทีย่วแบบไหนทีผู่ป้ระกอบการ 
ไทยจะได้ประโยชน์ ถ่ายภาพง่ายๆ ด้วยมือถือ 
กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ด้วย Smart Tourism และสร้างโอกาสทาง
ธุรกจิ ฝ่าวิกฤตด้วยแหล่งเงนิทนุ นอกจากนีย้งัมี
การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากเครือข่าย
ดิจิทัลสตาร์ทอัปและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital 
Provider) อกีทัง้พดูคยุ รบัค�าปรกึษา และเจรจา

จากน้ัน จะน�าอาคารผู้โดยสารเดิมที่รองรับ 
ผูโ้ดยสารทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศมารวม
เป็นอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เพือ่ให้รองรบั 
ผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเดียวที่ประมาณ  
12 ล้านคนต่อปี ขณะท่ีท่าอากาศยานหาดใหญ่และ
เชยีงรายนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งของการปรบัปรงุ 
คุณภาพของการบริหารเป็นหลัก เนื่องจาก 
ทั้ง 2 แห่งนี้ อัตราการเติบโตของความต้องการ 
ด้านการบนิไม่มาก

ดร.กรีต ิยงักล่าวอกีว่า ส�าหรบั 3 ท่าอากาศยาน
ทีบ่ริษทัมแีผนรับมอบจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
มาบริหารงาน ได้แก่ กระบี ่ อดุรธาน ี และบรุรีมัย์
นัน้ ปัจจบุนัอยูใ่นกระบวนการทีก่รมท่าอากาศยาน
ก�าลังด�าเนินการขอใบอนุญาตให้บริการสนามบิน
สาธารณะ จากนัน้ประมาณเดือนสงิหาคม-กนัยายน  
บริษัทจะขอมติ ครม.อีกครั้ง เพื่อรับโอนทั้ง 3  
ท่าอากาศยานดงักล่าวเข้ามาอยูภ่ายใต้การบรหิารของ  
AOT ซึง่คาดว่าจะเรยีบร้อยภายในสิน้ปีนี ้และเพือ่ 
ให้ท่าอากาศยาน 3 แห่งนี้สามารถด�าเนินการ 
ภายใต้มาตรฐานเดียวกบัอกี 6 ท่าอากาศยานของ AOT  
ในเบือ้งต้นบรษิทัประเมนิงบฯ ลงทนุเพิม่เติมไว้ที่
ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยส่วนท่าอากาศยาน
อดุรธาน ีและบุรรีมัย์ ถือเป็นการเปิดประตูส�าหรบั
การให้บรกิารผูโ้ดยสารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
( อีสาน) เนื่องจากก ่อนหน ้านี้  บริษัทไม ่มี 
ท่าอากาศยานในภาคอสีาน

“โครงการพัฒนาและขยายท่าอากาศยาน
ทัง้หมดของ AOT ส่วนใหญ่จะเสรจ็สมบรูณ์ในช่วง
ปี 2570-2571 เมือ่ถงึเวลานัน้ 9 ท่าอากาศยาน 
ในสงักดัจะมขีดีความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร 
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศรวม 220 ล้าน
คนต่อปี” ดร.กรีต ิกล่าว

ดร.กีรติ ยังกล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนด้าน 
รายได้และก�าไรด้วยว่า ในช่วง 2 ไตรมาสแรกทีผ่่านมา  
บรษัิทมกี�าไรท่ีประมาณ 1,800 ล้านบาท และหาก
ดูจากแนวโน้มจ�านวนผู้โดยสารและการฟ้ืนตวัของ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว ม่ันใจสิน้ปีงบประมาณ 
2566 นี ้ บริษทัจะมผีลก�าไรท่ีเป็นบวกได้แน่นอน 
เมื่อเทียบกับช่วงโควิดที่มีผลประกอบการขาดทุน 
และยังเชื่อมั่นด้วยว่า การเติบโตของผู้โดยสาร 
จะฟ้ืนกลบัมา 100% เท่ากบัปี 2562 ก่อนโควดิได้
ภายในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งบรษิัทคาดหวังว่า
ตวัเลขก�าไรจะกลบัมาได้ใกล้เคยีงกบัปี 2562 ทีม่ี
ก�าไร 2 หมืน่ล้านบาท

ทัง้นี ้ นอกจากรายได้ในส่วนของการให้บรกิาร
ด้านการบนิ (aero) แล้ว ปัจจุบนับรษิทัยังผลกัดนั
การเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยพยายาม
ท�าให้บริษทัลูกเข้าไปเติมเต็มในส่วนทีอ่ตุสาหกรรม
การบินยังขาด เช่น ธุรกิจให้บริการภาคพื้น  
ทีปั่จจบุนัมผีูใ้ห้บรกิารอยูจ่�านวนหนึง่

“เป้าหมายและกลยุทธ์ในการตั้งบริษัทลูกคือ 
การตอบโจทย์ในเร่ืองการเติมเตม็ของอตุสาหกรรม
การบิน และสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่ง ซึง่แน่นอนว่าสดุท้ายแล้วบรษิทัลกูเหล่านี ้
จะช่วยสร้างก�าไรเพิ่มเติมมาให้บริษัทแม่ด้วย” 
ดร.กีรต ิกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมแผนพัฒนาพื้นที ่
723 ไร่ บรเิวณท่าอากาศสุวรรณภมู ิ ให้เป็นพืน้ที่
เชงิพาณชิย์ ตามแผนพฒันาโครงการ Airport City 
และพืน้ทีเ่ขตปลอดภาษ ีโดยขณะน้ีอยูร่ะหว่างการ
เปิดรับฟังความสนใจของนกัลงทนุ คาดว่าจะเปิด
ประมลูในปี 2567 และเริม่พฒันาได้ในปี 2568 และ
แล้วเสรจ็ประมาณปี 2570-2571

โดยจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2567 แล้วเสร็จ
ประมาณปี 2570

นอกจากนี ้ในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
เชยีงใหม่ ภูเก็ต เชยีงราย และหาดใหญ่ (สงขลา) 
บริษัทก็มีโครงการขยายท่าอากาศยานและ
ขยายอาคารผู ้โดยสารเพ่ือท่ีจะรองรับจ�านวน 
ผู ้ โดยสารในอนาคตด ้วยเช ่นกัน กล ่าวคือ  
ทา่อากาศยานดอนเมือง บรษิัทมแีผนจะขยายให้
เป็นท่าอากาศยานส�าหรับเที่ยวบินที่เป็นการให้
บรกิารแบบจดุต่อจดุ (point to point) ทัง้เทีย่วบิน 
ภายในประเทศและต่างประเทศ จากเดิมที่เป็น 
ท่าอากาศยานส�าหรบัสายการบนิโลว์คอสต์ และมี
แผนสร้างอาคารหลังใหม่ เรยีกว่าเทอร์มินอล 3 (T3) 
รองรับผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 20 ล้านคนต่อปี

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
หลังใหม่ รองรับผู้โดยสาร  
6 ล้านคน ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ให้ทีป่รึกษาด�าเนนิการและ
ประเมินมูลค่าโครงการ 
แต ่คาดว ่ามูลค ่าลงทุน
ประมาณ 12,000 ล้านบาท  
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 
2567

“โครงการพฒันาและขยายท่าอากาศยานทัง้หมด
ของ AOT ส่วนใหญ่จะเสรจ็สมบรูณ์ในช่วงปี 2570-
2571 เมือ่ถงึเวลานัน้ 9 ท่าอากาศยานในสงักดัจะมี
ขดีความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทัง้ในประเทศ 
และระหว่างประเทศรวม 220 ล้านคนต่อปี”



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ารสร้างธรุกจิให้ส�าเรจ็ในปัจจบุนั ใครหลายคน 
อาจมองว่า ความส�าเร็จถูกวัดจากเม็ดเงิน

หรือผลก�าไรของบริษัทนั้นๆ แต่ด้วยยุคสมัยที่ให้
ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม สังคม และคณุภาพชวีติ
มากข้ึน การเปิดโรงงานหรอืธุรกจิทีส่ร้างผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ย่อม 
ไม่สร้างผลดีต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั และอาจส่งผล
เสยีต่อรายได้ของธรุกจิในระยะยาว

โดยนางสาว มนวิภา จภูบิาล กรรมการ บริษัท 
ไอเอน็ดสีเปซ จ�ากดั เปิดเผยว่า เป็นชาวภเูก็ต หลงั
จบมัธยมต้น ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เรียน
มัธยมปลายทีโ่รงเรยีน บดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสน)ี 
จบการศกึษาปรญิญาตรคีรศุาสตร์บณัฑติ (การสอน 
ภาษาอังกฤษและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปี 2522 และปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 
(ภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524

จะดแูลพวกเขาอย่างไร หากเกดิปัญหาจะมวีธิกีาร
เยยีวยาอย่างไร มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในกรอบ
ที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่และชุมชนรับได้แค่ไหน 
เป็นต้น”

“ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ความส�าคญัและมกีารประเมนิผลด้านการพฒันา
อย่างยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีน อกีทัง้องค์กรอืน่ๆ 
อาทิ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจ�ากัด ให้ความส�าคัญกับ 
ESG กันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
ต่างกนัตามความเหมาะสมของธรุกจิ” คณุมนวภิา 
พูดถึงความส�าคัญและประโยชน์ท่ีผู ้ประกอบการ 
จะได้รบัจากการท�า ESG

เมือ่ถามถงึ CSR และ ESG มคีวามแตกต่างกัน
อย่างไร คุณมนวิภา กล่าวว่า “CSR เป็นเรื่องของ 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม หากเป็นธรุกจิกค็อืการท�าธรุกจิ 
โดยค�านงึถงึผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม มี 
แผนการบรหิารจดัการผลกระทบต่อกลุม่เป้าหมาย
ต่างๆ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
และสงัคมมคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้เพือ่ให้เตบิโตคูไ่ปกบั 
ธุรกิจ เช่น ส่งเสริมด้านการศึกษา การงานอาชีพ  
สขุอนามยั หรอืสภาพแวดล้อม การท�า CSR ไม่จ�ากดั
เฉพาะธรุกจิ องค์กรอืน่ๆ หรอืประชาชนทัว่ไป กท็�า 

สูม่าตรฐานสากลมากขึน้ด้วย” คุณมนวภิา กล่าว
คณุมนวภิา ได้กล่าวท้ิงท้ายอกีว่า ส�าหรบัผูท้ีส่นใจ

และอยากท�างานด้าน ESG หรืองานใดก็ตามให้ม ี
ประสทิธภิาพนัน้ หลกัส�าคญัคือต้องมคีวามรกัในสิง่ทีท่�า  
เพราะการท�างานที่ชอบจะท�าให ้ เกิดพลังและ 
เกดิการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา ซ่ึงตวัเองเหน็
ความส�าคญัของงานด้านสงัคม ด้านการพฒันาองค์กร  
และชอบการท�างานในเชงิสือ่สารและสร้างสรรค์ จงึนับเป็น 
ความโชคดท่ีีได้ท�างานในสายนี้ 

เพราะการท�างาน ESG ในบริษัท ต้องรังสรรค์
โครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณทีจ่�ากดั เป้าหมายจงึ
ไม่เพยีงแต่ท�าให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปตามวตัถุประสงค์เท่าน้ัน 
แต่ยังต้องสร้างผลลัพธ์ที่คุ ้มค่าที่สุด ได้ประโยชน ์
สูงสุดในหลายมิตินอกเหนือไปจากด ้านสังคม  
สิง่แวดล้อม เช่น โครงการขาเทยีม ผูพิ้การได้ประโยชน์
โดยตรง มลูนธิิขาเทียมได้ท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ตาม
วตัถปุระสงค์ ขณะท่ีบรษิทัเองกไ็ด้ใช้ผลติภัณฑ์ในการ
ช่วยแก้ปัญหาสงัคม ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้บรษิทั 
หรอื จะเป็นโครงการด้านสิง่แวดล้อม เช่น โครงการ 
ล�าไทรโยง โมเดล ขดุอ่างเกบ็น�า้ในพ้ืนทีภ่าคอสีาน ช่วย

ก

พัฒนาความรู้ด้าน  ESG: Environment, Social, 
Governance แก่พนกังานและบคุคลภายนอกที ่IRPC 
มาก่อน  และยงัคงเป็นโครงการท่ีบริษทัท�าต่อเนือ่งมา
ถงึปัจจบุนั

ซ่ึงปัจจบุนัคณุมนวภิา ยงัคงท�างานเกีย่วกบั ESG 
โดยด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ บริษัท ไอเอ็นดีสเปซ  
จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทผลิต software รวมถึงผลิต  
Application เกีย่วกบัการส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี
 (Corporate Governance) การต่อต้านคอร์รปัชัน 
และ ESG  ส�าหรับบริษัทต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า  
การท�า modern governance ซึง่ช่วยให้บรษิทัสามารถ 
จัดการเรียนการสอนให้พนักงาน ให้ข้อมูลที่จ�าเป็น 
บันทึกเส้นทาง และติดตามผลการด�าเนินงานผ่าน 
Application ได้อย่างเป็นระบบ ท�าให้ประเมนิผลได้
อย่างถกูต้อง โปร่งใส มหีลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ ใช้ใน

หลังจบการศึกษาเข้าท�างานที่การปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย เมือ่ ปี 2524 ซึง่เป็นปีท่ี 3 ของการก่อตัง้ 
องค์กร ปัจจบุนัคือบรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เริม่
ท�างานในฝ่ายก่อสร้าง ซึง่ขณะนัน้ก�าลงัด�าเนนิโครงการ
ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาตโิรงแรกทีจ่งัหวดัระยอง 
จากนัน้ย้ายไปท�างานทีส่�านกัผูว่้าการ ปตท. ในส่วนงาน
วิเทศสัมพันธ์ และเป็นเลขานุการประธานกรรมการ 
ปตท. และผู้ว่าการ ปตท. ในช่วงที่ผู้ว่าการ ปตท. 
คอื ดร.อาณตั ิ อาภาภริม และเมือ่ไปด�ารงต�าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 
2534-2535 ก็ได้ติดตามไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการ จากนัน้กลับมาท�างานที ่ ปตท. และได้ศึกษา
เพิม่เตมิหลกัสตูรปรญิญาโทรัฐศาสตร์มหาบณัฑติ (การ
สือ่สารทางการเมอืง) ทีว่ทิยาลยัสือ่สารทางการเมอืง 
มหาวิทยาลยัเกริก ปี 2549 

นอกจากท�างานท่ี ปตท. คุณมนวิภา ยังมีโอกาสไป
ท�างานทีบ่ริษทัมหาชนในกลุ่ม ปตท. ในสายงานส่ือสาร

ต่อภาพลักษณ์ อีกทั้งเคยท�างาน CSR  วิเคราะห์ 
วางแผน ออกแบบงาน CSR ให้เหมาะกบัธุรกจิ โดยใช้
งบประมาณอย่างคุม้ค่า ครอบคลมุผูม้ส่ีวนได้เสยีของ
บรษิทัตามกรอบเวลาทีเ่หมาะสม เช่น โครงการขาเทียม 
ใช้เม็ดพลาสตกิซึง่เป็นผลติภณัฑ์ของบรษิทัในการท�า
ขาเทียม  โครงการล�าไทรโยงโมเดล แก้ปัญหาน�า้แล้ง
ในชมุชนอีสาน โครงการถงัขยะพบัได้ สนบัสนนุความ
สะอาด ความเป็นระเบียบให้กรุงเทพมหานคร บริษทั
ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและในระดับสากลหลาย
รางวัลต่อเนือ่งทกุปี เช่น Golden Peacock Awards 
: CSR จาก The Institute of Directors (IOD), India 
จัดที่ประเทศอังกฤษ  รวมไปถึงงานด้านการจัดการ
ด้านความย่ังยืน (Sustainability Management)  
วางแผนและด�าเนนิงานด้าน Environment, Social, 
Governance หรอื ESG”

ให้คนในชนบทมีน�้าใช้เพียงพอ ขณะที่พนักงานได้ใช้
ศกัยภาพในด้านวศิวกรรมเพือ่ช่วยเหลอืสงัคม  เป็นต้น 

และด้วยการท�างาน ESG ที่ต้องเชื่อมโยงกับ 
ความรู ้ สึกของคนในพื้นที่และผู ้มีส ่วนได้เสีย 
หลายกลุม่เป็นส�าคญั หลาย  ๆครัง้ ย่อมเกดิอุปสรรคหรือ 
ความท้าทายในการท�างานอย่างแน่นอน วธิรีบัมอื 
คอื การตัง้สติและหาต้นตอของปัญหา เพราะบางครัง้ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ 
หน้า แต่เกดิจากความสมัพันธ์เชือ่มโยงอยูเ่บือ้งหลงั 
ดงันัน้จงึต้องค้นหาสาเหตขุองปัญหาว่าคอือะไร ดใูห้
รอบด้านเสยีก่อน ก่อนท่ีจะใช้องค์ความรู้ไปแก้ปัญหา

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิด ESG (Environment,  
Social, และ Governance) หรอืการพฒันาองค์กรอย่าง
ยัง่ยนื โดย ESG ได้รบัความนิยมจากนกัลงทนุทัว่โลก 
ในปัจจบุนั เน่ืองจากเป็นแนวคิดทีน่กัลงทุนใช้ประกอบการ 
พิจารณาลงทุน โดยให้ความส�าคัญกับการท�าธุรกิจ 
ท่ีค�านงึถงึความรบัผดิชอบ 3 ด้านหลกั คอื สิง่แวดล้อม  
สงัคม และการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีสร้างความน่าเชือ่ถอื 
ให้แก่ธรุกจิ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรบัผดิชอบ 
ของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการน�าเสนอ 
ผลการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาธรุกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื 

อปท.นิวส์เชญิเป็นแขกฉบบันี ้จงึขอพาทกุท่านไป
พบกับ คณุมนวิภา จภูบิาล กรรมการ บรษิทั ไอเอน็
ดสีเปซ จ�ากดั ผูข้บัเคลือ่น ESG ให้องค์กรต่างๆ มา
แล้วกว่า 20 ปี และยงัเป็นผูส้ร้างสรรค์โครงการเพือ่
สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกจ�านวนมาก ที่สนับสนุนให้
องค์กรธุรกจิไม่เพยีงเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง แต่ยงัท�าให้
เกดิความมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว

มนวภิา จภูบิาล
กรรมการ 

บรษิทั ไอเอน็ดสีเปซ จ�ากัด

หลักคดิพืน้ฐานของ ESG ท่ีประชาคมโลกเรยีกร้อง และเข้าประชิดเรามากขึน้เรือ่ยๆ  
ก็คือ ในอนาคตธุรกิจไม่สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยผลก�าไรเพียงอย่างเดียว  
หากแต่จะต ้องท�าธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม  
และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทท่ีไม่มีการด�าเนินการด้าน ESG  
เลย อาจเกิดการต่อต้านจากประชาชน ธุรกิจเสียภาพลักษณ์ เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

CSR ได้ในรปูแบบต่างๆ ปัจจบุนัสงัคมไทยนิยมท�า
กจิกรรม CSR หรือจติอาสากนัมาก” 

“CSR เป็นค�าที่บัญญัติขึ้นก่อน ส่วน ESG มี
ความหมายทีก่ว้างขึน้ รวบเอา 3 ปัญหาใหญ่ของโลก
มาไว้ด้วยกนั ท้ังเรือ่งของ E การจดัการสิง่แวดล้อม  
เพื่อช่วยแก้ปัญหา Climate Change   S  
การจดัการด้านสงัคมทีม่ปัีญหา เช่น ความยากจน ความ 
เหลื่อมล�้า สิทธิมนุษยชน การศึกษา และ G  
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทีร่วมถงึปัญหาทจุรติคอร์รปัชัน่  
จะเรยีกว่า CSR เป็นส่วนหนึง่ของ ESG กว่็าได้ บรษิทั
ทีท่�า ESG ได้ดมีปีระสทิธิภาพ นอกจากจะช่วยให้
เตบิโตได้อย่างย่ังยนืแล้ว ยงัเป็นการยกระดบัองค์กร

“CSR เป็นเร่ืองของความรบัผดิชอบต่อสงัคม หากเป็นธรุกจิกค็อืการท�าธรุกจิโดยค�านงึถงึผลกระทบ 
ต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม มีแผนการบรหิารจดัการผลกระทบต่อกลุม่เป้าหมายต่างๆ นอกจากนัน้ ยงัส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเพ่ือให้เติบโตคู่ไปกับธุรกิจ เช่น ส่งเสริมด้านการศึกษา  
การงานอาชพี สขุอนามัย หรอืสภาพแวดล้อม การท�า CSR ไม่จ�ากดัเฉพาะธุรกจิ องค์กรอืน่ๆ หรอืประชาชน
ทัว่ไป กท็�า CSR ได้ในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบนัสังคมไทยนยิมท�ากจิกรรม CSR หรือจติอาสากนัมาก”

องค์กรความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสายงานกจิการ
องค์กร (Corporate Affairs) ตัง้แต่บริษทั ATC, PTTAR 
และ IRPC การท�างานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
จงัหวดัระยอง 7 ปี ท�าให้ได้ลงมอืท�างานชุมชนสัมพนัธ์
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้างโครงการ
ปิโตรเคมขีนาดใหญ่ของ PTTAR   เป็นกรรมการ บรษัิท 
สานพลัง วิสาหกจิเพ่ือสังคม จ�ากัด  กรรมการ บรษัิท 
เทคโนโลย ีไออาร์พซี ีจ�ากดั และ เกษียณในต�าแหน่ง 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกักจิการองค์กร IRPC 
ในปี 2561 โดย คณุมนวภิา กล่าวอีกว่า

“ตลอดหลายปีทีผ่่านมา ได้ท�างานมาหลากหลาย 
อาท ิ งานเลขานกุารบรษิทั (Company Secretary)  
งานประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ และสือ่สาร 
องค์กรธรุกิจ วางระบบงานเพือ่ให้ข้อมลูแก่ผู้มีส่วนได้เสยี 
ทุกกลุ่มอย่างเพียงพอและโปร่งใส บนพ้ืนฐานของ 
หลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีดี และแก้ปัญหาทีเ่กดิข้ึน 
กับบริษัทโดยเร่งด่วนเมื่อมีเหตุที่ส่งผลกระทบเชิงลบ 

การวเิคราะห์เพือ่การพฒันาในขัน้ต่อไป และใช้ส�าหรบั
การรายงานผลต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์สูงสุดของ modern  
governance  คือการเพิม่ประสทิธภิาพด้านการก�ากบัดแูล 
กจิการท่ีด ี และการพัฒนาธุรกจิอย่างยัง่ยนืให้องค์กร 
นอกจากนัน้ ยงัท�างานทีป่รกึษาด้าน เลขานกุารบรษิทั
และการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

“หลักคิดพื้นฐานของ ESG ท่ีประชาคมโลก
เรยีกร้อง และเข้าประชิดเรามากข้ึนเรือ่ยๆ กค็อื ใน
อนาคตธรุกจิไม่สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างยัง่ยืนด้วย
ผลก�าไรเพยีงอย่างเดยีว หากแต่จะต้องท�าธุรกจิโดย
ค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม สงัคม และ
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ด้ีวย ตวัอย่างเช่น บรษิทัที ่
ไม่มีการด�าเนนิการด้าน ESG เลย อาจเกดิการต่อต้าน 
จากประชาชน ธุรกจิเสยีภาพลกัษณ์ เสยีค่าใช้จ่าย 
มากขึ้น ส่งผลเสียโดยรวมจนอาจไปถึงธุรกิจ 
ต้องหยุดชะงัก แต่ถ้าธุรกิจประเมินและออกแบบ
ให้ ESG อยู่ในแผนธุรกิจตั้งแต่ต้น จะเป็นการลด
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนท�า
โรงงาน กต้็องค�านงึถึงการยอมรบัของชมุชน บรษิทั

คณุมนวิภา ได้เล่าเสริมถงึการท�างาน ESG  อีกว่า 
การท�า ESG เป็นการด�าเนนิธุรกิจโดยผนวก บทบาท 
องค์กรด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม และ 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเข้าไปในกลยทุธ์ธรุกจิตัง้แต่ต้น   
ESG ช ่วยให ้บรรลุ เป ้าหมายการพัฒนาอย ่าง 
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาชาติ  UN SDGs17 
และเป็นหนึง่ในองค์ประกอบทีส่�าคัญของการประเมนิ 
Dow Jones Sustainability Index : DJSI ท่ีผ่านมา
ได้รเิริม่โครงการ Cubic Academy ซึง่เป็นโครงการ


